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หลังปใหมโอมิครอนพุง

แจก‘อสม.’500บ.6เดือน
ไทยโพสต • ยอดติดเชื้อรายใหมลดเหลือ 

2,862 ราย เสียชีวิต 37 คน “บ๊ิกตู” ยํ้ายังไม

ปรับมาตรการโควิด หลังอังกฤษมีผูเสียชีวิต

จากโอมิครอน สั่ง สธ.ศึกษาความรุนแรง

โรคเชิงลึก “อธิบดีกรมการแพทย” ชี้กลาง 

ม.ค.65 ไทยจะเริ่มพบผูปวยโอมิครอนมาก

ขึ้น เหตุติดงายแพรเร็วกวาเดลตา ขอ ปชช.

ปองกันเขมงวด “อนุทิน” เผยของขวัญป

ใหม อสม. นายกฯ ไฟเขียวเพิ่มคาเสี่ยงภัย 

500 บาทอีก 6 เดือน เตรียมชง ครม.อนุมัติ

อังคารหนา

เม� อวันที่ 14 ธ.ค. ศูนยบริหารสถาน 

การณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ

ทําเนียบฯ • “บิ๊กตู” ผวาม็อบจะนะรักษ

ถิ่นโยงการเมือง โอดตอนนี้ยังไมขยับอะไร

เลย “สุพัฒนพงษ” แจงผลประชุม ครม. 

เช� อผูชุมนุมยอมรับไดแน� “ธนกร” แถลงจัด

ต้ังคณะกรรมการข้ึนมาใหมเพ� อศึกษาใหครบ                                                        

ถวนตามกฎหมายทุกดาน  พรอมใหทุกหน�วย

งานหยุดรอผล SEA กอน งง! ไรมติ ครม.

เร� องจะนะ มีแครับทราบตั้ง “รองนายกฯ” 

แทนที่รัฐมนตรีที่ปลดออก กลุมหนุนนิคมฯ 

ย� นเร� องรัฐสภา-ผูตรวจการฯ-กสม.ตรวจสอบ

เม� อวันอังคารที่ 14 ธันวาคม นายสุ

พัฒนพงษ พันธมีเชาว รองนายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน ใน

ฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบขอ                                                            

เท็จจริงกรณีการดําเนินการขยายผลโครง 

การเมืองตนแบบสามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง 

ยั่งยืน ไปสูเมืองตนแบบที่ 4 อ.จะนะ จ.สง 

ขลา เมืองตนแบบอุตสาหกรรมกาวหนาแหง

อนาคตหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) 

วาเรียบรอยดี ซึ่งโฆษกประจําสํานักนายกฯ 

จะเปนผูแถลงรายละเอียดใหทราบ ตอนนี้

มีความชัดเจนแลว และคิดวาเปนขอเสนอ

ที่ยอมรับได ตองรอดู

เม� อถามวาจะออกไปชี้แจงกับกลุมผู

ชุมนุมดวยตนเองหรือไม นายสุพัฒนพงษ

กลาววา ตอนนี้ทางสํานักนายกฯ 

2565 สวนจะเปนวันใดนั้น ขึ้นอยูกับคณะ

กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กําหนด โดย 

ครม.จะเปนผูใหสัญญาณไปถึง กกต. 

ผูส� อขาวถามวา รัฐบาลจะสามารถ

ใหความมั่นใจกับประชาชนไดหรือไมวาจะ

มีการเลือกตั้งผูวาฯ กทม.เกิดขึ้นในกลางป 

2565 นายวิษณุกลาววา ก็พูดอยางนี้ สวน

จะมั่นใจหรือไมก็แลวแต 

เม� อถามวา คุณสมบัติของผูที่จะลง

สมัครรับเลือกต้ังผูวาฯ กทม.จําเปนตองอาศัย

ในกรุงเทพฯ ตอเน� องเปนเวลา 5 ป ใชหรือไม 

นายวิษณุกลาววา มีการกําหนดชวงเวลา

ของการอาศัยอยูในกรุงเทพฯ แตตนจําไม

ไดวาตองอยูกี่ป  เม� อถามย้ําวาถาบุคคลนั้น

เคยอยูกรุงเทพฯ แลวยายไปอยูจังหวัดอ� น 

จากนั้นกลับมาอยูที่กรุงเทพฯ อีกครั้ง จะนับ

เวลาตอเน� องไดหรือไม หรือตองนับเฉพาะ

ชวงเวลาปจจุบันที่อยูในกรุงเทพฯ นายวิษ 

ณุกลาววา จําไมได แตเร� องดังกลาวไมได

เขียนไวในรัฐธรรมนูญ รวมถึงเร� องท่ีตางจาก

คุณสมบัติของผู ท่ีจะลงสมัครรับเลือกต้ัง 

ส.ส.

ที่พรรคประชาธิปตย นายสุชัชวีร 

สุวรรณสวัสดิ์ หรือ ดร.เอ วาที่ผูสมัครรับ

เลือกตั้งผูวาฯ กทม. พรรคประชาธิปตย นํา

วาท่ีผูสมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 

(ส.ก.) 50 คน 50 เขต เขาสักการะพระ

แมธรณีบีบมวยผม โดยมีนายองอาจ คลาม                      

ไพบูลย รองหัวหนาพรรคประชาธิปตย ดูแล

พื้นที่ กทม. พรอมดวยแกนนําพรรคและ 

ส.ส.ของพรรคประชาธิปตยมาใหกําลังใจ 

โดยมีนายเฉลิมชัย ศรีออน 

16ม.ค.เลือกตั้งซอม

ออยหวนตายรังพท.

‘ดร.เอ’ คนมีของ

เวิลดแบงกฟนธง

ปลาย 65 ศก.ฟน

อช.เข� อนศรีฯ

ลุยรื้อรีสอรตดัง

ไทยโพสต • ครม.อนุมัติรางกฤษฎีกา

เลือกตั้งซอม ส.ส.ชุมพร เขต 1-สงขลา 

เขต 6 คาดหยอนบัตร 16 ม.ค.65 “บิ๊ก

ตู” เบรก ครม.ไมใหตอบโตทางการเมือง 

เพราะสุดทายมาจบที่ตนเอง “พปชร.” 

ยังไมมีขอสรุปสงเลือกตั้งซอม กก.บห.

นัดเคาะ 21 ธ.ค.นี้ “บิ๊กปอม” แพลม

การเมืองตองเปดกวาง “ออย” ไปไมรอด

หวนกลับตายรังเดิมที่ พท. อางกติกาไม

เอ้ือขอกลับมาผนึกพรรคที่มีความพรอม 

“สามารถ” ก็กลับ พท.ดวย

ทําเนียบฯ • นายกฯ สั่งตั้ง คกก.อิสระ

กรองรายช� อนักโทษ-วางเกณฑขออภัยโทษ 

 “เข็มชัย” นั่งประธาน ขีดเสน 1 เดือนสรุป

เสนอ ยธ. “สมศักดิ์” โตคุยคนแดนไกล ลั่น

ทําอะไรตรงไปตรงมา 

ไทยโพสต • นายกฯ ลงพื้นที่ยะลา-ปตตานี 

เปดปฏิบัติการแกจน-ติดตามโควิดชายแดน

ใต “แรมโบ” ไปลวงหนาเตรียมความพรอม

รับเร� องรองทุกข หน�วยมั่นคงเพิ่มมาตรการ 

รปภ.เขม ปองโจรใตปวนหลังเพิ่งบึ้มรถไฟ

เม� อวันที่ 14 ธันวาคม นายธนกร                                                      

วังบุญคงชนะ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐ                                                         

มนตรี เปดเผยวา พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม 

พรอมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ มีกําหนด 

การลงพื้นที่จังหวัดยะลาและจังหวัดปตตานี 

ในวันพุธท่ี 15 ธ.ค.น้ี เพ� อติดตามความกาว 

หนาการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล

ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความ

มั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต พรอม

รวมประชุมกับศูนยอํานวยการบริหารจังหวัด

ชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) 

โดยกําหนดการชวงเชา นายกรัฐมน                                                               

ตรีตรวจติดตามงานดานการพัฒนาเศรษฐกิจ 

สังคม และความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชาย 

แดนภาคใต ณ อาคารศูนยราชการจังหวัด

ชายแดนภาคใต อําเภอเมืองฯ จังหวัดยะลา                                                         

ในมิติงานสําคัญ ไดแก การยกระดับคุณ 

ภาพชีวิตท่ีดีใหกับประชาชน การพัฒนาเศรษฐ 

กิจและสังคม ผานโครงการเมืองตนแบบ 

“สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

ไทยโพสต • “ผูวาฯ หมูปา” ประกาศไมสมัครผูวาฯ กทม. อางคุณสมบัติไม

ครบ อยากเปดโอกาสใหคนรุนใหม ตั้งใจสวมหมวก ขรก.อีก 3 ป เกษียณอายุ

อยางสงาผาเผย ขณะที่ ปชป.หวัง “ดร.เอ” ชนะเรียกคะแนนพรรคคืนกอนดัน

ขึ้น “นายกฯ” “เฉลิมชัย” ลั่นไมเคยนําทัพแพ ฮือฮา “พอโฟกัส สามนิ้ว” ลงชิง

เกาอี้ ส.ก.   พท.เมินสงผูสมัครในนามพรรค

เม� อวันที่ 14 ธ.ค.2564 นายวิษณุ เครืองาม รอง

นายกรัฐมนตรี กลาวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี 

(ครม.) ถึงการพิจารณากําหนดวันเลือกตั้งผูวาราชการ

กรุงเทพมหานครวา พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม พูดเร� องนี้ในที่ประชุม

วาคงจะใหมีการเลือกต้ังดังกลาวได ในชวงกลางป 
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อานตอหนา 16
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ปที่ 26 ฉบับที่ 9164

อิสรภาพแหงความคิด

ส่ังต้ังคกก.อิสระ

กรองอภัยโทษ

เข็มชัยประธาน

เขมชายแดนใต

อารักขานายกฯ

ลงยะลา-ปตตานี

‘จะนะ’ของใจมติครม.
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2 ในประเทศ

ท้าความก่อนหน้านี้ แวดวงการเมืองพูดเป็น

เสียงเดียวกัน พรรคประชาธิปัตย์ไม่มีคนลง

สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

แต่สุดท้ายก็ได้ “สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์” มาเป็น

ผู้สมัครในนามพรรค

โดยได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว เมื่อวันที่ 13 

ธ.ค.ที่ผ่านมา ที่ตึกสามย่าน มิตรทาวน์ ซึ่งสังคมให้ความ

สนใจในระดับดีเลยทีเดียว ถือว่ายุทธศาสตร์ทำาเป็นลับๆ 

ล่อๆ ก่อนหน้าจะเปิดตัวประสบผลสำาเร็จ

หลายคนรอฟังนโยบายอย่างใจจดจ่อว่าจะ

พัฒนาและปรับปรุงเมืองหลวงอย่างไร จะดูแลชาว

กรุงเทพมหานครอย่างไร ซึ่งในวันเปิดตัว “ดร.เอ้” ร่าย

ยาวบนเวทีเป็นชั่วโมงๆ แนะนำาตัวพร้อมโชว์วิสัยทัศน์ 

ฟังแล้วประชาชนก็เริ่มเคลิ้ม ทำาเอาคนกรุงคันไม้คันมือ

อยากเข้าคูหากากบาทเดี๋ยวนั้น

ขณะเดียวกันก็คงทำาให้พรรคคู่แข่งลนลานต้องหา

ทางเคลื่อนไหวบ้างแล้ว ไม่เช่นนั้นกระแสอาจโดนกลบ

ได้ เพราะต้องยอมรับว่า “ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์” 

โปร์ไฟล์ประวัติการศึกษา ประวัติการทำางานเฟอร์เฟ็กต์

แต่ไม่วายโดนโลกโซเชียลถล่มทันที โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งฝั่งไอโอสามกีบ ขุดเรื่องสมัยยังเป็นอธิการบดี

มาโจมตี แต่ “ดร.เอ้” ก็กล่าวไว้ว่าเป็นเรื่องปกติ ถือ

เป็นการรับน้อง!!!

ในประเทศนี้คนเก่งมีมากมาย แต่สุดท้ายตกม้า

ตายเพราะอธิบายสื่อสารไม่เป็น ทว่า “สุชัชวีร์” ไม่ใช่ 

เขาได้รับคำาชื่นชมว่าเป็นคนสื่อสารดี พูดเก่ง 

ฟังแล้วอยากให้มาเป็นผู้ว่าฯ กทม.

บนเวทีโชว์ vision ไว้หลายเรื่อง ทั้ง

แก้มลิงใต้ดิน แก้ไขปัญหาน้ำาท่วม จัดการ

ต้นตอฝุ่นพิษ ยกระดับคุณภาพการศึกษาผ่าน

โรงเรียนในสังกัด กทม.เรื่องเหล่านี้ ไม่ใช่แค่

คุยฟุ้ง เพราะที่ผ่านมาการันตีด้วยผลงาน 

เป็นวิศวกรทำาแก้มลิงที่วัดดังย่านเยาวราช 

รวมทั้งขุดอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินสายแรกของ

ประเทศไทย สายหัวลำาโพง

นอกจากนี้ยังประกาศจะปรับปรุงรถเมล์ 

ฟุตบาท ดูแลการศึกษาให้เหมือนลูกของตัว

เอง ดูแลสาธารณสุขตั้งแต่เด็กยันผู้สูงอายุ

หลังจากนี้ก็คงต้องจับตาการลงพื้นที่

พบปะชาว กทม. ล่าสุดเจ้าตัวเปิดเผยว่า

ตั้งใจจะไปเจอชาวธนบุรี ดูทะเลอ่าวไทยกัด

เซาะตลิ่งแถวบางขุนเทียน และไปต่อที่บาง

บอน บางแค ส่วนทีมงานคุณภาพ รองผู้ว่าฯ 

กทม.นั้น ยังอุบไต๋ แต่เปิดสเปกต้องเป็นนัก

เปลี่ยนแปลง นักสู้ มีความรู้จริงในงานที่จะ

ได้ดูแล

เปิดตัวอย่างเป็นทางการต้องยอมรับว่ากระแสมา 

และเป็นจุดสนใจ “สุชัชวีร์” คือความหวังใหม่ของการ 

กอบกู้ประชาธิปัตย์ให้คืนสู่สนามการเมือง โดยเฉพาะใน

พื้นที่เมืองกรุง ที่เมื่อการเลือกตั้งใหญ่ ส.ส. 2 ปีที่แล้ว 

ไม่มีผู้แทนราษฎรใน กทม.แม้แต่คนเดียว

เสียงบอกเล่าจากในพรรคว่า เขาเป็นเจ้าโปรเจ็กต์

ไม่พอ แต่เขาคนนี้ ได้ศึกษาแล้วว่าถ้าได้ทำาจริงจะเอางบ

ประมาณจากส่วนใดบ้าง บางคนฟันธง ถ้าได้ขึ้นเวทีดีเบ

ตระหว่าง “สุชัชวีร์” กับ “ชัชชาติ สิทธิพันธุ์” รับรอง

ว่า “สุชัชวีร์” พูดเก่งกว่า คล่องกว่าแน่นอน

ล่าสุด “ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร” หรือผู้ว่าฯ 

หมูป่า ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด

ปทุมธานี ตอบคำาถามสื่อมวลชนเชิงปฏิเสธ “อยากเดิน

ออกจากราชการด้วยการเกษียณอายุราชการ” ประกอบ

กับที่อยู่ตามทะเบียนบ้านไม่ตรงกับคุณสมบัติ จึงอาจรับ

สมัครคัดเลือกผู้ว่าฯ กทม.ไม่ได้

เมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนี้ยิ่งเป็นการเสริมความ

มั่นใจให้พรรคประชาธิปัตย์ เพราะอย่างน้อยที่สุด พรรค

พลังประชารัฐก็ยังต้องงมหา และบางทีอาจหาไม่ได้ 

หรืออาจจะหาได้ แต่โปร์ไฟล์ไม่เท่ากับ 2 ม้าเต็งใน

สนามขณะนี้ และจะดีกว่านี้ ถ้าพลังประชารัฐไม่ส่งผู้

สมัครผู้ว่าฯ กทม. ซึ่งต้องรอลุ้นกันต่อว่ามีความเป็นไป

ได้มากน้อยเพียงใด

แต่ถ้าเป็นจริง ก็จะเป็นการประลองกันไปเลยว่า

ระหว่างฐานเสียงเพื่อไทย ก้าวไกล กับประชาธิปัตย์ 

พลังประชารัฐ ฝ่ายไหนฐานเสียงในกรุงเทพฯ จะแน่น

กว่ากัน

ท้ายสุดฝากไว้ให้คิด ที่ผ่านมาคนกรุงเทพฯ ชอบ

เลือกผู้ว่าฯ กทม.ที่เป็นฝ่ายค้าน เพราะเชื่อว่าจะช่วย

คานอำานาจรัฐบาลได้.

 

‘สุชัชวีร์’ ความหวังใหม่ ปชป.

กู้หน้าผ่านสนามเลือกตั้งพ่อเมือง

เ



0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

3บทความ-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

สร็จส้ินภารกิจ Grand Opening  พ่ีเอ้-ดร.สุชัชวีร์                                                                    

สุวรรณสวัสด์ิ  อดีตอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  (สจล.)  เป็น

ว่าท่ีผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  ในนามของพรรค

ประชาธิปัตย์

ไปเปิดตัวกันท่ีสามย่าน มิตรทาวน์ ฮอล คนแห่ไปให้กำาลัง

ใจกันอย่างคึกคัก เสร็จจากเวทีตรงน้ัน “ดร.เอ้” จอมพลังก็ว้าบ

ไปยืนถ่ายรูปคู่กับจอโปรโมตยักษ์หน้ามาบุญครอง งานน้ีเรียก

ว่าท้ังทันสมัย หรูหรา และ

คึกคักสุดๆ     

สุชัชวีร์  ข้ึนเวทีโชว์

วิชันตอนหน่ึงเก่ียวกับการ

ศึกษา

ด้วยความ “อิน”  กับ

เรื่องการศึกษามากๆๆๆ ดร.เอ้

เล่าว่า ตอนน้ีตนมีลูกเล็กและ

ทำาโฮมสกูลร่วมกับภรรยา

“สาเหตุท่ีทำาโรงเรียน

ท่ีบ้าน เพราะไม่อยากให้ลูก

วัย 3 ขวบของเราต้องทนทุกข์

ทรมานอยู่ในรถ เหมือนท่ีเรา

เคยทนทุกข์ทรมาน แล้วก็ยังทนอยู่น้ี แล้วผมก็เปิดโอกาสให้

ลูกของอาจารย์ท่ีลาดกระบัง ผมกับน้องแม้ว ดูแลสปอนเซอร์

ทุกอย่าง ท่านรู้ม้ัยครับว่าลูกๆ ของเรา 3 ขวบเท่าน้ัน แต่พูด

ภาษาไทย พูดภาษาอังกฤษคล่องแคล่ว จำาศัพท์ได้มากกว่าผม

อีก เท่าน้ันไม่พอ เล่นดนตรีก็ได้ รู้โคดดิง สุขภาพจิตแจ่มใส 

สุขภาพกายแข็งแรง”

“ผมรู้นะครับว่าจะดูแลเด็กให้เก่งยังไง ผมนำา

ประสบการณ์ของผมน่ีแหละครับ ไปสร้างโรงเรียนอนุบาลสาธิต

นานาชาติ ท่ีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง แล้วเปิดมหาวิทยาลัย

เด็กเล็ก Kid University แห่งแรกของอาเซียน  น่ันหมายความ

ว่า ผมจะทำาโรงเรียนสาธิต 50 เขต 50 โรงเรียนให้ลูกหลานคน 

กทม.ได้เรียน 2 ภาษา รู้โคดดิง รู้เอไอ รู้ควอนตัม ผมทำามาแล้ว

ครับ  และผมม่ันใจ เราทำาได้”

เจ้าตัวประกาศล่ัน ขอโอกาสจากชาวกรุงเทพฯ ให้โอกาส

เลือกตนมาเป็นผู้ว่าฯ กทม.

แถมสัญญาด้วยว่า  “จะดูแลลูกหลาน กทม.  ลูกท่าน 

หลานท่านเหมือนลูกของผม จะทำาให้ลูกท่านวันน้ีจะต้องเก่งไม่

แพ้ใครในโลก”

ตอนท้ายเรื่องการศึกษา ดร.เอ้ สุชัชวีร์ ย้ำาว่า “เรื่องน้ีแค้น

จริงๆ นะครับ มีโอกาสเป็นผู้ว่าฯ กทม.เมื่อไหร่ จะประกาศแข่ง

กับสิงคโปร์ไปเลย ดูซิว่าจากคะแนนต่ำาเต้ียเร่ียดินจะให้สู้เหมือน

สิงคโปร์ให้ได้ ให้มันรู้กันไป พอพูดถึงเรื่องการศึกษา ผมอิน ผม

ฝันว่าจะขอเป็นผู้ว่าการศึกษา กทม.คนแรก”

อืม...นโยบายเราทำาได้มากมาย แต่ “จะได้ทำา” หรือเปล่า 

ต้องคอยติดตามชม อิอิ. 
มินนี่เมาธ์

อินการศึกษา 

เ

‘สส.-สว.’ ใครควรโละกว่ากัน?

สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

อฮากันจัง....

กับ  “ตัวเลขมหัศจรรย์” ของอาจารย์  “สมศักด์ิ”  เจ้าสำานัก

ยุติธรรม

พอดี พรุ่งน้ี “หวยออก”!

มีตัวเลขอยู่ ๒ ชุดให้เลือก ใครชอบชุดไหน เลือกเอานะ

ชุดแรก เป็นชุด “จำานำาข้าว” มีหลายเลข เลือกเอา

-ภูมิ สาระผล อดีต รมช.พาณิชย์ โทษคุก ๓๖ ปี ลดเหลือ ๘ ปี 

จะพ้นโทษ ส.ค.๖๘

-บุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีต รมว.พาณิชย์ โทษคุก ๔๘  ปี ลด

เหลือ ๑๐ ปี จะพ้นโทษ เม.ย.๗๑

-มนัส สร้อยพลอย อดีตอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ  โทษคุก 

๔๐ ปี ลดเหลือ ๘ ปี จะพ้นโทษ ก.ค.๖๙

-อภิชาติ จันทร์สกุลพร (เส่ียเป๋ียง) นักธุรกิจ คนสนิททักษิณ โทษ

คุก ๔๘ ปี ลดเหลือ ๖ ปี ๓ เดือน จะพ้นโทษ  ธ.ค.๖๖

ชุดท่ี ๒ เป็นชุด “สินบนต่างชาติ” มีตัวเดียวเหน่งๆ

-จุฑามาศ ศิริวรรณ อดีตผู้ว่าฯ ททท. โทษคุก ๕๐ ปี ลดเหลือ ๙ 

ปี ๕ เดือน จะพ้นโทษ ก.ย.๖๙

เน่ีย.......

ตัวเลขมันฟ้อง  ถึงความทะแม่งๆ ในมาตรฐาน “สุจริต-เท่ียง

ธรรม” ของกระทรวงยุติธรรม ผู้จัดทำา “บัญชีลดโทษ”

ตามกลไกประชาธิปไตยระบบรัฐสภา........

ฝ่ายค้าน ซ่ึงมีหน้าท่ี “ตรวจสอบ-ถ่วงดุล” ฝ่ายรัฐบาล  ตอนน้ี 

ผู้นำาฝ่ายค้านเปล่ียนเป็น “หมอชลน่าน” ผู้ชอบ “ชนแหลก”

หมูมาข้ึนเขียงขนาดน้ี สับรัฐบาลด้วยปังตอแน่

เบาะๆ กระทู้ถามสด ต้องมาแล้ว.....

ต้องถามรัฐมนตรีสมศักด์ิก่อนเลยว่า “ทำาไมถึงลดราคาฮวบฮาบ

ขนาดน้ัน กะหร่ีตามซ่องยุค ๒๔๗๕ ยังไม่ลดราคาขนาดน้ีเลย”?!

เป็นการฉวยโอกาส ในวาระ “อภัยโทษ” ด้วยลีลา Short  Sale 

กับหุ้น Blue Chip บางตัว อย่างน้ัน หรือเปล่า?

แล้วขุนพลปากเอก “สุทิน คลังแสง” ผู้ไม่เคยอภิปรายชนะใคร

เลย ต้องออกมาประกาศ “จองกฐิน” รัฐบาล 

“พรรคเพื่อไทย ในฐานะฝ่ายค้าน พวกผมต้องเอาเรื่องน้ีเปิด 

‘อภิปรายท่ัวไป’ รัฐบาลแน่นอน 

ประชาชนยอมรับไม่ได้หรอกครับ  โครงการจำานำาข้าวยุคย่ิง

ลักษณ์ เสียหาย ๖-๗ แสนล้าน รัฐบาลประยุทธ์ต้องรับภาระเอาภาษี

ประชาชนไปใช้หน้ีแทนถึงทุกวันน้ี

ปีน้ี  ต้องชำาระคืน ธ.ก.ส.เขาแสนล้าน  ก็ยังจ่ายเขาไม่ครบเลย 

แล้ว ‘สำานักงบประมาณ’ ยังจะต้องต้ังงบเพื่อจ่ายหน้ีอีกปีละ ๑๐-๒๐% 

ต่อไปเรื่อยๆ 

อีกไม่ต่ำากว่า ๕ ปี ถึงจะชำาระหน้ีโกงจำานำาข้าวหมด

แล้วดูซิ พ่ีน้อง......

อีก ๕ ปี ก็ใช้หน้ีแทนรัฐบาลเพื่อไทย ‘ยุคย่ิงลักษณ์’ ยังไม่หมดเลย!

แต่ไอ้พวกโกง คนเพื่อไทยท้ังน้ัน ศาลตัดสินให้จำาคุก คนละ ๓๐ 

กว่าปีบ้าง ๔๐ กว่าปีบ้าง ร่วม ๕๐ ปีบ้าง

ถลกตูดออกจากคุกหมดแล้ว!?

โกง...ติดคุกแป๊บๆ ออกไปรวยโคตรๆ แต่ชาวบ้านซวยค่ักๆ ต้อง

ตามใช้หน้ีไปจนตาย แบบน้ี เพื่อไทยยอมไม่ได้แน่นอน”

ไม่มีกรอบกฎหมายชัดเจน นโยบายจึงอาจถูกเบ่ียงเบน หรือถูกดึงให้ไปด้าน

ใด-ด้านหน่ึง คือแค่ผ่านคณะรัฐมนตรี ก็ยังออกมาได้

เรื่องท่ีสอง คือ “การมีกรรมการเป็นผู้พิจารณา” 

จากกรณีท่ีเคยเกิดราชทัณฑ์เคยช้ีแจง  “ไม่เคยมีการประชุม

กรรมการคัดเลือกอย่างจริงจัง” หน่วยล่างเสนอข้ึนมา ก็เซ็นผ่าน 

ฉะน้ัน ควรมีการตรวจสอบ และมีคนนอกเข้าร่วมด้วย 

-ขณะเดียวกัน  ยังมีปัญหาในส่วนของ Big Data ในกระบวนการ

ยุติธรรม 

สังเกตได้จากกรณีของ “สมคิด พุ่มพวง” ฆาตกรต่อเนื่องท่ีได้รับการ

ลดโทษจนออกไปสังหารผู้อื่นต่อ 

โดยเมื่อมีการสอบสวน กรมราชทัณฑ์กลับไม่เคยรู้เลยว่า “สมคิด

เคยทำาผิดอะไรบ้าง?” 

ก่อนหน้าน้ี  คุณหญิงพรทิพย์เคยโพสต์เสนอทางออกของเรื่องน้ี

ไว้ ดังน้ี

-การปฏิรูประบบราชทัณฑ์ ต้องมองท้ังระบบ

.-ราชทัณฑ์ต้องกำาหนดภารกิจให้ชัดเจน คือกักขัง บำาบัด  ฟ้ืนฟู มิใช่

กักขังแล้ว “พ้ืนท่ีเต็ม” ก็ระบายออก 

-“ระบบลดโทษของราชทัณฑ์”.............

ต้องเขียนให้ชัดในกฎหมายราชทัณฑ์  ว่าความผิดประเภทใดบ้าง 

ไม่ใช่ให้กรมไปออกกฎระเบียบเอาเอง ซ่ึงมนุษย์น่ีแหละท่ีสร้างปัญหา แสวง

ประโยชน์มากกว่าสร้างความเป็นธรรม

-ระบบกรรมการท่ีเป็นผู้ใช้อำานาจกล่ันกรองต้องทำาจริงด้วยตัวเอง 

มิใช่เพียงลงลายเซ็นการประชุม 

-ระบบฐานข้อมูลในกระบวนการยุติธรรมท่ีไม่สามารถเชื่อมโยง

ระหว่างหน่วยงานได้ 

ในคร้ังฆาตกรต่อเนื่องท่ีได้รับการลดโทษจนออกมาฆ่าคน ทาง

ราชทัณฑ์อ้างว่า ไม่มีข้อมูลท่ีเคยก่อคดีก่อนหน้า อ้างว่าอยู่ในคำาพิพากษา

-ระบบตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ีท่ีเป็นผู้เสนอรายชื่อ

นักโทษท่ีจะได้รับการลดโทษ 

เพราะมีข้อมูลเล็ดลอดมาว่า  นักโทษร้ายแรงบางคน ได้รับโอกาส

จากการทำาผัดไทยอร่อย ประเด็นน้ี มีเรื่องส่วยซ่อนอยู่แน่นอน คงไม่มีแค่

ผัดไทยอร่อย

.-เรื่องน้ี  เป็นเรื่องใหญ่  ท้ังเรื่องความเป็นธรรม เรื่องความเหลื่อม

ล้ำา เรื่องสิทธิ 

ท่ีสำาคัญคือ “วิสัยทัศน์ผู้นำาทุกระดับ”  ต้ังแต่นายกฯ ปลัดกระทรวง 

และอธิบดี

แต่ผู้ท่ีออกมาให้ความคิดเห็นและสังคมตอบรับแนวทางกันมาก คือ

“ท่านจรัญ  ภักดีธนากุล” อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ท่ีให้

สัมภาษณ์ผ่าน FM 101 

กรณีกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม เสนอลดโทษนักโทษในคดี

ทุจริต คอร์รัปชัน เช่น ว่า 

“เป็นเรื่องใหญ่ท่ีกระทบต่อกระบวนการยุติธรรมของประเทศ เพราะ

กว่าจะตัดสินคนท่ีทำาผิดต้องตรวจสอบ ไต่สวน สืบสวนนานหลายปี เพื่อไม่

ให้กล่าวหาใส่ร้ายคนท่ีสุจริต”

-มีท่ีไหนในโลก จำาคุกมา ๔ ปี ๔ เดือน ขออภัยโทษให้  ๔ รอบ?

ประเด็น “ยกร่างพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษ” น้ัน ท่านจรัญ บอกว่า 

“ไม่ต้องโทษหน่วยงาน เพราะรัฐมนตรีเป็นคนยกร่าง เสนอให้คณะ

รัฐมนตรีและให้ความเห็นชอบ” 

แต่ท่านจรัญบอกว่า....

“ยอมรับว่า ครม.ต้องพิจารณาเป็นร้อยเรื่อง  พิจารณาแบบไฟ

ลนก้น 

เมื่อพิจารณาเรื่องการขอพระราชทานอภัยโทษ เห็นว่าเป็นเรื่อง

ดี เพราะปล่อยคนจน คนยาก เป็นทานบารมี 

แต่กรณีท่ีจะขอพระราชทานอภัยโทษ คือ นำาพระราชอำานาจมา

ใช้ ควรตรวจสอบรายละเอียด 

ไม่ใช่ขอเป็นการท่ัวไปและต้องกล่ันกรองและตรวจสอบใน

เหตุผลท่ีสมควร”

“คดีทุจริตโกงบ้านกินเมือง  ท่ีทำาลายประเทศมากกว่าคดียาเสพ

ติด และทำาให้ประชาชนทุกข์ยากแสนเข็ญมากกว่า 

ดังน้ัน คดีทุจริตคอร์รัปชัน ต้องเคร่งครัดมากกว่าคดียาเสพติดท่ี

มีเงื่อนไข อย่างคดียาเสพติด ยังมีการ ‘ขอรอบ-เว้นรอบ’ 

แต่คดีทุจริตน้ี ‘ทุกรอบ’ “

คนท่ีโกงและจับได้ชัดๆ มีโทษจำาคุก ๕๐ ปี แต่ลดเหลือ  ๖ ปี ๑๐ 

ปี แบบน้ี เกิดข้ึนได้อย่างไร? 

ต้องแก้ไข ไม่ปล่อยให้เป็นแบบน้ี 

ไม่เช่นน้ัน จะมีแต่คนแย่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

กันหมด! 

เรื่องการแก้ไข ท่านจรัญช้ีช่องทางไว้ ดังน้ี

การแก้ไขเรื่องดังกล่าว  มีช่องทางท่ีทำาได้  คือ ใช้ช่องทาง  “ผู้

ตรวจการแผ่นดิน” ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๐(๑)

เพื่อส่ง “ศาลรัฐธรรมนูญ” ตีความพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษ น้ัน 

ขัดรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๐(๑๐) และมาตรา ๖๓ 

โดยกรณีดังกล่าว ศาลรัฐธรรมนูญต้องรับ  เพราะเป็นการออก

พระราชกฤษฎีกา ตามมาตรา ๑๗๕

และหากศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญจริง จะ

ถูกตีตก 

แต่กรณีดังกล่าว หากใช้ตามช่องทาง

และศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาอย่างไร  ต้องเคารพในอิสระและ

ความเป็นกลางของสถาบันตุลาการของชาติ

ดังน้ัน ช่องทางน้ี เป็นไปได้......

ไม่กระทบกระเทือนพระองค์ เพราะไม่ใช่กระแสรับส่ัง เป็นการ

บริหารโทษของ “ฝ่ายบริหาร” ท่ีคานอำานาจของ “ฝ่ายตุลาการ”

ผมเชื่อว่า คำาวินิจฉัยดังกล่าว จะกลายเป็นบรรทัดฐานเพื่อไม่ให้

เกิดปัญหาข้ึนอีกในอนาคต 

แต่ผลท่ีเกิดข้ึนแล้วตามพระราชกฤษฎีกาท่ีประกาศใช้  “ไม่

สามารถแก้ไขอะไรได้”

เพราะตามกฎหมาย “ห้ามย้อนหลังในทางท่ีเป็นโทษ” 

................................

สรุป ยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความได้ เพื่อใช้เป็นบรรทัดฐานในการ

ลดโทษคร้ังต่อๆ ไปในอนาคต

และ ให้ทุกคนท่ีได้ลดโทษหรือออกจากคุกไปแล้ว  เช่น  คุณสร

ยุทธ เป็นต้น สบายใจได้

ลดแล้ว-ลดเลย, ออกแล้ว-ออกเลย กฎหมายไม่มีผลย้อนหลัง 

ครับ!

ก็เง่ียหูรอฟังมาหลายวัน!

ว่าพรรคท่ียกหางเป็น  “ฝ่ายประชาธิปไตย” จะได้ฤกษ์ลากไส้

รัฐมนตรียุติธรรมวันไหน?

ปรากฏว่า “หมาไม่กินเน้ือหมา” จริงๆ ด้วยแหละ!

ฝ่ายท่ีออกมาทำาหน้าท่ีเป็นปากเสียงแทนประชาชน กลับเป็น “ส.ว.-

วุฒิสมาชิก” ท่ีพวก ส.ส.หยาบหยาม 

ว่าไม่ได้มาจากประชาชนบ้างละ เป็นลูกมือรัฐบาลบ้างละ  เป็นต่ิง

ระบบรัฐสภาบ้างละ ต้ังแง่รังเกียจ ขับไล่เขาในแต่ละวัน

ถ้าจำาไม่ผิด ส.ว. “สมชาย แสวงการ” โวยข้ึนก่อน!

แล้วภาคประชาชน หมอวรงค์ “ไทยภักดี” มือปราบจำานำาข้าว หมอ

เหรียญทอง และใครต่อใคร  ผู้เป็นประชาธิปไตยทางปฏิบัติ  ก็ออกมาช่วย

กัน “โวยเพื่อชาติ”

อย่างเมื่อวาน (๑๔ ธ.ค.๖๔)

ในขณะท่ีเพื่อไทย-ฝ่ายค้าน จัดงานหรูหรา-หมาหอนกับงาน “หน้า

เก่า-หน้าแหก” แล้วกลับมาใหม่

ผิดตำาราท่ีบอกว่า “ม้าดีย่อมไม่กลับมากินหญ้าเก่า” นอกจากม้าหมด

สภาพ ท่ีต้องกลับมาและเล็มหญ้าเก่าใต้ตีนท่ีย่ำาจนช้ำาแล้ว!

แต่ท่ีประชุมวุฒิสภา บรรดาวุฒิสมาชิกกลับทำาหน้าท่ีตรวจสอบ

รัฐบาลแทน ส.ส.ฝ่ายค้าน ชนิดหน้าดำาคร่ำาเครียด

ผมไม่ใช่ ส.ส.เห็นแล้วยังอายแทน 

ฝ่ายค้าน  น้ัน ทำากันอยู่ ๒  เรื่องเท่าน้ันกระมัง “ล้มรัฐบาล”  กับ

สนับสนุน “ล้มสถาบัน”?!

เมื่อวาน “แพทย์หญิง  คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์” อภิปรายให้

ข้อมูลไว้เป็นประโยชน์ เช่น

-กรมราชทัณฑ์ไม่ได้มีกรอบหรือกฎหมายในการลดโทษในโทษท่ี

เก่ียวกับการทุจริตคอร์รัปชัน,  โทษท่ีเก่ียวกับการค้ายาเสพติด หรือโทษท่ี

เป็นความผิดต่อเนื่อง

.ส่ิงท่ีเกิดข้ึนก็คือ “กรมราชทัณฑ์มีกฎหมาย” 

แต่กฎหมายไม่ได้มีกรอบใหญ่กำาหนดชัดเจน แต่ให้เป็น  “กฎ

กระทรวง” ท่ีเป็นระเบียบปฏิบัติ 

ระเบียบหรือกฎเหล่าน้ี จะถูกดำาเนินการระหว่าง “ข้าราชการและ

รัฐมนตรี”

คุณหญิงพรทิพย์จึงเสนอว่า......... 

“เพราะฉะน้ัน  ต้องคิดว่า ทำาอย่างไรจะต้องมีส่วนร่วมจากภาคอื่น 

คือจากภาคประชาชน หรือศาล”

“การพิจารณาลดโทษ” ประกอบไปด้วย เรื่องแรก คือ-นโยบาย เมื่อ

ฮื

จะนะ

ได้ส่งรองปลัดสำานักนายกฯ  ไปประสาน

งานแล้ว ซึ่งตนกับกลุ่มผู้ชุมนุมได้พูดคุย

หารือกันไปแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 ธ.ค.ที่

ผ่านมา ก็สื่อสารกันได้ตลอดเวลา

ถามอีกว่า จะเปลี่ยนให้หน่วยงาน

เข้าเจรจาพูดคุยกับกลุ่มผู้ชุมนุมท้ังใน

กรุงเทพฯ และในพื้นที่  อ.จะนะ จาก

ศูนย์อำานวยการบริหารชายแดนภาคใต้ 

(ศอ.บต.) ให้เป็นสำานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ใช่  (สศช.) หรือไม่  รองนายกฯ กล่าวว่า 

ยัง ต้องดูว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือใคร 

ต้องตรวจสอบกันอีกครั้ง

ผู้สื่อข่าวถามว่า ดูเหมือนว่ารัฐบาล

จะยื้อเวลาไปเรื่อยๆ รองนายกฯ กล่าวว่า 

คงไม่  เพราะคิดว่าเป็นความเดือดร้อน

ของประชาชน และมีข้อเสนอจากทุกฝ่าย 

ซึ่ง มีทั้งข้อเสนอจากกลุ่มสนับสนุนและไม่

เห็นด้วย ซึ่งเราต้องรับไปพิจารณาทั้งหมด 

และสิ่งที่ต้องดำาเนินการให้สอดคล้อง

เหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการฯ ก็ดำาเนิน

การอยู่แล้ว แต่อาจสื่อสารไม่ครบถ้วน 

เนื่องจากเรื่องนี้มีรายละเอียดมาก และยัง

มีรายละเอียดด้วยว่าต้องไปดำาเนินการต่อ

อย่างไร โดยเฉพาะเรื่อง SEA หรือการจัด

ให้ศึกษาผลกระทบในเชิงยุทธศาสตร์แบบ

มีส่วนร่วม ที่ได้มีการพูดคุยในหลักการว่า

จะดำาเนินการ ซึ่งผู้ชุมนุมได้ร้องขอ  เป็น

เรื่องที่สอดคล้องกันและจะได้ไปดำาเนิน

การต่อ  เป็นไปตามที่นายกรัฐมนตรีส่ัง

การ เพียงแต่ว่าใคร หน่วยงานใด เป็นผู้

ดำาเนินการ เพื่อให้เกิดความมั่นใจ หรือจะ

เป็นการทำางานร่วมกันในหลายๆ หน่วย

งาน ช่วยกันทำาเพื่อให้เกิดความมั่นใจ คิด

ว่าน่าจะเป็นที่ยอมรับ

เมื่อถามย้ำาว่า  คิดว่านายสุพัฒน

พงษ์ต้องออกไปพูดคุยเจรจากับกลุ่มผู้

ชุมนุมด้วยตัวเองหรือไม่  รองนายกฯ 

กล่าวว่า หากจำาเป็นก็ต้องไป ไม่ได้ขัดข้อง

อะไร เพราะเมื่อวันที่ 12 ธ.ค.ก็พูดคุยกัน

ไปรอบหนึ่งแล้ว

นายธนกร  วังบุญคงชนะ  โฆษก

ประจำาสำานักนายกฯ กล่าวถึงผลประชุม 

ครม.เรื่องนี้ว่า จะจัดให้มีการทำาการศึกษา

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับ

ยุทธศาสตร์  (SEA)  ให้ โปร่งใสและเน้น

การสื่อสารทำาความเข้าใจให้ประชาชน

มากขึ้น มุ่งไปสู่การแก้ปัญหา  โดยนาย

สุพัฒนพงษ์รายงานว่าได้มอบหมายให้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เช่น สศช. สำานัก

งบประมาณ กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วม

กันจัดทำา SEA รับข้อเสนอภาคประชาชน

เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น เพื่อตรวจสอบข้อ

เท็จจริง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำาเนินการ

อยู่ ขณะเดียวกันขอให้หน่วยงานอื่นๆ รอ

การดำาเนินการออกไปก่อน

นายธนกรยังกล่าวถึงมติ ครม.รับ

ทราบการแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบคณะ

กรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ ตามคำา

สั่งสำานักนายกรัฐมนตรี  ที่  330/2564 

ที่มอบหมายให้นายสุพัฒนพงษ์เป็น

ประธานกรรมการและรับทราบข้อเสนอ

ของนายสุพัฒนพงษ์  ให้จัดทำาผลการ

ประเมิน  SEA และแผนแม่บทต่างๆ 

โดยให้ทุกฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ

ดำาเนินการ และให้รับข้อเสนอของเครือ

ข่ายจะนะรักษ์ถิ่น และผลการดำาเนินการ

ของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ 

เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป

“นายกฯ ห่วงใยข้อเรียกร้องของ

ประชาชน  โดยสั่งให้มีคณะกรรมการ

เฉพาะเพื่อดูแลปัญหาเรื่องที่ดินทำากิน

ในพื้นที่  รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เร่งแก้ไขข้อห่วงใยและความเดือดร้อน

ของประชาชน โดยเป้าหมายโครงการมุ่ง

สร้างความมั่นคงและยั่งยืนแก่เศรษฐกิจ

ชายแดนภาคใต้ให้ประชาชนมีรายได้สูง

ขึ้น” นายธนกรกล่าว 

นายธนกรยังตอบคำาถามสื่อ 

มวลชนตามที่  พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์

โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม มอบ

หมายกรณีมติ ครม.เกี่ยวกับโครงการนิคม

อุตสาหกรรมจะนะ ว่านายกฯ  ได้จัดตั้ง

คณะกรรมการขึ้นมาใหม่  เพื่อไปดำาเนิน

การให้ครบถ้วนเป็นไปตามกฎหมาย ทุก

ประเด็นได้หารือทำาความเข้าใจกับกลุ่มท่ี

ออกมาคัดค้านแล้ว ทุกอย่างต้องเป็นไป

ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการ 

เมื่อถามว่า การจัดทำา SEA ต้อง

ใช้ระยะเวลาเท่าไหร ่ รวมถึงโครงการดัง

กล่าวต้องชะลอไปจนกว่า SEA จะเสร็จ

หรือไม่ นายธนกรกล่าวว่า การทำา SEA 

จะมีทุกภาคส่วนเข้ามาร่วม ซึ่งเชื่อว่าจะ

สร้างความเข้าใจให้ประชาชนในพื้นที่

ได้ อย่างไรก็ตาม  โครงการในพื้นที่เท่าที่

ทราบมีเรื่องการดำาเนินการสาธารณูปโภค

ต่างๆ แต่ในการก่อสร้างโครงการต่างๆ 

นั้นยังไม่ได้เริ่มดำาเนินการ  เพราะต้องรอ

ผล SEA ก่อน 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง 

นายกฯ กล่าวเช่นกันว่า นิคมอุตสาหกรรม

จะนะยังไม่ทำาอะไรเลย ศอ.บต.ยังไม่ได้ทำา

อะไรเลย  เพราะยังไม่ได้ทำาอีไอเอ หรือ

อีเอชไอเอ  ยังไม่เปล่ียนสีพื้นท่ี  ยังอยู่

ระหว่างศึกษาและการดำาเนินโครงการ

เรื่องนี้ต้องทำาประชาพิจารณ์ ยืนยันยังไม่

ทำาอะไรเลย ที่บอกว่าเปลี่ยนสีพื้นที่ ยืนยัน

ยังไม่ได้เปลี่ยน ยังไม่ทำาอะไร

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำานัก

นายกฯ ได้นำามติ ครม.มาแจ้งต่อเครือข่าย

จะนะรักษ์ถิ่น ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนมติรับ

เงื่อนไขของเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น  โดย

ให้ สศช.จัดทำา SEA ร่วมกับสถาบันการ

ศึกษา ส่วนรายละเอียดยังพบว่าม ีกพต.

อยู่ในคณะทำางานหรือไม่  ยังไม่สามารถ

ให้รายละเอียดได้ ขึ้นอยู่กับการหารือของ

หน่วยงาน แต่เบื้องต้น ครม.ได้ถอด กพต.

ออกจากหัวโต๊ะแล้ว ทั้งนี้  จะมีเอกสาร

มติ ครม.ออกมาอย่างเป็นทางการอีกครั้ง 

ด้านเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นยังไม่

ปักใจเชื่อ  จึงขอดูมติ  ครม.ในเอกสาร

อย่างเป็นทางการก่อนชี้แจงแนวทางอีก

ครั้งหนึ่ง

รายงานข่าวแจ้งว่า มติ ครม.ที่เผย

แพร่ในเว็บไซต์รัฐบาลไทย หรือ h  ttp://

www.thaigov.go.th ในการประชุม ครม.

วันที่ 14 ธ.ค.นั้น มีทั้งสิ้น 35 เรื่อง โดย

ในเรื่องที่ 35 เป็นเรื่องแก้ไขเพิ่มเติมองค์

ประกอบคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จ

จริงกรณีการดำาเนินการขยายผลโครงการ

เมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง 

ยั่งยืน”  ไปสู่เมืองต้นแบบที่  4  อำาเภอ

จะนะ  จังหวัดสงขลา  “เมืองต้นแบบ

อุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” นั้น

เป็นเรื่องของการแต่งตั้งนายสุพัฒนพงษ์

เท่านั้น

มีรายงานอีกว่า  ในการประชุม 

ครม. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกฯ 

และ รมว.กลาโหม อารมณ์ไม่ดีเหมือน

การประชุม ครม.ทุกครั้งที่ผ่านมาที่มักเดิน

ทักทายรัฐมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่

ที่เข้าร่วมประชุม  โดยคาดการณ์อาจมี

สาเหตุมาจากกรณีเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น 

ปักหลักชุมนุมบริเวณสะพานชมัยมรุเชฐ 

ด้านหน้าทำาเนียบฯ ทำาให้มีเสียงผู้ชุมนุม

เล็ดลอดเข้าไปที่ห้องประชุม โดยที่ประชุม

นายกฯ  ได้กล่าวถึงการชุมนุมกลุ่มจะนะ

รักษ์ถ่ินว่า  “กลัวว่าเรื่องนี้จะมีผู้อยู่เบ้ือง

หลังและอาจถูกโยงเป็นเรื่องการเมือง

ด้วย  วันนี้โครงการจะนะยังไม่ได้ทำาเลย 

อยู่ในขั้นศึกษา ยังต้องมีกระบวนการอีก 

ต้องศึกษาให้ครบถ้วน” 

วันเดียวกัน  กลุ่มอาสาพัฒนา

จะนะได้ยื่นหนังสือถึงนายชวน หลีกภัย 

ประธานสภาผู้แทนราษฎร, นายพรเพชร 

วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา และคณะ

กรรมาธิการ (กมธ.) ชุดต่างๆ ผ่านตัวแทน

เพื่อสนับสนุนโครงการ  โดยให้เหตุผล

การยื่นหนังสือว่า  เพราะเห็นถึงปัญหา

ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นใน อ.จะนะ จึงไม่

สามารถอยู่น่ิงเฉย ซึ่งปัญหาเหล่าน้ีต้อง

ถูกแก้ไขไปในทิศทางที่ดีขึ้น และอยากให้ 

อ.จะนะถูกพัฒนาในทิศทางที่ดีขึ้น เพราะ 

30 ปีที่แล้วเป็นอย่างไรตอนนี้ก็ยังเหมือน

เดิม แต่วันนี้ ได้รับโอกาสจากรัฐบาลที่จะ

ให้เอกชนเข้าไปลงทุนใน อ.จะนะ ซึ่งได้

เฝ้าศึกษา ติดตามดูแลโครงการนี้ ว่าหาก

เกิดขึ้นแล้วชาวบ้านจะได้อะไร หรือจะ

กระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร ซึ่งตลอด

การติดตามมา 2 ปี  ชาวบ้านส่วนใหญ่

เห็นด้วยกับโครงการจะนะเมืองต้นแบบ

แห่งอนาคต 

ที่ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ นาง

มณี อนันทบริพงค์ และนายสักริยา อะ

ยามา พร้อมตัวแทนเครือข่ายประชาชน

จะนะอาสาเพื่อพัฒนาถิ่น พร้อมผู้แทน

เดินทางมายื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้ตรวจ

การแผ่นดิน  และคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ  (กสม.)  ขอให้เดิน

หน้าผลักดันโครงการเมืองต้นแบบนิคม

อุตสาหกรรมจะนะ จังหวัดสงขลา ตาม

ขั้นตอนและกระบวนการทางกฎหมาย

โดยเร็วเช่นกัน

นายสักริยากล่าวว่า สนับสนุนให้

เกิดโครงการดังกล่าว และขอให้ผู้ตรวจ

การแผ่นดิน กสม. รวมทั้งสื่อมวลชน รับ

ฟังความคิดเห็นของกลุ่มด้วย ไม่ใช่รับฟัง

ความคิดเห็นของกลุ่มที่คัดค้านเพียงฝ่าย

เดียว คนในพื้นที่เห็นด้วยกับโครงการ

ดังกล่าวมีมากถึง  70-80% ทั้งคนพุทธ

และอิสลาม แต่กลับมีการบิดเบือนข้อมูล

ความจริงจากคนในพื้นที่ที่มีไม่ถึง  100 

คนเท่านั้น.

สั่งตั้ง

เมื่อวันที่  14 ธันวาคม นายวิษณุ 

เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภาย

หลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึง

กรณีที่มีกระแสการคัดค้านการลดโทษ 

หรือขอพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้อง

ขังคดีทุจริตคอร์รัปชันว่า พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ  รมว.

กลาโหม ได้สั่งการในที่ประชุม ครม. ว่า

เรื่องนี้เป็นเรื่องของกระบวนการการ

จัดชั้นนักโทษ ซึ่งอยู่ในอำานาจของกรม

ราชทัณฑ์  ขณะเดียวกันจนถึงเวลานี้ยัง

ไม่มีการปล่อยตัวผู้ต้องขังเลยแม้แต่คน

เดียว  โดยยังมีเวลาประมาณ 4  เดือน

ในการทำาบัญชีรายชื่อและประวัติของ

ผู้ต้องขังที่จะได้รับการขอพระราชทาน

อภัยโทษ หรือลดโทษ  ดังนั้น  เพื่อความ

สบายใจ หลังจากมีผู้ร้องเรียนและการ

ตั้งกระทู้ถามในสภาผู้แทนราษฎร นายก

รัฐมนตรีจึงตั้งคณะกรรมการอิสระ

ขึ้นมา  1 คณะ ทำาหน้าที่ตรวจสอบใน

กระบวนการและการจัดช้ันนักโทษ 

รวมถึงให้ทำาหน้าที่เสนอแนะว่าควรจะ

กำาหนดหลักเกณฑ์อะไรอย่างไร  ในการ

ขอพระราชทานอภัยโทษในคราวต่อๆ  ไป  

  ทั้งนี้ นายกฯ ให้ข้อสังเกตด้วยว่าการขอ

พระราชทานอภัยโทษนั้น รัฐบาลคงจะไม่

ขอพระราชทานบ่อยครั้ง  เพราะถ้าบ่อย

คร้ังจะเป็นการลดโทษลงไปเรื่อยๆ ซึ่ง

การลดโทษแต่ละคร้ังคือ 1  ใน 3 หาก

ลดไปเรื่อยๆ  จะทำาให้เหลือโทษไม่เท่า

ไหร่ ส่วนความผิดฐานใดที่จะอยู่ในเกณฑ์

การขอพระราชทานอภัยโทษนั้น คณะ

กรรมการชุดน้ีจะไปทบทวนกันอีกครั้ง         

    เมื่อถามถึงองค์ประกอบของคณะ

กรรมการชุดนี้ว่ามี ใครบ้าง  รองนา

ยกฯ กล่าวว่า  คาดว่าจะเชิญนายเข็ม

ชัย  ชุติวงศ์  ประธานคณะกรรมการ

ปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม 

และอดีตอัยการสูงสุด มาเป็นประธาน

คณะกรรมการอิสระชุดนี้  โดยคณะ

กรรมการชุดนี้มีเวลาการทำางาน  1 

เดือน  เพื่อให้เร็วและทันกำาหนดเวลา

ที่จะมีการพิจารณาปล่อยนักโทษ หาก

ทำางานเสร็จสิ้นแล้วจะส่งข้อมูลให้

กระทรวงยุติธรรมดำาเนินการต่อไป 

  เมื่อถามย้ำาว่า นายกฯ  รับข้อเสนอที่

มีผู้เรียกร้องว่าไม่ควรลดโทษหรือขอ

พระราชทานอภัยโทษให้ผู้ต้องขังคดี

ทุจริตใช่หรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า นา

ยกฯ  รับในหลักการ  โดยขอให้คณะ

กรรมการอิสระชุดนี้ ไปช่วยดู  เพราะ

อาจจะมีอย่างอื่นหรือมีคดีอื่นๆ อีกก็ได้  

ด้านนายสมศักดิ์  เทพสุทิน  รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงกระแส

กดดันให้ลาออกหลังเสนอการลดโทษผู้

ต้องขังคดีทุจริตว่า การเมืองเป็นแบบน้ี

เวลาที่เราทำาอะไรที่ดูดีมีราคา  โดยขณะ

นี้นายกฯ  ได้ตั้งคณะกรรมการศึกษาเรื่อง

นี้แล้ว  พูดไปจะทำาให้เกิดความสับสน 

ส่วนที่มองว่าถูกการเมืองเล่นงานหรือไม่

นั้น ไม่ทราบ 

ส่วนที่มีข่าวว่าการเสนอการลด

โทษครั้งนี้มีการพูดคุยกับคนแดนไกลและ

พรรคเพื่อไทยนั้น นายสมศักดิ์กล่าวว่า 

“ผมเป็นคนตรงไปตรงมา เรื่องแบบนี้ต้อง

ทำาอะไรที่ตรงไปตรงมา”.

ทำาเนียบฯ • นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รอง

โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี แถลง

ว่า ครม.เห็นชอบแผนหลักการพัฒนา

ฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบ ระยะ

เวลา 11 ปี (พ.ศ.2564-2574) จำานวน 84 

โครงการ วงเงินรวมท้ังส้ิน 82,563  ล้าน

บาท ตามท่ีสำานักงานทรัพยากรน้ำาแห่ง

ชาติเสนอ โดยแหล่งท่ีมาของงบประมาณ

มาจาก 1.งบประมาณแผ่นดิน  ร้อยละ 

81.40 2.งบ กทม.  ร้อยละ 3.50 และ 

3.เงินจากเอกชนร่วมลงทุน  (PPP)  ร้อย

ละ 15.10 

ครม.ทุ่ม8หมื่นล้านฟื้นฟูคลองแสนแสบ

ทำาเนียบฯ • นายธนกร วังบุญคงชนะ 

โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี 

แถลงภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี

ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรีและ  รมว.กลาโหม ห่วงใย

ผู้สูงอายุ  เนื่องจากประเทศไทยเข้า

สู่สังคมผู้สูงอายุ  จึงได้มอบหมายให้

กระทรวงการคลัง สำานักงบประมาณ 

และสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ  (สศช.)  ไปพิจารณา

แนวทางเพิ่มเงินผู้สูงอายุเป็นขั้น

บันได  เพื่อให้ผู้สูงวัยสามารถดูแลตัว

เองได้  และให้ถือเป็นนโยบายและข้อ

สั่งการของนายกฯ. 

นายกฯสั่งเพิ่มเงินผู้สูงอายุแบบขั้นบันได
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4 บทความ

ทยโพสต อิสรภาพแหงความคิด ซื้อเวลาไปอีกสําหรับ

ปญหาความขัดแยงการดําเนินโครงการสรางนิคม

อุตสาหกรรมจะนะ จ.สงขลา โดย พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรี แกไข

เพิ่มเติมองคประกอบของคณะ

กรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง ที่มี 

นายสุพัฒนพงษ พันธมีเชาว รอง 

นายกฯ และ รมว.พลังงาน เปน

ประธาน จัดใหมีการทําการศึกษา

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมระดับ

ยุทธศาสตร (SEA) ใหมีความโปรงใส

และเนนการส� อสารทําความเขาใจ

ใหประชาชนมากขึ้น แตอยางไร

ก็ตาม หากรัฐ ตั้งธง วาตองดําเนิน

การใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร 

กระบวนการตางๆ เพ� อรองรับโครงการก็จะเกิดปญหาขึ้นมาอีก 

และเม� อมีผูตอตานก็ไปจัดตั้งประชาชนอีกฝายมาหนุน ไปย� น

หนังสือถึงประธานสภาผูแทนราษฎร ผูตรวจการแผนดิน และ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (กสม.) เพ� อสนับสนุน

โครงการ ซึ่งเร� องนี้ ไมใชเร� องของคนสวนใหญหรือสวนนอย แต

ตองพิจารณาดวยขอมูลขอเท็จจริง...•

เปดตัวไปแลวสําหรับ ดร.เอ-สุชัชวีร สุวรรณสวัสดิ์ วาที่

ผูสมัครรับเลือกตั้งผูวาฯ กทม. พรรคประชาธิปตย (ปชป.) ชูวิสัย

ทัศนเปลี่ยนกรุงเทพฯ กอนเดินเขาที่ทําการพรรค ปชป.วันแรก 

นําวาที่ผูสมัคร ส.ก. 50 คน 50 เขต เขาสักการะพระแมธรณีบีบ

มวยผม หลังเปดตัววันแรกก็โดนรับนองทันที ในโลกโซเชียลมีเดีย

ตางบอกวา ช� นชอบ ดร.เอ แตผิดหวังที่ไปสังกัด ปชป.ที่สนับสนุน

เผด็จการ แต คุณปลื้ม-ม.ล.ณัฏฐกรณ เทวกุล ผูดําเนินรายการ

ขาว Voice TV โพสตวา “ดร.เอควรไดเปนนายกฯ ..ชอบความ

สามารถและความตั้งใจ และความตองการที่จะเอาชนะชีวิตและ

ศักยภาพในการสรางตนเองใหเปนที่

หนึ่ง ..เด็กไทยควรเอาเปนเยี่ยงอยาง 

ทําใหไดครึ่งหนึ่งที่เขาทําคอยคิดจะ

ดาเขา!” ขณะที่ ดร.เอ บอกวา “ผม

เห็นพลังการเปลี่ยนแปลง และเช� อวา

ประชาชนที่งอนพรรคอยูจะกลับมา 

สนับสนุนพรรคอีกครั้ง” ศึกชิงเกาอี้

เสาชิงชาครั้งนี้ หากคนกรุงยังจมอยู

กับความขัดแยงทางการเมือง ดร.เอ 

ก็เหน� อย แตหากมีคนใจกวางอยาง 

คุณปลื้ม และชี้แจงทําความเขาใจคน

เห็นตางไดก็มีโอกาสเชนกัน...• 

คณะผูบริหารพรรคเพ� อไทย (พท.) ใหการตอนรับพรอม

กับแถลงขาวตอนรับ นายสามารถ แกวมีชัย อดีต ส.ส.เชียงราย 

พรรคเพ� อไทย ที่กลับมารวมงานกับ พท.อีกครั้ง หลังจากไป

รวมงานกับพรรคไทยสรางไทยอยูระยะหนึ่ง รวมทั้ง นายจาตุ                                                       

รนต ฉายแสง นายวุฒิพงษ ฉายแสง นางฐิติมา ฉายแสง 

นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ โดย นายจาตุรนต บอกวา “ไดรับ

เชิญใหกลับมาพรรคเพ� อไทยเพ� อรวมทํางาน” ทั้งนี้กอนหนาที่

นายจาตุรนตประกาศจะตั้ง พรรคเสนทางใหม แตพอมีการ

แกไขรัฐธรรมนูญใชบัตร 2 ใบเสร็จแลวประเมินวาพรรคขนาด                                                          

เล็กเสียเปรียบจึงตองกลับมาอยูพรรคใหญอีก และหลังจากไป

รวมกับพรรคไทยรักษาชาติ เปน 1 ใน 3 แคนดิเดตนายกรัฐ                                        

มนตรี แตเม� อเกิด “อภิมหาเซอร ไพรส” ทําใหนายจาตุรนต                                                                           

ไมพอใจ “คนแดนไกล” เปนอยางมาก เพราะตนเองไมรับรูมา

กอน เชนเดียวกับ คุณหญิงสุดารัตน เกยุราพันธุ แคนดิเดต    

นายกฯ พท. จึงหันหลังใหคนแดนไกลไปตั้งพรรคของตัวเอง แต

สุดทายจาตุรนตก็ไปไมรอด กลับมาอยูใตชายคาพรรคของ ทักษิณ 

ชินวัตร สวน สุดารัตน ยังคงเดินหนาตอ ไมหวนกลับมาซบคนที่ 

“หักหลัง” เหมือนจาตุรนต...•

กรณีที่กรมราชทัณฑ กระทรวงยุติธรรม เสนอลดโทษ

นักโทษในคดีทุจริตคอรรัปชัน กําลังกลายเปนประเด็นรอน นาย

สมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม จะอางเพียงวาทําตามระเบียบ

และครรลองที่ทํากันมาตลอดไมได

แลว นายจรัญ ภักดีธนากุล ผูอํานวย

การหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 

ม.เกษมบัณฑิต อดีตตุลาการศาล

รัฐธรรมนูญ ระบุวา “คนที่โกงและ

จับไดชัดๆ มีโทษจําคุก 50 ป แตลด

เหลือ 6 ป 10 ป แบบนี้เกิดขึ้นได

อยางไร ตองแกไข ไมปลอยใหเปน

แบบนี้” พรอมเสนอแนะวาให “ใช

ชองทางผูตรวจการแผนดิน เพ� อ

สงศาลรัฐธรรมนูญตีความพระราช

กฤษฎีกาอภัยโทษนั้นขัดกับรัฐธรรมนูญ ...และไมกระทบกระเทือน

พระองค เพราะไมใชกระแสรับสั่ง เปนการบริหารโทษของฝาย

บริหารที่คานอํานาจของฝายตุลาการ” วากันวา การลดหยอนโทษ

ตามวาระและตามเกณฑยกระดับไดเปนนักโทษชั้นดี ชั้นดีมาก 

ชั้นเยี่ยม ตองจายน้ําหลอล� นสารพัด นายสมศักดิ์ จะไมรูเชียว

หรือ ถาไมรูตองรีบแกไขอุดชองโหวไมใหเกิดซ้ํารอยอีก มิเชนนั้น

จะถูกกลาวหาวาสมรูรวมคิดดวย...•

ดร.สุชัชวีร 

สุวรรณสวัสดิ์ 

นายจาตุรนต ฉายแสง 

นายจรัญ ภักดีธนากุล

แซมซายแซมซายแซมซาย

ไ

พีเอ็นวายเอส (PNYS) คือกลุมนักศึกษาจากจังหวัด

ชายแดนภาคใต ซึ่งประกอบดวย ปตตานี (P) นราธิวาส (N) 

ยะลา (Y) สงขลาและสตูล (S) กอตั้งขึ้นเม� อป พ.ศ.2522 จาก

แรงกายแรงใจของคนรุนใหมจากปลายดามขวานราว 20 คน 

ที่มาศึกษาตอที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง ในสมัยเริ่มตั้งกลุมถูก

เพงเล็งวาเปนกลุมที่เกี่ยวของกับการเมืองระหวางประเทศ ตอ

มาในป พ.ศ.2525 สมาชิกถูกจับและต้ังขอหาลอบวางระเบิด

ในกรุงเทพฯ แตภายหลังไดรับอิสรภาพจากการชวยเหลือทาง

คดีของทนายสมชาย นีละไพจิตร และนายทองใบ ทองเปาด 

ทนายแมกไซไซ. 

พีเอ็นวายเอส 

านมาสองปแลวสําหรับวิกฤตโควิด-19 และดูเหมือนจะยัง

ไมมีแนวโนมที่ประเทศไทยจะผานพนจากวิกฤตนี้ ไปไดในป

หนา ทามกลางการกลายพันธุของไวรัสสายพันธุใหมๆ

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยป 2564 ขยายตัวต่ํากวาประเทศ

เพ� อนบานมาก โดยสภาพัฒนคาดวาจะขยายตัวเพียง 1.2% ในปนี้ 

และขยายตัว 3.5-4-5% ในป 2565 จากที่หดตัวถึง 6.1% ในป 2563

แมเศรษฐกิจโลกจะเริ่มฟนตัวอยางตอเน� องและไทยเริ่มไดรับ

อานิสงสจากภาคการสงออก แตเศรษฐกิจไทยที่พึ่งพารายไดหลักจาก

การทองเที่ยว (ซึ่งคิดเปนสัดสวน 1 ใน 5 ของ GDP และ 20% ของ

การจางงาน) ยังคงเปนปจจัยกดดันอัตราการเติบโต 

หากดูการคาดการณของ IMF จะพบวาสถานการณเศรษฐกิจ

ไทยยังไมดีเม� อเทียบกับประเทศอ� นๆ โดย ASEAN 5 ประเทศอ� นๆ 

คาดวาจะเติบโตเฉลี่ยเกิน 3% ทั้งหมดในปนี้ ขณะที่ประเทศพัฒนา

แลวในเอเชียก็มีการเจริญเติบโตเฉลี่ยไดถึง 3.8%

หากพิจารณาใหดี การเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วน�าจะเปน

ไปไดยากสําหรับประเทศไทยในอนาคตอันใกล เน� องจากเรายังไมอาจ

ปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหลดการพึ่งพาการทองเที่ยวและเศรษฐกิจ

โลกได 

การพยายามเพิ่มตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจจึงอาจไมใช

เร� องสําคัญที่สุดในตอนนี้ เร� องที่สําคัญมากกวาคือ การพลิกวิกฤตให

เปนโอกาส

ดวยการกาวขามชวงของการพยายามปกปองชีวิตและความ

ตองการพื้นฐาน (protecting lives and livelihoods) สูการยกระดับ

ชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใหดีขึ้น (bettering lives) อยาง

แทจริง

การจะทําใหเศรษฐกิจและสังคมดีขึ้นอยางแทจริง จําเปนตองมี

ทั้งการเติบโต (Growth) และความยั่งยืน (Sustainability)

หลายคนอาจมองวาสองเร� องนี้เปนเร� องที่ขัดแยงกัน แตจริงๆ 

แลว สองเปาหมายนี้สงเสริมกันอยางมาก กลาวคือ หากเราไมมีการ

เติบโต เราจะไมมีเงินเพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสรางเศรษฐกิจ

และสังคมใหมีความยั่งยืน และในขณะเดียวกันหากไมมีความยั่งยืน 

เราจะไมสามารถแน�ใจไดวายุคลูกหลานของเราจะมีความเติบโตตอ

เน� องเหมือนกับยุคปจจุบันหรือไม  

การพัฒนาอยางยั่งยืนยังถือเปนหัวใจสําคัญของปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ที่เนนการสรางความสมดุลระหวางความกาวหนา

ทางเศรษฐกิจ การปกปองสิ่งแวดลอมและความตองการของมนุษย

เม� อพิจารณาเปาหมายดานความยั่งยืนจากรายงานความ

คืบหนาของ Sustainable Development Goals (SDGs) ในเอเชีย

แปซิฟกป 2021 จะเห็นวาการบรรลุเปาหมายความยั่งยืนในภูมิภาค

คอนขางน�าเปนหวง กลาวคือ แทบจะเปนไปไมไดเลยที่ประเทศใน

ภูมิภาคนี้จะบรรลุเปาหมาย SDGs ทั้ง 17 เปาหมายภายในป 2030 

และวากันจริงๆ แลวอาจจะบรรลุเปาหมายไมถึง 10% ของเปาหมาย

ทั้งหมดในป 2030 ดวยซ้ํา

โดยเฉพาะอยางยิ่ง SDG 13 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ (Climate Action) และ SDG 14 การใชประโยชน

จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล (Life under Water) ซึ่งมีความ

ทาทายที่สุด เพราะนอกจากจะไมมีคืบหนาแลวยังกลับถอยหลังเขา

คลองดวยซ้ํา

เดือนพฤจิกายน 2564 ที่ผานมามีการประชุมสําคัญซึ่ง

เกี่ยวของโดยตรงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน นั่นคือการประชุม COP 26 

หรือ United Nations Framework Convention on Climate Change 

Conference of the Parties ครั้งที่ 26 เพ� อกําหนดบทบาทของแตละ

ประเทศในการแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ

ระงับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่นับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น

กอนหนาการประชุมไดมีการเปดเผยรายงานโดย 

Intergovernmental Panel on Climate Change หรือ IPCC เตือน

วาโลกกําลังเขาสูภาวะโลกรอนที่อันตรายอยางยิ่ง และระบุวาหากไม

ลดการปลอยกาซเรือนกระจกในระดับมหภาคใหทันทวงที การจํากัด

อุณหภูมิไมใหสูงขึ้นเกินกวา 1.5 หรือแมแต 2 องศาเซลเซียส จะเปน

ไปไมไดเลย

การประชุม COP 26 จัดวามีความสําเร็จในระดับหนึ่ง โดยมี

ขอตกลงสําคัญๆ หลายประการ ไดแก การรวมลงนามเห็นชอบการ

ยุติการตัดไมทําลายปาภายในป 2030 ของผูนํา 141 ประเทศ คิดเปน

ราว 85% ของพื้นที่ปาทั่วโลก ขอตกลง “Global Methane Pledge” 

ซึ่งมากกวา 105 ประเทศไดเขารวม เพ� อลดการปลอยกาซมีเทนทั่ว

โลกอยางนอยรอยละ 30 ใหไดภายในป 2030

แมประเทศจีน รัสเซีย อินเดีย ซึ่งปลอยกาซมีเทนเปนอันดับ

ตนๆ ไมไดรวมลงนามดวย สัญญาขอตกลงยุติการใชพลังงานถานหิน

โดยผูนํามากกวา 40 ประเทศ แมหลายประเทศรวมถึงประเทศจีนที่มี

ปริมาณการใชถานหินกวา 54% ในปที่แลวไมไดรวมดวย 

ที่สําคัญประการสุดทายคือ 

การประกาศเปาหมายการปลอย

กาซเรือนกระจกสุทธิเปนศูนย 

(NetZero) ซึ่งรัฐบาลไทยเองก็ได

ประกาศการเขาสูการเปน Net zero 

ภายในป 2065

การประชุม COP 26 ทําให

เราไดตระหนักวา ถึงเวลาแลวที่จะ

ตองปรับทัศนคติใหมในการดําเนิน

ชีวิตใหต� นตัวมากขึ้นในเร� องความ

ยั่งยืนและสิ่งแวดลอม ประชาชน

ทุกคน รวมถึงภาคธุรกิจตองเขามา

ชวยกันขับเคล� อนประเทศใหบรรลุ

เปาหมาย โดยไมจําเปนตองรอนโย

บายของภาครัฐ

ในสวนของภาคประชาชน 

เราสามารถมีสวนชวยใหเกิดการ

เติบโตที่ยั่งยืนและรักษาสิ่งแวดลอมไดดวยการยกระดับการกระทําใน

ชีวิตประจําวันอยางงายๆ ที่คํานึงถึงผลในอนาคตและการสรางสังคม

สีเขียว เชน การชวยกันปลูกตนไมปละ 1 ตน การใชถุงผาเม� อไปซื้อ

ของ การแยกขยะภายในบานที่สามารถรีไซเคิลได และลดการผลิต

ขยะ การลดใชพลาสติกครั้งเดียวแลวทิ้ง การลดใชไฟฟาโดยการปด

ไฟเม� อไมไดใช การเดินหรือขี่จักรยานแทนการขับรถเม� อไปที่ใกลๆ 

เปนตน

ในสวนของภาคธุรกิจ จะตองสรางจิตสํานึกมากขึ้น โดยเฉพาะ

อยางยิ่งในเร� องสิ่งแวดลอม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, 

Social and Governance: ESG) เน� องจาก ESG กําลังกลายเปนหนึ่ง

ใน Megatrend ที่ทั่วโลกตางใหความสนใจ

ในสวนของนักลงทุน ตองตระหนักวาเร� องของสิ่งแวดลอมและ

ความยั่งยืนไมใชเทรนดการลงทุนที่ไดรับความนิยมเพียงชั่วคราว แต

ควรจะตองนําปจจัยเหลานี้มาใชประกอบการตัดสินใจลงทุนควบคูไป

กับการวิเคราะหขอมูลทางการเงิน เพ� อชวยผลักดันใหภาคธุรกิจมีการ

ผนวก ESG เขากับแผนกลยุทธบริษัท เพ� อขยายขีดความสามารถใน

การแขงขัน และเติบโตไดอยางยั่งยืนในระยะยาว

เช� อวาปใหมนี้แมเศรษฐกิจไทยจะไมได โลดแลนติดปกไปกวา

ประเทศอ� นๆ แตหากประชาชน ภาคธุรกิจ และนักลงทุนพรอมใจ

กันเปลี่ยนทัศนคติโดยไมจําเปนตองรอรัฐบาล ดวยการเพิ่มความ

ตระหนักและการกระทําที่สงผลดีตอความยั่งยืนและสิ่งแวดลอม 

เราจะสามารถกาวขามวิกฤตโควิด และสรางความเปลี่ยนแปลงให

เศรษฐกิจและสังคมของเราเขมแข็งขึ้นและยั่งยืนขึ้นไดอยางแน�นอน

 

โดย ดร.เทียนทิพ สุพานิช 

กลุมนโยบายสาธารณะเพ� อสังคมและธรรมาภิบาล.

ช� อวา ... สวนใหญไมมีใครอยากฟองรองเปนคดีความตอ 

ศาล แตเม� อถึงคราวจําเปนตองปกปองสิทธิของตน สิ่งที่

สําคัญก็คือ จะใชสิทธิฟองคดีอยางไรใหถูกตอง เพ� อใหตนได

รับการพิจารณาใหความเปนธรรมจากศาล

นอกจากการใชสิทธิฟองคดีอยางถูกตองแลว อีกสิทธิหนึ่งที่มอง

ขามมิไดก็คือ การใชสิทธิอุทธรณคดีอยางถูกตองดวย

ซึ่งเม� อคูกรณีไมเห็นดวยกับผลการพิจารณาคดีของศาล

ปกครองชั้นตน มีสิทธิย� น “คําอุทธรณ” ภายใน 30 วันนับแตวันที่ศาล

มีคําพิพากษาหรือคําสั่งในคดี โดยคําอุทธรณดังกลาวจะตองประกอบ

ดวย (1) ช� อผูอุทธรณและคูกรณีในอุทธรณ (2) ขอคัดคานคําพิพากษา

หรือคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน (3) คําขอของผูอุทธรณ (4) ลายมือ

ช� อผูอุทธรณ ทั้งนี้ ตามขอ 101 วรรคหนึ่ง แหงระเบียบของที่ประชุม

ใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.
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หากขาดอยางหนึ่งอยางใดไปจะถือเปนคําอุทธรณที่ไมสมบูรณ

ครบถวน ซึ่งแบงเปน แบบแกไขได เชน ไมไดลงช� อในคําอุทธรณ ไม

ไดระบุคําขอ และแบบแกไขไมได เชน ไมระบุขอคัดคาน คําพิพากษา

หรือคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน สําหรับกรณีแกไขไดศาลจะสั่งให

แกไขภายในกําหนดเวลา สวนกรณีที่ไมอาจแกไขไดศาลจะสั่งไม

รับคําอุทธรณนั้นไวพิจารณา ซึ่งก็จะเสียสิทธิในการอุทธรณคดีไป

ฉะนั้น คูกรณีจึงควรทําความเขาใจหลักเกณฑการอุทธรณที่

ถูกตอง โดยเฉพาะใน (2) ที่มักพบวาผูอุทธรณไมระบุขอคัดคานคํา

พิพากษาหรือคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน ในลักษณะที่พอเขาใจได

วาไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยของศาลอยางไร เพราะเหตุผลใด หรือมีขอ

เท็จจริง/ขอกฎหมายใด ที่เห็นวาศาลวินิจฉัยไมถูกตอง 

โดยจะตองเปนขอเท็จจริงและขอกฎหมายที่ไดมีการกลาวหรือ

ยกขึ้นวากันมาแลวในศาลปกครองชั้นตนเทานั้น

ตัวอยางปญหาการย� นคําอุทธรณที่ไมเปนไปตาม (2) อาทิ ใน

คดีที่ผูฟองคดีผิดสัญญารับทุนการศึกษาเน� องจากลาออกไปประกอบ

อาชีพอ� น และศาลปกครองชั้นตนไดพิพากษาใหชดใชเงินแกหน�วย

งานผูใหทุน ผูฟองคดีไดอุทธรณคําพิพากษามีสาระสําคัญวา ธุรกิจ

ของตนประสบภาวะขาดทุน อีกทั้งมีมารดาและบุตรสาวปวยตองได

รับการรักษา จึงขอผอนชําระหนี้ ซึ่งมีลักษณะเปนการยอมรับผลตาม

คําพิพากษาของศาล เพียงแตตองการผอนชําระหนี้ จึงมิไดมีลักษณะ

เปนการโตแยงคัดคานคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนวาไมถูก

ตองแตอยางใด จึงถือเปนคําอุทธรณที่ไมชอบดวยกฎหมาย (คําสั่ง

ศาลปกครองสูงสุดที่ 99/2561) หรือในคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญายืม

โค-กระบือ 

ซึ่งศาลปกครองชั้นตนวินิจฉัยวามิไดมีลักษณะเปนสัญญาทาง

ปกครองที่อยูในอํานาจของศาลปกครอง จึงมีคําสั่งไมรับคําฟองไว

พิจารณา ผูฟองคดีย� นอุทธรณ โดยเลาวาตนไดรองขอความเปนธรรม

ไปยังหน�วยงานหลายแหงแลว แตก็ไมไดรับความเปนธรรม ซึ่งไม

ไดเปนขอเท็จจริงเกี่ยวกับคําฟองในคดี และไมไดมีขอโตแยงศาล

ปกครองชั้นตน ที่เห็นวาไมใชสัญญาทางปกครองแตอยางใด นอกจาก

นี้ยังไดขอเพิ่มผูถูกฟองคดีซึ่งไมเคยเปนผูถูกฟองคดีในศาลปกครอง

ชั้นตนมากอน จึงเปนคําอุทธรณที่ไมชอบดวยกฎหมาย (คําสั่งศาล

ปกครองสูงสุดที่ 443/2560)

ถึงตรงนี้ มาดูตัวอยางคดีที่คําอุทธรณไมไดระบุขอคัดคานคํา

พิพากษาของศาลปกครองชั้นตน กรณีเชนนี้ศาลปกครองสูงสุดเห็น

วา แมตามคําอุทธรณจะไมมีขอความที่ระบุโดยใชถอยคําวาผูอุทธรณ 

(ผูฟองคดี) คัดคานคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนก็ตาม แตคํา

อุทธรณดังกลาวมีสาระสําคัญเปนการกลาวอางขอเท็จจริงในประเด็น

เกี่ยวกับสาเหตุที่ผูฟองคดีไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาอันเกิดจากการ

ไมมีวัสดุในการทํางาน 

รวมทั้งประเด็นที่วาเม� อเปรียบเทียบกับการจางกอสราง

ประเภทเดียวกันกับสวนราชการที่เปนคูสัญญารายอ� น ผูฟองคดีได

รับอนุญาตใหเปลี่ยนวัสดุได อันเปนประเด็นขอเท็จจริงเกี่ยวกับการ

วินิจฉัยวาการบอกเลิกสัญญาของหน�วยงานผูวาจางชอบดวยกฎหมาย

และสัญญาหรือไม ซึ่งขอเท็จจริงตามที่กลาวอางมาในคําอุทธรณดัง

กลาวเปนขอเท็จจริงที่ปรากฏในคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน 

และเปนเหตุผลที่ศาลปกครองชั้นตนไดนํามาใชในการวินิจฉัยวาผูฟอง

คดีเปนฝายผิดสัญญาและการริบหลักประกันสัญญาเปนการกระทําที่

ชอบแลว และพิพากษายกฟองผูฟองคดีในที่สุด 

โดยนัยนี้ ขอความตามคําอุทธรณจึงพอเปนที่เขาใจไดวา ผู

ฟองคดีไมเห็นดวยกับเหตุผลตามคําพิพากษาของศาลปกครองชั้น

ตน อันถือไดวาผูฟองคดีไดคัดคานคําพิพากษาของศาลปกครองชั้น

ตนแลว และถึงแมจะไมปรากฏคําขอในคําอุทธรณก็ตาม แตเม� อคดี

นี้ผูฟองคดีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาใหผูวาจางคืนหลักประกัน

สัญญา 

ตอมาศาลปกครองชั้นตนมีคําพิพากษายกฟอง ซึ่งมีผลวาไม

เปนไปตามคําขอในคําฟองของผูฟองคดีในชั้นอุทธรณ จึงไมมีประเด็น

ที่พึงสงสัยวาผูฟองคดีไดคัดคานคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน

เฉพาะสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมด โดยเปนที่พอเขาใจไดเชนกันวา

ผูฟองคดีคัดคานคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนทั้งหมด จึงกลับ

คําสั่งของศาลปกครองชั้นตนเปนใหรับคําอุทธรณของผูฟองคดีไว

พิจารณา (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 13/2564)

ดังนั้น จะเห็นไดวาในการทําคําอุทธรณที่ถูกตองจะตองครบ

ถวนทั้ง 4 รายการตามที่กลาวในตอนตน และในกรณีของคําอุทธรณ

ที่ไมสมบูรณครบถวนมีทั้งแบบแกไขไดและแกไขไมได

ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับกรณีนั้นๆ วาเปนความไมสมบูรณครบถวน

อยางไร สําหรับกรณีที่แมคําอุทธรณจะไมมีขอความที่ระบุชัดเจน

วาขอคัดคานคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนในประเด็นใดดวย

เหตุผลใดก็ตาม แตหากเนื้อความหรือสาระสําคัญของคําอุทธรณ

เปนการโตแยงขอเท็จจริงในประเด็นแหงคดีที่ศาลปกครองชั้นตนใช

วินิจฉัยใหผูอุทธรณ (เปนฝายผิดสัญญาและแพคดี) ถือวาผูอุทธรณได

ย� นอุทธรณคัดคานคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนโดยชอบแลว

ซึ่งศาลปกครองสูงสุดจะไดพิจารณาอุทธรณเพ� อใหความเปน

ธรรมแกคูกรณีตอไปครับ...

โดยนายปกครอง

ย� นอุทธรณอยางไร...ใหศาลรับ!

ผ

เ



อเป็นบิ๊กเนมอีกคนที่ลาออกจากการเป็นสมา 

ชิกพรรคเพื่อไทย สำ�หรับน�ยพงศ์เทพ เทพ

ก�ญจน� อดีตรองน�ยกรัฐมนตรี และอดีต

รัฐมนตรีหล�ยกระทรวง

น�ยพงศ์เทพยืนยันว่� ไม่ได้มีคว�มขัดแย้งใดๆ กับ

พรรคเพื่อไทยท้ังส้ิน แต่ต้องก�รว�งมือท�งก�รเมือง เนื่อง 

จ�กมีอ�ยุกว่� 60 ปีแล้ว และต้องก�รดูคนรุ่นหลัง

ทำ�ง�นก�รเมืองต่อไป

แต่มีร�ยง�นข่�วแจ้งว่� น�ยพงศ์เทพอ�จจะไป                                                     

ร่วมง�นกับคุณหญิงสุด�รัตน์ เกยุร�พันธ์ุ ประธ�นพรรค

ไทยสร้�งไทย  เพร�ะทั้งคู่รู้จักกันม�น�นตั้งแต่สมัยอยู่

พรรคพลังธรรม

เพียงแต่จะ ท้ิงช่วง

เวล�ไว้สักระยะหนึ่งถึงจะ

ร่วมง�นกัน  โดยก่อนหน้�

นี้มีบิ๊กเนมจ�กพรรคเพื่อ

ไทยย้�ยต�มม�อยู่กับคุณ

หญิงสุด�รัตน์ ที่พรรคไทย

สร้�งไทยหล�ยคน ไม่ว่�จะ

เป็นน�ยโภคิน พลกุล อดีต

ประธ�นสภ�ผู้แทนร�ษฎร, 

น�ยวัฒน� เมืองสุข อดีต

รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�ร

พัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์

สำ�หรับน�ยพงศ์เทพ มีพื้นเพอยู่ที่จังหวัดสมุทร 

ส�คร เป็นลูกช�ยของน�ยสุรินทร์ เทพก�ญจน� อดีต

รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงอุตส�หกรรม และอดีต ส.ส. 

สมุทรส�คร พรรคกิจสังคมหล�ยสมัย 

ถือเป็นมือกฎหม�ยคนสำ�คัญม�ต้ังแต่อยู่กับพรรค

ไทยรักไทย เพร�ะก่อนลงเล่นก�รเมืองเคยเป็นผู้พิพ�ก 

ษ� กระทั่งล�ออกจ�กร�ช ก�รและลงสมัครรับ เลือกตั้ง 

ส.ส.กรุง เทพฯ  เขต 8 ในสังกัดพรรคพลังธรรม  เมื่อ 2 

กรกฎ�คม 2538 แต่สอบตก  

ในปี 2539 ได้รับเลือกเป็นสม�ชิกสภ�ร่�งรัฐ 

ธรรมนูญ (ส.ส.ร.) จังหวัดสมุทรส�คร ก่อนจะย้�ยม�

สังกัดพรรคไทยรักไทย และได้รับตำ�แหน่งรอง เลข�ธิ 

ก�รพรรค 

ในรัฐบ�ลน�ยทักษิณ ชินวัตร น�ยพงศ์เทพดำ�รง                                                                        

ตำ�แหน่งรัฐมนตรีหล�ยกระทรวง ทั้งรัฐมนตรีประจำ�

สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงยุติธรรม, 

รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงพลังง�น

กระทั่งในปี 2550 ถูกตัดสิทธิท�งก�รเมืองเป็น

เวล� 5 ปี จ�กคดียุบพรรคไทยรักไทย เนื่องจ�กเป็น

กรรมก�รบริห�รพรรค หรือที่รู้จักกันในคดีบ้�นเลขที่ 
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หลังพ้นโทษแบนท�งก�รเมือง เป็นช่วงเวล�เดียว

กับที่รัฐบ�ลน�งส�วยิ่งลักษณ์ ชินวัตร บริห�รประเทศ 

น�ยพงศ์เทพได้รับก�รแต่งตั้งให้เป็นรองน�ยกรัฐมนตรี 

และรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�ร.

ให้คุณภ�พของสินค้�เกษตรดีข้ึน  ทำ�ให้เกษตรกรได้รับผลประโยชน์ม�กข้ึน

รัฐมนตรีต้องมีวิสัยทัศน์ มีคว�มรู้ มีประสบก�รณ์ มีทักษะ มีไอ

คิวและอีคิวสูง มิใช่แค่เป็นหัวหน้�มุ้ง หัวหน้�ก๊วน พ� ส.ส.เข้�สภ�ได้

กี่คน ก�รเมืองไทยนอกจ�กไม่พัฒน�ช�ติแล้วยังทำ�ล�ยช�ติ เพร�ะมีแต่

รัฐมนตรีหัวกลวง โนโนเลจ ไร้ทักษะ ไร้ประสบก�รณ์ และที่สำ�คัญทั้งไอ

คิวและอีคิวต่ำ�เตี้ย.

ไอคิวซัง

 

ตัวสถานีหัวลำาโพงถือเป็นสมบัติชาติ ถ้านักการเมืองเอาไปประ 

เคนให้นายทุนหาประโยชน์ ต้องแช่งให้เป็นหมัน ๑๐  ชาติครับ 

แต่อนาคตของสถานีหัวลำาโพงเท่าที่ทราบยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน 

ที่แน่ๆ คือไม่มีการทุบตัวสถานีหัวลำาโพงนะครับ 

ก็ให้ดูสัญญาณหลังจากนี้ครับว่า รัฐบาล การรถไฟแห่งประเทศ 

ไทยจะเอาไง ขณะนี้ยังเป็นที่คาดหมายว่าจะมีบริษัทพัฒนาที่ดินขนาด                                                                                           

ใหญ่ ก็ของเจ้าสัวไม่ก่ีรายครับ อยากจะคว้าไปครอบครอง แต่ท่ีดินหัว                                                                                                

ลำาโพงยังไม่ได้ปรับแก้สีการใช้ประโยชน์ท่ีดินตามผังเมืองรวมกรุงเทพ 

มหานคร ให้เป็นพ้ืนท่ีสีแดง คือประเภทพาณิชยกรรม จากพ้ืนท่ีสีน้ำาเงิน 

ประเภทสถาบันราชการ ถ้าแก้ผังเมืองเมื่อไหร่ก็เมื่อน้ัน เตรียมตัวครับ 

ส่วนตัวผมมองว่าพื้นที่ที่เป็นทางรถไฟ ซึ่งไม่ใช่ตัวสถานีนั้น การ

รถไฟฯ ให้เอกชนเช่าทำาประโยชน์ได้ แต่ต้องเว้นรางรถไฟไว้ส่วนหนึ่ง 

เพื่อให้หัวลำาโพงยังมีชีวิตรับใช้ผู้คนต่อไป ซึ่งน่าจะเป็นเช่นนั้น เพราะ

ต้องรองรับรถไฟสายสีแดงในอนาคต ผมอยากให้คนในรัฐบาล การรถ

ไฟฯ ออกมาพูดให้ชัดๆ ไม่ใช่ให้ประชาชนคาดเดากันไปมา สุดท้ายพวก

ท่านนั่นแหละครับจะโดนด่า.

เรียน บรรณาธิการอัตถ์ อัตนัย ที่รัก

ผมได้ศึกษ�และสอบถ�มนักกลอนรุ่นเก่�ๆ อ�ยุ ๖๐-๘๐ ปีว่� มี

ใครรู้จัก “นายถึก กำานัน” บ้�งไหม ปร�กฏว่�ไม่มีใครรู้จักเลย ผมเชื่อม่ัน

ห�กรู้จักชื่อจริง น�มสกุลจริงของ “น�ยถึก กำ�นัน” รับรองได้เลยว่�จะต้อง

เคยอ่�นผลง�นของ “น�ยถึก กำ�นัน” แน่ๆ ผมเคยพูดบนเวทีใน “วันนัก

กลอน ๑๐ ธันวาคม ๒๕๓๒” ว่�แปลกม�ก นักกลอนรุ่นเก่�ๆ มีผลง�น

น้อยม�กแม้มีชื่อเสียงโด่งดัง ประเภท “ผลัดกันเขียน เวียนกันอ่าน วาน

กันชม ตรมกันเอง” หรือเปล่า? เว้นท่�นท่ีมีผลง�นรวมเล่มกับจับกลุ่มรวม

เล่ม ท่�นหน่ึงก็ไม่เกิน 15 สำ�นวน เพร�ะต่�งออกหนังสือน้อยม�ก ท่ีม�ก

หน่อย (จริงๆ เยอะเลย ๕๕๕) เช่น เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์, มะเนาะ-วัน

เนาว์ ยูเด็น, สนธิกาญจน์ กาญจนาส, ประยอม ซองทอง, ศฤงคาร วาด

เวียงไชย, นภาลัย ฤกษ์ชนะ, อำาพล สุวรรณธาดา ส่วนใหญ่ก็เขียนกลอน 

“ยอพระเกียรติ” ผมเรียกร้องให้ใช้คำ�ว่� “กลอนเทิดพระเกียรติ” ซ่ึง

เป็นผลง�นนำ�ม�วิเคร�ะห์สะท้อนสังคม ก�รเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม 

สภ�พส่ิงแวดล้อม ไม่ได้เลย ย่ิงนักกลอนในร้ัว-นอกร้ัวมห�วิทย�ลัยไม่

ต้องพูดถึง คุณภ�พแตกต่�งกัน (ภ�พรวม) คร้ังหน่ึงผมเคยเขียนบทคว�ม

วิเคร�ะห์ซ่ึงคนส่วนใหญ่เข้�ใจว่�เป็นผลง�นกลอนของ “สมัคร สุนทร

5บทความ

ไม่แน่...

หน่วยก้�น “ดร.เอ้ สุชัชวีร์” ดูเข้�ท่�ทีเดียว

ถ้�พิจ�รณ�จ�กก�รเปิดตัวเมื่อว�นซืน (๑๓ 

ธันว�คม) มองด้วยใจเป็นกล�ง ถอดอคติท�งก�ร

เมืองออกไป ถือว่�คุณภ�พในระดับเต็มแก้ว 

ทำ�ก�รบ้�นม�ดีพอควร 

แม้กระท่ังปูมประวัติส่วนตัว ก็เอ้ือต่อตำ�แหน่งผู้ว่�ฯ กทม.

ม�กกว่� แคนดิเดตทุกคนที่เปิดตัวให้เห็นม�บ้�งแล้ว หล�ยขุม

แต่ก็ต้องถ�มคนกรุงเทพฯ ว่�... 

ต้องก�รคนแบบไหนเป็นผู้ว่�ฯ กทม. 

ห�กสลัดภ�พคว�มขัดแย้งท�งก�รเมืองออกไปไม่ได้ ใคร

ก็ต�มที่ลงในน�มพรรคประช�ธิปัตย์ยี้หมด ไม่เลือก 

มันก็เป็นกรรมของเมืองกรุง 

ครับ...มุมมองในก�รมองคน ของแต่ละคนนั้นไม่เหมือน

กัน แม้กระทั่งข้อเท็จจริงของคนก็มีชุดข้อมูลที่แตกต่�งกัน 

ชั่วดีถี่ห่�ง มีด้วยกันทั้งนั้น 

แต่...คนหน่ึงมักเหม�ะกับเหตุก�รณ์หน่ึง สถ�นก�รณ์หน่ึง 

ขณะที่อีกคน หรือคนอื่นๆ แม้จะเก่งกว่� ดีเลิศกว่� กลับ

ไม่เหม�ะกับสถ�นก�รณ์เดียวกัน

ถ�มว่� “ดร.เอ้ สุชัชวีร์” กับ “ชัชช�ติ สิทธิพันธุ์” ใคร

เหม�ะจะเป็นผู้ว่�ฯ กทม.ม�กกว่�กัน 

มันตอบย�ก

“ชัชช�ติ” ผ่�นก�รเมืองระดับประเทศม�แล้ว เป็นรัฐ 

มนตรีว่�ก�รกระทรวงคมน�คม 

ผลง�นเด่นถูกระบุว่� ให้คว�มสำ�คัญกับก�รขนส่งระบบ

ร�งเป็นพิเศษ 

แก้แบบสถ�นีกล�งบ�งซื่อให้รองรับรถไฟคว�มเร็วสูง

แก้แบบส�ยสีแดงเข้มจ�ก ๓ ท�งเป็น ๔ ท�ง เป็นต้น 

แต่ในท�งเทคนิค ลองไปถ�ม “จุฬ� สุขม�นพ” ผู้อำ�นวย

ก�ร สำ�นักง�นนโยบ�ยและแผนก�รขนส่งและจร�จร (สนข.)  

ในขณะนั้นว่� ใครชง

แต่น่�เสียด�ยอยู่ในตำ�แหน่งร่วม ๒ ปี ไม่ส�ม�รถแก้

ปัญห�รถเมล์ส�ย ๘ ได้ 

ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ นะครับ 

ย้อนกลับไปปี ๒๕๕๖ กรณีรถเมล์ส�ย ๘ ส�ยที่บริก�รได้

‘ดร.เอ้’ คนมีของ

ห่วยที่สุด เป็นเรื่องจริงจังม�ก ประช�ชนผู้ใช้บริก�รตั้งคว�มหวัง

ว่� รัฐมนตรีผู้แข็งแกร่งสุดในปฐพี จะส�ม�รถแก้ปัญห�ได้ 

“ชัชช�ติ” เองขยันขันแข็งที่จะแก้ปัญห� ทุ่มทุนถึงขน�ดไป

นั่งเอง 

วันนั้น “ชัชช�ติ” โพสต์เฟซบุ๊กฝ�กถึงแฟนคลับว่�... 

“...วันนี้มาลองขึ้นรถเมล์สาย ๘ ทั้งขาออกและขาเข้าเมือง 

รถที่ผมได้นั่งทั้งสองคันไม่ซิ่งมากนัก (สงสัยเพราะว่ารถติด) 

คุยกับกระเป๋า น้องเขาบอกว่าคนขับกับกระเป๋าไม่มีเงินเดือน

ครับ ต้องแบ่งรายได้จากค่าตั๋ว เลยต้องพยายามรับผู้ โดยสารให้ได้

เยอะๆ 

น้องกระเป๋าเริ่มงานตี ๕ ถึง ๕ ทุ่ม ส่วนรายได้พออยู่ได้  แต่

ต่างจาก ขสมก.ที่พนักงานมีเงินเดือนประจำา และแบ่งจากค่าตั๋ว

นิดหน่อยครับ 

เพราะฉะน้ันสาย ๘ เป็นปัญหาของการบริหารจัดการรถร่วม

ในภาพรวมครับ

เรามีรถร่วมให้บริการประมาณคร่ึงหน่ึง และรถ ขสมก.อีกครึ่ง 

ซึ่งปัญหานี้สะท้อนให้เห็นปัญหาในระดับของการบริหารจัดการ

รถร่วมครับ ว่าจะบริหารจัดการอย่างไร ให้อยู่ร่วมกันได้ และมี

คุณภาพที่ดีด้วย...”

ถ้�รัฐมนตรีโหนรถเมล์ โชเฟอร์กล้�ซิ่ง ก็นับถือล่ะครับ

จนถูกรัฐประห�รไปเมื่อ ๒๒ พฤษภ�คม ๒๕๕๗ ไม่มีคว�ม

คืบหน้�ในก�รแก้ปัญห�ใดๆ

รถเมล์ส�ย ๘ ยังคงเป็นตำ�น�นส�ยนรกม�จวบจนถึงทุกวันน้ี 

ชนิดรัฐบ�ลลุงตู่ ที่เข�ว่�เป็นเผด็จก�รยังจัดก�รอะไรไม่ได้ 

ครับ...เรื่องรถเมล์ เรื่องรถติด ก�รเดินท�ง เป็นปัญห�หนัก 

อกของคนกรุง 

ขสมก. เป็นหน่วยง�นสังกัดกระทรวงคมน�คม 

เรื่องน้ำ�ท่วมอยู่ในคว�มรับผิดชอบของผู้ว่�ฯ กทม. ภ�ยใต้

รัฐบ�ลกล�ง 

และปัญห�อีกส�รพัดมีผู้รับผิดชอบบ้�ง ไม่รับผิดชอบบ้�ง 

แต่ผลคือคนกรุงเดือดร้อน 

ฉะนั้นห�กผู้สมัครผู้ว่�ฯ กทม.คนใดส�ม�รถสังเคร�ะห์ปัญ 

ห� และแนวท�งก�รแก้ไขปัญห�ในภ�พรวมที่เป็นรูปธรรมได้ 

คนนั้นควรเป็นผู้ได้รับเลือก

ผมถูกใจในมุมมองของ “คุณปลื้ม-หม่อมหลวงณัฏฐกรณ์  

เทวกุล” ที่บอกว่�....

“สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ - ดร.เอ้ ควรได้เป็นนายกฯ โชคดี

สำาหรับเมืองไทยที่ยังได้คนที่มีความมานะหม่ันเพียรระดับน้ีเข้ามา

รับใช้ชาติในการเล่นการเมือง

ชอบความสามารถและความตั้งใจ และความต้องการที่จะ

เอาชนะชีวิตและศักยภาพในการสร้างตนเองให้เป็นที่หนึ่ง 

น่ีคือตัวอย่างในการเติบโตและสร้างตัวในหน้าท่ีการงานและ

ประสบความสำาเร็จทางด้านการศึกษาที่เด็กไทยควรเอาเป็นเยี่ยง

อย่าง ทำาให้ได้ครึ่งหนึ่งที่เขาทำาค่อยคิดจะด่าเขา”

ก็คงเพร�ะมีเด็กๆ ท่ีเกลียดรัฐบ�ล เกลียดพรรคประช�ธิปัตย์ 

แผ่นเสียงตกร่องเผด็จก�รสืบทอดอำ�น�จ บอกว่�คือผู้ใฝ่ในประช� 

ธิปไตย จิกด่�ในโซเชียล

ต�มเพจเฟซบุ๊ก เอ�ไปด่�กันสนุกป�ก 

แทนที่จะใช้คว�มเป็นประช�ธิปไตยที่มีอยู่ในตัว สังเคร�ะห์

คว�มรู้คว�มส�ม�รถของว่�ที่ผู้สมัคร บุคคลไหนควรเลือกเพร�ะมี

ทัศนคติก�รแก้ปัญห�ที่จับต้องได้ 

เปล่�เลย...กูอย�กจะด่� มีไรมั้ย!

เลือกตั้งผู้ว่�ฯ กทม.เที่ยวนี้ พอเห็นเค้�ล�ง จะเป็นก�รต่อสู้

ของ ๒ พรรคใหญ่เป็นอย่�งน้อย 

คือ เพื่อไทย กับ ประช�ธิปัตย์ 

สำ�หรับพลังประช�รัฐ มีแนวโน้มไม่สดใส เมื่อ “ผู้ว่�ฯ 

หมูป่�-ณรงค์ศักดิ์ โอสถธน�กร” ปฏิเสธชัดเจนแล้วไม่สนใจก�ร 

เมือง 

“เพราะเมื่อยังสวมหมวกราชการ อยากจะสวมหมวกราช                                                                                  

การให้ดีที่สุด แล้วความภาคภูมิใจของราชการที่ดีที่สุดก็คือ การ                                                                                

เดินจากราชการไปอย่างสง่าผ่าเผย คือความต้ังใจ และเป็นเจตนา 

จริงๆ มีคนเคยถามผมว่า แล้วหลังชีวิตราชการจริงๆ อยากไป

ไหน ผมบอกว่า ผมอยากสอนหนังสือ ถ้าใครจำาที่ถ้ำาหลวงได้                                                                   

วันน้ีความต้ังใจคืออยากเกษียณอายุราชการ และอยากสอนหนัง 

สืออยู่เสมอ” 

ถึงจะเสียด�ยคนมีคว�มส�ม�รถ แต่ ณ วันนี้ “ผู้ว่�ฯ 

หมูป่�” ท่�นก็เหม�ะสมในสถ�นก�รณ์ของท่�น ในตำ�แหน่ง

หน้�ที่ของท่�น 

คู่เอกชัดๆ ในตอนนี้ก็จะเหลือ “ชัชช�ติ” กับ “ดร.เอ้” 

คนจะเป็นผู้ว่�ฯ กทม.มันต้องมีอะไรบ�งอย่�งบ่งบอก 

ในง�นเปิดตัวน่�จะมีคนหมั่นไส้ “ดร.เอ้” เยอะครับ พูด

ถึงประวัติตัวเองเวอร์ไปหรือเปล่�

“...ผมสงสัยครับ ในวันที่ผมสอบจบปริญญาเอก ผมเดิน                                                                                    

เข้าไปเคาะประตูห้องอาจารย์ผมครับ อาจารย์ผมคือ Prof. Herbert 

Einstein หลานแท้ๆ ของ Albert Einstein นักวิทยาศาสตร์ชื่อ

ก้องโลก เมื่อคืนเขียนอีเมลไปหาอาจารย์ว่า ขอบคุณอาจารย์

สำาหรับทุกสิ่งทุกอย่าง Herbert Einstein เป็นคนยิวครับ อายุเท่า

คุณพ่อคุณแม่ผม เกิดวันที่ ๓๑ มกรา ผมโทร Happy Birthday 

ทุกปี คนไทยชนะใจคนด้วยความกตัญญูกตเวทีครับ

คนยิว เขามีความมุ่งมั่น ขยัน อดทน มีวินัย สมองไม่

ได้มีมากกว่าคนไทย ถ้าเกิดคนไทย ขยัน มุ่งมั่น อดทน มีวินัย

เหมือนคนยิว ชนะคนยิวครับ ผมพิสูจน์มาแล้ว เพราะผมนี้

ถือว่าเป็นทายาทสายตรงไอน์สไตน์ คนเดียวในแผ่นดินไทยเลย

ครับ ภูมิใจมากครับอาจารย์ ท่านเป็นวิศวกรด้านอุโมงค์มือหนึ่ง

ของโลก จบที่เดียวกับอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ นี่แหละครับ...”

มันก็น่�หมั่นไส้จริงๆ 

แต่... “ดร.เอ้” มีของครับ

เป็นเรื่องของคว�มมั่นใจ

ผู้นำ�ที่จะสำ�เร็จได้ อย่�งแรกต้องมีคว�มมั่นใจ ต้องกล้�ที่

จะพูดถึงตัวเอง เพื่อให้ผู้อื่นได้มั่นใจ

ครับ...โค้งแรกของ “ดร.เอ้” ถือว่�สอบผ่�น.

ครูกลอนนครพนม

“มองนภาฟ้าคร่ำาก่นกำาสรวล

สมุทรครวญทะเลบ้าพากำาสรด

พระพายพร่ำาพญาโศกโลกรันทด

ธรณีกรรแสงสลดพจน์รำาพัน”

คือคำากลอน ปรง เจ้าพระยา

ผู้ลับลา โลกแล้ว ไม่ลือลั่น

คือประยอม ซองทอง ร้องรำาพัน

ในสรวงสวรรค์แห่งรักสักวา

คัดค้านนำาหัวลำาโพงไปให้เอกชนแสวงหาผลประโยชน์

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

รถไฟไทยสร้�งข้ึนม�ต้ังแต่สมัยรัชก�ลท่ี ๕ ต้องเวนคืนท่ีดินร�ษฎรท่ัว

ประเทศ แต่เมื่อนักก�รเมืองต้ังใจจะทำ�ให้รถไฟไทยข�ดทุน ด้วยก�รส่งนัก                                                                                                

ก�รเมืองม�สูบเลือดสูบเน้ือ พร้อมกับบริห�รแบบ “โรงสีเจ๊งหลงจู๊รวย” เพร�ะ

นักก�รเมืองท่ีทำ�ธุรกิจขนส่งด้วยรถยนต์ต้องก�รแย่งลูกค้�จ�กรถไฟไทย  ดูได้

จ�กรถไฟไทยย่ำ�อยู่กับท่ี หัวรถจักรใช้ม�เกือบคร่ึงศตวรรษ ในขณะเดียวกัน

รถบรรทุกเพ่ิมจ�กส่ีล้อเป็นหกล้อเป็นสิบล้อเป็นย่ีสิบแปดล้อ พย�ย�มทุ่มงบ

ประม�ณสร้�งถนนท่ัวประเทศเพื่อรับก�รขย�ยตัวของก�รขนส่ง

ท่ีดินท่ีรถไฟไทยเวนคืนม�จ�กร�ษฎรสย�มจำ�นวนม�กถูกปล่อย

ให้ท้ิงร้�ง แต่ทุกวันน้ีท่ีดินมีร�ค�แพง เอกชนก็พย�ย�มรุกเข้�ครอบครอง

ท่ีดินก�รรถไฟด้วยรูปแบบต่�งๆ  ใครเป็นต้นคิดให้ปิดสถ�นีหัวลำ�โพง เท่�

ท่ีเห็นก็มีคนเดียวคือหมอผีน้อย ท่ีอ้�งว่�หัวลำ�โพงทำ�ให้ก�รจร�จรติดขัด 

และเพื่อลดก�รข�ดทุนของก�รรถไฟ ผมขอคัดค้�นก�รปิดสถ�นีหัวลำ�โพง

เพื่อให้เอกชนเข้�ม�ประมูลใช้สถ�นท่ี ซ่ึงกว้�งขว�งม�กไม่เฉพ�ะตัวสถ�นี 

แต่โรงจักรท่ีอยู่หลังสถ�นีก็อยู่ในทำ�เลเหม�ะสมสำ�หรับทำ�ธุรกิจ เพร�ะ

เป็นก�รแก้ไขปัญห�แบบ  “จงใจโง่” ท่ีดินหัวลำ�โพงถูกเวนคืนจ�กร�ษฎร

สย�ม ซ่ึงถ้�ไม่ต้องก�รใช้ก็ต้องมอบกลับคืนให้ลูกหล�น มิใช่มอบให้ร�ษฎร

คนอื่นนำ�ไปใช้เป็นประโยชน์ เพร�ะผิดวัตถุประสงค์ในก�รเวนคืน

แต่อย่�งไรก็ต�มหัวลำ�โพงยังมีคว�มจำ�เป็นและมีประโยชน์ ถ้�คิด

จะพัฒน�ก�รรถไฟไทย เพร�ะหัวลำ�โพงจำ�ลองม�จ�กสถ�นีคิงครอสใน

ลอนดอน ท่ีเป็นจุดเชื่อมต่อของก�รคมน�คมทุกประเภท ลงจ�กรถไฟก็

ส�ม�รถต่อไปยังสน�มบินดอนเมือง สุวรรณภูมิ หรืออู่ตะเภ�ได้ด้วยก�ร

ล�กกระเป๋�ไปข้ึนชัตเติลเทรน หรือจะเดินท�งไปยังจุดหม�ยต่�งๆ ในกรุง 

เทพฯ ก็ส�ม�รถใช้รถขนส่งมวลชนระบบร�งท่ีมีม�กม�ยหล�ยส�ยท้ังบน

ดินและใต้ดิน ดังน้ันก�รทุบสถ�นีหัวลำ�โพงจึงเป็นเรื่องโง่ดำ�ดิน แต่ก็คงมี                                                                                   

ผลประโยชน์แอบแฝงอย่�งแน่นอน หมอผีน้อยเข้�ม�บริห�รกระทรวงคมน�                                                                                                 

คมไม่ถึงส�มปีดี ทุบถมร่องถนนป้องกันรถข้�มเลน สร้�งแบริเออร์ย�ง 

พ�ร�ร�ค�แพงยิบ อ้�งว่�ช่วยเหลือช�วสวนย�ง สัญญ�สร้�งรถไฟฟ้�ขน 

ส่งมวลชนก็มีซัมติง แต่ก�รปล้นหัวลำ�โพงน้ันเป็นก�รกระทำ�ท่ียอมรับไม่ได้

ถ้� รมต.คมน�คมมีปัญญ�แค่ข�ยสมบัติเก่�กิน จะส�ม�รถพัฒน�

ระบบก�รขนส่งในประเทศได้อย่�งไร รถไฟร�งคู่ คว�มเร็วป�นกล�ง ที่

ส�ม�รถช่วยให้ประช�ชนผู้มีร�ยได้น้อยส�ม�รถเดินท�งได้ม�กขึ้น ช่วย

ลดร�ค�สินค้�ก�รเกษตร วันนี้ก�รบินก็มีปัญห�เพร�ะโควิด แต่ก�รเดิน

ท�งด้วยเครื่องบินก็ทำ�ให้เพิ่มค�ร์บอน ทำ�ให้ โลกร้อนม�กขึ้น นอกจ�ก

นี้ก�รขนส่งระบบร�งยังลดก�รใช้พลังง�น โดยเฉพ�ะเมื่อไม่ได้รอหลีก 

แล้วใช้หัวรถจักรชนิดไฮบริด+พลังสะอ�ดจ�กแสงอ�ทิตย์ ด้วยก�รติด

โซล�ร์เซลล์บนหลังค�หัวรถจักรและโบกีทุกขบวน

วันนี้น้ำ�มันแพงสม�คมรถบรรทุกบีบรัฐบ�ลจนหน้�เขียว ยอม

แบกหนี้ (ที่เป็นภ�ระของประช�ชน) ด้วยก�รอุ้มร�ค�น้ำ�มันดีเซลที่ลิตร

ละ ๒๘ บ�ท ถ้� รมต.คมน�คมและรัฐบ�ลยังไม่คิดไกล มองอน�คต 

เอ�แต่ข�ยสมบัติเก่�กิน อน�คตปัญห�จะยิ่งรุนแรงกว่�นี้ โดยเฉพ�ะ

เมื่อพลังง�นข�ดแคลน+ทั่วโลกเน้นพลังง�นสะอ�ด ซึ่งก็คงไม่ส�ม�รถ

ห�พลังง�นม�ชดเชยน้ำ�มันดีเซลได้ท้ังหมด นอกจ�กน้ันรถไฟยังเสียพลัง                                                                                          

ง�นไปกับแรงเสียดท�นน้อยกว่�รถบรรทุก ๒๘ ล้อ ได้จ�กบรรด�โชเฟอร์

ตีนปีศ�จสิงยี่สิบแปดล้อ ไม่นิยมถอนคันเร่งและเหยียบเบรกๆ ง่�ยๆ 

เพร�ะถ้�มีโมเมนตัมม�กขึ้น ก็ต้องใช้พลังง�นม�กขึ้นเพื่อเอ�ชนะแรง

เสียดท�นที่เพิ่มม�กขึ้นต�มน้ำ�หนักบรรทุกและจำ�นวนล้อ

โกดังสินค้�และไซโลใกล้สถ�นีรถไฟในจังหวัดใหญ่ๆ ยังจะช่วยให้ก�ร

ขนส่งลดภ�ระไม่ต้องแบกน้ำ�หนัก ๔๐ ตันไปท่ัวประเทศ และไซโลก็จะช่วย

จ่อร่วมงาน ‘เจ๊หน่อย’

เวช” ก่อนเสียชีวิตและส�ปแช่งอื่นๆ ไว้ม�กม�ย ผมยืนยันว่�ไม่ใช่ผลง�น

ของ “สมัคร  สุนทรเวช” ห�กแต่เป็นของ “จักรภพ เพ็ญแข” มีนักกลอน

เก่�ๆ ประช�ชน นักก�รเมือง ฯลฯ โจมตีผมต่�งๆ น�น� จนเวล�ผ่�นไป

กว่� ๑๐ ปี “จักรภพ  เพ็ญแข” จึงยอมรับว่�เป็นผลง�นของตนเอง ต่อ

ม�ก็รวมเล่มเป็นหลักฐ�นชัดแจ้ง เอวัง สุดท้�ยน้ีขอแนบบทกวี ๔ สำ�นวน 

จ�กนักกลอนมีชื่อเสียง ดังน้ี

สมบัติ  ตั้งก่อเกียรติ

  นายกสมาคมการอ่านแห่งประเทศไทย

 * สักว� “ผมหงอก” บอกสังข�ร

เพียงได้ผ่�นชีวิตคิดแต่สุข

มิสนใจไยดีผู้ที่ทุกข์

ตั้งสติปลอบปลุกปลูกศรัทธ�

มีผู้นำ�ต่ำ�ตมหลอกต้มเก่ง

ทำ�ตัวเองเหลวไหลไร้คุณค่�

คนไทยทั้งแผ่นดินหมิ่นชั่วช้�

ไล่เหมือนหม�ถูกน้ำ�ร้อน “เกิดก่อน” เอย.

      ผศ.ดร.วาสนา บุญสม/เขตบางเขน กทม.

    

 * สักว� “ตาสว่าง” คิดสร้�งสรรค์

ให้คว�มรู้ซึ่งกันมั่นศักดิ์ศรี    

ติดอ�วุธท�งปัญญ�คมว�ที

ป้องชีวีเสริมชีว�สง่�ชีวิน

คุณภ�พชีวิตจิตใจสูง

ส�ม�รถจูงคนที่ด้อยพลอยสมถวิล

อน�คตไร้วรรณะจะโสภิณ

คว�มเหลื่อมล้ำ�สูญสิ้น “ยินดี” เอย.

   ทัศนียาพร จงธนัชจิรโชติ

 * สักว� “พอเพียงคุย” สุรุ่ยสุร่�ย

หน้�ไม่อ�ยช�วโลกวิโยคแสน

เด็กเด็กเห็นเป็นนิจคิดคั่งแค้น

ผู้ใหญ่แค่นพูดดีแต่ขี้โกง

เผยเหลี่ยมเล่ห์เพทุบ�ยหลอกใช้มนุษย์

ขอข�กทุดแช่งให้เดี๋ยวต�ยโหง

“ไม่พูดยังดีกว่�”....อย่�ออกโรง

เที่ยวโทงโทงโตงเตง “ติดเป้ง” เอย.

ชูเกียรติ วรรณศูทร/เขตบางเขน กทม.

ฤทธิ์ ศรีดวง/เขตลาดพร้าว กทม.

 

 * สักว� “ดงมือปืน” ดื่นเจ้�พ่อ

ล้วนแต่ก่อเรื่องร�วอื้อฉ�วทั่ว

แผ่อำ�น�จบ�ตรใหญ่ไว้เชิงตัว

เหยียบเง�หัวซึ่งกันอันตร�ย

แย่งบ่อน ซ่อง ที่ดิน สินค้�เถื่อน

ซ่อนปมเงื่อนอ�มิสผิดกฎหม�ย

เห็นกงจักรเป็นดอกบัวยิ่งชั่วร้�ย

ตำ�รวจมีม�กม�ย “อยู่ไหน” เอย.

  กวาง กรุงเก่า (แซ่ตั้ง)/จ.พระนครศรีอยุยา

  สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ/เขตบางเขน กทม.

พงศ์เทพ เทพกาญจนา

ก็

ถื



จจุบันอินเทอร์เน็ตได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของ

มนุษย์ การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำาให้

เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้าน และยังเป็น

ตัวเร่งให้ปรับพฤติกรรมการดำาเนินชีวิตที่มุ่งสู่ชีวิตวิถีใหม่ 

ดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำาคัญในการดำาเนินชีวิต 

โดยเฉพาะการเปลี่ยนวิถีการทำางานจากเดิมที่เป็นมนุษย์

ออฟฟิศ ต้องก้าวมาสู่การทำางานในรูปแบบเวิร์กฟรอม

โฮม หรือ Work From Home และทำาให้วิถีการทำางาน

เปลี่ยนไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง

เช่นเดียวกับบริษัทห้างร้านก็ต้องปรับตัวเองเพื่อ

รองรับกับการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะในด้านการตลาด

ที่ปัจจุบันผู้บริโภคหันมาให้ความสำาคัญกับการค้าขายหรือ

การทำาธุรกิจต่างๆ ทางออนไลน์มากขึ้น จะเห็นได้จาก 

กรุงศรี ออโต้ ผู้ให้บริการสินเชื่อยานยนต์ครบวงจร เครือ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กฤติยา ศรีสนิท ประธานคณะเจ้า

หน้าที่ด้านธุรกิจสินเชื่อยานยนต ์ ระบุว่า การแข่งขันด้าน

ดิจิทัลยังคงมาแรง ควบคู่กับการสร้างความแตกต่างให้

ผลิตภัณฑ์และบริการ 

ทั้งนี้ กรุงศรี ออโต้ ได้วางรากฐานด้านบริการสิน

เชื่อยานยนต์ดิจิทัลมาอย่างต่อเนื่อง และในเดือนกันยายน

ที่ผ่านมาเราได้นำาร่องบริการสินเชื่อยานยนต์ดิจิทัล 

ครอบคลุมทั้งรถยนต์ใหม่และรถยนต์มือสอง ผ่าน GO 

Application by Krungsri Auto ซึ่งลูกค้าสามารถยืนยันตัว

ตนผ่าน National Digital ID (NDID) กรอกใบสมัครและ

รอรับผลอนุมัติสินเชื่อได้ โดยไม่ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม 

นอกจากนี้ยังได้เปิดให้ลูกค้าที่ขอสินเชื่อรถยนต์ใหม่ในงาน 

Motor Expo 2021 ได้ใช้งานเพิ่มเติมอีกด้วย

พร้อมทั้งยังย้ำาว่า แพลตฟอร์มออนไลน์มีประโยชน์

อย่างมากในการนำาเสนอความสะดวกสบายให้แก่ผู้บริโภค 

รวมถึงกลุ่มลูกค้าที่ต้องการเลือกซื้อรถคันใหม่ จากการ

สำารวจโดย ABeam Consulting ระบุว่า 40% ของผู้ซื้อรถ

ในประเทศไทยสนใจที่จะซื้อรถผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่ง

รวมถึงขั้นตอนการวางเงินดาวน์และวางแผนด้านสินเชื่อ*

ทั้งนี้สิ่งหนึ่งที่ กรุงศรี ออโต้ ให้ความสำาคัญคือ 

กลยุทธ์ในการเลือกใช้ช่องทางดิจิทัลให้เหมาะสมกับแต่ละ

วัตถุประสงค์ ยกตัวอย่างเช่น เราใช้ GO Application 

by Krungsri Auto ในการรวบรวมผลิตภัณฑ์ บริการและ

สิทธิประโยชน์ต่างๆ ไว้ในที่เดียว ควบคู่ไปกับการใช้ LINE 

Official Account เพื่อให้คำาปรึกษาผ่านแชตแบบเรียลไทม์ 

นอกจากนี้เรายังยังได้นำาเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มความ

รวดเร็วในการนำาเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการที่สาขา

ธุรกิจยานยนต์ต้นแบบ Smart Branch อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับว่าแม้แพลตฟอร์มดิจิทัลจะ

ช่วยให้ผู้บริโภคหาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้ง่ายยิ่งขึ้น แต่

สำาหรับรถยนต์ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูง ผู้บริโภคมอง

ว่าการพูดคุยกับพนักงานขายที่มีความเชี่ยวชาญยังคงเป็น

ช่องทางที่มีประโยชน์สูงที่สุดเป็นอันดับ 1 ในขณะเดียวกัน 

59% ของผู้ซื้อรถในประเทศไทยยังคงเดินทางไปที่โชว์รูม 

พูดคุยกับพนักงานขาย และทดลองขับรถก่อนตัดสินใจซื้อ

ดังนั้น ธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ เทคโนโลยีดิจิทัลไม่

สามารถแทนที่ช่องทางเดิมทั้งหมดได้ แต่จะมีบทบาท

สำาคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของพนักงาน

และมอบคำาปรึกษาที่ตรงใจลูกค้า สำาหรับการให้บริการ

โดย Krungsri Auto Advisor ได้ใช้เทคโนโลยีในการ

วิเคราะห์ฐานข้อมูลลูกค้าและนำาเสนอผลิตภัณฑ์ที่เฉพาะ

เจาะจงกับลูกค้าแต่ละราย อีกทั้งยังใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล

เข้ามาลดขั้นตอนในการทำางาน ไม่ว่าจะเป็นในขั้นตอนการ

ขอสินเชื่อ การประเมินราคารถยนต์มือสอง และการส่ง

เอกสารพิจารณาสินเชื่อได้แบบเรียลไทม์

ดังนั้น ท่ามกลางสถานการณ์ โลกที่ ไม่แน่นอน 

แบรนด์ต่างๆ จึงนำาเสนอผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเสริมความมั่น 

ใจให้แก่ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับรายงาน

จาก Google Trends ประเทศไทย ซึ่งระบุว่า การสืบค้น

ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างความมั่นคงและลดความเสี่ยงใน

ชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด.

 ขย่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ กับการเปิดตัวโครงการใหม่

ล่าสุด “AREN” (เอเรน) บ้านสไตล์ Modern Minimal 

ภายใต้แนวคิด “MADLY MINIMAL” จากอารียา พรอพ

เพอร์ตี้ แม่ทัพใหญ่ไฟแรง พัทธมล เลาหพูนรังสี ผู้อำานวยการ

อาวุโส แอบกระซิบเสียงดังว่า งาน

นี้ทิ้งทวนโค้งสุดท้ายปลายปีวัว พบ

ความพิเศษในงานเปิดตัวโครงการ

บ้านที่เล่าเรื่องราวผ่านรูป รส กลิ่น 

และเสียง สื่อถึงความเป็นมินิมอล

แบบสุดทาง ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ผู้

หลงใหลการใช้ชีวิตเรียบง่ายอย่าง

ลงตัว กับบ้านสีขาวบนทำาเลที่ดีที่สุด

ในย่านบางนา พร้อมเปิดให้จองเป็น

เจ้าของแล้ว ที่ https://www.areeya.

co.th/townhome/aren-bangna/.      

0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

6

สินเชื่อยานยนต์ดิจิทัล

เข้าถึงด้วยออนไลน์...!

ทิ้งทวน

เศรษฐกิจ

เ

ปั

บุญช่วย ค้ายาดี

พัทธมล เลาหพูนรังสี

เวิลด์แบงก์ฟันธงปลาย65ศก.ฟื้น
ห่วงตลาดแรงงาน/ครม.เคาะเป้าเฟ้อ
ไทยโพสต์ • “เวิลด์แบงก์” ฟันธงเศรษฐกิจไทยเริ่มผงกหัวจากพิษ                 

โควิด-19 ได้ปลายปี 2565 จากอานิสงส์ส่งออก-มาตรการรัฐ ด้านท่อง

เที่ยวทยอยฟื้นตัว ชี้ตลาดแรงงานยังโคม่า ไวรัสทำาจนพุ่ง 1.6 แสนคน 

ด้าน ครม.เคาะเป้าเงินเฟ้อปีหน้าอยู่ช่วง 1-3%

นายเกียรติพงศ์ อริยปรัชญา                            

นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส ธนา คาร

โลก (เวิลด์แบงก์) ประจำาประ 

เทศไทย กล่าวว่า ธนาคารโลกยัง                                          

คงประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในปี                                                

2564 จะขยายตัวที่ระดับ 1% เนื่อง                                                     

จากการบริโภคภาคเอกชนยังคง                                               

อ่อนแอจากผลกระทบของโควิด-19                                                     

ขณะน้ีคาดการณ์ว่าจำานวนนักท่อง                                                   

เที่ยวต่างชาติจะยังคงมีไม่มากนัก 

แม้ว่าจะมีการเปิดประเทศ โดยที่

การส่งออกสินค้าและบริการคาด

ว่าจะขยายตัวที่ระดับ 8.5% ยังมี

ส่วนช่วยสนับสนุนการเติบโตของ

เศรษฐกิจในภาพรวมได้

ขณะที่ สถานการณ์ใน

ตลาดแรงงานของไทยยังมีความ

เปราะบางอย่างมาก ส่วนอัตรา

ความยากจนยังทรงตัว ซึ่งจากการ

สำารวจที่ผ่านมาพบว่า ตั้งแต่การ

ระบาดของโควิด-19 มีคนยากจน

เพิ่มขึ้น 1.6 แสนคน โดยหากไม่มี                                  

มาตรการภาครัฐคาดว่าความยาก                                         

จนจะเพิ่มสูงขึ้นอีก 1% หรือมีคน                                          

มากกว่า 7 แสนคนที่ได้รับความ

ช่วยเหลือไม่ให้ตกไปสู่ความยาก 

จน ส่วนสถานการณ์หนี้ครัวเรือน

ที่อยู่ในระดับสูงอาจส่งผลกระทบ

ในระยะยาว โดยภาครัฐควรมี

มาตรการช่วยเหลือ

นายเกียรติพงศ์กล่าวอีกว่า 

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2565 

คาดว่าจะขยายตัวที่ระดับ 3.9% 

ก่อนจะเพิ่มขึ้นเป็น 4.3% ในปี 

2566 โดยความคืบหน้าในการฉีด

วัคซีนและการกลับมาของนักท่อง

เที่ยวต่างชาติที่ปีหน้าคาดว่าจะ

อยู่ที่ระดับ 6.8-7 ล้านคน และปี 

2566 จะเพิ่มเป็น 20 ล้านคน จะ

เป็นปัจจัยสำาคัญในการสนับสนุน

การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ โดยมอง

ว่าการท่องเที่ยวจะส่งผลต่ออัตรา

การเติบโตของจีดีพีในปี 2565 ที่ 

2% และในปี 2566 ที่ 4%

ด้านธนาคารพัฒนาเอเชีย 

(เอดีบี) ได้ปรับคาดการณ์เศรษฐกิจ

ไทยในปี 2564 เพิ่มขึ้นเป็น 1% 

จากเดิมที่ 0.8% และปี 2565 เพิ่ม                                                  

เป็น 4% จากคาดการณ์เดิมที่ 3.9%                                              

เนื่องจากการส่งออกสินค้า การ

ลงทุนภาคเอกชน และการบริโภค

สินค้ากระเตื้องขึ้นจากที่คาดการณ์

ไว้เล็กน้อย

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำานวย

การสำานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

ลงทุนทั่วไปที่ ได้ขายหุ้นออกมากตั้งแต่ต้นเดือนก็กลับมาซื้อหุ้นคืน

เช่นกัน ที่น่าพิจารณาคือ การลงทุนของนักลงทุนต่างชาติซึ่งมีการ

ปรับเปลี่ยนอย่างเห็นได้ชัด ทำาให้มองการพลิกกลับจากการขายหุ้น

เมื่อต้นเดือนมาโหมซื้อหุ้นคืนอย่างทันทีทันใด นับเป็นการตัดสินใจ

ที่ค่อนข้างเด็ดขาดโดยไม่สนใจกับการลงทุนในช่วงต้นเดือนว่าจะมี

ผลเป็นลบอย่างไร

เมื่อมองออกว่าตลาดมีการเปลี่ยนแปลงก็จะตัดสินใจปรับ

เปลี่ยนได้ทันที ทำาให้พอร์ตของนักลงทุนต่างชาติเริ่มกลับมาหุ้นไหล                                                                                      

เข้ามากขึ้น ประเด็นที่น่าคิดคือ ทำาไมนักลงทุนต่างชาติจึงกล้าเข้ามา                                                                                       

ลงทุนอย่างมาก ดูแล้วก็คงจะเข้าใจได้ว่าน่าจะมาจากที่มีการเปลี่ยน 

แปลงในทางบวกภายในประเทศมากขึ้น เพราะเมื่อมาดูสภาวการณ์

การระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศ จะพบว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้น

อย่างชัดเจน จากเดิมที่แต่ละวันจะมีจำานวนผู้ติดเชื้อเพิ่มเกือบ 2 

หมื่นคน ค่อยๆ ลดลงจนปัจจุบันลดต่ำากว่า 3 พันคน จึงเป็นแนวโน้ม

ที่ดีมาก นอกจากนี้พบว่าภาครัฐยังมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่าง

มาก ทำาให้ธุรกิจต่างๆ เริ่มฟื้นตัว ยิ่งมีการปลดล็อกเปิดประเทศจะ

พบว่าธุรกิจการท่องเที่ยวกลับมาเติบโตอย่างมาก และยังส่งผลให้

ธุรกิจเกี่ยวเนื่องพลอยฟื้นตัวไปด้วย มองเศรษฐกิจจะกลับมาขยาย

ตัวสูงขึ้นมาก ตลาดหุ้นก็จะต้องฟื้นตัวสูงขึ้นในระยะต่อไป นักลงทุน

จึงควรพิจารณาให้ดีๆ จะได้ไม่พลาดการลงทุนที่ดีไปด้วย

ส่วนกลุ่มหุ้นที่น่ามอง ในกลุ่มอาหารยังเป็นธุรกิจที่เติบโต

ได้อย่างต่อเนื่อง จึงน่ามองที่ NSL, W และ CBG กลุ่มไอซีทีมี

การเติบโตตามเศรษฐกิจที่ดีขึ้น น่ามองที่ DTAC, FORTH และ 

INTUCH กลุ่มขนส่งมั่นใจได้มากว่าจะโตต่อไป เพราะการส่งออก

ยังดีมาก น่ามองที่ NYT, 

RCL และ TTA กลุ่ม

ไฟแนนซ์จะโตตามวอลุ่ม

ตลาดที่หนาแน่น น่ามอง

ที่ AMANAH, BAM และ 

FSS หุ้นรายตัวที่น่าจับตา

มี BCP, PTTGC และ 

COM7 เป็นต้น

การที่ตัวเลขวอลุ่ม

ตลาดดูไม่มากเหมือนที่

ผ่านมา นั่นกลับเป็นการ

ซื้อขายจริงมากกว่าเดิม 

หรือเท่ากับมีการเก็งกำาไร                                

ลดลงจึงทำาให้ตลาดผัน 

ผวนน้อยลง แต่กลับดีกับ

การลงทุน จึงควรทยอย

ลงทุน.

ต่างชาติกลับมาซื้อ

ภาวะตลาดหุ้นยังคงผันผวนจากการเก็งกำาไร โดยเฉพาะ

กองทุนและโบรกเกอร์ดูจะเน้นการเก็งกำาไรเป็นหลัก จึงมีการซื้อ

และขายทำากำาไรออกมาค่อนข้างบ่อย แต่เมื่อมาดูการลงทุนของนัก

ลงทุนต่างชาติกลับพบว่าเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง เพราะจากเดิมที่

นักลงทุนต่างชาติเน้นการขายหุ้นออกมากจนทำาให้ดัชนีตลาดหลุด

ลงต่ำากว่า 1,600 จุด เมื่อเดือน พ.ย.2564 ที่ผ่านมา แต่มาสัปดาห์

นี้นักลงทุนต่างชาติพลิกกลับมาซื้อหุ้นคืนค่อนข้างมาก โดยเฉพาะ

วานนี้ (14 ธ.ค.64) นักลงทุนต่างชาติกลับมาโหมซื้อหุ้นคืนจำานวน

ค่อนข้างมาก ซื้อไปมากถึง 3,742.65 ล้านบาท เป็นผู้ซื้อมากที่สุด

ของตลาด ในขณะที่กองทุนก็ขายออกมากถึง 2,991.01 ล้านบาท 

ส่วนทางโบรกเกอร์ก็ขายออกมา 427.57 ล้านบาท ในขณะที่นัก

(สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการ                                                  

คลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐ 

มนตรี (ครม.) เมื่อวันท่ี 14 ธ.ค.2564 

ได้มีมติอนุมัติเป้าหมายของนโยบาย

การเงิน ประจำาปี 2565 โดยกำาหนด

ให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในช่วง 1-3% 

เป็นเป้าหมายของนโยบายการเงิน

ด้านเสถียรภาพราคาสำาหรับระยะ

ปานกลาง และเป็นเป้าหมายของ

นโยบายการเงินสำาหรับปี 2565.

พรชัย ฐีระเวช

NEX ผนึกพันธมิตรใช้รถหัวลากไฟฟ้า

นายคณิสสร์ ศรีวชิระประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บมจ.เน็กซ์ พอยท์ หรือ NEX เปิดเผยว่าได้จับมือกับบริษัท มนต์

ทรานสปอร์ต อมิตา อีเอ เอนี่แวร์ และสยามมิชลิน ผลักดัน

ให้มีการนำารถหัวลากพลังงานไฟฟ้ามาใช้ในการขนส่งของภาค

อุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรม โดยจะมีการทดสอบรถด้วย

การนำาไปใช้งานจริงก่อนที่จะสั่งซื้อล็อตใหญ่

ซีพีเอฟจับมือ Lypid พัฒนาเนื้อจากพืช

นางลลานา ธีระนุสรณ์กิจ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส 

ด้านนวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ บมจ.เจริญโภค 

ภัณฑ์อาหาร หรือซีพีเอฟ เปิดเผยว่าได้ร่วมมือกับ “Lypid” 

สตาร์ทอัปด้านไขมันจากพืช  จากสหรัฐอเมริกา ต่อยอดพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ “เนื้อจากพืช” ที่มีจุดเด่นเรื่องเนื้อสัมผัสและรสชาติที่

ใกล้เคียงหรือเหมือนเนื้อสัตว์ได้มากที่สุด แตกต่างจากผลิตภัณฑ์

ในปัจจุบัน ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคสายมังสวิรัติแบบ

ยืดหยุ่น ตั้งเป้าต่อยอดสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ใน 2 ปีข้างหน้า

SA ลุยเปิดขาย 2 โครงการใหม่ 4 พันล้าน

นายขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.

ไซมิส แอสเสท หรือ SA เปิดเผยว่า เตรียมเปิดขาย 2 โครงการ

ใหม่ ประกอบด้วยแนวราบ เป็นบ้านเดี่ยว ในพื้นที่ทำาเลโซน

ราชพฤกษ์ (พรานนก-พุทธมณฑลสาย 4) และโครงการแนวสูง 

เป็นคอนโดมิเนียม ในพื้นที่ทำาเลทุ่งสองห้อง ติดสถานีรถไฟฟ้าสาย

สีแดง สถานีทุ่งสองห้อง มูลค่ารวม 4,000 ล้านบาท พร้อมวาง

กลยุทธ์ลุยธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร และขยายฐานราย

ได้มุ่งสู่ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม เล็งเปิดฉากธุรกิจบริหาร

สินทรัพย์เต็มรูปแบบ ผลักดันการเติบโตอย่างมั่นคง

โออาร์จับมือ กทท.ผุดโซลาร์รูฟท่าเรือกรุงเทพ

นายชุมพล สุรพิทยานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การ

ตลาดพาณิชย์ บมจ.ปตท. น้ำามันและการค้าปลีก หรือโออาร์ เปิด

เผยว่า บริษัทได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 

ในโครงการจัดการพลังงานไฟฟ้าด้วยระบบผลิตไฟฟ้าจาก

พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา เพื่อใช้ในพื้นที่ท่าเรือ

กรุงเทพ ซึ่งคาดว่าจะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เทียบเท่ากับ

กระแสไฟฟ้าที่ใช้ในครัวเรือนถึงกว่า 2,700 ครัวเรือนต่อปี ช่วย

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ปีละกว่า 2,910 ตัน หรือเทียบ

เท่าการปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นปีละ 62,547 ตันต่อปี ช่วยลดค่าใช้

จ่ายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

B ปรับโครงสร้างรุกกรีนโลจิสติกส์

นางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล รองประธานกรรมการ 

บมจ.บี จิสติกส์ หรือ B ผู้ให้บริการขนส่งและโลจิสติกส์ครบ

วงจร เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้บริษัทมี

การปรับโครงสร้างธุรกิจ เพื่อการเติบโตที่แข็งแกร่งและยั่งยืน 

โดยให้ โฟกัส 2 ธุรกิจหลัก คือ กลุ่มธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และธุรกิจสาธารณูปโภคที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม หรือตั้งเป้าเป็นธุรกิจสีเขียวภายใน 5 ปี นอกจาก

นี้คณะกรรมการบริษัทยังมีมติเพิ่มทุน 1.4 พันล้านหุ้น รองรับ

แผนการลงทุนในอนาคต.
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ไทยเฮ!ข้าวหอมมะลิคว้าแชมป์โลก2ปีติด
ไทยโพสต์ • นายจุรินทร์ ลักษณ

วิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ 

รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ผลการ

ประกวดข้าวโลก หรือ World’s 

Best Rice Award 2021 ซึ่ง

เป็นการจัดงานครั้งที่ 13 โดยผู้

ค้าข้าวของสหรัฐเป็นผู้จัด ตั้งแต่

วันที่ 7-9 ธ.ค.2564 ที่ดูไบ โดย

จัดแบบไฮบริด หรือรูปแบบผสม

ผสานเป็นครั้งแรก มีผู้ส่งข้าวเข้า

ประกวด 6 ประเทศ ประกอบ

ด้วย สหรัฐ จีน อินเดีย เวียดนาม 

เมียนมา และไทย จำานวน 11 

ตัวอย่าง ผลการตัดสินปรากฏ

ว่าข้าวหอมมะลิจากประเทศไทย 

คือ ข้าวหอมมะลิ 105 ซึ่งปลูกใน

ภาคอีสานได้รับรางวัลชนะเลิศ 

ซึ่งส่งเข้าประกวดโดยสมาคมผู้

ส่งออกข้าวไทย โดยการได้รับ                                              

รางวัลชนะเลิศครั้งนี้ถือว่าเป็น 

การได้รับรางวัลชนะเลิศระดับ

โลกเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน และจาก

การจัดประกวด 13 ครั้ง ไทยได้ที่ 

1 จำานวน 7 ครั้ง

“ผลการประกวดที่ข้าวไทย

ได้รับรางวัลครั้งนี้จะมีผลดีต่อ

ความเชื่อมั่นในข้าวไทยและการ

ส่งออกข้าวไทยต่อจากนี้ ไปและใน

ปีหน้า ส่วนการส่งออกในปีนี้คาด

ว่ามีแนวโน้มจะสามารถทำาได้เกิน 

6,000,000 ตันที่เป็นเป้าหมายที่

กำาหนดไว้” นายจุรินทร์กล่าว.

ไทยโพสต์ • สมอ.คุมเข้ม

มาตรฐานหน้ากากอนามัย คาด

กลางปี 65 ประกาศเป็นสินค้า

ควบคุม ทุกยี่ห้อต้องมี มอก. 

แนะผู้บริ โภคดู เครื่ องหมาย

ยืนยันก่อนซื้อ

นายบรรจง สุกรีฑา เลขา                                              

ธิการสำานักงานมาตรฐานผลิต 

ภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิด

เผยว่า ตามที่มีหน่วยงานแถลง

ข่าวผลการทดสอบหน้ากาก

อนามัยใช้ครั้งเดียว เมื่อวันที่ 30 

พ.ย.2564 โดยทดสอบหน้ากาก

อนามัยใช้ครั้งเดียว จำานวน 41 

ยี่ห้อ พบว่าไม่ผ่านตามเกณฑ์

มาตรฐาน มอก.2424-2562 

จำานวน 35 ยี่ห้อ และทดสอบ

หน้ากาก N95 จำานวน 19 ยี่ห้อ 

พบว่าไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

มอก.2480-2562 จำานวน 6 

ยี่ห้อ และเรียกร้องให้ สมอ.

กำ าหนดให้หน้ ากากอนามั ย

เป็นสินค้ าควบคุมหรื อ เป็น

มาตรฐานบังคับ เพื่อควบคุม

คุณภาพสินค้าและคุ้มครองผู้

บริโภคให้ปลอดภัยจากการใช้

สินค้า นั้น สมอ.อยู่ในขั้นตอน

การประกาศให้หน้ากากอนามัย

ใช้ครั้งเดียว มอก.2424-2562 

เป็นสินค้าควบคุม 

โดยเสนอร่างกฎกระทรวง

ต่อสำานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกาแล้ว ซึ่งคาดว่าจะมีผล

บังคับใช้ภายในกลางปี 2565 

ปัจจุบัน สมอ.กำาหนดมาตรฐาน

หน้ากากอนามัยและที่เกี่ยวข้อง

เป็นมาตรฐานทั่วไป หรือมาตร 

ฐานภาคสมัครใจ จำานวน 7 

มาตรฐาน ดังนี้ 1.มอก.2424-

2562 หน้ากากอนามัยใช้ครั้ง                                              

เดียว 2.มอก.2480-2562 หน้า 

กาก N95 3.มอก.3189-2564 

หน้ากากใช้คร้ังเดียวชนิด N99                                  

ลดความเสี่ยงการติดเชื้อทาง 

การแพทย์ 4.มอก.3190-2564 

หน้ากากใช้คร้ังเดียวชนิด N100                          

ลดความเสี่ยงการติดเชื้อทาง 

การแพทย์ 5.มอก.3199-2564 

หน้ากากผ้า 6.มอก.2199-2547                                     

อุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจ: 

ชนิดกรองอนุภาค และ 7.มอก. 

2382-2551 อุปกรณ์ปกป้องทาง

เดินหายใจ: ชนิดกรองอนุภาค ดูด                                                    

ซับก๊าซและไอในขณะเดียวกัน.

‘สมอ.’คุมหน้ากากอนามัย

ลั่นทุกยี่ห้อต้องมีตรามอก.

69,162.70

14/12/64

 1,630.64
+4.81

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

 2,225.80 5,216.81 -2,991.01
 5,739.71 6,167.28 -427.57
 33,159.35 29,416.69 3,742.65
 28,037.85 28,361.92 -324.07

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 32.96 33.68
ยูโร 37.00 38.00
ปอนดสเตอรลิง 43.23 44.42
เยน (100 เยน) 28.80 29.65
หยวนจีน 4.93 5.33
ที่มา : ธนาคารกสิกรไทย

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 28,150 28,250
ทองรูปพรรณ 27,636 28,750
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

CPNลุยเอาต์เล็ต

เจาะย่านท่องเที่ยว

หวังดูดเงินนักช็อป
ปทุมวัน • CPN เล็งหาทำาเล

ใหม่ ลุยพัฒนาโครงการเอาต์เล็ต

แห่งที่ 2 ปลื้ม “เซ็นทรัล วิลเลจ” 

ลูกค้านักช็อปตอบรับดี เร่งเปิด

เฟส 2 ดึงคนเข้าใช้บริการเพิ่ม

เป็น 1.5 หมื่นคนต่อวัน

นายชาติ จิราธิวัฒน์ ผู้

ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่าย

พัฒนาโครงการ บมจ.เซ็นทรัล

พัฒนา (CPN) เปิดเผยว่า ขณะ

นี้บริษัทอยู่ระหว่างการหาทำาเล

ศักยภาพในการพัฒนาโครงการ

เอาต์เล็ตแห่งที่ 2 เบื้องต้นจะ

ยังคงเน้นไปยังพื้นที่ตามแหล่ง

ท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดใน

ภาคตะวันออก ภาคใต้ และภาค

เหนือ โดยคาดว่าจะเห็นความชัด 

เจนในการพัฒนาโครงการเอาต์ 

เล็ตแห่งที่ 2 ได้ในช่วง 1-3 ปีนี้

ทั้งนี้ ปัจจุบันยอมรับว่า

พฤติกรรมการซื้อสินค้าลดราคา

ของคนไทยเริ่มหันมาซื้อสินค้า

ในเอาต์เล็ตในประเทศมากขึ้น 

โดยเฉพาะในช่วงที่ ไม่สามารถ

เดินทางไปต่างประเทศได้ทำาให้

หันมาซื้อสินค้าลดราคาในเอาต์ 

เล็ต จากเดิมที่ต้องรอซื้อสินค้า

ลดราคาตามศูนย์การค้าหรือห้าง

สรรพสินค้าในตัวเมือง

สำาหรับปัจจุบันสัดส่วน

ลูกค้าชาวไทยที่เข้ามาไช้บริการ

เซ็นทรัล วิลเลจ เพิ่มมาเป็น 

90% และสัดส่วนลูกค้าชาวต่าง

ชาติลดมาเหลือ 10% จากเดิมที่ 

20% ทำาให้บริษัทเล็งเห็นโอกาส

ในการมองหาการลงทุนโครง

การเอาต์เล็ตใหม่ คาดว่าจำานวน

ผู้เข้ามาใช้บริการหลังจากเปิด

บริการในเฟส 2 ตั้งแต่วันที่ 28 

ม.ค.2565 เป็นต้นไป จะเพิ่มขึ้น

มาเป็น เฉลี่ย 14,000-15,000 

คน/วัน จากปัจจุบันที่ 10,000 

คน/วัน โดยที่ในช่วงแรกของการ

เปิดให้บริการเซ็นทรัล วิลเลจ 

เฟส 2 จะมีร้านค้าเปิดให้บริการ

กว่า 80% ซึ่งมั่นใจว่าลูกค้าจะยัง

คงให้การตอบรับเป็นอย่างดี

อย่างไรก็ดี ความคืบหน้า

ในการจัดเตรียมงานเคาต์ดาวน์

ปีใหม่ 2022 ที่เซ็นทรัลเวิลด์

อยู่ระหว่างการเตรียมมาตรการ

รองรับการจัดงานดังกล่าวร่วม

กับหน่วยงานของภาครัฐ โดยยัง

ยึดเรื่องความปลอดภัยเป็นหลัก 

แต่ในภาพรวมของแนวโน้มการ

จัดงานในปีนี้ มองว่าจำานวนผู้

เข้าร่วมงานจะอยู่ระดับหลักพัน

คน จากปกติที่อยู่ในหลักแสนคน 

เพราะต้องมีมาตรการคัดกรองผู้

เข้าร่วมงานที่เหมาะสม.
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7เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

ร่วมด้วย โรคอัลไซเมอร์เป็นโรคที่พบได้บ่อยที่สุดใน

กลุ่มภาวะสมองเสื่อม โดยจะมีอาการแสดงในระยะ

เริ่มต้นในปัญหาด้านความจำานำามาก่อนอาการด้าน

อื่นๆ      

“หากวินิจฉัยโรคได้เร็วเท่าไร ผู้ป่วยและคน

รอบข้างก็จะได้วางแผนการใช้ชีวิตได้ดียิ่งขึ้นเพื่อ

รับมือกับอาการของโรคได้ การรักษาผู้ป่วยโรคอัล

ไซเมอร์ไม่ใช่การรักษาให้หายจากโรค แต่เป็นการ

วางแผนการใช้ชีวิตและรักษาประคับประคองตาม

อาการและปัญหาที่เกิด

ขึ้น ชะลอภาวะสมองให้

เสื่อมช้าที่สุด” รศ.นพ.สุข

เจริญย้ำา

แนวทางการรักษา

โรคอัลไซเมอร์มีทั้งการใช้

ยาและไม่ใช้ยา การรักษา

ด้วยยาเป็นไปเพื่อช่วย

ปรับเรื่องการรู้คิด ความ

จำา ทำาให้ผู้ป่วยมีอาการ

สมองเสื่อมบรรเทาลง 

สามารถทำากิจกรรมที่ใช้

สมองเพิ่มขึ้น รวมถึงใช้

ยาทางจิตเวชเพื่อรักษาตามอาการทางจิตที่เป็นปัญหา

และปรับพฤติกรรมของผู้ป่วย แต่ที่สำาคัญคือวิธีการ

รักษาแบบไม่ใช้ยา ซึ่งเป็นแนวทางหลักที่ศูนย์ดูแล

ภาวะสมองเสื่อม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ใช้ในการ

ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมและผู้ดูแลมาตลอดหลังเปิดให้

บริการมา 2 ปีกว่า 

นย์ดูแลภาวะสมองเสื่อม โรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เตรียมรับ

สังคมสูงวัย ให้บริการกิจกรรมหลากหลาย

ฟื้นฟูและชะลออาการเสื่อมถอยของผู้ป่วยสมองเสื่อม 

วางแผนเปิดคอร์สสำาหรับผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมแบบ

มืออาชีพ พร้อมเปิด “ชมรมสมองใสใจสบาย” เพื่อ

ชักชวนคนทุกวัยเรียนรู้และดูแลสุขภาพสมองก่อนสูง

วัยเพื่อชีวิตห่างไกลโรคอัลไซเมอร์

โรคอัลไซเมอร์เป็นสาเหตุสำาคัญและพบได้

บ่อยที่สุดของการเกิดภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงวัย ยิ่ง

อายุขัยเฉลี่ยของคนไทยสูงขึ้น โอกาสพบภาวะสมอง

เสื่อมก็มีมากขึ้น รศ.นพ.สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย หัวหน้า

ศูนย์ดูแลภาวะสมองเสื่อม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

เผยว่า 6 ใน 10 คนของผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อม

เตรียมก่อนสูงวัยห่างไกลโรคอัลไซเมอร์ 

ศูนย์ดูแลภาวะสมองเสื่อม‘จุฬาฯ’ช่วยได้

ศู

ส่งมอบยาฟ้าทะลายโจร

 ชนินทร์ รุ่งแสง คณะที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้แทนรับมอบยาสมุนไพร

ฟ้าทะลายโจรจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ ในโครงการ “ซีพี ปันปลูก ฟ้าทะลายโจร” ตาม

นโยบายของประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ ธนินท์ เจียรวนนท์ เพื่อร่วมร้อยเรียงความ

ดีซีพี 100 ปี และร่วมกับ ประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญ

โภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ส่งมอบยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรแก่อาสาสมัคร

สาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) สำาหรับนำาไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในบางกอกน้อยและ

บางพลัด รวม 86 ชุมชน อย่างทั่วถึงโดยเร็วที่สุด 

ส่งเสริมการฝึกวิชาชีพ

กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี นำาโดย อัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำากัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกับ 

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงนามบันทึกข้อตกลง 

(MOU) เพื่อสนับสนุนด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษา และส่งเสริมศักยภาพพร้อม

ทำางานในระดับสากล ตอบโจทย์นโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของไทยและต่างประเทศ ที่

สำานักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้

ระบบห้องสมุดออนไลน์

พัฒนา พิลึกฤาเดช ผู้ก่อตั้งและผู้อำานวยการฝ่ายปฏิบัติการ และ ธรินทิพย์ โสภณ

บรรณารักษ์ ผู้ช่วยฝ่ายปฏิบัติการ  บริษัท ไฮเท็คซ์ อินเตอร์แอคทีฟ จำากัด ร่วมกันส่งมอบ

ไฮบรารี่ (Hibrary) ระบบห้องสมุดออนไลน์องค์กรที่สมบูรณ์ที่สุดของไทย แก่การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค (PEA) เพื่อช่วยส่งเสริมพัฒนาพนักงานและบุคลากรของ PEA ที่มีอยู่ทั่วประเทศให้เข้า

ถึงองค์ความรู้ได้จากทุกที่ ทุกเวลา ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมี เกรียงไกร ใบเกษม ผู้ช่วยผู้

อำานวยการกองพัฒนาบุคลากรของ PEA  เป็นผู้แทนในการรับมอบ เมื่อเร็วๆ นี้

ปกป้องคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์

กลุ่มบริษัท ดุสิตธานี จำากัด (มหาชน) หรือดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล ร่วม

ลงนามกับองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ซึ่งเป็นองค์กรที่ทำางานเพื่อปกป้องคุ้มครอง

สวัสดิภาพสัตว์ทั่วโลกมากว่า 50 ปี เพื่อร่วมยุติการสนับสนุนและเสนอกิจกรรม

ที่เกี่ยวข้องกับการนำาช้างและสัตว์ป่าอื่นๆ มาใช้งานเพื่อความบันเทิง โดยเฉพาะ

กิจกรรมโชว์ช้าง ขี่ช้าง โชว์สัตว์ป่า ฯลฯ ตลอดจนวางแผนความร่วมมือเพื่อ

สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ป่าในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้กับ

พนักงาน นักศึกษา และนักท่องเที่ยวในระยะยาว จัดขึ้นที่บ้านดุสิตธานี ซอย

ศาลาแดง เมื่อเร็วๆ นี้

Under Armour (อันเดอร์ อาร์เมอร์)                                                

จากประเทศสหรัฐอเมริกา เปิดตัว UA 

HOVR Phantom 2 Intelliknit รองเท้ารุ่น

ใหม่ล่าสุดจากซีรีส์ Phantom 2 ที่ออกแบบ

มาเพื่อซัพพอร์ตการวิ่งระยะไกล พิเศษ

ด้วยส่วน Upper แบบผ้าถักเทคโนโลยี UA 

Intelliknit ที่เบา แห้งไว ยืดหยุ่น กระชับ 

และมอบสัมผัสเหมือนใส่ถุงเท้า และ

ยังคงจุดเด่นของซีรีส์ Phantom 2 ด้วย

เทคโนโลยี UA HOVR ที่ให้ความนุ่มสบาย 

ช่วยลดแรงกระแทก เพิ่มแรงส่ง (Energy Return) ใน

การวิ่ง และแผ่นรองพื้น SpeedForm 2.0 ที่นุ่มและ

ก
ารออกกำาลังกายเป็นเวลา 30 นาที

ก่อนนอน อาจเป็นครั้งเดียวที่คุณจะได้

ออกกำาลังกายในวันที่วุ่นวาย แต่มันส่ง

ผลเสียมากกว่าผลดี โดยเฉพาะการนอนหลับ

ของคุณ การออกกำาลังกายที่ต้องใช้กำาลังมาก 

ยืดหยุ่น ให้ความกระชับและรองรับแรง

กระแทกทุกทิศทาง.

 งแต่เปิดบ้านเปิดเมือง ปลดล็อก

เคอร์ฟิว สังเกตหรือไม่ว่าร้าน

ของกินร้านเก่าร้านแก่มากมาย

หลายร้านหายหน้าหายตาไปอย่างน่า

เสียดาย

เอาที่ใกล้ๆ คลองเตยนี่แหละ เคย

มีร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดอยู่ตรงข้ามกับสนาม

กีฬาการท่าเรือฯ ปรากฏว่าปิดเงียบ ไม่

สนใจที่จะเปิดบริการลูกค้า เข้าใจว่าตั้งแต่

เกิดคลัสเตอร์ โควิดระบาดในเขตคลองเตย 

เสียดายสูตรดั้งเดิมของร้านนี้จริงๆ โดย

เฉพาะไส้แก้วที่อร่อยกรุบกรอบไม่เหมือน

ร้านไหนๆ

ไปร้านที่เป็นทางผ่านบนถนน

วิภาวดีรังสิตขาเข้าในซอยโชคชัยร่วมมิตร 

ไม่มีอะไรจะดังเท่ากับข้าวหมูแดงหมูกรอบ 

..ทุกวันนี้ปิดเงียบเหมือนกัน แอบถามร้าน

ข้าวแกงข้างๆ ว่า เขาไม่ขายแล้วรึ แม่ค้า

ข้าวแกงก็ตอบว่า..น่าจะเลิกลากันไปแล้ว

เห็นอารมณ์แบบนี้แล้ว นึกถึงซีรีส์

หนังญี่ปุ่น The Road to Red Restaurants 

List. ในช่อง Netflix นะที่ตัวเอกขับรถตาม

หาร้านอาหารประจำาถิ่นที่เริ่มจะปิดตัวเอง

ลงเรื่อยๆ ทีละร้านๆ อันเนื่องมาจาก “วัย” 

ของกุ๊กหรือเชฟทั้งหลาย ที่ถึงเวลาต้องพัก

ผ่อนหรือล้มหายตายจากไปกันบ้างแล้ว

ก็ไม่รู้เหมือนกันว่า ในบ้านเรามี

ร้านลักษณะแบบนี้มากน้อยแค่ไหน นี่แค่

ตัวอย่าง 2 ร้านที่มนุษย์ป้า ว่าเด็ดดังเป็น

ที่รู้จักมานาน คาดว่าเจ้าไวรัสโควิด-19 นี่

แหละเป็นตัวเร่งให้ร้านเหล่านี้ตัดสินใจปิด

ตัวเองก่อนเวลาที่คาดหวังไว้  

เชื่อว่าต่อไปในอนาคตอันใกล้ ทุก

คนอยากกินอะไรก็คงกดสั่งทางมือถือละ 

ร้านรวงไม่จำาเป็นต้องหาทำาเลที่ตั้งดีๆ แล้ว

ล่ะ ขอให้มีระบบการจัดการที่ดี คงรสชาติ

ดั้งเดิมไว้ได้ อาศัยไลน์แมน แกร็บฟู้ด โร

บินฮู้ด ฟู้ดแพนด้า ช่วยส่งของอร่อยถึงมือ

ลูกค้า เป็นอันเสร็จ...เฮ้อ!! โลกมันเปลี่ยน

ไปละ.

     

‘ป้าเอง’

หายไป..ตามกาลเวลา

ตั้

มีสาเหตุเกิดจากโรคอัลไซเมอร์ และประมาณการ

ว่าปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมราว 

6 แสนคน! ในอนาคตอันใกล้เมื่อสังคมไทยก้าวเข้าสู่

สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์แบบ (super age society) 

ในปี 2574 ที่เราจะมีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุราว 

28% ซึ่งหมายความว่าแนวโน้มการพบผู้ป่วยสมอง

เสื่อมก็จะเพิ่มขึ้นมากกว่าในปัจจุบัน

ภาวะสมองเสื่อมเป็นกลุ่มอาการเสื่อมถอยของ

สมรรถภาพสมองในด้านการรู้คิด (cognition) ซึ่งมี 

6 ด้าน ได้แก่ ความจำาและการเรียนรู้ การใช้ภาษา 

สมาธิเชิงซ้อน ความสามารถในการบริหารจัดการ 

การรับรู้ทักษะการเคลื่อนไหว และการรู้คิดด้านสังคม 

จนมีผลกระทบกับการใช้ชีวิตประจำาวันและต้องพึ่งพา

ผู้ดูแล บางคนอาจจะมีอาการทางจิตหรือพฤติกรรม

“แนวทางการรักษาแบบไม่ใช้ยาจะมุ่งไปที่คนไข้กับผู้

ดูแล เพราะการดูแลคนไข้สมองเสื่อมให้ได้ผลดี ให้คนไข้มี

คุณภาพชีวิตดีขึ้น ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับผู้ดูแล โดยเราจะเน้น

ที่กิจกรรมบำาบัดเพื่อกระตุ้นสมอง การรู้คิด ปรับลดปัญหา

พฤติกรรม ช่วยให้คนไข้ฝึกทำากิจวัตรประจำาวันต่างๆ ได้มาก

ขึ้น” รศ.นพ.สุขเจริญกล่าว 

ลักษณะกิจกรรมมี

ความหลากหลายและ

ให้บริการกิจกรรมกลุ่ม

บำาบัดวันละ 3 กิจกรรม 

โดยกำาหนดให้มีผู้ดูแล

เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

เพื่อจะได้นำาสิ่งต่างๆ ที่

เรียนรู้จากกิจกรรมกลับ

ไปดูแลผู้ป่วยที่บ้านได้

เอง คนไข้และผู้ดูแล

จะได้รับคำาแนะนำาให้

มาเข้าร่วมกิจกรรมเป็น

คอร์ส อย่างน้อยสัปดาห์

ละ 3 วัน คอร์สละ 3 

เดือน ศูนย์จะให้บริการตั้งแต่ 09.00 น. โดยมีกิจกรรมภาค

เช้า 2 กิจกรรม เวลา 09.00-12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 

13.00-14.00 น. อีก 1 กิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมใช้เวลา

ประมาณ 45 นาที เนื่องจากว่าผู้ที่มีปัญหาสมองเสื่อมจะใช้

เวลาจดจ่อกับกิจกรรมที่ทำาได้เป็นเวลาไม่นาน.  

ออกกำาลัง..เลือกให้ถูกเวลา

จะทำาให้อุณหภูมิร่างกาย

ของคุณสูงขึ้น และการเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจ 

ซึ่งจะทำาให้คุณหลับยาก ดังนั้นตื่นเช้า 30 นาทีเพื่อ

ออกกำาลังกายแทน ซึ่งจะเป็นการเพิ่มพลังงานให้กับ

ร่างกายเพื่อเริ่มต้นวันใหม่ และทำาให้ร่างกายของคุณ

ผลิตสารเอนดอร์ฟิน หรือสารแห่งความสุขออกมา ที่

จะช่วยทำาให้อารมณ์ของคุณดีขึ้น และเตรียมคุณให้

พร้อมสำาหรับการทำางานค่ะ.

marrygun55@gmail.com

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ

พระราชดำาเนินไปยังอาคารศูนย์วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ บริษัท 

ปตท.สำารวจและผลิตปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน) ทูลเกล้าฯ ถวายโดรนเพื่อการเกษตร รุ่นเจ้าเอี้ยง ซึ่งเป็น

นวัตกรรมของบริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำากัด หรือเออาร์วี เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย 

ทั้งนี้ “โดรนเจ้าเอี้ยง” พัฒนาโดยคนไทย เพื่อคนไทย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการฉีดพ่นปุ๋ยที่แม่นยำา ลดเวลาการ

ทำางานเเละค่าใช้จ่าย รวมถึงเพิ่มผลผลิต มีจุดเด่นคือ ระบบควบคุมการบินอัตโนมัติ หรือ Flight Controller ที่

ออกแบบให้ง่ายต่อการใช้งาน มาตรฐานรักษาความปลอดภัยของข้อมูลระดับสูง

พัฒนาระบบลงทะเบียน 

กรมศุลกากรร่วมกับธนาคารกรุงไทย พัฒนาระบบลงทะเบียนผู้มา                                                                             

ติดต่อออนไลน์ทาง “Customs Trader Portal” เพื่อเป็นการอำานวยความ

สะดวกให้แก่ผู้นำาเข้า-ส่งออก ตัวแทนออกของและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ                                                                              

ออกของ โดยผู้ใช้ระบบสามารถดำาเนินการผ่านเว็บไซต์ www.custom-

straderportal.com และยืนยันตัวตนบน Application เป๋าตัง ซึ่งต่างจากรูป

แบบเดิมที่ต้องยืนยันตัวตนโดยใช้บัตรประจำาตัวประชาชนตัวจริงเท่านั้น



8 การ์ตูน

พระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ๑๐ รัชกาล

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้

พุทธศักราช ๒๓๖๓ เกิดโรคระบาดครั้งใหญ่
เรียกกันอย่างชาวบ้านว่า ห่าลงปีมะโรง ผู้คน
ล้มตายเป็นจำานวนมาก ศพเกลื่อนกลาดไป

ทุกหนแห่ง เก็บเผาไม่หวาดไหว
บ้างปล่อยให้ลอยในแม่น้ำาคูคลอง

ที่วัดสระเกศมีศพมากกว่าที่ใด
กองสุมไว้เหมือนกองฟืน ผู้คน

หวั่นวิตกถ้วนหน้า บ้านเมืองยามนั้น
วังเวงราวกับเมืองร้าง

อัญเชิญพระแก้วมรกตและพระบรมสารีริกธาตุออกแห่
และประพรมน้ำาพระพุทธมนต์ตลอดเส้นทาง

พระองค์ทรงศีล ปล่อยสัตว์และนักโทษที่จองจำา

โปรดให้จัดพิธี
อาพาธพินาศ

เป็นขวัญกำาลังใจ
แก่ราษฎร

เมื่อ ๑๕ วันผ่านไป
โรคระบาด

ก็ค่อยเบาบางลง
ทั้งในและนอกพระนคร

มีผู้เสียชีวิตกว่า
๓๐,๐๐๐ คน

ทรงฟื้นฟูประเพณีวิสาขบูชา
มีพระราชดำาริว่า

เป็นวันสำาคัญยิ่งทางพุทธ
ศาสนาที่มีมาแต่สมัย

สุโขทัย

โปรดให้ปฏิสังขรณ์และสร้างวัดขึ้นใหม่หลายวัด
ได้แก่ วัดชัยพฤกษมาลา วัดโมลีโลกยาราม 

วัดหงสาราม ส่วนวัดสุทัศนเทพวราราม ทรงสร้าง
ต่อจากที่รัชกาลที่ ๑ ทรงสร้างค้างไว้ รวมทั้งโปรดให้
บูรณปฏิสังขรณ์วัดอรุณราชวราราม สร้างพระอุโบสถ 

พระปรางค์ (แต่ยังไม่แล้วเสร็จในรัชกาล) 
พระวิหารใหม่ ต่อมาวัดนี้เป็นพระอารามประจำารัชกาล

โปรดให้จัดพิธีอาพาธพินาศที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
มีการยิงปืนใหญ่รอบพระนครตลอดคืน

มีพระบรมราชานุญาตให้หยุดราชการ รับสั่งให้กลับไปบำารุงดูแลครอบครัวของตน
ความว่า “ประเพณีสัตว์ทั้งหลาย ภัยมาถึงก็ย่อมรักชีวิตบิดามารดาภรรยาแล

บุตรญาติพี่น้อง ก็เป็นที่รักเหมือนกันทั่วไป จะได้ไปรักษาพยาบาลกัน”

ทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาหลายด้าน โปรดให้
แก้ไขการสอบ
พระปริยัติธรรม

จากเปรียญตรี โท เอก เป็น
ประโยค ๑ - ๙ ผู้สอบได้ประโยค 
๓ ขึ้นไปนับเป็นเปรียญ ทำาให้พระ 
เณรมีความแตกฉานในบาลียิ่งขึ้น

ทราบมาว่า
มีการส่งสมณทูต
ไปลังกาเพื่อเจริญ

สัมพันธไมตรี
และสืบข่าวพระ
ศาสนาด้วย

มิใช่รึ

ใช่
ขอรับ

โดยห้ามล่าสัตว์ ๓ วัน
ให้ทำาทาน รักษาศีล

ถวายบิณฑบาต ปล่อย
สัตว์ และฟังพระธรรม
เทศนา ๓ วัน ๓ คืน

คุณพระ
เห็นเป็น
เช่นไร

จากนี้ไปถึงกาลข้างหน้า
จะมีวันวิสาขบูชา

สืบไป

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ทรงพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะหลาย
สาขา ทั้งจิตรกรรม ประติมากรรม

งานจำาหลักไม้ ดนตรี และที่โดดเด่นคือ
วรรณคดี.
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9กีฬา

แรมสบุกทุบคารดินัลสคาบาน

ลอสแองเจลิส • แมทธิว สแตมฟอรด ขวางสําเร็จ 23 ครั้ง จาก

ความพยายาม 30 ครั้ง เปนการขวาง 3 ทัชดาวนพา ลอสแอง

เจลิส แรมส ขยับไลหลังแอริโซนา ทีมนําดิวิชั่นเอ็นเอฟซี เวสต 

เพียงเกมเดียวเทานั้น หลังบุกไปเฉือนชนะคารดินัลสแบบพลิก

ล็อก 30-23 ในศึกอเมริกันฟุตบอลเอ็นเอฟแอล สัปดาหที่ 14 

คูมันเดยไนต เม� อวันที่ 14 ธ.ค.ที่ผานมา เกมนี้ คูเปอร คัพพ, 

แวน เจฟเฟอรสัน และโอเดลล เบ็กแฮม รับบอลคนละ 1 ทัช

ดาวน ขณะที่ทีมรับของแรมสเลนไดอยางเหนียวแน�น ปฏิเสธ

คารดินัลสซึ่งลุนที่จะเปนทีมแรกที่ผานเขาสูรอบเพลยออฟใน

ศึกคนชนคนฤดูกาลนี้ นอกจากนั้น โซนี มิเชล ถือบอลวิ่ง 20 

ครั้ง ไดระยะ 79 หลา พาแรมสปรับสถิติเปนชนะ 9 แพ 4 

เกมตามหลังคารดินัลส ทีมนํากลุมเอ็นเอฟซีตะวันตกเพียง

เกมเดียว ฝงเจาบานแอริโซนา ไคเลอร เมอเรย จอมทัพของ

คารดินัลสขวางบอล 49 ครั้ง เพ� อนรับได 32 ครั้ง ไดระยะ 

383 หลา ซึ่งการพายแพเกมนี้แมจะยังนํากลุม แตสถิติตกมา

เปนชนะ 10 แพ 3 เกม โดยคารดินัลสสตารทฤดูกาลไดอยาง

ยอดเยี่ยมดวยการควาชัยชนะ 4 เกมติดตอกันแบบไมแพทีมใด 

แตหลังจากนั้นเปนตนมาชนะ 3 แพ 3 เกม

ทรูไอดียิงสดลิเวอรพูลศึกหนักบุกรังสเปอรส 19 ธ.ค.นี้ 

กรุงเทพ • คืนวันอาทิตยที่ 19 ธันวาคมนี้พลาดไมได!!! ทรูไอ

ดีชวนมันสสงทายป เชียรกันมันสทะลุจอกับ บิ๊กแมตชสงทายป

ในศึกพรีเมียรลีกอังกฤษท่ีรอนแรงและเขมขนสะเทือนกรุง

ลอนดอน กับการโคจรมาพบกันของ 2 ยักษใหญแหงเมืองผูดี 

“ลิเวอรพูล” ที่มีผลงานติดลมบน ไลถลมคูแขงยิงยับ โดยเฉพาะ 

ตัวท็อปอยาง “โมฮาเห็ด ซาลาห” โชวฟอรมฮอตเก็บแตมอยาง

ตอเน� อง ไลบี้ชิงจาฝูงกับแมนเซลเตอรและเชลซีกันอยางถึง

พริกถึงขิง ถึงคราวเจอศึกหนักในเกมสําคัญทายป ตองบุกรัง 

“ท็อตแนม ฮอตสเปอร” ที่ยึดฟอรมการเลนสุดจัดจานมาสู หลัง

จากเปลี่ยนกุนซือมากแชมปอยาง “อันโตนิโอ คอนเต” ก็เก็บแตม

ไตอันดับมาเกาะกลุมหัวตารางไดอยางเหนียวแน�น และขุนพล

ที่ลงตัวในทุกตําแหน�ง โดยเฉพาะซูเปอรสตารเบอร 1 ของ

เอเชียอยาง “ชน เฮือง มิน” ยอดดาวเตะชาวเกาหลีใต ที่หวัง

ควาแตมจากแมตชนี้ เพ� อที่จะมีสิทธิ์ขึ้นไปทาแชมปอยางเต็ม

ตัว ศึกใหญน้ีทรูไอดีพรอมชวนคอบอลมาสุขติดจอ พรอมยิง

สดสงตรงความมันสจากกรุงลอนดอนถึงมือ กับเกมบิ๊กแมตช

ที่หลายคนรอคอย ในวันอาทิตยที่ 19 ธันวาคมนี้ เวลา 23.30 น. 

ทางชอง True Premier Football HD 1  

‘กัปตันชาง’ ลุยทําประโยชนใหสังคมที่บานบึง 

ชลบุรี • “กัปตันชาง” กฤษดา วงษแกว กัปตันทีมฟุตซอลทีม

ชาติไทย รวมกับบริษัท คิงสแพ็ค อินดัสเตรียล จํากัด ผูผลิต

บรรจุภัณฑพลาสติกแบรนดฮีโร  จัดกิจกรรม “ฮีโรชวยชุมชน” 

ใหความรูแกคนในชุมชน อบรมการแยกขยะอยางถูกวิธี เม� อวัน

ที่ 13 ธ.ค.ที่ผานมา โดย นายปณชัย สาวนะชัย ผูชวยกรรมการ

ผูจัดการสายงานพาณิชยในประเทศและ CLMV ไดมอบถุงขยะ

ใหกับชุมชนที่เขารวมการอบรม 5 ชุมชน ไดแก ชุมชนสรัญ

ชลและชุมชนบึงทองธานี ของเทศบาลเมืองบานบึง ชุมชน

ที่ 1 ชุมชนที่ 3 และชุมชนที่ 10 ของเทศบาลตําบลบานบึง 

โดยมีการตรวจคัดกรองผูเขารวมอบรมทุกคนดวยระบบ ATK 

เพ� อปองกันการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 นอกจากนี้ยังได

มอบทุนการศึกษาใหแกเยาวชน 12 โรงเรียน รวม 20 ทุน ใน

เขตการศึกษา อ.บานบึง จ.ชลบุรี และเปดคลินิกสอนฟุตซอล

ใหกับเด็กและเยาวชนในชุมชน รวมทั้งการแขงขันฟุตซอล

กระชับมิตร ที่สนามฟุตบอลหญาเทียมพรีมิโอ สปอรต แอนด 

วอเตอร ปารค ทีมวีไอพีชลบุรี ที่นําโดย นายนิติ วิวัฒนวานิช 

รองผูวาราชการจังหวัดชลบุรี พบกับนักฟุตซอลทีมชาติไทย 

จากสโมสรฟรีไฟร บลูเวฟ ชลบุรี ผลปรากฏวา ทีมวีไอพีชลบุรี

เอาชนะไป 4-3 ประตู. 

ลอนดอน • พรีเมียรลีกตัดสินใจเล� อนแมตช แมนเชสเตอร ยูไนเต็ด 

บุกไปเยือนเบรนตฟอรด ซึ่งมี โปรแกรมเตะในวันที่ 14 ธ.ค. 

เน� องจากมีการแพรระบาดของโควิด-19 ภายในทัพปศาจแดงจน

ตองสั่งปดแครริงตัน เทรนนิง คอมเพล็กซ ศูนยฝกซอมของทีมใน

แมนเชสเตอร

แถลงการณของ แมนเชสเตอร ยูไนเต็ด ระบุวา “พรีเมียรลีก

ตัดสินใจเล� อนเกมระหวางเบรนตฟอรด กับแมนเชสเตอร ยูไนเต็ด ตาม

คําแนะนําของหน�วยงานสาธารณสุขของประเทศอังกฤษ”

การตัดสินใจดังกลาวเกิดขึ้นหลังจากมีการแพรระบาดของโควิด-19 

ภายในทีมแมนเชสเตอร ยูไนเต็ด จนตองสั่งปดแครริงตัน เทรนนิง คอมเพล็กซ 

สนามฝกซอมของปศาจแดงชั่วคราว

เม� อวันจันทรที่ผานมาตามเวลาทองถิ่นประเทศอังกฤษ พรีเมียรลีกมีรายงาน

การติดเชื้อโควิด-19 รายใหมในรอบสัปดาหที่ผานมาสูงถึง 42 คน เปนสถิติสูงสุด

ตอ 7 วันนับตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2020 มากกวาสัปดาหกอนหนานั้น 12 ราย

ในวันเดียวกันการฝกซอมของทีมแมนเชสเตอร ยูไนเต็ด ชุดใหญก็ตอง

ชะงักเม� อมีการปดศูนยฝกที่แครริงตันเปนเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากพบวาผูเลน

หลายรายรวมถึงทีมงานมีผลตรวจโควิด-19 เปนบวก

ทั้งนี้ ลูกทีมของราลฟ รังนิก ไมไดเดินทางไปลอนดอนแตอยางใด นอกจาก

นั้น แอสตัน วิลลา และไบรทตัน ก็ออกมาเปดเผยวามีนักเตะและเจาหนาที่ติด

เชื้อโควิด ซึ่งอาจสงผลกระทบกับเกมกลางสัปดาห

แถลงการณระบุวา “แมนเชสเตอร ยูไนเต็ด สามารถยืนยันไดวาเกมพรีเมียร

ลีกกับเบรนตฟอรด เอฟซี ในวันอังคารที่ 14 ธ.ค. เวลา 19.30 น. ตามเวลาทองถิ่น

ประเทศอังกฤษจะถูกเล� อนออกไป โดยจะมีการกําหนดวันการแขงขันใหมอีกครั้ง”

“หลังจากมีการยืนยันผลพีซีอารเม� อวันอาทิตยที่ผานมา บรรดาผูเลนชุดใหญ

หลายคนและเจาหนาที่มีผลเปนบวก ทางสโมสรไดตัดสินใจปดสนามซอมของทีมชุดใหญที่

แครริงตัน เทรนนิง คอมเพล็กซ เปนเวลา 24 ชั่วโมง เพ� อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อเพิ่ม”

ทั้งนี้ ผูตรวจพบวาติดเชื้อโควิด-19 ไดทําการกักตัวตามกฎระเบียบของพรีเมียรลีก

แลว แตการปดสนามฝกซอม รวมถึงผลกระทบกับสมาชิกของทีมคนอ� น ทางสโมสรจึงตองคํานึงถึง

ความปลอดภัยของทั้งนักเตะและทีมงาน ซึ่งทางพรีเมียรไดตัดสินใจเล� อนแมตชตามคําแนะนํา

ของหน�วยงานสาธารณสุขอังกฤษ

เม� อวันอาทิตยที่ผานมาเกมระหวาง ท็อตแนม ฮอตสเปอร กับไบรทตัน ก็ถูก

เล� อนออกไป เน� องจากมีการติดเชื้อของนักเตะสเปอรส 7 คน และทีมงานอีก 5 คน 

ซึ่งอันโตนิโอ คอนเต กุนซือไกเดือยทองยอมรับวาทั้งเขาและบรรดานักเตะตางกังวล

กับสถานการณที่เกิดขึ้น

กอนหนาแถลงการณของแมนเชสเตอรจะออกมา สตีเวน เจอรรารด ผูจัดการ

ทีมของแอสตัน วิลลา ก็ออกมาเผยวาทีมของเขาก็มีปญหาการแพรระบาดของ

ไวรัส ถึงแมเกมกับนอริชจะยังไมมีการเปลี่ยนแปลง

เจอรรารดยืนยันวา มีทีมงาน 2-3 คนและนักเตะอีกจํานวนหนึ่งที่มีผล

ตรวจเปนบวก ทําใหวิลลาตัดสินใจยกเลิกการฝกซอมในวันอาทิตย อยางไร

ก็ตาม นักเตะกลับมาฝกซอมตามปกติในวันจันทรเพ� อเตรียมตัวสําหรับ

แมตชไปเยือนแคร โรว โรดที่ยูไนเต็ดเพิ่งบุกไปชนะมา 1-0 กอนที่ทีมจะเจอ

ปญหาการแพรระบาดของโควิด

“ผมตัดสินใจเม� อวานนี้หลังจากไดทราบวามี 2-3 คนที่ผลเปนบวก 

ผมคิดวามันเปนสามัญสํานึกที่ตองยกเลิกการฝกซอมในเชสช่ันน้ันไป” 

เจอรรารดกลาว

“พวกเราตรวจซ้ําอีกครั้งในชวงเชา และพบวาทีมงานอีก 2-3 คน

ติดเชื้อโควิด และผูเลนบางสวนที่จะตองหายไปในอนาคตใกลๆ นี้”

เกรแฮม พ็อตเตอร ผูจัดการทีมของไบรทตันก็บอกวาลูกทีมของ

เขา 3 หรือ 4 คนที่ผลตรวจโควิด-19 เปนบวก

สวน มิเกล อารเตตา ออกมาเรียกรองกับพรีเมียรลีกเม� อสัปดาห

ที่ผานมาวาควรมีแนวทางที่ชัดเจนระบุออกมาวาตองมีผูเลนจํานวน

เทาไหรที่ติดเชื้อที่ควรจะเล� อนการแขงขันออกไป หลังจากแมตชที่

อารเซนอลเลนกับเบรนตฟอรดนั้นมีผูเลนอารเซนอลถึง 4 คนที่ติด

เชื้อโควิด.

พรีเมียรลีกระส่ํานักเตะติดโควิด

ไทยโพสต • ฟุตบอลถวยน็อก

เอาตแพตกรอบ ชาง เอฟเอคัพ 

รอบ 16 ทีมสุดทายเดือด บีจี 

ปทุม ยูไนเต็ด ชน การทาเรือ 

เอฟซี  ขณะท่ี บุรีรัมย ยูไนเต็ด 

พบ ลีโอ เชียงราย ยูไนเต็ด 

สวน “กิเลนผยอง” เมืองทอง 

ยูไนเต็ด เจอ อุทัยธานี เอฟซี 

ทีมจากไทยลีก 3 ท่ีจะหวดกัน

ในวันท่ี 19 มกราคมน้ี

เคร� องด� มตราชาง รวม

กับสมาคมกีฬาฟุตบอลแหง

ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 

ระเบิดศึกฟุตบอลถวยน็อกเอาต

ท่ีไมมีท่ีวางสําหรับผูแพรายการ

ชาง เอฟเอ คัพ 2021/22 โดย

เม� อวันท่ี 14 ธันวาคม 2564 นาย

กรวีร ปริศนานันทกุล รักษาการ

ประธาน บริษัท ไทยลีก จํากัด 

พรอมดวยนายโรจนสิทธ์ิ มีนิจ

สิน รองผูอํานวยการโครงการ

กีฬาไทยเบฟ ไทยทาเลนท บริษัท 

ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) 

โดยเคร� องด� มตราชางเขารวมพิธี

จับสลากการแขงขันชาง เอฟเอ 

คัพ 2021/22 รอบ 16 ทีมสุดทาย 

ณ บริษัท ไทยลีก จํากัด  

ทีม ท่ีผ านมาเข ารอบ 

16 ทีมสุดทายมีดังน้ี ไทย

จับสลากชางเอฟเอคัพรอบ16ทีม

บีจีชนทาเรือ,กิเลนดวลอุทัยธานี

พรีเมียรลีกระส่ํานักเตะติดโควิด

ราลฟ รังนิก 

นปวนกันทีเดียวสําหรับศึกฟุตบอลพรีเมียรลีกของอังกฤษกับ 

การแพรระบาดของโควิด-19 ระลอกใหมสายพันธุ โอมิครอน 

ซึ่งในสัปดาหที่ผานมา ท็อตแนม ฮอตสเปอร, เลสเตอร ซิตี, 

ไบรทตัน, แอสตัน วิลลา และ แมนเชสเตอร ยูไนเต็ด ตางมีปญหานัก

เตะและทีมงานติดเชื้อกันถวนหนา โดยเฉพาะแมนเชสเตอร ยูไนเต็ด 

ถึงกับ สั่งปดแครริงตัน เทรนนิง คอมเพล็กซ กันเลยทีเดียว ตัวเลข

สัปดาหหลังสุด พรีเมียรลีกยันยันวาทั้ง 20 ทีมตรวจพบผูติดเชื้อถึง 

42 ราย สูงที่สุดในรอบ 7 วันนับตั้งแตป 2020 จะรับมืออยางไร 

พรีเมียรลีกกําลังกุมขมับ..••..พีพีทีวี เอชดี ชอง 36 มอบของขวัญ

สงทายปใหแฟนบอลชาวไทย ดวยการควาสิทธิ์ศึกฟุตบอลถวย “คารา

บาว คัพ 2021/22” ของอังกฤษ “ออย” สลิสา ทีฆกุล บอกวาแมพีพี

ทีวีจะถายทอดรายการนี้มาตั้งแตฤดูกาล  2018/19 เปนตนมา แตปนี้

พิเศษตรงที่จะเริ่มถายทอดตั้งแตรอบกอนรองชนะเลิศ ประเดิมคืนวัน

อังคารที่ 21 ธันวาคมนี้ อารเซนอล พบ ซันเดอรแลนด เวลา 02.45 น. 

และคืนวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 ลิเวอรพูล พบ เลสเตอร ซิตี เวลา 

วิ่งฉลอง 239 ป ศรีสะเกษ • 

นายอดิศักดิ์ แซจึง รองนายก

องคการบริหารสวนจังหวัด

ศรีสะเกษ พรอมดวย ทัศนันท 

สุโพณะ หน.สํานักปลัดฯ และ

คณะกรรมการจัดการแขงขัน 

“วิ่งชมทะเลหมอก สูออมกอด 

ผามออีแดง“ อ.กันทรลักษ 

จ.ศรีสะเกษ และเฉลิมฉลอง 

239 ป ครั้งที่ 24 ประจํา

ป 2564 ตรวจความพรอม

ตลอดระยะทาง ซึ่งจะมีขึ้นวัน

อาทิตยที่ 26 ธันวาคมนี้

02.45 น. แตถารอไมไหวสุดสัปดาหนี้ดูฟุตบอลลีกไปกอนกับคูคืนวัน

เสารที่ 18 ธันวาคม เวสตแฮม พบ นอริช เวลา 22.00 น. ตามดวย

บุนเดสลีกา แฮรธา เบอรลิน พบ โบรุสเซีย ดอรตมุนด เวลา 00.30 น. 

และวันอาทิตยที่ 19 ธันวาคม ไฟรบวรก พบ ไบเออร เลเวอรคูเซน 

เวลา 21.30 น...••..ชีจรรย กอลฟ รีสอรท เชิญชวนทานนักกอลฟ

รวมเฉลิมฉลองเทศกาลคริสตมาสดวยกิจกรรม “Christmas at Chee 

Chan Golf Resort – Happiness Is All Around” ออกรอบที่สนาม

ชีจรรย กอลฟ รีสอรท เฉพาะวันที่ 25 ธันวาคม 2564 รับทันทีคริสตมาส 

ช็อกโกแลตบอล พรอมรวมลุนรางวัลอ� นๆ อาทิ ฟรีคากรีนฟ ฟรีรถ

กอลฟแบบยกกวน หรือลุนรับลูกกอลฟ Srixon รุน Distance สนใจ

สามารถจองออกรอบไดแลววันนี้จนถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2564 และ

ออกรอบในวันเสารที่ 25 ธันวาคม 2564 เทานั้น ที่หมายเลขโทรศัพท 

03-8196-555, 08-3148-5555 และ 06-5869-9780..••..ขาวเศรา

ของวงการส� อมวลชนสายกีฬากับการเสียชีวิต สรอย มั่งมี เจาของ

นามปากกา นายสังเวียน หมัดตรง หนึ่งในกูรูมวยโลกที่แฟนๆ รูจักกัน

เปนอยางดีที่เสียชีวิตอยางกะทันหันดวยโรคหัวใจวายเฉียบพลัน หลัง

เดินทางกลับจากการแขงขันฟุตบอลกระชับมิตรที่ราชมังคลากีฬาสถาน 

เม� อวันที่ 12 ธันวาคมที่ผานมา สําหรับพิธีสวดพระอภิธรรมศพ ณ วัด

มูลจินดาราม คลอง 5 รังสิต-นครนายก เวลา 18.00 น. ฌาปนกิจวัน

ที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 น...••

น้ําคาง ยอดหญา

utaphao1818@gmail.com

ป

ลีก 1 (12 ทีม) - บีจี ปทุม ยูไนเต็ด, 

บุรีรัมย ยูไนเต็ด, การทาเรือ เอฟซี, 

ลีโอ เชียงราย ยูไนเต็ด, ทรู แบง

ค็อก ยูไนเต็ด, สมุทรปราการ ซิต้ี, 

เมืองทอง ยูไนเต็ด, นครราชสีมา 

มาสดา เอฟซี, โปลิศ เทโร เอฟซี, 

สุพรรณบุรี เอฟซี, หนองบัว พิชญ 

เอฟซี และเชียงใหม ยูไนเต็ด, ไทย

ลีก 2 (2 ทีม) ลําปาง เอฟซี กับ 

ลําพูน วอรริเออรส, ไทยลีก 3 (2 ทีม) 

อุทัยธานี เอฟซี และสงขลา เอฟซี

ผลการจับฉลากชาง เอฟเอ 

คัพ 2021/22 รอบ 16 ทีมสุดทาย 

มีดังน้ี นครราชสีมา มาสดา เอฟ

ซี พบ ลําปาง เอฟซี, ทรู แบง

ค็อก ยูไนเต็ด พบ โปลิศ เทโร 

เอฟซี, ลําพูน วอรริเออร พบ 

หนองบัว พิชญ เอฟซี, เชียงใหม 

ยูไนเต็ด พบ สุพรรณบุรี เอฟซี, 

สงขลา ยูไนเต็ด พบ สมุทรปราการ 

ซิต้ี, บุรีรัมย ยูไนเต็ด พบ ลี

โอ เชียงราย ยูไนเต็ด, เมืองทอง 

ยูไนเต็ด พบ อุทัยธานี เอฟซี และ

บีจี ปทุม ยูไนเต็ด พบ การทาเรือ 

เอฟซี โดยจะแขงขันในวันท่ี 19 

มกราคม 2565

สําหรับเงินรางวัลรายการน้ี 

ทีมชนะเลิศครองถวยเกียรติยศและ

เงินรางวัล 5,000,000 บาท พรอม

สิทธ์ิเขารวมแขงขันฟุตบอลเอเอฟซี 

แชมเปยนสลีก ป 2023, ทีมรอง

ชนะเลิศ เงินรางวัล 1,000,000 

บาท, ทีมท่ีแพในรอบรองชนะ

เลิศ จํานวน 2 ทีม ไดรับเงินบํารุง

ทีม ทีมละ 400,000 บาท, ทีมท่ี

แพในรอบกอนรอบรองชนะเลิศ 

จํานวน 4 ทีม ไดรับเงินบํารุงทีม 

ทีมละ 200,000 บาท, ทีมท่ีแพใน

รอบ 16 ทีม จํานวน 8 ทีม ได

รับเงินบํารุงทีม ทีมละ 100,000 

บาท, ทีมท่ีแพในรอบท่ี 3 จํานวน 

16 ทีม ไดรับเงินบํารุงทีม ทีม

ละ 50,000 บาท และทีมท่ีแพใน

รอบท่ี 2 จํานวน 32 ทีม ไดรับ

เงินบํารุงทีม ทีมละ 25,000 บาท.

สิงคโปร • ธีรศิลป แดงดา 

ยิงคนเดียว 2 ประตูแซง นอห 

อลัม ชาห เปนดาวยิงสูงสุด

ตลอดกาลของศึกชิงแชมป

อาเซียน คนใหมที่ 18 ประตู 

พรอมพาทีมชาติไทยเฉือน

ชนะฟลิปปนส 2-1 เก็บ 9 

คะแนนเต็ม การันตีเขารอบ

รองชนะเลิศแน�นอนแลว ใน

การแขงขันฟุตบอลชิงแชมป

อาเชียน เอเอฟเอฟ ซูซูกิคัพ 

ที่สนามกีฬาแหงชาติสิงคโปร 

เม� อวันที่ 14 ธ.ค.ที่ผานมา

ชางศึกออกสตารท 2 

เกมแรก ดวยการชนะ ติมอร 

เลสเต 2-0 ตามดวยชนะ

เมียนมา 4-0 สวนฟลิปปนส

แพสิงคโปร และชนะ ติมอร 

เลสเต มา เกมนี้ มาโน โพลกิง 

วาง ธีรศิลป แดงดา เปนกอง

หนาตัวเปา โดยมี สุภโชค สาร

ชาติ และชนาธิป สรงกระสินธ 

เปนตัวสนับสนุน สวนตรงกลาง

มี สารัช อยูเย็น, พิธิวัตต สุข

เต็มขอ • ธีรศิลป แดงดา ยิงประตูแรกใหทีมชาติไทยในนาทีที่ 25 กอนเหมาคนเดียว 2 ประตู พาชาง

ศึกเฉือนชนะฟลิปปนส 2-1 ในการแขงขันที่สนามกีฬาแหงชาติสิงคโปร มี 9 คะแนนเต็มจาก 3 แมตช 

การันตีเขารอบรองชนะเลิศฟุตบอลชิงแชมปอาเชียน เอเอฟเอฟ ซูซูกิคัพ 2020 แน�นอนแลว

จิตธรรมกุล, ธนวัฒน ซึ้งจิตถาวร 

ดาน สจวรต ฮอลล เกมนี้ ใชบรรดา

นักเตะที่เลนอยูในไทยลีกเกือบครบ 

นําโดย พาทริค ไรเชลท, มารติน 

สตรูเบิล, ไดสุเกะ ซาโตะ, อมานี 

อกีนัลโด และเอียน แรมเซย เปนตน

แมตชนี้ทีมไทยเปนฝายคุม

เกมแทบตลอดครึ่งแรก และนาที

ที่ 26 ก็มาไดประตูขึ้นนําจนได

‘ธีรศิลป’เหมาคนเดียว2ประตู

พาทีมไทยเขารอบรองซูซูกิคัพ
จากจังหวะที่ ธีราทร บุญมาทัน 

เติมมาทางซายกอนเปดให ธีร

ศิลป แดงดา ยิงเขาไปใหชางศึก

นํา 1-0 และเปนประตูที่ทําให 

ธีรศิลป แดงดา แซง นอห อลัม 

ชาห เปนดาวยิงสูงสุดตลอดกาล

ของศึกชิงแชมปอาเซียน คน

ใหมที่ 18 ประตูทันที

นาทีที่ 31 ไทยสงลูกไป

กองที่กนตาขายไดอีกครั้ง จาก

จังหวะที่ ธีรศิลป แดงดา ยิง

จังหวะแรกไปติดเซฟ กระเดง

มาเขาทาง พิธิวัตต สุขจิตธรรม

กุล ซ้ําเขาไป แตโดนจับล้ําหนา

กอน และไมมีจังหวะเพิ่มเติม 

จบครึ่งแรก ไทยนําอยู 1-0

ครึ่ งหลังในนาทีที่  57 

ฟลิปปนสมาไดประตูตีเสมอจาก

จังหวะที่ มานูเอล ทอม เบียหร 

โหมงสกัดบอลไมขาดมาเขาทาง 

พาทริก ไรเชลท ยิงซ้ําเขาไปให

สกอรกลับมาเทากันที่ 1-1

พอเสมอไทยพยายามบุก

อยางหนัก และนาทีที่ 60 ธนวัฒน 

ซึ้งจิตถาวร เก็บตกบอลไดกอน

ปนดวยขวา โดน สุเกะ ซาโตะ 

เคลียรจากบนเสน กระทั่งนาทีที่ 

78 ไทยมาไดจุดโทษจากจังหวะ

ที่ อมานี อกีนัลโด ไปทําฟาวล 

ฐิติพันธ พวงจันทร ที่เพิ่งลงมา 

และเปนธีรศิลป แดงดา ที่รับ

หนาที่สังหารเขาไปให ไทยขึ้น

นําฟลิปปนสอีกครั้งเปน 2-1

ชวงเวลาที่เหลือไมมีประตู

เพิ่มเติม จบเกมทีมชาติไทย

เอาชนะฟลิปปนสไป 2-1 พรอม

มีเพิ่มเปน 9 คะแนน ผานเขา

รอบรองชนะเลิศของศึกอาเซียน

คัพไดสําเร็จ

ธีรศิลปที่ยิงคนเดียว 2 ประ

ตูในแมตชนี้เปดหลังจบเกมวา “นัด

น้ีน�าจะเปนนัดท่ีสําคัญท่ีสุดในการ

แขงขันรอบแรก เพราะชัยชนะจะ

ทําใหเราไมกดดันในการแขงขันนัด

สุดทายกับสิงคโปร ก็ถือวาทําผล

งานไดดีแมวาจะมีชวงเวลาที่ยาก

ลําบากบาง แตสุดทายเราก็สามารถ

เก็บ 3 คะแนนมาไดสําเร็จ”.
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

สน่ห์ของอาหารไทยไม่ได้อยู่ที่รสชาติอันกลมกล่อม หลาก

รสเปรี้ยว หวาน เค็ม เผ็ด อัดแน่นด้วยเครื่องแกง ส่วนผสม

ที่ลงตัว แต่ยังความพิถีพิถัน ละเอียดอ่อน และใส่ใจในการ

ทำางาน ซึ่งทั้ง 4 ภาคของประเทศยังมีรสชาติอาหารที่เป็นเอกลักษณ์

แตกต่างกันอีก อาหารไทยจึงเป็นที่นิยมและรู้จักไปทั่วโลก

โรงแรมเป็นอีกหนึ่งสถานท่ีในการนำาเสนออาหารไทยให้กับ

ชาวต่างชาติ หรือคนไทยเองท่ีเข้าพักให้ได้ทานอาหารหลากหลาย

เมนู ได้ลิ้มรสอาหารของแต่ละภาคที่สะดวกและง่ายมากขึ้น ซึ่งล่าสุด

โรงแรมมีสไตล์ มิวเซียม รัชดา-ห้วยขวาง ห้องอาหาร THE Map ได้

รังสรรค์อาหารไทยในคอนเซ็ปต์ “สำารับมีสไตล์” ทั้งหมด 3 สำารับ

ได้แก่ สิริมงคล สุขสมบูรณ์ และเจริญรุ่งเรือง สะท้อนคุณค่าอาหาร

ไทยจากอดีตสู่ปัจจุบันในสไตล์ไทยฟิวชั่นอย่างลงตัว

ชนัณย์ อุทัยพัฒน์ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมมีสไตล์ มิวเซียม 

‘มีสไตล์ มิวเซียม’ 3 สำ�รับอ�ห�รไทยฟิวช่ัน

กล่าวว่า หลังจากท่ีต้องเผชิญกับวิกฤตโควิด-19 โรงแรมได้มีการ

ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ ยอมรับว่าเมื่อก่อนลูกค้าส่วนใหญ่จะ

เป็นชาวต่างชาติ แต่ช่วงที่ผ่านมีลูกค้าคนไทยเยอะขึ้นจึงได้มีการ

ปรับเปลี่ยน โดยห้องอาหาร The map ที่สื่อถึงการเดินทางไปเจอ

อาหารต่างๆ ได้นำาอาหารไทยทั้ง 4 ภาคมาสร้างสรรค์เป็นสำารับ 

จัดอาหารบนโต๊ะจีน ในงานเลี้ยงมงคลต่างๆ แต่บนโต๊ะเปลี่ยน

สำารับอาหารไทยแท้ทั้งหมด แบ่งเป็น 3 สำารับมีสไตล์ ได้แก่ สำารับ

เจริญรุ่งเรือง สำารับสุขสมบูรณ์ และสำารับสิริมงคล เพื่อตอบโจทย์

กลุ่มครอบครัว หรือการจัดงานเลี้ยง ซึ่งต้องจองล่วงหน้า นอกจาก

น้ี หากวอล์กอินเข้ามาก็สามารถสั่งเป็นอะลาคาร์ตได้ แต่จะมีบาง

เมนูท่ีมีเพียงในเซตสำารับเท่านั้น จึงอยากให้ได้ลูกค้าได้ลองเข้ามา

ทานอาหารไทยท้ัง 3 สำารับที่ทางโรงแรมและเชฟได้ตั้งใจทำากัน

อย่างสุดฝีมือ

ด้านเชฟจั๊ม-จันทร์ตระกูล ชัยชนะพลตระกูล Executive 

Chef โรงแรมมีสไตล์ มิวเซียม ผู้รังสรรค์สำารับมีสไตล์ บอกเล่า

ที่มาของสำารับมีสไตล์ว่า ได้รับแรงบันดาลใจมาจากในวัยเด็กที่

ต้องรับประทานอาหารในครอบครัวใหญ่ ซึ่งมีเมนูอาหารหลาก

หลาย และอีกหนึ่งแรงบันดาลใจคือ อาหารโต๊ะจีนในงานมงคล 

เช่น งานแต่ง งานบวช ที่มีอาหารมงคลหลากหลายเมนูเช่นกัน 

จึงได้นำาแนวคิดเหล่านี้มาปรับเปลี่ยนและรังสรรค์เมนูอาหารไทย

สไตล์ฟิวชั่นมงคล โดยแบ่งเป็น 3 สำารับมีสไตล์ ซึ่งจะมีความแตก

ต่างกันไปแต่ละสำารับ ลูกค้าจะสามารถเลือกเมนูเองได้ เพราะใน

หนึ่งสำารับจะมีหลากหลายเมนูครบทั้งต้ม ผัด แกง ทอด ของหวาน 

ตั้งแต่เหนือจรดใต้  

ถ้าให้แนะนำา เชฟจั๊มบอกว่า เมนูชวนชิมเริ่มที่สำารับสิริมงคล 

ซึ่งเป็นสำารับมาสเตอร์พีซ โดยนำาอาหารรสชาติด้ังเดิมผสมผสาน

รสชาติร่วมสมัย พร้อมนำาเสนอเหมือนเชฟเทเบิล เวลาเสิร์ฟลูกค้า

ต้องหยิบถือมาถ่ายภาพเก็บไว้ก่อนทาน ประกอบด้วย เมนูเมี่ยง

หอยเชลล์ทรงเครื่อง ลูกค้าจะได้ล้ิมรสหอยเชลล์จากฮอกไกโด 

ประเทศญี่ปุ่น ตัวใหญ่เสิร์ฟ 1 คำา/ตัว และน้ำายำาสูตรพิเศษรสชาติ

เผ็ด เปรี้ยว หวาน เค็มมันนัวๆ เพิ่มความกรุบๆ ด้วยไข่ปลา

แซลมอน อีกหนึ่งเมนูที่ต้องลองคือ เมี่ยงส้มโอกุ้งตบกับปลาหมึก

ฉีก โดยนำาเนื้อกุ้งมาลวกสุกพอประมาณ ตบให้เข้าที่ทำาให้เนื้อ

เด้งๆ แตกต่างจากเนื้อธรรมดา ยิ่งกินกับหมึกฉีกทำาให้ได้รสสัมผัส

ที่หลากหลายใน 1 คำา

อีกเมนูแนะคือ กุ้งโสร่ง กุ้งขาวห่อด้วยเส้นมี่สั้ว จ.ภูเก็ต ซึ่ง

เส้นหมี่จะมีรสชาติเค็มมันในตัวเอง จึงให้รสชาติที่แตกต่างจาก 

กุ้งโสร่งทั่วไป เมื่อทอดเสร็จตัวเส้นหมี่จะกรอบนุ่มกระจายในปาก 

ทานคู่กับน้ำาจิ้มมะม่วง โดยนำาน้ำาจิ้มไก่ผสมมะม่วงน้ำาดอกไม้สุก 

เวลาทานแนะนำาให้เอากุ้งโสร่งจ้ิมลงในน้ำาจ้ิมมะม่วง พร้อมช้อน

เนื้อมะม่วงขึ้นมาด้วย ทานพร้อมกันยิ่งกลมกล่อม และยังมีเมนูปลา

กะพงราดซอสพะแนงไข่เค็ม ลาบปลากะพงทอด แกงปูม้าใบชะพลู 

น้ำาพริกกุ้งสด และอีกหลายเมนู สำารับนี้ราคา 12,000 บาท รองรับ

ได้ถึง 10-12 คน

ต่อที่สำารับสุขสมบูรณ์ อันประกอบด้วย แกงกะทิปลาอินทรี

จันทบุรีกับใบยี่หร่า ชูรสเครื่องแกงใต้ คนภาคกลางส่วนใหญ่อาจ

จะไม่คุ้นชินกับใบยี่หร่า จากประสบการณ์ที่เคยไปอยู่ภาคใต้ จึงได้

นำาความเป็นภาคใต้มาใส่รวมลงไปในอาหารที่เป็นกะทิของคนภาค

กลาง จึงได้รสชาติหอมฉุนและมีความเผ็ดร้อนของใบยี่หร่า ครบ

รสถึงเครื่อง หรือฉู่ฉี่กุ้งแม่น้ำา ความแตกต่างที่ไม่เหมือนใครคือ ใส่

มะพร้าวค่ัวลงไปด้วย จึงให้ความหอมหวานมัน และเมนูแกงปูใบ

ชะพลู กุ้งแม่น้ำาทอดกระเทียมพริกไทย ผัดผักรวมมิตรหมูกรอบ 

เป็นต้น โดยราคาอยู่ที่  10,000 บาทต่อสำารับ สามารถรับประทาน

ได้ 10-12 คน

“สำารับเจริญรุ่งเรือง” จัดเต็มด้วยเมนูปลากะพงทอดราดซอส

สามรส ตัวปลาใช้ปลากะพงหนักขนาด 1 กิโลกรัม มาจากทะเล

อ่าวไทย จ.สุราษฎร์ธานี ราดด้วยซอสมะขาม ที่ใช้มะขามหวาน 

จ.เพชรบูรณ์ มาเคี่ยวจนได้ที่ เมื่อกินกับปลา รสชาติจะกลมกล่อม 

หรือยำาหัวปลีกุ้งสด วิธีการทำาแบบดั้งเดิมจะนำาหัวปลีไปน่ึง ลวก 

หรือเผา ซึ่งคนรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จัก จึงได้ปรับมาใช้หัวปลีสด ปรับ

รสชาติให้มีความนุ่มนวล น้ำายำาถึงรสกะทิ มะพร้าวคั่ว ถั่วลิสงคั่ว 

คล้ายรสสัมผัสของผัดไทย ทานง่าย และน้ำาพริกอ่องกุ้งสด สูตร

ต้นตำารับจากท่ีบ้านเชฟจั๊มเอง โดยปรับรสเล็กน้อยให้ถูกปากคน

ภาคกลาง ใช้มะเขือเทศ 3 ชนิด ได้แก่ มะเขือเทศส้ม มะเขือเทศ 

เชอรี่ และมะเขือเทศท้อ ใส่ถั่วเน่าที่เป็นวัตถุดิบต้นตำารับทางภาค

เหนือ ทำาให้รสชาติยังคงมีกลิ่นอายของภาคเหนือ และเมนูแกงเขียว

หวานหมูกับยอดมะพร้าวอ่อน น้ำาพริกกุ้งเสียบ ฯลฯ ราคา 8,000 

บาท/สำารับ รองรับได้ 10-12 คน

ส่วนของหวานที่มีในทุกสำารับจะแตกต่างกันบ้าง อาทิ ข้าว

เหนียวมะม่วง ที่สูตรมาจากคุณย่าของเชฟจั๊ม โดยข้าวเหนียว

มูนทำามาจากกะทิสด กินคู่กับมะม่วงจะให้รสชาติหวานมัน หรือ

จะเป็นสาคูแคนตาลูปเย็น ลูกตาลลอยแก้ว ขนมไทยมงคล ฯลฯ 

เรียกได้ว่าราคาคุ้มสุดๆ เพราะจัดเต็มด้วยเมนูมงคลรสชาติไทย

แท้ๆ ตกแต่งสวยงามพร้อมเสิร์ฟแล้วที่โรงแรมมีสไตล์ มิวเซียม 

รัชดา-ห้วยขวาง จองล่วงหน้าได้ท่ี  0-2690-8899 หรือ www.

mestylemuseum.com. 
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บรรยากาศในห้องอาหาร THE Mapข้าวเหนียวมะม่วงฉ่ำาๆ เมนูเมี่ยงหอยเชลล์ทรงเครื่อง

สำารับสุขสมบูรณ์ สำารับสิริมงคล

สำารับเจริญรุ่งเรือง

ศึกษาธิการ • “อัมพร” ยอมรับยังเห็นภาพ

ผลลัพธ์การพัฒนาครู 4 แสนคนที่ผ่านมาไม่

ชัดเจนว่ามีกี่คนที่พัฒนาได้สำาเร็จ เตรียมหา

แนวทางร่วมมือกับภาคเอกชน สถาบันการ

ศึกษา เพื่อปูพรมพัฒนาครูให้สำาเร็จภายใน

ปี 2566 ตามนโยบายนายกฯ รวมทั้งสร้าง

ระบบประเมินครูคนไหนผ่าน-ไม่ผ่านการ

พัฒนาตามสมรรถนะ    

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) 

กล่าวว่า ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา  

นายกรัฐมนตรี ต้องการให้กระทรวงศึกษา 

ธิการ (ศธ.) วางแผนพัฒนาครูทั้งระบบ 

เพื่อตอบโจทย์การผลิตผู้เรียนสู่โลกอนาคต

นั้น เมื่อเร็วๆ นี้ นางสาวตรีนุช เทียนทอง 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) 

ได้หารือกับตนในเรื่องดังกล่าวแล้ว และมี

ข้อสั่งการให้สำานักงานคณะกรรมการการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไปดำาเนินการจัดทำา

แผนพัฒนาครูว่าจะมีแนวทางรูปแบบไหน 

อย่างไรบ้าง โดยในส่วนของ สพฐ.ที่ผ่านมา

เราได้ดำาเนินการพัฒนาครูมาอย่างต่อเนื่อง 

ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาครูผ่านโครงการ

คูปองครู การร่วมมือกับภาคเอกชน หรือแม้

กระทั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 35 แห่งที่ช่วย

เข้ามาดำาเนินการพัฒนาครูให้ แต่การพัฒนา

ครูของ สพฐ.ยังไม่มีภาพชัดเจนเท่าที่ควรว่า

ครูสังกัด สพฐ. 400,000 คน มีการพัฒนา

ไปแล้วจำานวนกี่คน และเมื่อพัฒนาไปแล้วมี

เป้าหมายของปรับการเรียนการสอนได้ตอบ

โจทย์หรือไม่  

“หัวใจสำาคัญคือเรื่องสมรรถนะของผู้

เรียนในศตวรรษที่ 21 ดังนั้นหากต้องการให้

เกิดสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ได้

เราจะต้องมาปรับเรื่องหลักสูตรการจัดการ

เรียนการสอน การวัดและประเมินผล ซึ่งครูจะ

ต้องมีบทบาทสำาคัญในการเรียนรู้สมรรถนะ

ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ที่จะทำาให้เรื่อง

ดังกล่าวเกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรมได้ โดยการ

พัฒนาครูให้สอดคล้องกับสมรรถนะผู้เรียนใน

ศตวรรษที่ 21 ทำามาแล้วตั้งแต่ปี 2560 ซึ่งได้

มีการพัฒนาครูมาตามลำาดับ”

เลขาฯ กพฐ.กล่าวอีกว่า ขณะนี้ สพฐ.

กำาลังสำารวจว่ามีครูกี่คนท่ีได้รับการอบรม

การจัดการเรียนการสอนผ่านสมรรถนะ

ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มาแล้วบ้าง เพื่อ

จัดระบบข้อมูลการพัฒนาครูให้ตรงจุด ซึ่ง

จะแบ่งแยกกลุ่มออกให้ชัดเจนว่าครูกลุ่มได้

ผ่านหรือไม่ผ่านการพัฒนาตามสมรรถนะผู้

เรียนดังกล่าว จากนั้น สพฐ.จะมอบหมายให้

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไปดำาเนินการ

พัฒนาต่อเนื่องใน 3 รูปแบบ ได้แก่ การ

แสวงหาความร่วมมือในการพัฒนาร่วมกับ

มหาวิทยาลัยในพื้นท่ี และร่วมมือกับภาค

เอกชนเพื่อระดมให้เกิดการปูพรมพัฒนาครู

ทั้งประเทศให้เสร็จภายในปี 2566 อย่างไร

ก็ตาม ข้อมูลการพัฒนาครูของ สพฐ.เป็น

แนวทางที่เราดำาเนินการ เพื่อเสนอให้ รมว.

ศธ.พิจารณาว่าจะเลือกแนวทางการพัฒนา

ครูแบบไหน อย่างไร.

‘อัมพร’รับเห็น‘ผลลัพธ์’พัฒนาครู4แสนคนไม่ชัด

วางแผนร่วมมือ‘มหา’ลัย-เอกชน’ติวเข้มพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ให้สำาเร็จในปี66

ศึกษาธิการ • ครม.เคาะ 640 ล้านบาท 

เยียวยานักเรียนและนักศึกษาที่ตกหล่น

จากเงินเยียวยารอบแรก 2,000 บาท 

“ครูเหน่ง” คาดส่งเงินถึงมือเร็วกว่าครั้งที่

แล้วแน่ ลั่นห้ามมีการตกหล่นอีกเด็ดขาด

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) 

กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี 

(ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม.ได้เห็นชอบการ

จ่ายเงินเยียวยารอบตกหล่นสำาหรับสถาน

ศึกษาทุกสังกัด ตั้งแต่สำานักงานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 

(สช.) สำานักงานส่งเสริมการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 

สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

(สอศ.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 

และสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ในวงเงินประมาณ 640 ล้านบาท ซึ่งใน

รอบตกหล่นน้ีรวมกลุ่มนักศึกษาปริญญา

ตรีประมาณ 10,500 คน จาก 23 สถาบัน

การอาชีวศึกษาทั่วประเทศด้วย โดย

นักศึกษาปริญญาตรีอาชีวศึกษาจะได้

เงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม (อว.) กำาหนด

นางสาวตรีนุชกล่าวต่อว่า สำาหรับ

การจ่ายเงินเยียวยาในรอบเก็บตกครั้งนี้

เชื่อว่าจะใช้ระยะเวลาไม่นาน เพราะเรามี

ประสบการณ์การดำาเนินงานจากเมื่อครั้ง

จัดสรรเงินเยียวยาจำานวน 2,000 บาท 

ในรอบแรก หลังกระทรวงการคลังจ่ายเงิน

มาได้เมื่อไหร่ ก็จะเร่งดำาเนินการจัดสรรไป

ให้สถานศึกษาทันที  เพราะรัฐบาลเร่งจ่าย

เงินเยียวยาให้ครบทุกคนอย่างทั่วถึง ห้าม

มีการตกหล่นอย่างเด็ดขาด. 

สาธารณสุข • บอร์ด สปสช.ไฟเขียวเพิ่ม

สิทธิประโยชน์ ใหม่ 6 รายการ ค้นหายีน

กลายพันธุ์มะเร็งเต้านม-ให้ยา PEP ป้องกัน

ติดเชื้อเอชไอวี คัดกรองผู้ป่วยโรคพันธุกรรม

เมตาบอลิก คัดกรองรอยโรคเสี่ยงมะเร็งช่อง

ปาก ใส่รากฟันเทียมสำาหรับผู้ที่ ไม่มีฟันทั้ง

ปาก ขยายข้อบ่งชี้ยา IVIG ให้ผู้ป่วยโควิด-19

ที่ประชุมคณะกรรมการหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) ครั้งที่ 

13/2564 เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.2564 ซึ่งมีนาย

อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) 

เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบสิทธิประโยชน์

ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตร

ทอง) จำานวน 6 รายการ ซึ่ง 5 รายการจะ

เริ่มดำาเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2565 โดย

ใช้งบเหลือจ่ายปี 2564 ที่ ไม่มีภาระผูกพัน 

จำานวน 238.59 ล้านบาท ในการจ่ายชดเชย

บริการ ขณะที่อีก 1 รายการจะใช้งบจาก 

พ.ร.ก.กู้เงินฯ ที่ได้รับปีงบประมาณ 2565 ซึ่ง

ได้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2564

รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร ประธาน

คณะอนุกรรมการกำาหนดประเภทและ

ขอบเขตในการให้บริการสาธารณสุข 

สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

(สปสช.) เปิดเผยว่า สำาหรับรายการสิทธิ

ประโยชน์ทั้ง 6 รายการ เป็นการดำาเนิน

การเพื่อดูแลประชาชนให้สามารถเข้าถึง

บริการสาธารณสุขและการรักษาที่จำาเป็น

เพิ่มขึ้น ประกอบด้วย 1.การตรวจยีน 

BRCA1 BRCA2 ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม มี

วัตถุประสงค์เพื่อตรวจคัดกรองและค้นหา

การกลายพันธุ์ของยีนโรคมะเร็งเต้านมให้

พบในระยะเริ่มต้นและได้รับการรักษาเร็ว 

ซึ่งจะมีความคุ้มค่ากับกลุ่มผู้ป่วยที่มีความ

เสี่ยงสูง และประหยัดต้นทุนค่ารักษาใน

กลุ่มท่ีมีประวัติครอบครัวตรวจพบยีนกลาย

พันธ์ุ 2.การป้องกันการติดเช้ือเอชไอวีหลัง

การสัมผัสเชื้อ (HIV PEP) โดยให้ประชาชน

ทุกคนได้รับยาต้านไวรัสเอชไอวีหลังสัมผัส

เชื้อ (PEP) เพื่อป้องกันการติดเช้ือเอชไอวี 

ซึ่งมีผลการศึกษาของต่างประเทศที่พบว่ามี

ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ มีความคุ้มทุน 

โดยจะให้บริการครอบคลุมประชาชนไทยทุก

คน ไม่จำากัดจำานวนครั้งการให้บริการ ซึ่งคิด

เป็นภาระงบประมาณจากค่ายาสูตรแนะนำา 

TDF/3TC/DTG และค่าตรวจทางห้องปฏิบัติ

การโดยเฉลี่ย 1,594 บาทต่อราย

3.การตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคพันธุ 

กรรมเมตาบอลิกด้วยเครื่อง Tandem mass 

spectrometry ซึ่งจะเป็นการขยายการตรวจ

คัดกรองทารกแรกเกิดโรคทางพันธุกรรม

เมตาบอลิก เพื่อเข้าสู่การรักษาโรคหายาก

ได้อย่างรวดเร็วและช่วยชีวิตเด็กได้ ซึ่ง

การรักษาโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกก่อนมี

อาการแสดง จะช่วยประหยัดต้นทุนค่ารักษา  

(cost-saving) และในปัจจุบันการคัดกรอง

เป็นวิธีการเดียวที่มีความแม่นยำาในการระบุ

ตัวผู้ป่วยเพื่อให้การรักษาก่อนมีอาการ โดย

คิดเป็นภาระงบประมาณจากค่าตรวจคัด

กรอง 500 บาทต่อราย

4.การคัดกรองรอยโรคเสี่ยงมะเร็ง 

และมะเร็งช่องปาก (CA Oral Screening) มี

วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มการค้นหาผู้มีรอยโรค

เสี่ยงมะเร็งช่องปากรายใหม่เข้าสู่การรักษา

ได้เร็วขึ้น โดยจะให้บริการคัดกรองสำาหรับ

ประชาชนไทย อายุ 40 ปีขึ้นไป ทุกสิทธิ

การรักษา คิดเป็นภาระงบประมาณจากค่า

บริการตรวจชิ้นเนื้อ (Biopsy) 600 บาท จาก

ผู้เข้ารับการคัดกรองรอยโรคจำานวน 2% ที่

จะต้องได้รับการตรวจชิ้นเนื้อ

5.การผ่าตัดใส่รากฟันเทียมสำาหรับ

ผู้ที่ ไม่มีฟันทั้งปาก มีวัตถุประสงค์เพื่อเพ่ิม

คุณภาพชีวิตสำาหรับผู้ที่ ไม่มีฟันทั้งปาก โดย

ให้บริการผู้ป่วยสิทธิบัตรทองที่ ไม่มีฟันทั้ง

ปากและมีข้อบ่งช้ีการใส่รากฟันเทียม ด้วย

บริการผ่าตัดใส่รากฟันเทียมและการบำารุง

รักษา ซึ่งคิดเป็นภาระงบประมาณจากค่า

ผ่าตัด ค่ารากฟันเทียม และค่าบำารุงรักษา 

รวม 24,200 บาทต่อราย

6.การขยายข้อบ่งชี้การใช้ยา Human 

normal immunoglobulin, intravenous (IVIG) 

ซึ่งจะขยายให้สำาหรับผู้ป่วยท่ีได้รับผลกระ

ทบจากโควิด-19 ได้แก่ กลุ่มอาการอักเสบ

หลายระบบ (Multisystem Inflammatory 

Syndrome in Children; MIS-C) ในเด็กที่

ติดเชื้อโควิด-19 กับผู้ป่วยภาวะกล้ามเน้ือ

หัวใจอักเสบ หรือเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ (Myo-

carditis / Pericarditis) ที่เกิดหลังการได้รับ

วัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิด mRNA ซึ่งคิด

เป็นภาระงบประมาณจากค่ายา IVIG เฉลี่ย 

50,000 และ 100,000 บาทต่อราย

ด้านนางดวงตา ตันโช ประธานคณะ

อนุกรรมการกำาหนดหลักเกณฑ์การดำาเนิน

งานและการบริหารจัดการกองทุน สปสช. 

กล่าวว่า ข้อเสนอสิทธิประโยชน์ ใหม่ท้ัง  

6 รายการ เป็นการดำาเนินการในปีงบประ 

มาณ 2565 รวมเป็นเม็ดเงินทั้งสิ้น 245.25 

ล้านบาท โดย 5 รายการแรกจะใช้งบเหลือ

จ่ายปี 2564 ท่ี ไม่มีภาระผูกพัน จำานวน 

238.59 ล้านบาท ส่วนรายการสุดท้าย 

การขยายข้อบ่งชี้การใช้ยา IVIG จะใช้งบ

ประมาณจาก พ.ร.ก.กู้เงินฯ ท่ี ได้รับปีงบ 

ประมาณ 2565 จำานวน 6.66 ล้านบาท.

ครม.เยียวยานร.-นศ.

‘ตกหล่น’จากรอบแรก      

รวมวงเงิน640ล้าน

เพิ่ม6สิทธิ์บัตรทอง‘ค้นหายีนมะเร็งเต้านม-ยากันHIV’
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11บันเทิงไทย-บันเทิงเทศ

ขาสร้างให้ดูเพื่อความบันเทิง..

ฉะนั้น..เมื่อดูหนัง “4KINGS” จบ เดินออกจากโรง ขาโจ๋-อา 

ชีวะ ก็อย่าได้เอาอย่าง-เลียนแบบเด็ดขาด และให้ดีเพื่อเป็นการ

เตือนใจ-เตือนสติ

ควรอ่านที่เพจ “ตำารวจสอบสวนกลาง” ได้ โพสต์ดักคออย่าง

พินิจ-พิเคราะห์..

“4 ข้อหาสำาหรับขาโจ๋ “ยกพวกตีกัน” อย่าคิดว่าเจ๋ง อาจต้อง

ไปนอนร้องเอ๋งที่โรงพัก

การทะเลาะวิวาทมีเรื่องต่อยตี ยกพวกไปทำาร้ายร่างกายผู้อื่น

หรือยกพวกตีกัน จนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจนั้น การ                                                                                                  

กระทำาในลักษณะนี้มีโทษทั้งจำาทั้งปรับ

การมั่วสุมกันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป และยกกันไปทำาร้ายหรือขู่ว่า

จะทำาร้าย และสร้างความวุ่นวาย อาจต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกิน 6 

เดือนหรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ (ป.อาญา ม.215)

ถ้าผู้กระทำาความผิดคนใดคนหนึ่งมีอาวุธ ต้องระวางโทษจำา

คุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ

สำาหรับผู้กระทำาความผิดที่เป็นหัวหน้า หรือมีหน้าที่สั่งการกระ                                                                              

ทำาความผิดนั้น ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 

100,000 แสนบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ

หากยกพวกตีกันเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต ผู้กระทำาจะถูกต้ังข้อหา

ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ต้องระวางโทษจำาคุกตลอดชีวิต หรือจำาคุกตั้งแต่ 

15 ปีถึง 20 ปี (ป.อาญา ม.288)

ผู้ที่ร่วมกระทำาความผิดยกพวกไปทำาร้ายร่างกายผู้อื่นหรือยก

พวกตีกัน ในกรณีได้รับบาดเจ็บ บาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต ผู้ร่วมก่อ

เหตุจะไม่ถือว่าเป็นผู้เสียหาย

และไม่มีสิทธ์ิเรียกร้องการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เนื่องเป็นผู้

สมัครใจและเป็นผู้ลงมือก่อเหตุ โดยผู้ท่ีลงมือก่อเหตุก่อนจะไม่สามารถ

อ้างว่าเป็นการป้องกันตัวตามกฎหมายได้”

ครับ.. “อย่าคิดว่าเจ๋ง อาจต้องไปนอนร้องเอ๋งที่โรงพัก” ไม่ใช่

คำาขู่ แต่เป็นคำาเตือนด้วยความปรารถนาดีของตำารวจโดยแท้ ส่วนจะ

เชื่อ-ไม่เชื่อบังคับกันไม่ได้..

แต่กฎหมาย บังคับ (ใช้) ได้กับทุกคน!

ว่าแต่..เหตุการณ์กลุ่มวัยรุ่น จ.กาฬสินธุ์ ยกพวกตีกันบริเวณ

หน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ตามที่เป็นข่าวนั้น ได้สรุปสาเหตุชัดเจน..

เกิดจากการเอาอย่าง-เลียนแบบหนังแนวอาชีวะเรื่อง “4KINGS” 

ของบริษัทผู้สร้างหนังหน้าใหม่ “เนรมิตรหนัง ฟิล์ม” แล้วใช่ไหม?

ที่ถาม ก็เพื่อให้แน่ใจ ถ้าใช่ ก็แสดงว่า 4 คิงส์ เป็นหนังที่ทำาให้

คนดูอินถึงขั้นเอาอย่าง-ทำาตาม ซึ่งปรากฏการณ์เช่นนี้จะเกิดขึ้นได้

ไม่ใช่เรื่องง่าย..

ต้องหมายถึง หนังหรือละครทำาออกมาได้ดี-ประทับใจ ทำาให้

คนดูอิน เหมือนกับ “บุพเพสันนิวาส” เมื่อ 2-3 ปีก่อน ที่เกิด “ปรากฏ 

การณ์ออเจ้า” ไปทั่วบ้านทั่วเมือง..

ทุกเพศ-ทุกวัย หันมานุ่งห่มชุดไทย แห่ไปตามรอย ศึกษา

ประวัติศาสตร์ คึกคักไปทั้งลพบุรี-อยุธยา!

ไม่แค่ “ผ้าไทย” ที่ขายดี ประเภทอาหารหวาน-คาวก็มีคน

ตระเวนหากิน-หาทานตามอย่างออเจ้าไปทั่วแคว้นแดนไทย..

บางรายถึงขนาดจะ “ห่มสไบ” ไปถ่ายรูปทำาบัตรประชาชนเลย

ทีเดียวเชียว!

ซึ่ง..ก็เป็นไปได้ วัยรุ่นที่ยกพวกตีกันจะเลียนแบบหนัง 4 คิงส์ 

ยิ่งเห็นรายได้เกินครึ่งร้อยล้านเข้าไปแล้วในสัปดาห์แรกเข้าฉาย..

แสดงว่าหนังเรื่องนี้ ได้รับความสนใจเป็นอย่างดี และน่าจะ

เป็นหนังไทยมากคุณภาพอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งก็ลองหาเวลาไปพิสูจน์ด้วย

ตาตัวเองกัน!

แต่จะสนุก-อินกับหนังแค่ไหนก็ตาม ขออย่าเอาอย่าง-เลียน

แบบเลย หรือถ้าอยาก “เจ๋ง”.. 

ก็..ไปนอน “ร้องเอ๋ง” บนโรงพักก็แล้วกัน!.

อยากเจ๋ง..ก็ตามใจ

เ

• ละมุนต่อใจเหลือเกินกับ

ภาพที่ พ่อโย่ง อาร์มแชร์ และ แม่

ก้อย วลัยลักษณ ์บรรจงกอด น้อง

อบเชย ลูกสาวสุดที่รัก ที่ทาง 

Genesis Fertility Center (GFC) ได้

มอบให้มาเป็นแก้วตาดวงใจรักจน

หมดหัวใจ ซึ่งตอนนี้เผลอแป๊บเดียว

น้องอบเชยก็ครบ 1 เดือนกว่าแล้ว ต้องบอกเลยว่านับ

วันก็ยิ่งน่ารัก ทำาเอาคุณพ่อคุณแม่และใครๆ ที่ได้เห็น

เป็นต้องหลงรักจนหาทางออกไปเจอกันเลยทีเดียว

• เตรียมผ้าห่มให้พร้อมกับการคลุมโปงดู

ละครสุดหลอน นางชฎา ที่จะกลับมารีรันเขย่าขวัญ

ทุกคนอีกครั้งช่วงละครก่อนข่าวภาคค่ำา ทุกวันจันทร์-

ศุกร์ เวลา 18.45 น. ประเดิมตอนแรกวันพุธที่ 15 

ธันวาคมนี้ ทางช่อง 7HD กด 35 โดยนางชฎานั้น

เป็นละครแนวดรามาสยองขวัญที่เคยได้รับความนิยม

สูงสุดเป็นอันดับหนึ่งในปี 2548 นำาแสดงโดย ใหม่ ดา

วิกา ประกบคู่ กันต์ กันตถาวร ร่วมด้วยนักแสดงอีก

คับคั่ง อาทิ ซัน ประชากร, บิ๊ก ทองภูมิ, ออม อัทธนี

ยา ฯลฯ

• ทรูโฟร์ยู ช่อง 4 เตรียมฉายภาพยนตร์ เลิฟ

จุลินทรีย์ รักมันใหญ่มาก หนัง

รักวัยรุ่น 4 เรื่องราวที่เล่าผ่าน

คอนเสิร์ตบิ๊กเมาน์เท่น อันมี

บทเพลงของพาราด็อกซ์เป็นตัว

เชื่อมเรื่องราวทั้งหมดเข้าไว้ด้วย

กัน ตอนแรก ลำาปางหนาวมาก 

ผ่านเพลงเซ็กซี่ ตอนสอง รอ 

ผ่านเพลงการรอคอย และตอนสาม รักไม่ใช่เรื่องล้อ

เล่น ผ่านเพลงฤดูร้อน ตอนสุดท้าย เพื่อน ผ่านเพลง

สามมิติ วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคมนี้ เวลา 12.30 น. 

และ 22.30 น. ทางทรูโฟร์ยู ช่อง 24 

• อินเลิฟกันสุดๆ เมื่อ ภัทร (โอม ภวัต) และ 

ปราณ (นนน กรภัทร์) ตกลงเป็นแฟนกันแล้ว แถม

ภัทรก็หยอดลูกอ้อนใส่ปราณตลอดเวลา จนอยากจะ

อวดโมเมนต์น่ารักของทั้งคู่ลงโซเชียลให้คนอื่นหมั่น

ไส้บ้าง แต่งานนี้กลับทำาให้ปราณยิ่งกังวลใจ ติดตาม

ชมซีรีส์แค่เพื่อนครับเพื่อน ในวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม

นี้ เวลา 20.30 น. ทางช่อง GMM25 และ 22.30 น. 

ทาง WeTV.

รักชิด

นมาจับธุรกิจ เปิดตัวแบรนด์ชุด

ออกกำาลังกายเอาใจสาวๆ โดย 

จ๋า-ณัฐฐาวีรนุช ทอง

มี ให้เหตุผลว่าอยากทำาอะไร

ที่เป็นตัวเองมากที่สุด ส่วน

ประเด็นที่กำาลังถูกจับตา

มองเรื่องความสัมพันธ์

กับสามีนอกวงการ ตุ๊ 

ธนานันต์ ที่ช่วงหลังแทบไม่

เคยเห็นจ๋าโพสต์รูปคู่กับสามี 

ยืนยันยังสวีตหวานเหมือนเดิม 

ส่วนรูปคู่จะลงในวาระพิเศษ

จริงๆ เท่านั้น ซึ่งทางสามีก็

ไม่ได้ว่าอะไร

“ที่มาทำาธุรกิจเกี่ยว

กับชุดออกกำาลังกาย อยาก

ทำาอะไรที่เป็นตัวเราเอง

มากที่สุด สำาหรับจ๋าคือ

เรื่องของการออกกำาลัง

กาย ดูแลตัวเอง จ๋า

ว่าคนเราอยากที่

จะทำาอะไรให้ตัว

เองดีขึ้น แถมใน

ยุคนี้คนก็จะมา

คิดว่าจะทำายัง

ไงให้ร่างกาย

ของเราแข็ง

แรง ให้เจ็บ

ป่วยน้อยที่สุด 

จ๋าก็จับตรงนี้

ขึ้นมาเป็นแรงบันดาลใจ เรื่องชุดไหนๆ เรา

ก็ต้องใส่อยู่แล้ว เราก็อยากใส่ชุดที่คนดูดู

แล้วมีกำาลังใจ สาวๆ เวลาที่ใส่ชุดสวยแล้วก็

อยากออกกำาลังและอยากถ่ายรูปด้วย แต่ชุด

ก็ตามคอนเซ็ปต์ค่ะ ของเราก็เป็นสตรองด้วย 

Street และเซ็กซี่ สำาหรับจ๋าความเซ็กซี่คือ

ความมั่นใจ ถ้าเราใส่อะไรแล้วมั่นใจนั่น

คือเซ็กซี่”

ส่วนเรื่องความสัมพันธ์กับสามีที่

ช่วงหลังดูเหมือนจะสวีตน้อยลง 

เพราะในอินสตาแกรมของ

สาวจ๋าแทบไม่ลงรูปคู่

เลย ตัวจ๋าเองก็ได้พูด

ถึงประเด็นนี้ว่า

“สำาหรับ

การลงรูปคู่กับ

สามี จ๋าจะลง

ในโอกาสพิเศษ

เท่านั้น แต่

ในชีวิตประจำาวัน

อยากลงภาพในแบบที่

คนติดตามอยากดูมากกว่า

ค่ะ ตอนนี้อยากเน้นเรื่องการ

ออกกำาลังกาย เรื่องสุขภาพ ชุดที่

สวยงาม เลยไม่อยากรวมภาพอะไร

ที่เปลี่ยนประเด็น แต่ถ้าถามว่าลง

ได้มั้ยก็ลงได้ปกติค่ะ ไม่มีอะไร 

ยังสวีตกันดี ที่เรา

ไม่ค่อยลงรูปคู่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรค่ะ เพราะ

ตามปกติจะรู้ว่าถ้าเป็นวันพิเศษๆ ก็จะโผล่มา

ส่วนเรื่องการมีลูก ให้มันเป็นไปตาม

จังหวะดีกว่าค่ะ อย่างตอนนี้ด้วยสภาพ

แวดล้อมความรู้สึกของตัวเอง มันไม่ค่อย

ดีเท่าไหร่ แต่จ๋าได้ฝากไข่เอาไว้ ก็ไม่เป็นไร

เราต้องทำาตรงนี้ ไปก่อนให้ทุกอย่างมันโอเค

ขึ้น อยากให้ โรคภัยมันจางลงไปก่อน อยาก

ทำาอะไรที่มันเป็นทีละสเต็ป จ๋าไม่อยากพะวง

หน้าพะวงหลังไปพร้อมๆ กัน เรายังไม่ได้คิด

ไว้ว่าจะเป็นเมื่อไหร่เลยไม่กล้าบอก เดี๋ยวกลายเป็นว่าบอกแล้วไม่ใช่

ขึ้นมา เรื่องนี้สามีก็บอกว่าแล้วแต่คุณจ๋าเลยค่ะ”.

วันดีฤกษ์ดี • แนนซี่-ชลลดา ทรงลำาเจียก ����ร��าร�า���แรงแ��ง�ร���ท �ทร �รีเ�ช�่น  ����ร��าร�า���แรงแ��ง�ร���ท �ทร �รีเ�ช�่น 

��นเต�ร์เนช�่นแนล จำาก�ด จ�ดพ�ธี��ง�ร�งซีร�ี์เรื่�งใ�ม� Bitter Sweet The Series นำาทีม�ดย นำาทีม�ดย

���จ�้น�ุด���ต์ ��เป�ร์-ภ�ทรพ���ฐ์ ณ �งขลา และป�ย-กฤ�ณพงศ์ �ุนทรช�ชเ�ช ร��มด��ยทีม

น�กแ�ดง เชน-ณ�ชพล ชี�ะปัญญา�รจน,์ �นน์�นน-์ณ�ฏฐณ�ชา ศรี����ด�พ�ลดม, ��นท�ช-ภทรธร 

เฉล�มพรภ�กดี, �กะ-ธ�ญด�ศ ธเนศน��ฐ พร��ม���กำาก�� ป��ด-ปัญจพงศ์ �ง�าน��ย และทีมงานมา, �กะ-ธ�ญด�ศ ธเนศน��ฐ พร��ม���กำาก�� ป��ด-ปัญจพงศ์ �ง�าน��ย และทีมงานมา-ปัญจพงศ์ �ง�าน��ย และทีมงานมา

ร��มในพ�ธี ณ ลาน�น�าศาลพระพ�ฆเนศ ศ�นย์การ��าเซ็นทร�ลเ��ลด์.

หั

อปสตาร์วัย 30 ส่งพรีวิวซิงเกิลแบบเอ็กซ์

คลูซีฟจากอัลบั้ม Equals ไป 3 ตัวบนไซต์

โซเชียลมีเดีย Tiktok ในปีนี้ บวกอีกกว่า 5 

ล้านแอกเคาต์ที่เข้าไปชมการแสดงสดที่มียอดชมทุบ

สถิติในโชว์เปิดศึกยูฟ่า ยูโร 2020

บทวิเคราะห์เพลงและศิลปิน ซึ่งครองอันดับ

ท็อปของแพลตฟอร์ม Tiktok ในสหราชอาณาจักร ปี

นี้มี แซม ไรเดอร์ ศิลปินนักร้องอีกคนตามเข้ามาเป็น

อันดับ 2 โดย KSI กับ Yungblud ตามติดเข้ามาใน

ท็อปไฟว์

เพลง Castle on the Hill ของชีแรนคือเพลง

ใหม่ที่มีคนฟอลโลว์มากสุดในปีนี้

สำาหรับ เอ็ด ชีแรน มีผู้ติดตามใกล้ถึง 10 ล้าน

ฟอลโลเวอร์แล้ว ส่วนยอดไลก์ก็เฉียด 80 ล้านเต็มที 

ซึ่งตัวเลขนี้ทำาให้เขาเอาชนะศิลปินที่มียอดสูงสุดเมื่อ 

ปีที่แล้วอย่าง Ryder นักร้อง นักแต่งเพลงชาวเอส

เซ็กซ์

เอ็ด ชีแรน คลอดอัลบั้มใหม่ Equals เมื่อเดือน

ตุลาคม ได้ยอดฟอลโลเวอร์ใหม่มาก

สุดในปีนี้ ขณะที่ศิลปินคนอื่นที่เป็น

ศูนย์กลางของเทรนด์ TikTok อย่าง

ต่อเนื่อง ได้แก่ Niall Horan, Coldplay 

และ Dua Lipa ซึ่งได้ยอดพุ่งกระฉูดกัน

ถ้วนหน้า

พอล โฮริแกน หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติ

การด้านดนตรี สหภาพยุโรป และสห

ราชอาณาจักร ของ TikTok กล่าวว่า 

“ปี 2021 เป็นปีที่สำาคัญสำาหรับ TikTok 

รวมถึงศิลปินและพันธมิตรของเรา

ทั่วทั้งอุตสาหกรรมดนตรีของสหราช

อาณาจักร เป็นปีที่

ชุมชนศิลปินของเรา

และเสียงเพลงใหญ่

โตมากขึ้น มีความ

หลากหลายมากขึ้น 

และปีที่แฟนๆ ค้นพบ

บทเพลงใหม่และเก่า

ที่น่าทึ่ง

เอ็ด ที่เพิ่งได้

เป็นคุณพ่อครั้งแรก

ในชีวิตเมื่อเดือน

สิงหาคม ปี 2020 

เคยทำาให้แฟนๆ ของ

ตัวเองต้องช็อกกัน

ไปกับการตัดสินใจที่

จะพักจากงานแสดง

คอนเสิร์ต และวางมือจากการดนตรีเพื่อให้ความ

สำาคัญกับชีวิตครอบครัว

ป๊

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

‘จ๋า ณัฐฐาวีรนุช’ยืนยันยังรักกันดี

เคลียร์ชัดเจน!เหตุไม่ลงรูปคู่สามี

แต่เมื่อดนตรีอยู่ในสายเลือด ชีแรนก็คันไม้

ค้นมือกลับมาเริ่มงานต่อในปีนี้ และนักร้องดังชาว

ซัฟโฟล์กกำาลังจะจบปีนี้ด้วยตัวเลขสูงสุดเป็น 2 เท่า 

และเขากับเซอร์เอลตัน จอห์น ที่จับมือกันทำาเพลง

ช่วงเทศกาลก็พุ่งทะยานขึ้นอันดับหนึ่งของยูเคซิงเกิล

ชาร์ตไปเรียบร้อยเมื่อศุกร์ที่ผ่านมา

โดยเพลงที่ปล่อยออกมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว 

Merry Christmas มียอดขายบนชาร์ตสูงถึง 76,700 

ในสัปดาห์แรก และเพลงนี้ยังมียอดสตรีมสูงถึง 7.6 

ล้านครั้ง 

ซิงเกิลนี้ยังเป็นซิงเกิลที่ 3 ของเขาที่ขึ้นอันดับ

หนึ่งในปีนี้ รวมแล้วเป็นซิงเกิลที่ 12 ขณะที่ซิงเกิลนี้

เป็นซิงเกิลที่ 2 ของปีของเอลตัน จอห์น ต่อจากเพลง 

Cold Heart ที่ร่วมงานกับ Dua Lipa

‘อ๋อง’โพสต์หลัง‘แอนชิลี’ชวดมงกุฎ

เชื่อเป็นเพราะรูปร่างที่ทำาให้ตกรอบ

หลังจากที่ แอนชิลี สก๊อต-เคมมิส ตัวแทน

ไทยแลนด์ไปไม่ถึงดวงดาว ไม่ผ่านเข้ารอบลึก Miss 

Universe 2021 ด้านนักแสดงหนุ่ม อ๋อง-พัฒนะ 

พันธุ์เทวะ ก็ได้ออกมาแสดงความ

คิดเห็นถึงเรื่องดังกล่าว โดยได้

โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก

“เรตติ้งนางงามใน

ไทยหล่นทันที เมื่อตุบ!! 

ต่างประเทศเขาดีกว่าจริงๆ 

อันนี้ต้องยอมรับ เกณฑ์

ของกรรมการน่าจะมีแน่ๆ 

คือ หน้าสวย สมองดี มี

เสน่ห์ ที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือ

หุ่น คนที่หุ่นดีมักจะมีการดูแลที่

แตกต่างจากคนปกติทั่วไป เป็นสิ่ง

ที่สื่อให้เห็นถึงความมีวินัยในตัวคนคนนั้น ว่ารูปร่าง

สื่อถึงการใส่ใจสุขภาพ ดูแลเอาใจใส่ตนเองอย่าง

พิถีพิถัน เพราะ

เธอนั้นเป็นถึง

เป็นตัวแทนระดับ

ประเทศ น่าจะต้อง

มีการดูแลทรวดทรง

ได้เป็นอย่างดีกว่า

คนทั่วไป คือมอง

ภาพเป็นสัญลักษณ์ความงามหรือเป็นไอคอนที่

สมบูรณ์แบบ เพื่อที่จะเอามาเข้าชิงความงามที่

ดีที่สุดในโลก ซึ่งหมายถึงทั้งร่างกาย จิตใจ มัน

สมอง

ไทยเลยน่าจะไม่ผ่านตรงนี้ตามความคิด

ชาวบ้านคนหนึ่งอย่างฉัน ถูกผิดยังไงไม่รู้แต่ฉัน

คือคนดูทางบ้าน ไทยทำาดีไม่ต่างจากชาติใดๆ แค่

ประเทศอื่นเขาดีจนผ่านเกณฑ์กว่าก็เท่านั้น ไม่งั้น

เราคงเข้ารอบ 16 คนไปแล้ว ไทยก็สู้ต่อไป อีก

กำาลังใจเงียบๆ ที่เขาคงไม่ได้ยิน”.

‘เอ็ด ชีแรน’คว้าตำาแหน่งศิลปินเพลง

ที่มียอดวิวสูงสุดบนTikTokปี2021
เมื่อกล่าวถึงศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสาน 

(MMA) ในฟิลิปปินส์ ไม่มียิมไหนจะเทียบชั้น “ทีม

ลาไคย์” อันลือชื่อได้ โดยค่ายดังแห่งนี้ ได้ชื่อว่า

เป็นแหล่งบ่มเพาะนักสู้ฝีมือฉมังหลายต่อหลายคน

ที่มีโอกาสเฉิดฉายและประสบความสำาเร็จสูงสุด

บนเวที ONE 

ล่าสุด ทีมลาไคย์กำาลังจะประกาศศักดา

ให้แฟนกีฬาทั่วโลกให้ทึ่งอีกครั้ง เมื่อสี่ยอดขุนพล

ตัวแทนของค่าย ได้แก่ 

“แดนนี คิงกาด”, “เค

วิน เบลิงกอน”, “สเต

ฟาน โลมาน” และ “จัน

โล ซานเกียว” จะได้

โชว์แกร่งในศึก ONE: 

WINTER WARRIORS II 

ซึ่งจะออกอากาศเทปการ

แข่งขันในวันศุกร์ที่ 17 

ธันวาคม 2564

จุดเริ่มต้นของทีม  

นี้มาจากความจำาเป็น    

เมื่อ “มาร์ก ซานเกียว” ผู้

ก่อตั้งและโค้ช ซึ่งขณะ

นั้นเพิ่งได้เหรียญทองเอ

เชียนเกมส์ปี 2001 ใน

กีฬาวูซูมาสดๆ ร้อนๆ ต้องรับผิดชอบหน้าที่หลาย

อย่างทั้งในฐานะโค้ช นักกีฬาอาชีพ และนักเรียน 

เขาต้องกลับไปเรียนต่อมหาวิทยาลัย เพื่อให้จบ

การศึกษาปริญญาตรีในสาขาอาชญาวิทยา แถม

ยังรับหน้าที่เป็นหัวหอกนำาทีมวูซูของมหาวิทยาลัย

ด้วย

ขณะเดียวกัน กีฬาการต่อสู้แบบผสมผสาน

ได้ถูกนำาเข้ามาสู่สังคมฟิลิปปินส์ และมาร์กรู้สึก

สนใจกีฬาใหม่นี้ ด้วยความปรารถนาที่จะใช้ทักษะ

วูซูผนวกเข้าด้วย

กัน เขาจึงฟอร์ม 

“ทีมลาไคย์” ขึ้นมา 

และเทียนเล่มแรกก็

ถูกจุดขึ้นอย่างเป็น

ทางการ

แม้จะประสบปัญหาด้านการเงินในระยะ

เริ่มแรกและทำาท่าว่าจะไปไม่รอด แต่มาร์กยังคงสู้

ต่อด้วยการรวบรวมกองทัพนักกีฬาในสถานศึกษา

ที่มีพื้นฐานวูซูมาร่วมทีม และไม่ช้าทีมของมาร์กก็

กลายเป็นผู้นำาในวงการศิลปะการต่อสู้แบบผสม

ผสาน เพราะเหล่านักกีฬาแถวหน้าของทีม ทั้งเอดู

อาร์ด โฟลายัง, โฮโนริโอ บานาริโอ, เจเฮ อุสตาคิ

โอ, เควิน เบลิงกอน ต่างก็คว้าเข็มขัดแชมป์จาก

เวทีใหญ่ของประเทศและสร้างชื่อให้ทีมลาไคย์

อย่างล้นหลาม

จากนั้น ชื่อเสียงของทีมลาไคย์ก็เริ่มเป็นที่

รู้จักในเอเชีย จนกระทั่งในเดือนกรกฎาคม 2554 

เมื่อ “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” เปิดตัว วัน แชมเปียน

ชิพ เป็นครั้งแรก ก็ได้นักกีฬาจากทีมลาไคย์หลาย

คนเข้ามาเสริมทัพ.

interthaipost69@gmail.com

มาร์ก ซานเกียว ผู้ก่อตั้งและโค้ช “ทีมลาไคย์”

เปิดตำานาน‘ทีมลาไคย์’

แหล่งผลิตยอดนักสู้สู่เวทีONE



12 ขาวปร า ัม ัน

อ ค รตอ ร  

มพร รเมอง 

อ ว รองค์ ร ง

เ ริม ิ ร ค ม ง

ร เ อ ค  

ให้การต้อนรับนายนาวิน 

ประทุมรัตน์ อาจารย์ที่

ปรกษาจากมหาวิทยาลัย

กรุงเทพฯ ในโอกาส

เยี่ ยมชมกระบวนการ

ผลิตผลิตภัณ ์นมไทย

เดนมาร์คของโรงงานนม

มวกเหลก ณ สำานักงาน 

อ.ส.ค. ภาคกลาง อ.มวกเหลก 

จ.สระบุรี เมื่ อเรว นี

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

วร ์ ต ร ์ ผู้บริหารสาวแห่งเดอะมอลล์ กรุป เอาใจ

คนรักน้องหมา จัดงาน หมานคร  อาณาจักรแกงค์สี่ขา รวมที่สุดเหล่า

น้องหมาไอดอลหลากหลายสายพันธุ์ มาร่วมประชันความนารัก และ

แสนรู้ พร้อมโชว์ความสามารถพิเ ษลอดทังงาน พบกิจกรรมมากมาย 

เงินส่วนหน่งจากค่าเข้าชม นำาไปสมทบทุนมอบให้กับ มูลนิธิ   

  โครงการช่วยเหลอสุนัข และแมว ตาม ูนย์พักพิง 

นอกจากจะอิ่มบุญ ยังได้เพลินเพลินกับแกงค์สี่ขา และผองเพื่ อน ที่มา

ร่วมสร้างสีสัน งานจัดขนระหว่างวันที่ 15 1  ธันวาคม ที่ เอม ี ี 

อลล์ ชัน 4 เดอะมอลล์ บางกะป

มพร ร วง ์  ว รรม ร ร  ริ  ม

เอ เ  ์ผู้นำาด้านธุรกิจแบตเตอรี่รถยนต์ในไทยมากว่า 50 ป เปดตัว

ยีเอสแบตเตอร่ีรุ่นใหม่ล่าสุด   รุ่น 4 0  

ที่คุ้มค่าเกินพิกัด ลำาหน้ายิ่งกว่า

ด้วยเทคโนโลยี   

 หรอแบตเตอร่ีอิเลกโทรไลต์

เหลวขันสูง  นวัตกรรมใหม่จาก

ประเท ญี่ปุน เพิ่มประสิทธิภาพ

กำาลังไ ให้แรงยิ่งกว่า สตาร์ท

ความแรง ขับสนุก ม่ันใจไปได้สุด ทุกเส้นทาง ทนทานต่อทุกสภาพอากา  

ดูแลง่ายไม่ยุ่งยาก  พร้อมใช้งานได้ทันที ไม่ต้องคอยเติมนำากลั่น ตอบ

โจทย์รถยนต์ระบบ    ( ) นับเป็นการยกระดับ

แบตเตอร่ีท่ีเหมาะกับรถยนต์แบรนด์ญ่ีปุนและแบรนด์ยุโรป เช่น  

 2.  ( )         

ให้การขับขี่ที่สมบูรณ์แบบอีกขันจากยีเอสแบตเตอรี่สู่ผู้บริโภคชาวไทย

ARIVR Workshop & Seminars  เตรียมสัมมนาออนไลน์กว่า 

 หัวข้อ อัดแนน 2 วันเตม ถ่ายทอดความรู้ทางด้านสื่ อเสมอนจริง 

(  ) ระดับนานาชาติ ไม่ว่าจะเป็น      

  โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญกว่า  ท่าน มาบรรยายและแบ่งปน

ประสบการณ์ในแง่มุมเทคนิคการนำาไปใช้งานต่าง  ตังแต่งาน ลิปะ เกม 

และสื่ อบันเทิง รวมถงงานวิจัยเพื่ อการต่อยอด การแพทย์ และ  

ท่ีพร้อมจะเปดมุมมองความคิด ให้เกิดการเรียนรู้ และความคิดสร้างสรรค์

ในโลกเสมอนจริง วันเสาร์ที่ 1  และอาทิตย์ที่ 1  ธันวาคม ผ่านระบบ 

   ผู้สนใจลงทะเบียนผ่าน   หรอ  

.  

Jamba Juice ชวนคุณมาเติมความสุข สดชื่ นส่งท้ายปลายป 

เอาใจสาวกเมนูเบอร์ร่ี กับ 2 เมนูคู่หูความอร่อยทัง   (เมอร์รี เบอร์รี) 

ท่ีนำาเอาผลไม้มากคุณค่าทางโภชนาการ อย่างสตรอว์เบอร์ร่ีและบลูเบอร์ร่ี 

มาผสานกับความหอมละมุนของมะม่วงเกรดพรีเมียม และ   

(บานานา เบอร์รี่) อิ่มท้องด้วยกล้วยหอมลูกโต ผสานกับสตรอว์เบอรี่ 

บลูเบอร์ร่ี และแอปเปล พร้อมปลุกความสดชื่ น แถมอุดมไปด้วยวิตามิน 

และคุณประโยชน์เน้น  ในราคาเร่ิมต้นเพียง 110 บาท (ขนาด 12 ออน )์ 

และราคา 125 บาท (ขนาด 16 ออน ์) พิเ ษ  เอาใจสาวกคนรักเบอร์รี่

ให้ได้ นมากยิ่งขน เพียงกดติดตามอินสตาแกรมของแจมบาร์ จู  

  กรับไปเลยทันที ส่วนลด 

10 บาทเติมความสุขส่งท้ายป พร้อมสุขภาพดีง่าย  

ตังแต่วันนี  2   กุมภาพันธ์ 2565 ที่ร้านแจม

บาร์ จู  ทุกสาขาใกล้บ้านคุณ และติดตามความ

เคลื่ อนไหวของแจมบาร์ จู ได้ท่ี . .

  และ  

เออ ร์ว เ  ว ร เพื่ อ รเ ตรอ ริ ร เ เอ ง

สมเดจพระกนิษ าธิราชเจ้า กรมสมเดจพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

เสดจพระราชดำาเนินไปยังอาคาร ูนย์วิจัยพั นาเทคโนโลยีและนวัตกรรม พระราชทาน

พระราชวโรกาสให้ บริษัท ปตท.สำารวจและผลิตปโตรเลียม จำากัด (มหาชน) ทูลเกล้าฯ 

ถวายโดรนเพื่ อการเกษตร รุ่นเจ้าเอียง ่งเป็นนวัตกรรมของ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ 

เวนเจอร์ส หรอ เออาร์วี เพื่ อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยา ัย

ทังนี โดรนเจ้าเอียง  พั นาโดยคนไทย เพื่ อคนไทย เพื่ อเพิ่มประสิทธิภาพการ ีดพ่น

ปุยที่แม่นยำา ลดเวลาการทำางานเเละค่าใช้จ่าย รวมถงเพิ่มผลผลิต มีจุดเด่นคอ ระบบควบคุม

การบินอัตโนมัติ หรอ   ที่ออกแบบให้ง่ายต่อการใช้งาน มาตร านรักษา

ความปลอดภัยของข้อมูลระดับสูง

ริ  ค อ  ม ร์เ ตติง ์  

  จัดกิจกรรมอาสา   

ยดได้วนได้  รณรงค์ให้พนักงานทำาการแยก 

และรวบรวมพลาสติกที่ยดได้ชนิดแห้ง เช่น 

ถุง อง พลาสติกกันกระแทกท่ีไม่ใช้แล้ว รวม

ถงวัสดุพลาสติกชนิดอ่อนที่เหลอจากการ

ป ิบัติงานรวมนำาหนักกว่า 100 กิโลกรัม 

เพื่ อมอบให้กับโครงการ วน  ง่เป็นโครงการ

รี ไ เคิลขยะพลาสติกที่สะอาดเพ่อใหเกิด

ประโยชน์สูงสุดและลดปญหาขยะพลาสติก 

ทังนีวัสดุพลาสติกเหลอใช้ดังกล่าวจะถูกนำา

มาแปรรูปเป็นเมดพลาสติก ก่อนจะนำาไป

ผลิตเป็นถุงพลาสติกใช้ ำาอีกครังต่อไป โดยมี 

นายพงษ์เทพ ประเสริ วรนันท์ ผู้อำานวยการ

ายสื่ อสารองค์กร เป็นตัวแทนส่งมอบพลาสติก 

ให้กับโครงการ วน  ณ บริษัท ทีพีบีไอ จำากัด 

(มหาชน) อ.สามพราน จ.นครป ม 

กิจกรรมนีเป็นส่วนหน่งของกิจกรรม

เพ่อสังคมภายใตหลักปรัชญาเคียวเ ของ

แคนนอน ที่มุ่งเน้น การใช้ชีวิตและทำางาน

ร่วมกันเพื่ อประโยชน์สุขแก่ส่วนรวม  ง่บริษัท 

แคนนอน มาร์เกตติง (ไทยแลนด์) จำากัด 

ยดถอป ิบัติมาโดยตลอด ด้วยความคำานง

ถงความยั่งยนของสิ่งแวดล้อม และมุ่งมั่น

พั นาความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี

ควบคู่ไปกับการให้ความสำาคัญในการลดผลก

ระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยน

อาสาลดขยะใหโลก แคนนอน สนับสนุนโครงการ "วน"

รณรงค์แยกขยะพลาสติกยดได้ นำากลับมารีไ เคิลใหม่

เ ์ ต ร์  เ ว์รม ม เอ ์ค ตอ ์ ค ร

อ ตร ์ วร     ชยุส ยังพิชิต กรรมการผู้จัดการ บริษัท สตาร์แ ลก ผู้จำาหนายรถยนต์

เมอร์เ เดส เบน ์ อย่างเป็นทางการ ร่วมกับ โรลันด์ โ ลเกอร์ ประธานบริหารบริษัทเมอร์

เ เดส เบน  ์(ประเท ไทย) จัดงาน เปดโชว์รูมใหม่  (เมอร์เ เดส มายบัค) 

ตอบโจทย์ลูกค้าระดับอัลตราลัก ์ชัวรี โดยมี คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช  พุทธิ ตุลยธัญ  

ธัญรดี ธรรมมณีวง ์ และบีเยิร์น กุชเทรา มาร่วมสัมผัสที่สุดแห่งการบริการ ที่โชว์รูมเบน ์ 

สตาร์แ ลก ถ.วิภาวดีรังสิต

 โดย เตช บุนนาค 

เลขาธิการสภากาชาดไทย ประธานคณะ

กรรมการอำานวยการจัดงานกาชาดประจำาป 

2564 พร้อมด้วย ขรรค์ ประจวบเหมาะ 

ผู้อำานวยการสำานักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย

รองประธานกรรมการฯ  เสมอ นิ่มเงิน 

ผู้อำานวยการสำานักพั นา

การประชาสัมพันธ์ กรม

ประชาสัมพันธ์  สุทธิพงษ์ 

จุลเจริญ (คนที่ 3 จาก ้าย) 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย  

จันทร์ประภา วิชิตชลชัย 

รองผู้อำานวยการสำานักงาน

จัดหาราย ได้ สภากาชาดไทย 

กรรมการและเลขานุการฯ 

 เ ตว พ ต อร์มง ร  ร  เ อ มิว ิค  ว์ เ ร ร ์  ร ง มิติ

ร่วมด้วย หนวยงานภาครั   รั วิสาหกิจ และ 

ภาคเอกชน ฯลฯ  จัดงานเปดตัวแพลต อร์ม

งานกาชาดประจำาป 2564 ในรูปแบบ เดอะ

มิวสิคัล โชว์ ขนเป็นครังแรก ร่วมชมพร้อม

กันผ่านระบบ ูมมีตติง (  ) 

และทางเวบไ ต์ .งานกาชาด.  

. .

โดยงานเปดตัวแพลต อร์มงาน

กาชาดในปนี จะนำาผู้ชมทุกท่านทะลุผ่านมิติ

เข้าสู่ดินแดนแห่งการผจญภัยในโลกที่เตมไป

ด้วยพลังแห่งการให้และการแบ่งปน ในรูปแบบ 

เดอะมิวสิคัล โชว์ ผจญภัยไปพร้อมกับ อวาต้าร์ 

เสมอนจริง สนุกกับกิจกรรมหลากหลาย 

เชิญชวนท่านชอปเพลินกับสินค้ามากมาย 

พิชิตรางวัลใหญ่ และเปดตัวผู้เข้าประกวด

ขวัญใจงานกาชาดประจำาป 2564 จาก

หนวยงานต่าง   นำาแสดงโดย  กรกันต์ 

สุทธิโกเ  (อาร์ม) และ นักแสดงรับเชิญ

จากขวัญใจงานกาชาดประจำาป 2562 2563 

คณะกุลบุตร กุลธิดากาชาด ร่วมด้วยนักแสดง

กิตติม ักดิ นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย 

รองผู้อำานวยการสำานักงานจัดหารายได้ 

สภากาชาดไทย

งานกาชาดประจำาป2564 จะมีกำาหนด

จัดขนระหว่างวันที่14  2  ธันวาคม รวม 

14 วัน 24 ชั่วโมง สามารถเข้าชมงานได้ทัง

สองช่องทางที่  .งานกาชาด.   และ  

. .

อมรรต ์ ร  ที่ปรกษาประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร กลุ่มบริษัท เบเยอร์ ส่งมอบถังยังชีพ 

จำานวน 1000 ชุด ประกอบด้วย ข้าวสาร ปลากระปอง 

บะหม่ีก่งสำาเรจรูป นมกล่อง ให้แก่ ณั ภัทร สุวรรณประทีป 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และทีมบรรเทาสาธารณภัย 

จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่ อนำาไปกระจายความช่วยเหลอ

แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพนที่จั งหวัด

สุพรรณบุรี ตามนโยบายตอบแทนสังคมของสีเบเยอ

ร์ ภายใต้ โครงการ    ณ าลากลาง

จังหวัดสุพรรณบุรี 

อมรรัตน์ กล่าวว่า 

ทางเบเยอร์มีความห่วงใยพี่

น้องชาวสุพรรณบุรี เนื่ องจาก

สถานการณ์นำาท่วมที่ผ่ าน

มา ตั งแ ต่ช่ ว งปลาย เดอน

กันยายน จะเหนได้ว่าจังหวัด

สุพรรณบุรียังคงได้รับผลกระ

ทบและมีนำาท่วมสูงอยู่ในบาง

พนท่ี โดยเ พาะใน 4 อำาเภอ ได้แก่ อำาเภอเมอง อำาเภอ

สองพี่น้อง อำาเภอบางปลาม้า และอำาเภออู่ทอง ่ง

เราทราบมาว่าประชาชนหลายพันครัวเรอนยังคง

ต้องการความช่วยเหลออย่างต่อเนื่ อง ทางเบเยอร์

จงได้ประสานงานไปยังทาง ูนย์บรรเทาสาธารณภัย

ของจังหวัดฯ เพื่ อ

ส่งต่อความช่วย

เหลอไปยังพนที่

อ ย่ า งทั นท่ ว งที  

โ ด ย มี ก า ร จั ด

เตรียมถังยังชีพ

เบเยอรมอบถังยังชีพ 1,000 ชุด 

์ รรเ ร  พรร ร

จำานวน 1 000 ชุด สำาหรับส่งมอบให้กับประชาชนที่

ประสบอุทกภัยเพื่ อช่วยเหลอและบรรเทาความเดอดร้อน

ในเบองต้น นอกจากนีทางเบเยอร์ยังมีแผนงานกระจาย

ความช่วยเหลอไปยังพนที่อื่ น  ที่ยังได้รับผลกระทบต่อ

ไปอีกด้วย

โครงการ    สีเบเยอร์ สีแห่ง

ความสุข เป็นนโยบายตอบแทนสังคมของทางบริษัทสีเบเยอร์ 

ง่ทาง ายบริหารยังคงมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการพั นา

คุณภาพชีวิตที่ดี และตอบแทนสังคมมาอย่างต่อเนื่ อง

ตลอดระยะเวลา  ปท่ีผ่านมา ทังนีการส่งมอบ ถังยังชีพ  

ถอเป็นอีกหน่งกิจกรรมที่ส่งต่อความห่วงใยและมุ่งหวัง

ในการคนรอยยิมให้กับสังคม โดยถังยังชีพจากสีเบเยอร์

นอกจากจะประกอบไปด้วยปจจัยพน านสำาหรับอุปโภค

บริโภคแล้ว ตัวถังเองท่ีแขงแรงยังสามารถนำาไปใช้ประโยชน์

ต่อได้ อาทิ ถังใส่นำา ใส่อาหารแห้ง หรอนำาไปใช้งานได้

หลากหลายตามความต้องการ ่งเรามองว่านาจะเป็น

ประโยชน์ต่อผู้ใช้งานในโอกาสต่าง  และสอดคล้องกับ

ปณิธาน   สีนวัตกรรม รักษ์โลก 

รักคุณ  ท่ีเรายดม่ันในการคำานงถงส่ิงแวดล้อม และคุณภาพ

ชีวิตที่ดีของผู้บริโภคเสมอมา   อมรรัตน์ กล่าวเพิ่มเติม

ตรเคร ิต รง ร รวม  ง รรพ ิ ค ม ค ิม  ิ รรม 

    ว ค ค พิเ เร ร ิ ร อ มอ เ อง

ทะยะ ทองปาน ผู้อำานวยการอาวุโส ายบัตรเครดิตพันธมิตรธุรกิจ บริษัท บัตร

กรุง รีอยุธยา ร่วมกับ คา ุโตะ ทานิคุุ ิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยาม ทาคาชิมายะ 

(ประเท ไทย) จัด     กิจกรรมเวิร์กชอปสุดพิเ ษสำาหรับลูกค้า

สมาชิกบัตรเครดิต สยาม ทาคาชิมายะ ร่วมเรียนรู้ ิลปวั นธรรมเก่าแก่ของ าสตร์การจัด

ดอกไม้แบบญี่ปุน ่งได้รับเกียรติจาก กนกกาญจน์ ูเจริญย  ประธานสมาคมอิเคบานะ 

อินเตอร์เนชั่นแนล แบงคอก แชปเตอร์ 1  และ โ ยู าวาดะ ประธานและอาจารย์ประจำา

สถาบันจัดดอกไม้ โ เกทส กรุงเทพฯ เป็นผู้ กสอนและบรรยาย โดยมี ปราณี มีจันทร์ และ 

อัตสชิ โอะคูโมริ ร่วมงาน ณ ชัน  สยาม ทาคาชิมายะ ณ ไอคอนสยาม

ริ  รตต ร ิ  ์ร่วมกับ ชยนันท์ ช่วย รีนวล 

เปดสนาม      สนาม

อินดอร์เ ิร์ สเกตแห่งใหม่

ใจกลางเมอง รวบรวมไ ไลท์

ครบทุก  ไม่ว่าจะเป็น 

    

และ   ท่ียาวท่ีสุด

ใจกลางกรุงเทพฯ พร้อมจัดการ

แข่งขันกี าเ ร์ิ สเกตรายการ 

    

เ อ  ม ร์เ ต งคอ  ร ร งค์    เ อ ร มเ ิร์ เ ต 

พรอมร เ ิ เ ิร์ เ ต       ิงเงิ ร งว ว   

 2021  เพื่ อค้นหานักกี าเ ร์ิ สเกตตัวจริง

ร่วมชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 300 000 บาท โดยมี ร.ต.อ. 

พง กร ขวัญเมอง  จิตตินี 

จอมปรัชญา  รัตนธร ลิมปไพ าล  

พีท ทองเจอ  กอล์ พิชญะ 

นิธิไพ าลกุล มาร่วมงาน ณ 

สนาม     

 นูย์การค้า เดอะ มาร์เกต 

แบงคอก (ราชประสงค์) ชัน  

โ น 1

12 ขาวปร า ัม ัน

อ ค รตอ ร  

มพร รเมอง 

อ ว รองค์ ร ง

เ ริม ิ ร ค ม ง

ร เ อ ค  

ให้การต้อนรับนายนาวิน 

ประทุมรัตน์ อาจารย์ที่

ปรกษาจากมหาวิทยาลัย

กรุงเทพฯ ในโอกาส

เยี่ ยมชมกระบวนการ

ผลิตผลิตภัณ ์นมไทย

เดนมาร์คของโรงงานนม

มวกเหลก ณ สำานักงาน 

อ.ส.ค. ภาคกลาง อ.มวกเหลก 

จ.สระบุรี เมื่ อเรว นี

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

วร ์ ต ร ์ ผู้บริหารสาวแห่งเดอะมอลล์ กรุป เอาใจ

คนรักน้องหมา จัดงาน หมานคร  อาณาจักรแกงค์สี่ขา รวมที่สุดเหล่า

น้องหมาไอดอลหลากหลายสายพันธุ์ มาร่วมประชันความนารัก และ

แสนรู้ พร้อมโชว์ความสามารถพิเ ษลอดทังงาน พบกิจกรรมมากมาย 

เงินส่วนหน่งจากค่าเข้าชม นำาไปสมทบทุนมอบให้กับ มูลนิธิ   

  โครงการช่วยเหลอสุนัข และแมว ตาม ูนย์พักพิง 

นอกจากจะอิ่มบุญ ยังได้เพลินเพลินกับแกงค์สี่ขา และผองเพื่ อน ที่มา

ร่วมสร้างสีสัน งานจัดขนระหว่างวันที่ 15 1  ธันวาคม ที่ เอม ี ี 

อลล์ ชัน 4 เดอะมอลล์ บางกะป

มพร ร วง ์  ว รรม ร ร  ริ  ม

เอ เ  ์ผู้นำาด้านธุรกิจแบตเตอรี่รถยนต์ในไทยมากว่า 50 ป เปดตัว

ยีเอสแบตเตอร่ีรุ่นใหม่ล่าสุด   รุ่น 4 0  

ที่คุ้มค่าเกินพิกัด ลำาหน้ายิ่งกว่า

ด้วยเทคโนโลยี   

 หรอแบตเตอร่ีอิเลกโทรไลต์

เหลวขันสูง  นวัตกรรมใหม่จาก

ประเท ญี่ปุน เพิ่มประสิทธิภาพ

กำาลังไ ให้แรงยิ่งกว่า สตาร์ท

ความแรง ขับสนุก ม่ันใจไปได้สุด ทุกเส้นทาง ทนทานต่อทุกสภาพอากา  

ดูแลง่ายไม่ยุ่งยาก  พร้อมใช้งานได้ทันที ไม่ต้องคอยเติมนำากลั่น ตอบ

โจทย์รถยนต์ระบบ    ( ) นับเป็นการยกระดับ

แบตเตอร่ีท่ีเหมาะกับรถยนต์แบรนด์ญ่ีปุนและแบรนด์ยุโรป เช่น  

 2.  ( )         

ให้การขับขี่ที่สมบูรณ์แบบอีกขันจากยีเอสแบตเตอรี่สู่ผู้บริโภคชาวไทย

ARIVR Workshop & Seminars  เตรียมสัมมนาออนไลน์กว่า 

 หัวข้อ อัดแนน 2 วันเตม ถ่ายทอดความรู้ทางด้านสื่ อเสมอนจริง 

(  ) ระดับนานาชาติ ไม่ว่าจะเป็น      

  โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญกว่า  ท่าน มาบรรยายและแบ่งปน

ประสบการณ์ในแง่มุมเทคนิคการนำาไปใช้งานต่าง  ตังแต่งาน ลิปะ เกม 

และสื่ อบันเทิง รวมถงงานวิจัยเพื่ อการต่อยอด การแพทย์ และ  

ท่ีพร้อมจะเปดมุมมองความคิด ให้เกิดการเรียนรู้ และความคิดสร้างสรรค์

ในโลกเสมอนจริง วันเสาร์ที่ 1  และอาทิตย์ที่ 1  ธันวาคม ผ่านระบบ 

   ผู้สนใจลงทะเบียนผ่าน   หรอ  

.  

Jamba Juice ชวนคุณมาเติมความสุข สดชื่ นส่งท้ายปลายป 

เอาใจสาวกเมนูเบอร์ร่ี กับ 2 เมนูคู่หูความอร่อยทัง   (เมอร์รี เบอร์รี) 

ท่ีนำาเอาผลไม้มากคุณค่าทางโภชนาการ อย่างสตรอว์เบอร์ร่ีและบลูเบอร์ร่ี 

มาผสานกับความหอมละมุนของมะม่วงเกรดพรีเมียม และ   

(บานานา เบอร์รี่) อิ่มท้องด้วยกล้วยหอมลูกโต ผสานกับสตรอว์เบอรี่ 

บลูเบอร์ร่ี และแอปเปล พร้อมปลุกความสดชื่ น แถมอุดมไปด้วยวิตามิน 

และคุณประโยชน์เน้น  ในราคาเร่ิมต้นเพียง 110 บาท (ขนาด 12 ออน )์ 

และราคา 125 บาท (ขนาด 16 ออน ์) พิเ ษ  เอาใจสาวกคนรักเบอร์รี่

ให้ได้ นมากยิ่งขน เพียงกดติดตามอินสตาแกรมของแจมบาร์ จู  

  กรับไปเลยทันที ส่วนลด 

10 บาทเติมความสุขส่งท้ายป พร้อมสุขภาพดีง่าย  

ตังแต่วันนี  2   กุมภาพันธ์ 2565 ที่ร้านแจม

บาร์ จู  ทุกสาขาใกล้บ้านคุณ และติดตามความ

เคลื่ อนไหวของแจมบาร์ จู ได้ท่ี . .

  และ  

เออ ร์ว เ  ว ร เพื่ อ รเ ตรอ ริ ร เ เอ ง

สมเดจพระกนิษ าธิราชเจ้า กรมสมเดจพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

เสดจพระราชดำาเนินไปยังอาคาร ูนย์วิจัยพั นาเทคโนโลยีและนวัตกรรม พระราชทาน

พระราชวโรกาสให้ บริษัท ปตท.สำารวจและผลิตปโตรเลียม จำากัด (มหาชน) ทูลเกล้าฯ 

ถวายโดรนเพื่ อการเกษตร รุ่นเจ้าเอียง ่งเป็นนวัตกรรมของ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ 

เวนเจอร์ส หรอ เออาร์วี เพื่ อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยา ัย

ทังนี โดรนเจ้าเอียง  พั นาโดยคนไทย เพื่ อคนไทย เพื่ อเพิ่มประสิทธิภาพการ ีดพ่น

ปุยที่แม่นยำา ลดเวลาการทำางานเเละค่าใช้จ่าย รวมถงเพิ่มผลผลิต มีจุดเด่นคอ ระบบควบคุม

การบินอัตโนมัติ หรอ   ที่ออกแบบให้ง่ายต่อการใช้งาน มาตร านรักษา

ความปลอดภัยของข้อมูลระดับสูง

ริ  ค อ  ม ร์เ ตติง ์  

  จัดกิจกรรมอาสา   

ยดได้วนได้  รณรงค์ให้พนักงานทำาการแยก 

และรวบรวมพลาสติกที่ยดได้ชนิดแห้ง เช่น 

ถุง อง พลาสติกกันกระแทกท่ีไม่ใช้แล้ว รวม

ถงวัสดุพลาสติกชนิดอ่อนที่เหลอจากการ

ป ิบัติงานรวมนำาหนักกว่า 100 กิโลกรัม 

เพื่ อมอบให้กับโครงการ วน  ง่เป็นโครงการ

รี ไ เคิลขยะพลาสติกที่สะอาดเพ่อใหเกิด

ประโยชน์สูงสุดและลดปญหาขยะพลาสติก 

ทังนีวัสดุพลาสติกเหลอใช้ดังกล่าวจะถูกนำา

มาแปรรูปเป็นเมดพลาสติก ก่อนจะนำาไป

ผลิตเป็นถุงพลาสติกใช้ ำาอีกครังต่อไป โดยมี 

นายพงษ์เทพ ประเสริ วรนันท์ ผู้อำานวยการ

ายสื่ อสารองค์กร เป็นตัวแทนส่งมอบพลาสติก 

ให้กับโครงการ วน  ณ บริษัท ทีพีบีไอ จำากัด 

(มหาชน) อ.สามพราน จ.นครป ม 

กิจกรรมนีเป็นส่วนหน่งของกิจกรรม

เพ่อสังคมภายใตหลักปรัชญาเคียวเ ของ

แคนนอน ที่มุ่งเน้น การใช้ชีวิตและทำางาน

ร่วมกันเพื่ อประโยชน์สุขแก่ส่วนรวม  ง่บริษัท 

แคนนอน มาร์เกตติง (ไทยแลนด์) จำากัด 

ยดถอป ิบัติมาโดยตลอด ด้วยความคำานง

ถงความยั่งยนของสิ่งแวดล้อม และมุ่งมั่น

พั นาความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี

ควบคู่ไปกับการให้ความสำาคัญในการลดผลก

ระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยน

อาสาลดขยะใหโลก แคนนอน สนับสนุนโครงการ "วน"

รณรงค์แยกขยะพลาสติกยดได้ นำากลับมารีไ เคิลใหม่

เ ์ ต ร์  เ ว์รม ม เอ ์ค ตอ ์ ค ร

อ ตร ์ วร     ชยุส ยังพิชิต กรรมการผู้จัดการ บริษัท สตาร์แ ลก ผู้จำาหนายรถยนต์

เมอร์เ เดส เบน ์ อย่างเป็นทางการ ร่วมกับ โรลันด์ โ ลเกอร์ ประธานบริหารบริษัทเมอร์

เ เดส เบน  ์(ประเท ไทย) จัดงาน เปดโชว์รูมใหม่  (เมอร์เ เดส มายบัค) 

ตอบโจทย์ลูกค้าระดับอัลตราลัก ์ชัวรี โดยมี คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช  พุทธิ ตุลยธัญ  

ธัญรดี ธรรมมณีวง ์ และบีเยิร์น กุชเทรา มาร่วมสัมผัสที่สุดแห่งการบริการ ที่โชว์รูมเบน ์ 

สตาร์แ ลก ถ.วิภาวดีรังสิต

 โดย เตช บุนนาค 

เลขาธิการสภากาชาดไทย ประธานคณะ

กรรมการอำานวยการจัดงานกาชาดประจำาป 

2564 พร้อมด้วย ขรรค์ ประจวบเหมาะ 

ผู้อำานวยการสำานักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย

รองประธานกรรมการฯ  เสมอ นิ่มเงิน 

ผู้อำานวยการสำานักพั นา

การประชาสัมพันธ์ กรม

ประชาสัมพันธ์  สุทธิพงษ์ 

จุลเจริญ (คนที่ 3 จาก ้าย) 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย  

จันทร์ประภา วิชิตชลชัย 

รองผู้อำานวยการสำานักงาน

จัดหาราย ได้ สภากาชาดไทย 

กรรมการและเลขานุการฯ 

 เ ตว พ ต อร์มง ร  ร  เ อ มิว ิค  ว์ เ ร ร ์  ร ง มิติ

ร่วมด้วย หนวยงานภาครั   รั วิสาหกิจ และ 

ภาคเอกชน ฯลฯ  จัดงานเปดตัวแพลต อร์ม

งานกาชาดประจำาป 2564 ในรูปแบบ เดอะ

มิวสิคัล โชว์ ขนเป็นครังแรก ร่วมชมพร้อม

กันผ่านระบบ ูมมีตติง (  ) 

และทางเวบไ ต์ .งานกาชาด.  

. .

โดยงานเปดตัวแพลต อร์มงาน

กาชาดในปนี จะนำาผู้ชมทุกท่านทะลุผ่านมิติ

เข้าสู่ดินแดนแห่งการผจญภัยในโลกที่เตมไป

ด้วยพลังแห่งการให้และการแบ่งปน ในรูปแบบ 

เดอะมิวสิคัล โชว์ ผจญภัยไปพร้อมกับ อวาต้าร์ 

เสมอนจริง สนุกกับกิจกรรมหลากหลาย 

เชิญชวนท่านชอปเพลินกับสินค้ามากมาย 

พิชิตรางวัลใหญ่ และเปดตัวผู้เข้าประกวด

ขวัญใจงานกาชาดประจำาป 2564 จาก

หนวยงานต่าง   นำาแสดงโดย  กรกันต์ 

สุทธิโกเ  (อาร์ม) และ นักแสดงรับเชิญ

จากขวัญใจงานกาชาดประจำาป 2562 2563 

คณะกุลบุตร กุลธิดากาชาด ร่วมด้วยนักแสดง

กิตติม ักดิ นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย 

รองผู้อำานวยการสำานักงานจัดหารายได้ 

สภากาชาดไทย

งานกาชาดประจำาป2564 จะมีกำาหนด

จัดขนระหว่างวันที่14  2  ธันวาคม รวม 

14 วัน 24 ชั่วโมง สามารถเข้าชมงานได้ทัง

สองช่องทางที่  .งานกาชาด.   และ  

. .

อมรรต ์ ร  ที่ปรกษาประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร กลุ่มบริษัท เบเยอร์ ส่งมอบถังยังชีพ 

จำานวน 1000 ชุด ประกอบด้วย ข้าวสาร ปลากระปอง 

บะหม่ีก่งสำาเรจรูป นมกล่อง ให้แก่ ณั ภัทร สุวรรณประทีป 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และทีมบรรเทาสาธารณภัย 

จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่ อนำาไปกระจายความช่วยเหลอ

แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพนที่จั งหวัด

สุพรรณบุรี ตามนโยบายตอบแทนสังคมของสีเบเยอ

ร์ ภายใต้ โครงการ    ณ าลากลาง

จังหวัดสุพรรณบุรี 

อมรรัตน์ กล่าวว่า 

ทางเบเยอร์มีความห่วงใยพี่

น้องชาวสุพรรณบุรี เนื่ องจาก

สถานการณ์นำาท่วมที่ผ่ าน

มา ตั งแ ต่ช่ ว งปลาย เดอน

กันยายน จะเหนได้ว่าจังหวัด

สุพรรณบุรียังคงได้รับผลกระ

ทบและมีนำาท่วมสูงอยู่ในบาง

พนท่ี โดยเ พาะใน 4 อำาเภอ ได้แก่ อำาเภอเมอง อำาเภอ

สองพี่น้อง อำาเภอบางปลาม้า และอำาเภออู่ทอง ่ง

เราทราบมาว่าประชาชนหลายพันครัวเรอนยังคง

ต้องการความช่วยเหลออย่างต่อเนื่ อง ทางเบเยอร์

จงได้ประสานงานไปยังทาง ูนย์บรรเทาสาธารณภัย

ของจังหวัดฯ เพื่ อ

ส่งต่อความช่วย

เหลอไปยังพนที่

อ ย่ า งทั นท่ ว งที  

โ ด ย มี ก า ร จั ด

เตรียมถังยังชีพ

เบเยอรมอบถังยังชีพ 1,000 ชุด 

์ รรเ ร  พรร ร

จำานวน 1 000 ชุด สำาหรับส่งมอบให้กับประชาชนที่

ประสบอุทกภัยเพื่ อช่วยเหลอและบรรเทาความเดอดร้อน

ในเบองต้น นอกจากนีทางเบเยอร์ยังมีแผนงานกระจาย

ความช่วยเหลอไปยังพนที่อื่ น  ที่ยังได้รับผลกระทบต่อ

ไปอีกด้วย

โครงการ    สีเบเยอร์ สีแห่ง

ความสุข เป็นนโยบายตอบแทนสังคมของทางบริษัทสีเบเยอร์ 

ง่ทาง ายบริหารยังคงมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการพั นา

คุณภาพชีวิตที่ดี และตอบแทนสังคมมาอย่างต่อเนื่ อง

ตลอดระยะเวลา  ปท่ีผ่านมา ทังนีการส่งมอบ ถังยังชีพ  

ถอเป็นอีกหน่งกิจกรรมที่ส่งต่อความห่วงใยและมุ่งหวัง

ในการคนรอยยิมให้กับสังคม โดยถังยังชีพจากสีเบเยอร์

นอกจากจะประกอบไปด้วยปจจัยพน านสำาหรับอุปโภค

บริโภคแล้ว ตัวถังเองท่ีแขงแรงยังสามารถนำาไปใช้ประโยชน์

ต่อได้ อาทิ ถังใส่นำา ใส่อาหารแห้ง หรอนำาไปใช้งานได้

หลากหลายตามความต้องการ ่งเรามองว่านาจะเป็น

ประโยชน์ต่อผู้ใช้งานในโอกาสต่าง  และสอดคล้องกับ

ปณิธาน   สีนวัตกรรม รักษ์โลก 

รักคุณ  ท่ีเรายดม่ันในการคำานงถงส่ิงแวดล้อม และคุณภาพ

ชีวิตที่ดีของผู้บริโภคเสมอมา   อมรรัตน์ กล่าวเพิ่มเติม

ตรเคร ิต รง ร รวม  ง รรพ ิ ค ม ค ิม  ิ รรม 

    ว ค ค พิเ เร ร ิ ร อ มอ เ อง

ทะยะ ทองปาน ผู้อำานวยการอาวุโส ายบัตรเครดิตพันธมิตรธุรกิจ บริษัท บัตร

กรุง รีอยุธยา ร่วมกับ คา ุโตะ ทานิคุุ ิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยาม ทาคาชิมายะ 

(ประเท ไทย) จัด     กิจกรรมเวิร์กชอปสุดพิเ ษสำาหรับลูกค้า

สมาชิกบัตรเครดิต สยาม ทาคาชิมายะ ร่วมเรียนรู้ ิลปวั นธรรมเก่าแก่ของ าสตร์การจัด

ดอกไม้แบบญี่ปุน ่งได้รับเกียรติจาก กนกกาญจน์ ูเจริญย  ประธานสมาคมอิเคบานะ 

อินเตอร์เนชั่นแนล แบงคอก แชปเตอร์ 1  และ โ ยู าวาดะ ประธานและอาจารย์ประจำา

สถาบันจัดดอกไม้ โ เกทส กรุงเทพฯ เป็นผู้ กสอนและบรรยาย โดยมี ปราณี มีจันทร์ และ 

อัตสชิ โอะคูโมริ ร่วมงาน ณ ชัน  สยาม ทาคาชิมายะ ณ ไอคอนสยาม

ริ  รตต ร ิ  ์ร่วมกับ ชยนันท์ ช่วย รีนวล 

เปดสนาม      สนาม

อินดอร์เ ิร์ สเกตแห่งใหม่

ใจกลางเมอง รวบรวมไ ไลท์

ครบทุก  ไม่ว่าจะเป็น 

    

และ   ท่ียาวท่ีสุด

ใจกลางกรุงเทพฯ พร้อมจัดการ

แข่งขันกี าเ ร์ิ สเกตรายการ 

    

เ อ  ม ร์เ ต งคอ  ร ร งค์    เ อ ร มเ ิร์ เ ต 

พรอมร เ ิ เ ิร์ เ ต       ิงเงิ ร งว ว   

 2021  เพื่ อค้นหานักกี าเ ร์ิ สเกตตัวจริง

ร่วมชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 300 000 บาท โดยมี ร.ต.อ. 

พง กร ขวัญเมอง  จิตตินี 

จอมปรัชญา  รัตนธร ลิมปไพ าล  

พีท ทองเจอ  กอล์ พิชญะ 

นิธิไพ าลกุล มาร่วมงาน ณ 

สนาม     

 นูย์การค้า เดอะ มาร์เกต 

แบงคอก (ราชประสงค์) ชัน  

โ น 1

 คดีหมายเลขดำาที่ 

 ด้วย พนักงานอัยการ สำานักงานอัยการพิเ ษ ายคดีพิเ ษ  สำานักงานอัยการสูงสุด ผู้ร้อง 

ที่อยู่ สำานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ยื่ น

คำาร้องขอต่อ าล ขอให้ทรัพย์สินของ นาย าปนันท์ ไชยสุต (เพ่ิมเติม) กับพวก อันได้แก่

 รายละเอียดปราก ตามเอกสารที่แนบท้ายนี

 ตกเป็นของแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ อกเงิน พ. .  

มาตรา  วรรคห้า ประกอบมาตรา 

 าลนัดไต่สวนคำาร้อง วันที่  มกราคม  เวลา .  นา กา และมีคำาสั่งให้

ประกา หนังสอพิมพ์

 จงประกา มาเพื่ อทราบทั่วกัน ผู้ใดที่อ้างว่าเป็นเจ้าของ ผู้รับโอน หรอผู้รับประโยชน์ ใน

ทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะคัดค้านให้ยื่ นคำาร้องคัดค้านก่อน าลมีคำาสั่ง

 อน่ง ขอตรวจสำาเนาคำาร้องได้ที่งานเกบสำานวนคดีปกครองและ อกเงิน กลุ่มงานเกบ

สำานวนคดีแดงและเอกสารชัน  อาคาร าลแพ่ง

 ประกา  ณ วันที่  พ จิกายน พุทธ ักราช 

 (นางสาวนิยะดา อุ่นเบ้า)

 เจ้าหน้าที่ าลยุติธรรมชำานาญงาน 

ร พง

เรื่ อง รอง อ รพ ์ ิ ต เ อง ิ

 ประกา  ณ วันที่  พ จิกายน พุทธ ักราช 

รายการ

ที่

รายการทรัพย์สิน จำานวน ผู้ถอกรรมสิทธิ  

ผู้ครอบครอง

ราคาประเมิน 

(บาท)

หมาย 

เหตุ

ส่ิงปลูกสร้างเลขท่ี  

หมู่ท่ี  ตำาบลหนองผัก

นาก อำาเภอสามชุก จังหวัด

สุพรรณบุรี ตังอยู่บนท่ีดินตาม

โ นดท่ีดินเลขท่ี  เลข

ท่ีดิน  ตำาบลหนองผัก

นาก อำาเภอสามชุก จังหวัด

สุพรรณบุรี

 หลัง นางจิณณพัต

ดอกลำาเจียก

 บาท 

(ณ วันท่ี  

กรก าคม 

)

เงินในบัญชีเงิน ากธนาคาร

กสิกรไทย จำากัด (มหาชน) 

สาขาเอมเอมเมก้ามาร์

เกต หนองคาย หรอ บิก

ี หนองคาย เลขที่บัญชี 

 ชื่ อ

บัญชี .  

- .  .  

บาท (ณ วัน

ที่  สิงหาคม 

)

เงินในบัญชีเงิน ากธนาคาร

กสิกรไทย จำากัด (มหาชน) 

สาขาเพชรบุรี  เลขที่บัญชี 

 ชื่ อบัญชี 

.    

- .   .  

บาท (ณ วัน

ที่  สิงหาคม 

)

รวม รพ ์ ิ ง ิ  ว   ร ร รวมร ค ร เมิ ง ิ ร ม   

 ง เ เ มื่ รอ ม ิ ิ ต งค์  พรอม อ

ร ร รพ ์ ิ ง พ ง อ ร ื่ ค รองตอ เพื่ อ รพ ์ ิ

ต เ อง ิ  ร ์ ต พว  เพิมเติม

(นางชลธิชา ดาวเรอง)

ผู้อำานวยการกองคดี 

หัวหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่

(นางสาวธีราพร ปราบอักษร)

นักสบสวนสอบสวนชำานาญการ

พนักงานเจ้าหน้าที่
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เครื่องคอมพิวเตอร์ • นายรอย ออกุสตินัส กุนารา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารไทยเครดิต 

เพื่อรายย่อย จำากัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 

จำานวน 20 เครื่อง ให้แก่กองบัญชาการตำารวจตระเวนชายแดน เพื่อมอบให้แก่โรงเรียน

ตำารวจตระเวนชายแดนที่ยังขาดแคลนนำาไปเป็นสื่อการสอน โดยมีพลตำารวจตรีไพโรจน์ 

ขุนหมื่น ผู้บังคับการอำานวยการ กองบัญชาการตำารวจตระเวนชายแดน เป็นผู้รับมอบ ณ 

ธนาคารไทยเครดิตฯ สำานักงานใหญ่ ถนนรัชดาภิเษก เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา.



13ขาวประชาสัมพันธ

โฮ โฮ โฮ เสียงหัวเราะซานตาคลอส

ท่ีเปนเอกลักษณ คือเสียงหัวเราะแหงความสุข

ในชวงเวลาเฉลิมฉลองเทศกาลคริสตมาสท่ี

กําลังจะมาถึง ตอนรับเทศกาลแหงความสุข 

สงมอบชวงเวลาที่หนาจดจํา ในค่ําคืนอัน

เปยมสุขพรอมครอบครัวในชวงเวลาสําคัญ

แหงป หองอาหารเวนติซี หองอาหารสไตล

อิตาเลียน - ไทย ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด

และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด 

ขอเชิญคุณพรอมครอบครัวรวมสัมผัสกลิ่น

อายบรรยากาศสุดพิเศษเปดประเดิมความ

อรอยสุดล้ํากับบุฟเฟตอาหารอิตาเลียน - ไทย 

พรอมท้ังบุฟเฟตอาหารนานาชาติอยางย่ิงใหญ 

ทามกลางบรรยากาศแหงความสุขความ

ความประทับใจ

 คริสตมาสอีฟ, วันศุกรที่ 24 ธันวาคม 

เติมเต็มความสุขกับมื้ออาหารแสนอรอยกับ

บุฟเฟตวันคริสตมาสอีฟ รวมด� มดํ่าบรรยากาศ

สุดประทับใจ ที่หองอาหารเวนติซี พรอม

ต่ืนตาตื่นใจไปกับบุฟเฟ่ต์อาหารอิตาเลียน

สูตรดั้งเดิม และไทยฟวชั่น รวมถึงบุฟเฟต

นานาชาติสุดพรีเมียม อาทิ ใหคุณไดเต็มอิ่ม

กับอาหารทะเลสดๆ เกรดพรีเมียมซีฟูดออน

ไอซวางเรียงรายบนน้ําแข็ง,ไกงวงอบพรอม

เคร� องเคียง, ไสกรอก, ชีสนานาชนิด, ซูชิ, 

ซาชิมิ, สลัดนานาชนิดขนมปงโฮมเมด, ของ

หวาน และซุปหลากสไตล และที่คุณไมควร

พลาดอยางเมนูบุฟเฟตอาหารอิตาเลียนสูตร

ดั้งเดิม พรอมอาหารไทยฟวชั่นหลากหลาย

เมนูรสเลิศใหคุณไดเลือกอิ่มอรอยอยางจุใจ 

บุฟเฟตมื้อค่ําวันคริสตมาสอีฟ ตั้งแตเวลา 

18.00 น. – 22.30 น. ในราคาเพียง 1,999 

บาท++ / ทาน พรอมแพ็กเกจเคร� องด� มแบบ

ไมอั้น และสําหรับเด็กอายุ 6 – 11 ป ราคา

เพียง 999 บาท++ / ทาน

วันคริสตมาส, วันเสารที่ 25 ธันวาคม 

รวมเฉลิมฉลองเทศกาลคริสตมาสกับคนท่ีคุณ

รักพรอมครอบครัวและมิตรสหาย สนุกสนาน

ไปกับบรรยากาศของการเฉลิมฉลองนี้อยาง

ประทับใจในวันคริสตมาส ท่ีหองอาหารเวนติซี 

คุณจะไดลิ้มรสเพลิดเพลินไปกับบุฟเฟต

อาหารอิตาเลียนสูตรดั้งเดิม และไทยฟวชั่น 

รวมถึงบุฟเฟตนานาชาติมื้อกลางวันหลาก

หลายเมนูพรีเมียม อาทิ ใหคุณไดเต็มอิ่ม

กับอาหารทะเลสดๆ เกรดพรีเมียมซีฟูดออนไอซ

วางเรียงรายบนน้ําแข็ง,ไกงวงอบพรอม

เคร� องเคียง, ไสกรอก, ชีสนานาชนิด, ซูชิ, 

ซาชิมิ, สลัดนานาชนิดขนมปงโฮมเมด, ของ

หวาน และซุปหลากสไตล และที่คุณไมควร

พลาดอยางเมนูบุฟเฟตอาหารอิตาเลียนสูตร

ด้ังเดิม พรอมอาหารไทยฟวช่ันหลากหลาย

เมนูรสเลิศใหคุณไดเลือกอิ่มอรอย

อยางจุใจ สําหรับมื้อกลางวัน ตั้งแตเวลา 

12.00 น. ถึง 15.00 น. และ บุฟเฟตมื้อค่ํา 

ตั้งแตเวลา 18.00 น. – 22.30 น. ในราคา

เพียง 1,999 บาท++ / ทาน พรอมแพ็กเกจ

เคร� องด� มแบบไมอั้น และสําหรับเด็กอายุ 6 – 

11 ป ราคาเพียง 999 บาท++ / ทาน

“Boxing Day” วันควันหลงเทศกาล

คริสตมาส, วันอาทิตยที่ 26 ธันวาคม อิ่มเอม

ความอรอยแบบจัดเต็มวันควันหลงเทศกาล

คริสตมาส ที่หองอาหารเวนติซี เพลิดเพลิน

ไปกับบุฟเฟตอาหารอิตาเลียนสูตรดั้งเดิม 

และไทยฟวชั่น รวมถึงบุฟเฟตนานาชาติมื้อ

กลางวันหลากหลายเมนูพรีเมียม อาทิ ใหคุณ

ไดเต็มอิ่มกับอาหารทะเลสดๆ เกรดพรีเมียม

ซีฟูดออนไอซวางเรียงรายบนน้ําแข็ง,ไกงวง

อบพรอมเคร� องเคียง, ไสกรอก, ชีสนานา

ชนิด, ซูชิ, ซาชิมิ, สลัดนานาชนิดขนมปง

โฮมเมด, ของหวาน และซุปหลากสไตล และ

ที่คุณไมควรพลาดอยางเมนูบุฟเฟตอาหาร

อิตาเลียนสูตรดั้งเดิม พรอมอาหารไทยฟวชั่น

หลากหลายเมนูรสเลิศใหคุณไดเลือกอิ่ม

อรอยอยางจุใจ สําหรับมื้อกลางวัน ตั้งแต

เวลา 12.00 น. ถึง 15.00 น. ในราคาเพียง 

1,999 บาท++ / ทาน พรอมแพ็กเกจเคร� อง

ด� มแบบไมอั้น และสําหรับเด็กอายุ 6 – 11 ป 

ราคาเพียง 999 บาท++ / ทาน

หองอาหารเวนติซี ตั้งอยูที ่ชั ้น 24 

ของโรงแรมฯ สนใจสอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติมหรือสํารองที่นั่งไดที่ โทร. 0-2100-

6255 หรือ อีเมล: diningcgcw@chr.co.th

ฉลองเทศกาลคริสตมาส ดวยเมนูอาหารสุดอลังการแบบจัดเต็มกับบุฟเฟตอาหารสไตลอิตาเลียน - ไทย

เม� อวันอาทิตยที่ 28 พฤศจิกายน 2564 

ท่ีผานมา ณ ศูนยการคาจังซีลอน จังหวัดภูเก็ต 

ในเวทีการแขงขัน TO BE NUMBER ONE 

TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 

2022 รอบชิงชนะเลิศระดับภาคใต  

นายพิเชษฐ ปาณะพงศ รองผูวา

ราชการจังหวัดภูเก็ต  กลาวตอนรับผูบริหาร

จากกรมสุขภาพจิตและหน�วยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ

รวมท้ังผูเขาแขงขันวา จังหวัดภูเก็ตมีความยินดี

และขอตอนรับสมาชิก TO BE NUMBER ONE 

ผูมีความสามารถและมีใจรักการเตน 

และมุงมั่นสูความเปนหนึ่ง โดยไม

พึ่งยาเสพติด สูการแขงขัน TO BE 

NUMBER ONE TEEN DANCERCISE 

THAILAND CHAM-PIONSHIP 2022 

รอบชิ งชนะ เลิ ศระดั บภาคใต  

เพื่อคัดเลือกทีมที่เหมาะสมที่สุด

ในแตละรุนเขาสูการแขงขันในรอบ

ชิงชนะเลิศระดับประเทศ โดยทีม

ท่ีชนะเลิศก็จะมีโอกาสเขารับพระราชทานถวย

รางวัลจาก ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา 

สิริวัฒนาพรรณวดี องคประธานโครงการ 

TO BE NUMBER ONE ในวันอาทิตยที่ 6 

กุมภาพันธ 2565 ณ ศูนยการคาเดอะมอลล 

บางกะป กรุงเทพมหานคร 

TO BE NUMBER ONE TEEN 

DANCERCISE เปนการเปดเวทีใหสมาชิกเยาวชน

ของภาคใต ไดมารวมตัวแสดงพลังรวมทํากิจกรรม

ที่สรางสรรคในสิ่งที่ช� นชอบเหมือนๆ กัน เปน

เวทีท่ีเยาวชนไดแสดงความสามารถอยางเต็มท่ี 

เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูทักษะดานตางๆ 

เปนกิจกรรมที่สรางใหเกิดความมีน้ําใจ เปน

นักกีฬา มีความมุงมั่น ไปสูความสําเร็จ แมผล

การแขงขันจะมีทีมที่สมหวัง ก็ขอแสดงความ

ยินดีดวย บางทีมที่ผิดหวังเปนเร� องธรรมดา

ของการแขงขัน ก็ขอใหมีความมุงม่ัน พยายามฝกฝน 

พัฒนาตอไป แตส่ิงท่ีทุกคนจะไดรับเหมือนกันน้ัน 

คือ ความทรงจําท่ีดี เหนือส่ิงอ� นใดคือประสบการณ

ที่พิเศษจากการไดมีโอกาสเขารวมการแขงขัน

ในครั้งนี้ 

นายแพทยจุมภฎ พรมสีดา รองอธิบดี

กรมสุขภาพจิต กลาววา กรมสุขภาพจิต ในฐานะ

เลขานุการโครงการ TO  BE NUMBER  ONE  

ไดดําเนินงานสนองพระดําริของทูลกระหมอมหญิง

อุบลรัตนราชกัญญา   สิริวัฒนาพรรณวดี  องค

ประธานโครงการ TO  BE  NUMBER  ONE  

ท่ีทรงมีพระดําริใหพัฒนาเยาวชนโดยผานกิจกรรม 

เพราะทรงเห็นวากิจกรรมจะชวยใหเยาวชน

มีสังคมที่ดี ไดรับประสบการณที่ดี มีโอกาส

ไดแสดงศักยภาพ  และเห็นคุณคาในตนเอง 

ไดเรียนรูสิ่งใหมๆ ซึ่งจะเปนภูมิคุมกันจิตใจใน

การดําเนินชีวิต ไมเพียงเฉพาะคุมกันใหหางไกล

จากยาเสพติดเทานั้น  แตรวมถึงคุมกันจาก

ปญหาสังคมอ� นๆ ดวยเหตุนี้ TO BENUMBER 

ONE TEEN DANCERCISE จึงเปนหนึ่ง

ในหลายกิจกรรมภายใต โครงการฯ ที่สนอง

แนวพระดําริ โดยเปดประสบการณใหมนอก

หองเรียน เพ� อสงเสริม และพัฒนาศักยภาพ 

เยาวชนคนรุนใหม และเปนกิจกรรมที่ประสบ

ความสําเร็จอยางสูง จากการจัดกิจกรรมนี้

อยางตอเน� องพบวามีเยาวชนจาก ทั่วประเทศ 

สนใจเขารวมเพ่ิมมากข้ึนทุกป เปนการสรางพลัง

ของคนรุนใหม ใหใชเวลาวางในทางสรางสรรค 

พัฒนาทักษะทางสังคม และสงเสริมการ

ออกกําลังกายดวยการเตนที่เปนประโยชนตอ

สุขภาพรางกายและจิตใจ รวมท้ังชวยพัฒนา

ทักษะการเตนใหเกงขึ้น มีความมั่นใจมากขึ้น 

สามารถเขารวมแขงขันในเวทีระดับโลก 

สรางช� อเสียงและความภาคภูมิใจใหกับ

ประเทศ 

ขอขอบคุณผูใหญใจดีทุกทาน ที่สงทีมเขา

แขงขันซึ่งเปนการเปดโอกาสใหเยาวชนของ

เราไดมีเวทีแสดงออกอยางสรางสรรค ในสิ่งที่

แชมปนักเตนเวที การแขงขัน TO BE NUMBER ONE 

TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP ระดับภาคใต ป 2022  

พวกเขารัก พวกเขาชอบ และแสดงความยินดี

กับทีมที่ไดรับรางวัล ถึงแมวาบางทีมจะไมได

เขาสูการแขงขันในรอบตอไป ขอใหทุกคนจง

ภาคภูมิใจในความสามารถของตนเอง และการได

เขามามีสวนรวมกับกิจกรรมในโครงการ TO BE 

NUMBER ONE ในทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตน

ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในครั้งนี้

ดานหมอมหลวงยุพดี ศิริวรรณ 

เลขาธิการมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE 

และที่ปรึกษาโครงการ TO BE NUMBER 

ONE กลาววา การแขงขัน TO BE NUMBER 

ONE TEEN DANCERCISE THAILAND 

CHAMPIONSHIP 2022 รอบชิงชนะเลิศ

ระดับภาคใต มีทีมเขารวมการแขงขันรวมท้ังส้ิน 

20 ทีม ผลการแขงขัน รุน Pre-Teenage 

รางวัลที่ 1 ทีม The Shark รร.เทศบาล 3 

(ตลาดลาง) สสจ.สุราษฎรธานี , รางวัลท่ี 2 ทีม 

มาเฟย รร.บานทับวัง สสจ.ชุมพร , รางวัลที่ 3 

ทีม W.C. Dancercise รร.วรนารีเฉลิม สสจ.

สงขลา , รางวัลชมเชย ทีม BPN. WAVE 

POWER  รร.บานปากน้ํา สสจ.ระนอง และ 

ทีม B.Y. Infinity  รร.บานบางยาง สสจ.ตรัง 

รุน Teenage รางวัลท่ี 1 ทีม BABY BOMMER 

ทีมอิสระ สสจ.สงขลา ,รางวัลที่ 2 ทีม ASHER 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต สสจ.ภูเก็ต 

และ ทีม Cluster Marvelous  ทีมอิสระ สสจ.

พัทลุง, รางวัลที่ 4 ทีม THE HEAVEN ทีม

อิสระ สสจ.กระบ่ี , รางวัลชมเชย ทีม Booster 

รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร 

ภูเก็ต สสจ.ภูเก็ต

นายแพทยจุมภฎ พรมสีดา นายพิเชษฐ  ปาณะพงศ

บริษัท พารากอน คาร เรนทัล ผู ให

บริการรถเชาทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

ภายใตแบรนด Hertz Thailand (เฮิรซ 

ประเทศไทย) พรอมสานตอการเปนผูนําดาน

บริการรถเชาในตลาดรถยนตพลังงานไฟฟา

หรือรถยนต์ EV (Electric Vehicle) ทั ้งใน

ประเทศไทยและทั่วโลก เพ� อใหสอดคลอง

กับกระแสความนิยมของสังคมโลก และ

นโยบายของ Hertz ในประเทศสหรัฐอเมริกา

ที่ไดมีการสั่งซื้อรถยนตไฟฟา Tesla (เทสลา) 

จํานวน 1 แสนคัน โดย Hertz Thailand 

(เฮิรซ ประเทศไทย) ไดมีการเปดใหบริการ

เชารถยนต EV ตั้งแตป 2563 ในรูปแบบ

ของการเชาระยะยาวสําหรับองคกร ซึ่ง

ผลตอบรับเปนที่พึงพอใจของผู ใชงานเปน

อยางมาก ทั้งในแงของการลดตนทุนของ

Hertz Thailand เตรียมสานตอความเปนผูนําดานบริการรถเชาพลังงานไฟฟา

เช้ือเพลิง รวมไปถึงลดมลพิษท่ีสงผลตอสุขภาพ

และสิ่งแวดลอมในระยะยาวไดเปนอยางดี 

จากความสําเร็จดังกลาว Hertz Thailand 

(เฮิรซ ประเทศไทย) ไดมีแผนขยายตลาดรถ

เชาพลังงานไฟฟาในธุรกิจรถเชาระยะสั้น 

ภายในตนป 2565 โดยเริ่มนํารองจากสาขา

ภายในสนามบิน และตามดวยสาขาตางๆ 

จนครอบคลุมทั้ง 14 สาขาในประเทศไทย 

ผูที่สนใจสามารถติดตอไดที่ Website :  https:

//www.hertzthailand.com/ Facebook 

: Hertz Car Rental และ Call Center : 

0-2266-4666

“ไทยเบฟ” ควา 2 รางวัลใหญ HR Asia Awards 2021     บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ ควา 2 

รางวัลใหญ "HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2021 (Thailand Edition)" 

ตอเน� องปที่ 3 และรางวัล We Care : HR Asia Most Caring Companies Awards 2021 

ตอเน� องปที่ 2 จากนิตยสาร HR Asia Magazine โดย ดร.เอกพล ณ สงขลา รองกรรมการ

ผูอํานวยการใหญ ผูบริหารสูงสุดกลุมทรัพยากรบุคคล บริษัท  ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) 

เปนผูแทนรับมอบรางวัล 

ทองเที่ยวสีขาว     วันทนา แจงประจักษ รองอธิบดีกรมการทองเที่ยว 

เปนประธานเปดโครงการอบรม “ ทองเที่ยวสีขาว”  จัดโดย กรมการ

ทองเที่ยว ณ หองแกรนด เอบี โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น 

โดยมี พัฒนศิริ ศัลยสิริ อิ้วตกสาน ผูอํานวยการกองพัฒนามาตรฐาน

บุคลากรดานการทองเที่ยว, ณรงคชัย พิพิธพัฒนาปราปต กรรมการ

ผูจัดการ บริษัท เอ ซี ที อินเทลลิเจนท จํากัด, วรัยพร พิพิธพัฒนาปราปต 

ผูเชี่ยวชาญดานบัญชีการเงินและภาษี, ดร.ภวินทธนา เจริญบุญ 

อาจารยดานการทองเที่ยวและการตลาด, ชนัตพล ลังสิทธิเสถียร 

(แจค ไรเดอร) และแขกผูมีเกียรติเขารวมการอบรม

“กัลเดอรมา” มุงพัฒนาศักยภาพความงามไทยสูเวทีระดับโลก เผยโฉมผูไดรับคัดเลือกโครงการ 

GAIN Thailand Got Trainers     ธวัชชัย บุญทวีกิจ กรรมการผูจัดการ และเภสัชกรพิรพัฒน 

ศรีวัฒนวงศ ผูอํานวยการธุรกิจความงามประเทศไทยและกลุมประเทศอาเซียน บริษัท กัลเดอรมา 

(ประเทศไทย) ประกาศผลผูไดรับการคัดเลือกในโครงการ GAIN Thailand Got Trainers ซึ่ง

ทั้ง 3 ทาน ไดแก นพ. กันต สุวรรณรัต, นพ. เรืองฤทธิ์ ศิริพานิช, พญ. วัชลาวลี วุฒิเจริญกิจ 

โดยมี ศ.พญ. รังสิมา วณิชภักดีเดชา, พญ. วิไล ธนสารอักษร และ นพ. พุฒิพงศ ภูมิสุวรรณ 

มารวมเปนคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ณ หองบอลรูม โรงแรม ไฮแอท รีเจนซี่ สุขุมวิท 

ฉลองเปดสาขาแรก “โออิชิ บิซโทโระ”  นงนุช บูรณะเศรษฐกุล 

กรรมการผูจัดการ บริษัท โออิชิ กรุป รับมอบชอดอกไมแสดงความ

ยินดี จาก อิศเรศ จิราธิวัฒน Head of Food and Fashion Partner 

Management บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) เน� องใน

โอกาสฉลองเปดบริการสาขาแรก “โออิชิ บิซโทโระ” (OISHI BIZTORO) 

ภายใตแนวคิด ทางเลือกความอรอยงาย ๆ สไตลญี่ปุ นโมเดิรน 

โดยมี สุวิทย ศิริชู, กุลยา เดชชัย, จุฑาพร โลหสวัสดิ์ และ ทชล 

เศวตประสาธน มารวมงานดวย ณ เซ็นทรัลพลาซา อยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

โรงแรมแคนทารี อยุธยา รับรางวัลอุตสาหกรรมทองเท่ียวไทย คร้ังท่ี 13     ศิราภา อเนกสิทธิสิน 

ผูจัดการทั่วไป โรงแรมแคนทารี อยุธยา พรอมดวยพนักงานโรงแรมฯ รวมแสดงความยินดีที่

โรงแรมแคนทารี อยุธยา ไดรับรางวัลอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 ประจําป 2564 

รางวัลดีเดนสาขาโลเคชั่น โฮเทล จากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ณ โรงแรมแคนทารี 

อยุธยา ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงการพัฒนาคุณภาพหองพักดานความสะดวก สะอาด ปลอดภัย 

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และการบริการที่ดีเยี่ยมตามมาตรฐานของโรงแรม รวมทั้งเปนการ

การันตีสรางความมั่นใจและปลอดภัยใหกับนักทองเที่ยวทุกทานที่จะเดินทางมาทองเที่ยวที่

จังหวัดอยุธยา
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14 บทความ-ต่างประเทศ

‘บลิงเคน’เป่าหูอาเซียนต้านจีน
แผ่นดินไหวขนาด 7.3 เขย่าอินโดนีเซีย 

จาการ์ตา • รายงานรอยเตอร์และเอเอฟพีกล่าวว่า เกิดแผ่น                                                                            

ดินไหวในภาคตะวันออกของอินโดนีเซียเมื่อเวลา 10.20 น. ของ

วันอังคารที่ 14 ธันวาคมตามเวลาของไทย สำานักงานสำารวจ

ทางธรณีวิทยาสหรัฐระบุแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวมีขนาด 

7.3 ศูนย์กลางเกิดที่ความลึก 18.5 กิโลเมตรในทะเลฟลอเรส 

อยู่ห่างทางทิศเหนือ 100 กม.ของเมืองเมาเมเร บนเกาะ

ฟลอเรสของจังหวัดนูซาเต็งการาตะวันออก อัลฟอน ฮาดา เบ

ตัน ผู้อำานวยการสำานักงานบรรเทาภัยพิบัติฟลอเรสตะวันออก

กล่าวว่ายังไม่มีรายงานความเสียหายรุนแรงหรือผู้เสียชีวิตใน

พื้นที่ แต่แรงสั่นสะเทือนเกิดนานหลายนาที และผู้คนพากัน

วิ่งหนีออกจากบ้านเรือนมาอยู่บนถนน ทางการอินโดนีเซีย

กล่าวเตือนว่า แม้จะยังไม่มีรายงานความสูญเสีย แต่ยังต้อง

เฝ้าระวัง เนื่องจากมีอาฟเตอร์ช็อกอีกหลายครั้งหลังแผ่นดิน

ไหวครั้งแรก รวมถึงอาฟเตอร์ช็อกขนาด 5.6 ที่เมืองลารันตู

กา สำานักงานภัยพิบัติแห่งชาติเผยในแถลงการณ์ว่า มีคนบาด

เจ็บ 1 คนที่เมืองมังกาไร จังหวัดนูซาเต็งการาตะวันออก และ

มีโรงเรียนแห่งหนึ่งได้รับความเสียหายที่เกาะเซลาวาร์

‘ดูเตร์เต’ ถอนตัวลงเลือกตั้ง ส.ว.ปีหน้า

มะนิลา • เอเอฟพีรายงานว่า ประธานาธิบดีโรดริโก ดูเตร์                                                                                        

วัย 76 ปี ของฟิลิปปินส์ ถอนตัวจากการลงสมัครเลือกตั้งวุฒิ                                                                                  

สมาชิกแล้วเมื่อวันอังคารที่ 14 ธันวาคม หลังเขายื่นสมัครก่อน

เส้นตายไม่นาน เจมส์ ฮีเมเนซ โฆษกคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ฟิลิปปินส์ โพสต์ทางทวิตเตอร์เมื่อวันอังคาร ว่าประธานาธิบดี

ดูเตร์เตยื่นถอนตัวจากการลงเลือกตั้งวุฒิสมาชิก ด้านการ์ โล 

โนกราเลส โฆษกของดูเตร์เต แถลงว่า ประธานาธิบดีตัดสิน

ใจถอนตัวจากการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในเดือนพฤษภาคมปีหน้า 

เพื่อจะมีสมาธิที่ดีขึ้นในการแก้ปัญหาการระบาดของโควิด-19 

ของรัฐบาล และสร้างความมั่นใจว่าการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในปี

หน้าว่าจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสงบ หลังจากดำารง

ตำาแหน่งการเมืองมากว่า 40 ปี ประธานาธิบดีมีแผนจะวางมือ

ทางการเมืองและให้เวลากับครอบครัวมากขึ้นหลังหมดวาระ

การดำารงตำาแหน่งในเดือนมิถุนายน 2565 ตอนแรกดูเตร์เต

บอกว่าเขาจะลงเลือกตั้งรองประธานาธิบดี แต่ต่อมาเปลี่ยนใจ

ลงชิงเก้าอี้วุฒิสมาชิก ขณะที่ซาราลูกสาวของเขาลงเลือกตั้ง

รองประธานาธิบดี และเซบาสเตียนลูกชายของเขาลงเลือกตั้ง

นายกเทศมนตรีเมืองดาเวาบ้านเกิดของดูเตร์เต

รถลอบขนผู้อพยพชนบ้านในฮังการีดับ 7 ศพ

บูดาเปสต์ • รอยเตอร์รายงานว่าตำารวจฮังการีเผยกับสำานัก

ข่าวเอ็มทีไอเมื่อวันอังคารที่ 14 ธันวาคมว่า รถยนต์ทะเบียน

เซอร์เบียที่ผู้ โดยสารเป็นผู้อพยพ 10 คน เร่งเครื่องหนีด่านตำา                                                                              

รวจที่หมู่บ้านโมราฮาลอมใกล้ชายแดนเซอร์เบีย แต่เกิดอุบัติ 

เหตุพุ่งชนบ้านหลังหนึ่งจนรถพลิกคว่ำา ทำาให้มีผู้เสียชีวิต 7 ศพ 

และบาดเจ็บ 4 คน รถคันนี้กำาลังมุ่งหน้าไปเมืองเซเกด ตำารวจ

ควบคุมตัวคนขับรถที่ได้รับบาดเจ็บ ตั้งข้อหาค้ามนุษย์และขับ

รถโดยประมาททำาให้ผู้อื่นเสียชีวิตหลายคน.

จาการ์ตา • แอนโทนี บลิงเคน รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐ ประ

เดิมทริปอาเซียนที่อินโดนีเซีย กล่าวสุนทรพจน์ถล่มจีนชุดใหญ่ ระบุ

ทั่วภูมิภาคอินโด-แปซิฟิกกังวลและต้องการให้จีนเปลี่ยน “พฤติกรรม

ก้าวร้าว” ชี้สหรัฐจะร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อปกป้องระเบียบโลกที่อิง

อยู่บนกฎกติกา 

รายงานเอเอฟพีและรอย                                                 

เตอร์เมื่อวันอังคารท่ี 14 ธันวาคม 

2564 กล่าวว่า แอนโทนี บลิง

เคน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การต่างประเทศสหรัฐ มาเยือน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เป็นครั้งแรกนับแต่รับตำาแหน่ง

ในรัฐบาลของประธานาธิบดีโจ                               

ไบเดน ที่กำาลังพยายามตั้งต้น

ความสัมพันธ์ใหม่อีกครั้ง และ

ตอกย้ำาอิทธิพลของสหรัฐในเอ 

เชียหลังจากความป่ันป่วนและคาด

คะเนไม่ได้ในยุคสมัยของโดนัลด์ 

ทรัมป์

อินโดนีเซียเป็นประเทศ

แรกจากกำาหนดการเยือน 3 ประ                                             

เทศ ซ่ึงรวมถึงไทยและมาเลเซีย

ในการกล่าวสุนทรพจน์ท่ีมหา                                                

วิทยาลัยอินโดนีเซียเม่ือวันอัง                                                    

คาร บลิงเคนเปิดเผยถึงแนวทาง

ของสหรัฐในภูมิภาคอินโด-แปซิ                                                 

ฟิกว่ารัฐบาลสหรัฐจะทำางานร่วม

กับชาติพันธมิตรและหุ้นส่วน 

เพื่อ “ปกป้องระเบียบท่ีต้ังอยู่บน

กฎกติกา” และว่าประเทศต่างๆ 

ควรมีสิทธ์ิท่ีจะ “เลือกเส้นทาง

ของตนเอง” โดยปราศจากการ

บีบบังคับและข่มขู่ ซึ่งเป็นการ

เหน็บจีนกลายๆ 

“น่ันเป็นเหตุผลท่ีมีความ

กังวลกันอย่างมาก ต้ังแต่เอเชีย

ตะวันออกเฉียงเหนือจนถึงเอ                                 

เชียตะวันออกเฉียงใต้ และต้ังแต่

แม่น้ำาโขงไปจนถึงหมู่เกาะแปซิ                              

ฟิก เก่ียวกับการกระทำาท่ีก้าวร้าว                          

ของจีน” บลิงเคนกล่าว พร้อม

กับยกตัวอย่างเรื่องการอ้างสิทธ์ิ

ของจีนเหนือน่านน้ำาสากล, การ

บิดเบือนตลาดเปิดผ่านการให้เงิน

อุดหนุนบริษัทท่ีดำาเนินการโดยรัฐ 

ปฏิเสธการส่งออกหรือเพิกถอนข้อ

ตกลงสำาหรับประเทศท่ีจีนไม่เห็น

ด้วยกับนโยบาย “ประเทศต่างๆ 

ทั่วภูมิภาคต้องการให้เปลี่ยน

พฤติกรรมนี้ เราก็เช่นกัน” 

รัฐมนตรีสหรัฐเสริมด้วย                                                  

ว่า สหรัฐมุ่งม่ันท่ีจะรับประกัน

เสรีภาพในการเดินเรือในทะเล 

จีนใต้ และว่าการกระทำาของจีน

ท่ีน่ีคุกคามการเคลื่อนไหวทางการ

ค้าท่ีมีมูลค่ามากกว่า 3 ล้านล้าน

ดอลลาร์ทุกปี

เขากล่าวว่า รัฐบาลสหรัฐ                                                    

จะกระชับความสัมพันธ์กับพันธ 

มิตรตามสนธิสัญญา เช่น ญ่ีปุ่น, 

เกาหลีใต้, ไทย และฟิลิปปินส์ 

และเสริมสร้างขีดความสามารถ

ในการป้องกันและข่าวกรองกับ

หุ้นส่วนในอินโด-แปซิฟิก รวม

ไปถึงปกป้องอินเทอร์เน็ตที่เปิด

กว้างและปลอดภัย

กระน้ันบลิงเคนย้ำาว่า น่ี

ไม่ใช่การแข่งขันระหว่างภูมิภาค

ท่ีมีสหรัฐเป็นศูนย์กลาง หรือภูมิ 

ภาคท่ีมีจีนเป็นศูนย์กลาง แต่เป็น

อินโด-แปซิฟิกท่ีเป็นภูมิภาคของ

ตนเอง สหรัฐต้องการหลีกเล่ียง

ความขัดแย้งท่ีน่ี

บลิงเคนกล่าวถึงไต้หวัน

ด้วย โดยบอกว่าสหรัฐต้องการ

ทำาให้แน่ใจใน “สันติภาพและ

เสถียรภาพในช่องแคบไต้หวัน” 

รัฐบาลสหรัฐในยุคของ

ประธานาธิบดีไบเดนยังมุ่งมั่น

จะสร้างกรอบเศรษฐกิจอินโด-

แปซิฟิกที่ครอบคลุมขึ้นมาใหม่ 

และต้องการเสริมสร้างความ

เป็นพันธมิตรทางทหารในภูมิ 

ภาคนี้

ส่วนประเด็นเมียนมา ซ่ึง

รัฐบาลสหรัฐใช้คำาเรียกช่ือแบบ

เก่าว่าพม่า บลิงเคนย้ำาว่าสหรัฐ

จะกดดันให้พม่า “ยุติการใช้ความ

รุนแรง, ปล่อยผู้ท่ีถูกคุมขังอย่าง

ไม่ยุติธรรมทุกคน, อนุญาตให้เข้า

ถึงได้ โดยไม่จำากัด และร้ือฟ้ืน

เส้นทางสู่ประชาธิปไตยท่ีครอบ                                                       

คลุมของพม่า”.

ปักก่ิง • มณฑลเจ้อเจียงศูนย์ 

กลางการผลิตและส่งออกท่ีสำา 

คัญของจีน ควบคุมการระบาด

ของโควิด-19 ด้วยการกักตัวประ 

ชาชนราว 500,000 คน และ

โรงงานหลายแห่งหยุดการผลิต

สำานักข่าวเอเอฟพีและรอย

เตอร์รายงานว่า มณฑลเจ้อเจียง                                                       

ศูนย์กลางอุตสาหกรรมสำาคัญ

และการส่งออกทางชายฝั่งตะ 

วันออกของจีน มีรายงานผู้ติด

เช้ือไวรัสโคโรนาเม่ือวันอังคารที่ 

14 ธันวาคม 44 ราย จากผู้ติด                                              

เชื้อในประเทศทั้งหมด 51 ราย 

ทำาให้ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่

พบในมณฑลแห่งนี้ตั้งแต่ปลาย

สัปดาห์ที่แล้วเกือบ 200 ราย

แม้จำานวนผู้ติดเช้ือรายใหม่

ท่ีพบในจีนนับว่าเป็นตัวเลขท่ีน้อย                                                 

มากเมื่อเทียบกับอีกหลายประ 

เทศ แต่เจ้าหน้าที่มณฑลเจ้อ

เจียงมีคำาส่ังให้ตรวจหาผู้ติดเช้ือ

อย่างรวดเร็วกับประชากรจำานวน

มากและมีแผนท่ีจะล็อกดาวน์ 

เพราะมีความกังวลสูงกับการระ  

บาดครั้งใหม่ เนื่องจากใกล้ถึง

โอลิมปิกฤดูหนาวท่ีกรุงปักก่ิงเป็น

เจ้าภาพในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า 

เอเอฟพีรายงานว่า เจ้า

หน้าที่เผยว่ามีคำาสั่งกักตัวประ 

ชาชนมากกว่า 540,000 คน 

ในมณฑลเจ้อเจียง ขณะที่รอย

เตอร์รายงานการเผยของเจ้าหน้า                                                   

ท่ีสาธารณสุขมณฑลเจ้อเจียงเมื่อ

วันจันทร์ว่า มีผู้ต้องกักตัวใน

สถานท่ีกักตัวกลางของรัฐบาล

มากกว่า 50,000 คน และเกือบ 

500,000 คน ต้องได้รับการติด 

ตามสภาวะสุขภาพ มณฑลแห่ง

นี้มีประชากร 64.6 ล้านคน 

เมื่อวันจันทร์ สื่อจีนราย 

งานพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สาย

พันธุ์ โอมิครอนรายแรกที่เมือง

เทียนจินทางเหนือของประเทศ 

ในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา                               

โรงงานหลายแห่งระงับการผลิต 

ในหลายอำาเภอของเมืองหนิงโป

ที่เป็นเมืองท่าหลักของมณฑล

และเมืองเส้าซิงที่อยู่ติดกัน 

ทางการอำาเภอเจิ้นไห่ใน

เมืองหนิงโป ซ่ึงเป็นฐานการผลิต

อุตสาหกรรมปิโตรเคมี แถลงว่า 

บริษัททุกแห่งที่ ไม่เกี่ยวข้องกับ

การควบคุมไวรัสหรือไม่มีความ

จำาเป็นอย่างมากต่อสาธารณะ 

จะต้องปิดกิจการ และโรงงาน

ปิโตรเคมีจะลดกำาลังการผลิต

บริษัทในตลาดหลักทรัพย์

หลายแห่งในเมืองหางโจว เมือง

เอกของมณฑลเจ้อเจียงแถลงว่า

จะระงับการผลิต

ข้อมูลจากเว็บไซต์ Vari 

Flight ที่ติดตามเที่ยวบินทั่วโลก 

พบว่าเที่ยวบินหลายร้อยเที่ยวที่

จะบินออกจากเมืองหางโจว มี

การยกเลิกเที่ยวบินเมื่อวันอัง 

คาร

ที่เมืองเวินโจวและเมือง

อี้อู แม้ยังไม่มีรายงานพบผู้ติด

เช้ือ มีคำาส่ังปิดสถานบันเทิงต่างๆ 

เช่น บาร์, โรงเล่นหมากรุกและ

ไพ่นกกระจอก.

‘เจ้อเจียง’กักตัว5แสน-หยุดผลิตคุมโควิด

เยือนอินโดฯ • แอนโทนี บลิงเคน รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐใช้ข้อศอกชนกับเรตโน มาร์ซูดี รัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซีย ระหว่าง

เข้าหารือที่กระทรวงต่างประเทศอินโดนีเซียในกรุงจาการ์ตา เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 

บลิงเคนมาไทยกับความหมาย

เชิงยุทธศาสตร์ของวอชิงตัน

นนี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ แอนโทนี     

บลิงเคน มาเยือนไทยอย่างเป็นทางการหลังจาก

ประกาศจุดยืนวอชิงตันต่อภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก 

เพื่อประทับตรา “สหรัฐฯ กลับมาแล้ว” ให้เป็นที่รับรู้กัน

ไปทั่ว

มาพร้อมกับ “กรอบเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิก” หรือ 

Indo-Pacific Economic Framework ที่อเมริกาตั้งขึ้นใหม่

เพราะอเมริกาประกาศแล้วว่าจะไม่กลับไป CPTPP 

แต่จะสร้างกลไกความร่วมมือที่มีลักษณะที่แปลกแตกต่าง

ออกไปจาก “ข้อตกลงการค้า” ปกติ

แต่เป็นการตกลงแบบหลวมๆ ที่เขาจะชวนให้ไทย

เข้าร่วมด้วยพร้อมๆ กับมาเลเซียและเวียดนาม

รัฐมนตรีพาณิชย์ของสหรัฐฯ จีนา ไรมอนโด บอกว่า 

3 ประเทศอาเซียนนี้เป็นเศรษฐกิจเกิดใหม่ หรือ emerging 

economies ซึ่งจะเข้าร่วมในข้อตกลงใหม่นี้กับญี่ปุ่น, 

สิงคโปร์, ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ โดยอาจจะมีการทำา

พิธีลงนามกันอย่างเป็นทางการในไตรมาสแรกของปีหน้า

เป็นจังหวะเวลาใกล้ๆ กับช่วงที่ประธานาธิบดีโจ ไบ

เดน ประชุมสุดยอดกับผู้นำาอาเซียนเช่นกัน

ครั้งนี้เขาไม่ลืมประเทศไทย เพราะคงได้รับรู้ถึง

เสียงรำาพึงรำาพันน้อยใจจากไทยในหลายกรณี เช่น ไทย

ไม่ได้รับเชิญเข้าร่วม 111 ประเทศ ในการประชุมสุดยอด

ประชาธิปไตย 9-10 ธันวาคมที่ผ่านมา และรัฐมนตรี

พาณิชย์คนนี้มาเยือนเอเชียเดือนที่แล้วก็ไม่ได้แวะไทย ไป

ญี่ปุ่น สิงคโปร์และมาเลเซีย

“กรอบเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิก” ที่ว่านี้จะไม่ใช่เรื่อง

ค้าขายเป็นหลัก แต่จะเน้นเรื่องการประสานเรื่อง supply 

chains หรือห่วงโซ่อุปทานที่ถูกกระทบจากโควิด-19 กับเรื่อง 

export controls หรือการควบคุมการส่งออก

ประเด็นน้ียังไม่มีความชัดเจนนักว่าหมายถึงอะไร เพราะคน

อื่นเขาพูดถึงเรื่องส่งเสริมการส่งออกด้วยการลดภาษีให้เหลือศูนย์

แต่กรอบความร่วมมือใหม่จะ “ควบคุมการส่งออก” ให้

เกิดประโยชน์ระหว่างกันอย่างไรเป็นเรื่องที่ต้องติดตามราย

ละเอียดกัน

ที่น่าสนใจสำาหรับผมคือ อีกหัวข้อหนึ่งที่จะอยู่ในกรอบนี้

นั่นคือ “มาตรฐานของปัญญาประดิษฐ์” หรือ standards for 

artificial intelligence

สังเกตไหมว่าสหรัฐฯ มีความกังวลที่จีนมีการพัฒนา AI 

ไปได้รวดเร็วจนสามารถท้าทายความเป็นเบอร์ 1 ของสหรัฐฯ 

ในเรื่องนี้แล้ว จึงเห็นได้ชัดว่าเขาต้องการจะยกเอาเรื่องนี้เป็น

หนึ่งในมาตรการของความร่วมมือกับมิตรประเทศ

หากไทยเราเกาะติดเรื่องนี้ให้ดี เราจะได้ปรับตัวให้ทัน

กับสิ่งที่จีนและสหรัฐฯ กำาลังแข่งกันอยู่อย่างร้อนแรง

ส่วน รมต.บลิงเคนที่มาถึงไทยวันนี้ ไปที่เมืองลิเวอร์พูล

ของอังกฤษมาก่อน

ท่ีน่ันเขาร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีของประเทศสมาชิกกลุ่ม 

G-7 ก่อนท่ีจะเดินทางต่อไปยังอินโดนีเซีย มาเลเซีย และมาไทย 

ก่อนจะจบลงด้วยการเยือนรัฐฮาวายในวันท่ี 17 ธันวาคม 

ในการประชุมระดับรัฐมนตรีของกลุ่ม G-7 ที่อังกฤษนั้น 

รัฐมนตรีต่างประเทศของสมาคมอาเซียนได้รับเชิญให้เข้าร่วม

การประชุมด้วยเป็นครั้งแรก 

บลิงเคนได้พบหารือกับรัฐมนตรีของอาเซียนเป็นราย

ประเทศ ก่อนที่จะเดินทางเยือน 3 ประเทศอาเซียน

ไม่ต้องสงสัยว่าหัวข้อของการหารือในประเทศไทยก็ต้อง

มีประเด็นความท้าทายต่างๆ ร่วมกัน เช่น การระบาดของโค

วิด-19 ปัญหาห่วงโซ่อุปทานโลก วิกฤตภาวะโลกร้อน และ

การสนับสนุนเสรีภาพในด้านต่างๆ ของภูมิภาคนี้

บลิงเคนจะได้เข้าพบนายกฯ ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

นายกรัฐมนตรีและรองนายกฯ กับรัฐมนตรีต่างประเทศ 

ดอน ปรมัตถ์วินัย รวมถึงมีกำาหนดรับประทานอาหารกับ

ภาคเอกชนของไทยด้วย

เพราะเขาเห็นความสำาคัญของเอกชนในการให้ภาค

เอกชนเข้ามาร่วมในหลายๆ มิติของความร่วมมือมากขึ้น

ก่อนหน้านี้ นายโฮเซ เฟอร์นันเดซ รองนายกรัฐมน 

ตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ฝ่ายการเติบโตทาง

เศรษฐกิจ พลังงานและสิ่งแวดล้อม บอกว่า ภูมิภาคอินโด-

แปซิฟิก คือส่วนสำาคัญของเศรษฐกิจสหรัฐฯ 

เพราะไม่ใช่แค่ภูมิภาคนี้มีประชากรมากกว่าครึ่งหนึ่ง

ของประชากรโลก และมีสัดส่วนของจีดีพีราว 60% ของจี

ดีพีโลกเท่านั้น 

แต่ยังเป็นตลาดใหญ่ที่สุด 7 แห่งใน 15 แห่งสำาหรับ

สินค้าส่งออกจากสหรัฐฯ ขณะที่มูลค่าการซื้อขายสินค้า

ระหว่างอเมริกากับอินโด-แปซิฟิก อยู่ที่ระดับมากกว่า 1.75 

ล้านล้านดอลลาร์

ที่สหรัฐฯ ต้องออกแบบความร่วมมือเรื่องนี้

ใหม่ เพราะภูมิภาคนี้มีข้อตกลง RCEP (Regional 

Comprehensive Economic Partnership) และ CPTPP 

(Comprehensive and Progressive Agreement for 

Trans-Pacific Partnership) 

อเมริกาไม่อยู่ใน 2 กลุ่มเขตการค้าเสรีระดับโลก 

และเมื่อไม่กลับเข้ามาใน CPTPP แล้ว วอชิงตันก็ต้องคิด

หาทางสร้างกลไกใหม่เพื่อรักษาอิทธิพลของตนในการคาน

อำานาจกับปักกิ่ง

น่าสังเกตเช่นกันว่า การเยือนอาเซียนของ รมต.บลิง

เคน มีขึ้นในโอกาสครบรอบ 30 ปี การเจรจาอาเซียน-จีน 

(ASEAN-China dialogue) 

อาเซียนและจีนมีแถลงการณ์ร่วมกัน ประกาศ

ความเป็น “พันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์แบบครอบคลุม” หรือ 

comprehensive strategic partnership ทั้งทางด้านความ

มั่นคง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม

นอกจากนี้ยังจะร่วมกันทำาให้ภูมิภาคอาเซียน “ปลอด

อาวุธนิวเคลียร์และอาวุธอำานาจทำาลายล้างสูงอื่นๆ” ภาย

ใต้ยุทธศาสตร์ Southeast Asia Nuclear Weapons Free 

Zone (SEANWFZ) อีกด้วย

ปฏิเสธไม่ได้ว่าการรวมตัวของ SEANWFZ คือการ

ตอบโต้ต่อข้อตกลงความร่วมมือไตรภาคีด้านการทหาร

ระหว่างออสเตรเลีย อังกฤษ และสหรัฐฯ หรือ AUKUS ซึ่ง

มีเป้าหมายต้านทานอำานาจจีนในภูมิภาคนี้อย่างชัดเจน

ดังนั้นการมาเยือนของบลิงเคนจึงมีความหมาย

มากกว่าแค่เรื่อง “ต่างประเทศ” แต่เป็นการมาสำาทับว่า

อเมริกาจะกลับมาคึกคักในย่านนี้อย่างแน่นอน.

กาแฟดำ

วั
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เพลิงไหม้โกดังเก็บที่นอนคลองด่าน

สมุทรปราการ • เมื่อเวลา 01.00 น. วันที่ 14 ธ.ค.64 พ.ต.ต.ธน

พล จันทกลิ่น สว.(สอบสวน) สภ.คลองด่าน จ.สมุทรปราการ  รับ

แจ้งเหตุเพลิงไหม้ โกดังเก็บที่นอนเก่าภายในซอยชัยรัตน์ผ้าเบรก 

ม.5 ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ หลังรับแจ้งจึงพร้อม

ด้วยรถดับเพลิงเทศบาลคลองด่านและเทศบาลใกล้เคียงกว่า 20 

คัน รุดไปที่เกิดเหตุซึ่งเป็นโกดังและลานโล่งใช้สำาหรับเก็บที่นอน

เก่า ฟองน้ำา และโฟมที่ใช้สำาหรับผลิตที่นอน โดยเพลิงกำาลังลุก

ไหม้กองวัสดุที่ใช้ผลิตที่นอน เปลวเพลิงแดงฉานควันไฟพวยพุ่ง

ขึ้นท้องฟ้า  เจ้าหน้าที่ระดมฉีดน้ำาสกัดเพลิงอย่างเร่งด่วน แต่เป็น

ไปด้วยความยากลำาบากเนื่องจากมีวัสดุท่ีเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี

เป็นจำานวนมาก ประกอบกับขณะเกิดเหตุมีกระแสลมแรง เพลิง

ได้ลามไปไหม้บ้านเรือนประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงจำานวน 1 หลัง  

เจ้าหน้าที่ระดมฉีดน้ำาอยู่นานกว่า 2 ชั่วโมงจึงสามารถควบคุม

เพลิงเอาไว้ได้ จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบโกดังที่เก็บที่นอน

และวัสดุผลิตที่นอนเสียหายท้ังหลัง และรถยนต์น่ังส่วนบุคคล

ถูกเผาเสียหาย 2 คัน รวมถึงบ้านเรือนประชาชนอีก 1 หลังคา

เรือน ส่วนค่าเสียหายยังไม่สามารถประเมินราคาได้  เบื้องต้น

เจ้าหน้าที่ยังไม่ทราบสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้ ต้องรอเจ้า

หน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุก่อน

อำานาจเจริญดุยิงเจาะขมับหนุ่มเจ้าถิ่นดับ  

อำานาจเจริญ • เมื่อเวลา 03.30 น. วันที่ 14 ธ.ค.64 ตำารวจ  

สภ.เมืองอำานาจเจริญ รับแจ้งจากโรงพยาบาลอำานาจเจริญว่า  

มีชายไทยถูกอาวุธปืนยิงมารักษาตัวและเสียชีวิตในห้องผู้ป่วย

ฉุกเฉิน ให้มาร่วมชันสูตรพลิกศพด้วย จากนั้นได้รายงานให้ผู้

บังคับบัญชาทราบตามลำาดับชั้น แล้วเดินทางไปที่ห้องผู้ป่วย

ฉุกเฉินโรงพยาบาลอำานาจเจริญ พร้อมประสานเจ้าหน้าที่สมาคม

กู้ภัยอำานาจเจริญเพื่อพิมพ์ลายนิ้วมือผู้เสียชีวิต และเจ้าหน้าที่ผู้

เกี่ยวข้องจำานวนหนึ่งร่วมชันสูตรพลิกศพ ทราบชื่อผู้ตายคือ นาย

สนิท (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 35 ปี อยู่บ้านเลขที่ 33 หมู่ที่ 11 

บ้านดงสวาง ต.โนนโพธิ์ อ.เมืองอำานาจเจริญ สภาพศพถูกอาวุธ

ปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยิงเข้าที่ขมับ 1 นัด โดยมีคราบเลือด

แห้งเกรอะกรังแดงฉานไปทั่วส่งกลิ่นคาวคุ้ง สาเหตุการเสียชีวิต

ถูกอาวุธปืนยิงเข้าจุดสำาคัญ ทำาให้เสียชีวิต มีรายงานว่าเมื่อคืน

วันที่ 13 ธ.ค.64 ได้มีการแสดงหมอลำาซิ่งในหมู่บ้านดงสวาง และ

มีวัยรุ่นทั้งต่างหมู่บ้านและในหมู่บ้านหลายกลุ่มเข้ามาร่วมงาน

กันมาก จนมีการกระทบกระท่ังและเกิดการทะเลาะวิวาทเป็น 

ระยะๆ ทำาให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องต้องสั่งหยุดการแสดงและปิด

งานทันที จากนั้นกลุ่มของผู้เสียชีวิตได้นัดกลุ่มคู่อริมาเคลียร์ปัญหา 

คาดว่าอาจตกลงกันไม่ได้จึงถูกกลุ่มคู่อริยิงด้วยอาวุธปืนเข้าขมับ 

ซึ่งตำารวจพอจะรู้ตัวมือปืนรายนี้แล้ว กำาลังเร่งติดตามจับกุมและ

จะสามารถนำาตัวมาดำาเนินคดีตามกฎหมายได้ในเร็วๆ นี้

หลังปีใหม่

ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. 

รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศ 

ไทยว่า พบผู้ติดเช้ือรายใหม่ 2,862 ราย เป็นการ

ติดเช้ือในประเทศ 2,826 ราย จากระบบเฝ้า

ระวังและระบบบริการ 2,799 ราย ค้นหาเชิง

รุก 27 ราย เรือนจำา 17 ราย เดินทางมาจากต่าง

ประเทศ 19 ราย หายป่วยเพ่ิม 4,818 ราย อยู่

ระหว่างรักษา 47,531 ราย อาการหนัก 1,039 

ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 296 ราย เสียชีวิตเพ่ิม 

37 ราย เป็นชาย 22 ราย หญิง 14 ราย เป็นผู้

เสียชีวิตท่ีมีอายุ 60 ปีข้ึนไป 27 ราย มีโรคเร้ือรัง 

8 ราย ผู้เสียชีวิตมากสุดใน กทม. 12 ราย 

สำาหรับ 10 อันดับจังหวัดผู้ติดเช้ือสะสม

มากท่ีสุด กทม. 570 ราย, นครศรีธรรมราช 

225 ราย, ชลบุรี 136 ราย, สงขลา 119 ราย, 

สุราษฎร์ธานี 106 ราย, สมุทรปราการ 

102 ราย, เชียงใหม่ 93 ราย, ตรัง 70 ราย, 

นครราชสีมา 62 ราย, กระบ่ีและนครสวรรค์ 

จังหวัดละ 61 ราย

ส่วนยอดผู้ติดเช้ือสะสม 2,174,906 ราย 

ยอดหายป่วยสะสม 2,106,144 ราย ยอดผู้ 

เสียชีวิตสะสม 21,231 ราย ยอดผู้ได้รับวัคซีน

ของประเทศไทยเมื่อวันท่ี 13 ธ.ค. เพ่ิมเติม  

250,737 โดส รวมยอดฉีดวัคซีนสะสมต้ังแต่วัน

ท่ี 28 ก.พ. ท้ังส้ิน 97,653,854 โดส ขณะท่ีสถาน 

การณ์โลกมียอดผู้ติดเช้ือสะสม 271,067,467 

ราย เสียชีวิตสะสม 5,328,132 ราย

ท่ีทำาเนียบรัฐบาล นายธนกร วังบุญ 

คงชนะ โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี ตอบ

คำาถามตามท่ี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม มอบหมาย กรณี

การประเมินสถานการณ์และการปรับเปล่ียน

มาตรการป้องกันโควิด-19 ในประเทศไทย 

หลังมีผู้ป่วยโควิดสายพันธ์ุ โอมิครอนชาว

อังกฤษเสียชีวิตว่า เรื่องดังกล่าวนายกฯ ช้ีแจง

กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และ ศบค.ได้รับ

ทราบถึงสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยู่แล้ว โดยได้

พิจารณาและติดตาม ซ่ึงขณะน้ียังไม่มีการ

เปล่ียนแปลงมาตรการอะไรจากท่ีประชุม ศบค. 

เมื่อวันท่ี 13 ธ.ค. 

“ท้ังหมดขึ้นอยู่กับทุกภาคส่วนท่ีต้อง

ร่วมมือกัน เพราะหากมีมาตรการ แต่ไม่นำาไป

สู่การปฏิบัติร่วมกัน ก็จะไม่สำาเร็จ และจะเกิด

ความเดือดร้อน จึงขอความร่วมมือมาตรการ

ปลอดภัยสำาหรับองค์กร หรือ Covid Free  

Setting รวมทั้งการปฏิบัติตามมาตรการ

ป้องกันแบบครอบจักรวาล” โฆษกประจำา

สำานักนายกฯ กล่าว

มีรายงานว่า ในการประชุมคณะรัฐ 

มนตรี (ครม.) สธ.ได้รายงานเรื่องเช้ือโควิด

สายพันธ์ุ โอมิครอนเป็นเพียงเช้ือท่ีกลายพันธ์ุ 

สามารถรักษาได้ ซ่ึง พล.อ.ประยุทธ์บอกมีสำานัก

ข่าวต่างประเทศบางแห่งระบุเช้ือดังกล่าวอาจ

จะรุนแรงได้ จึงขอให้ สธ.ไปศึกษารายละเอียด

ดังกล่าว และเร่งทำาความเข้าใจกับประชาชน 

รวมท้ังเร่งทำาความเข้าใจเรื่องการฉีดวัคซีน  

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 16.00 น. 

พล.อ.ประยุทธ์ได้หารือเร่ืองวัคซีนโควิดผ่าน

ระบบซูม ร่วมกับนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รอง

นายกรัฐมนตรีและ รมว.พลังงาน, นพ.เกียรติภูมิ 

วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, นพ.โอภาส 

การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค และ

ตัวแทนบริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) 

จำากัด ใช้เวลา 1 ชม. หลังจากก่อนหน้าน้ี ศบค.

รับทราบแผนการจัดหาวัคซีนในปี 2565 ซ่ึงจะ

มีการจัดหาวัคซีนเตรียมพร้อมในเข็มท่ี 4 ซ่ึงมี

วัคซีนของแอสตร้าเซนเนก้าด้วย

หลังปีใหม่โอมิครอนอ้ือ

ขณะท่ี นพ.สมศักด์ิ อรรฆศิลป์ อธิบดี

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า 

หลังจากพบการระบาดของโอมิครอนและใน

อังกฤษพบคนเสียชีวิต 1 คน มาตรการต่างๆ 

ในการรักษายังคงเดิม แต่ขณะน้ีได้มีการหารือ

กับภาคีเครือข่ายเตรียมพร้อมในการดูแลผู้ป่วย 

หากไทยต้องเผชิญกับโอมิครอน โดยส่วนตัว

คาดว่าไทยน่าจะเร่ิมพบผู้ป่วยโอมิครอนมากข้ึน

หลังปีใหม่ หรือในกลางเดือน ม.ค. หากพบมาก

ข้ึน ป่วยน้อยก็ยังใช้การรักษาแบบ HI

“ต้องยอมรับโอมิครอนติดง่ายและแพร่

เร็วกว่าเดลตา แม้ผลการรายงานโอมิครอน

อาจหลบภูมิคุ้มกันวัคซีน แต่การฉีดวัคซีนยัง

ช่วยลดอัตราการติดเช้ือรุนแรงได้อยู่ ส่วนเรื่อง

ของยาท้ัง Molnupiravia และ Paxlovid ยัง

ประสิทธิภาพน่าจะได้อยู่ แต่ท่ีสามารถป้องกัน

ได้ผล 100% คือ มาตรการระยะห่าง สวม

หน้ากาก และล้างมือ ช่วยป้องกันโอมิครอน

ได้แน่นอน อย่างไรก็ดี ความรุนแรงของโอมิ 

ครอนข้ึนอยู่กับจำานวนการติดเช้ือ หากมีการติด

เช้ือมากย่อมมีโอกาสท่ีจะพบคนมีความรุนแรง 

โดยอัตราป่วยคิดเป็น % เช่น ป่วย 1,000 คน 

อาจรุนแรง 5% แต่ขณะน้ีจากการติดตาม

สถานการณ์ไม่พบผู้ป่วยอาการหนักจากโอมิ 

ครอนในไอซียู” อธิบดีกรมการแพทย์ระบุ 

วันเดียวกัน นายอนุทิน ชาญวีรกูล รอง

นายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข กล่าวภาย

หลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า มี

ข่าวดีสำาหรับนักรบชุดเทาท่ีทำางานหนักตลอด

ช่วงโควิด-19 ท่ีผ่านมา ซ่ึงรัฐบาลพยายาม

หาทางตอบแทนความทุ่มเทเสียสละ โดย

ก่อนหน้าน้ี ได้ให้ค่าตอบแทนพิเศษเดือนละ  

500 บาทแล้ว รวมเป็นระยะเวลา 12 เดือน 

ล่าสุดนายกรัฐมนตรีได้อนุมัติค่าเส่ียงภัยให้ 

อสม.เพ่ิมเติมอีก 6 เดือน เดือนละ 500 บาท 

เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับนักรบชุดเทา สรุปนับ

ต้ังแต่มีโควิดระบาดพ่ีน้อง อสม.จะได้รับค่า

ตอบแทนพิเศษรวมแล้ว 18 เดือน 

“สธ.และรัฐบาล รวมท้ังนายกรัฐมนตรี 

ได้หารือร่วมกันตลอดในการสร้างขวัญกำาลังใจ

คนทำางาน พวกเราทุกคนทราบถึงความเส่ียง

ในการปฏิบัติหน้าท่ี ผมเป็นคนหน่ึงท่ีผลักดัน

การช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถ และทุก

คร้ังท่ีเสนอไปนายกฯ จะรับไปพิจารณาทันที 

เพราะท่านเห็นคุณค่าความสำาคัญของบุคลากร

สาธารณสุข และยังเคยกล่าวอีกว่าจะต้อง

ให้การดูแลแบบน้ี ไปจนถึงวันท่ีไม่มีการระบาด

ของโควิด-19 แล้ว ส่วนตัวต้องขอขอบคุณท่าน

ด้วยท่ีไม่ทอดท้ิงคนทำางาน” รองนายกฯ กล่าว

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า หลังจาก

นายกฯ เห็นชอบให้มีการจ่ายค่าตอบแทนเพื่อ

เป็นการค่าเส่ียงภัยให้ อสม. โดยมีข้อส่ังการ

ให้ สธ.ดำาเนินการตามข้ันตอนต่อไป ซ่ึง สธ.จะ

จัดทำารายละเอียดโครงการจ่ายค่าเส่ียงภัยแก่ 

อสม. เดือนละ 500 บาท ระยะเวลา 6 เดือน 

เพื่อเสนอต่อท่ีประชุม ครม. ตามข้อส่ังการของ

นายกรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้า

เพ่ิมเงิน อสม.อีก 6 เดือน

“การจ่ายค่าเส่ียงภัยให้แก่ อสม.อีก  

6 เดือนน้ี จะเพ่ิมเติมจากท่ีก่อนหน้าน้ี อสม. ได้

รับค่าตอบแทนพิเศษ เดือนละ 500 บาทแล้ว 

ระยะเวลา 12 เดือน ซ่ึงถือเป็นการมอบของ

ขวัญปีใหม่แก่พ่ีน้อง อสม.” รองโฆษกประจำา

สำานักนายกฯ กล่าว

ท่ีกระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน 

กล่าวถึงความคืบหน้าการฉีดวัคซีนโควิด-19 

ของประเทศไทยว่า ขณะน้ีอัตราการฉีดวัคซีน

ทยอยเพ่ิมข้ึนอย่างช้าๆ เนื่องจากท่ีผ่านมามีผู้

เข้ามารับวัคซีนจำานวนมากแล้ว ล่าสุด ข้อมูลท่ี

รายงานผ่านระบบหมอพร้อมวันท่ี 14 ธ.ค.2564 

จนถึงเวลา 12.30 น. สามารถฉีดได้ 140,461 

โดส สะสม 97,893,176 โดส แบ่งเป็นเข็มแรก 

50,012,231 ราย ซ่ึงเกิน 50 ล้านคนตามเป้า

หมายท่ีต้ังไว้แล้ว ส่วนเข็มท่ีสอง 43,572,451 

ราย, เข็มท่ีสาม 4,266,735 ราย และเข็มท่ีส่ี 

41,759 ราย 

นายอนุทินกล่าวว่า สธ.ยังเดินหน้าให้

บริการวัคซีนโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ท้ังผู้ท่ียังไม่

ได้รับวัคซีนเลย ผู้ท่ียังไม่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม 

รวมถึงการฉีดกระตุ้นเข็มท่ี 3 เพื่อเพ่ิมภูมิคุ้มกัน

ตามช่วงเวลาท่ีกำาหนด โดยร่นระยะเวลาให้ผู้ท่ี

ฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็ม ท้ังวัคซีนชนิด

เดียวกันหรือสูตรไขว้ ได้ฉีดเข็มกระตุ้นหลังฉีด

เข็มสองแล้ว 3 เดือน ดังน้ัน ผู้ท่ีฉีดครบ 2 เข็ม

ในช่วงเดือน ส.ค.-ก.ย. จะสามารถมารับวัคซีน

เข็มกระตุ้นได้ในเดือนธันวาคมน้ี

“ขอให้ประชาชนออกมารับวัคซีนโควิด

ให้ครบโดส เนื่องจากช่วงเทศกาลปีใหม่น้ี การ

จัดงานต่างๆ ศบค.กำาหนดให้ผู้ประกอบการ 

พนักงาน และลูกค้าท่ีจะเข้าร่วมงาน ต้องฉีด

วัคซีนโควิดครบ 2 เข็ม จึงจะสามารถเข้าร่วม

งานได้อย่างปลอดภัย” นายอนุทินกล่าว

ถามถึงมีขบวนการออกใบรับรองการฉีด

วัคซีนปลอม รองนายกฯ กล่าวว่า กรณีการออก

ใบรับรองวัคซีนท่ีไม่เป็นไปตามกระบวนการ

ท่ีถูกต้อง หรือใบวัคซีนปลอม นอกจากเป็น

อันตรายต่อตนเองและคนรอบข้างแล้ว ยังมี

ความผิดทางอาญา เพราะเป็นการกระทำาผิด

กฎหมายต้องติดคุก เราไม่น่ิงนอนใจ ได้ส่ัง

การให้กรมควบคุมโรคติดตามสืบหาข้อเท็จ

จริง  หากพบการกระทำาความผิดจริงตามข่าว

ให้ดำาเนินการทางกฎหมายให้ถึงท่ีสุด.

16 ม.ค.

“ชลน่าน” ล่ันเป็นพลังท่ีย่ิงใหญ่ ต้องได้ 253 ท่ี

น่ังข้ึนไป “วัน” เหน็บพรรษาขาดต้องไปต่อท้าย

แถวนับหน่ึงใหม่

ท่ีทำาเนียบรัฐบาล วันท่ี 14 ธันวาคม   

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำาสำานัก

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี 

(ครม.) วันท่ี 14 ธ.ค.64 ได้อนุมัติร่างพระราช

กฤษฎีกาให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร (ส.ส.) จังหวัดชุมพร เขตเลือกต้ังท่ี 1 

และจังหวัดสงขลา เขตเลือกต้ังท่ี 6 แทนตำาแหน่ง

ท่ีว่างลง พ.ศ..... เนื่องจากสมาชิกภาพ ส.ส.ของ 

นายชุมพล จุลใส ส้ินสุดลงตามรัฐธรรมนูญ 

มาตรา 101(6) ประกอบมาตรา 98(4) (6) และ

มาตรา 96(2) และสมาชิกภาพ ส.ส.ของนายถาวร 

เสนเนียม ส้ินสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101(6) 

ประกอบมาตรา 98(6) จึงต้องดำาเนินการตราพระ

ราชกฤษฎีกาเพื่อจัดให้มีการเลือกต้ังแบบแบ่งเขต

ภายใน 45 วัน นับแต่วันท่ีตำาแหน่งว่างลง คือวันท่ี 

8 ธ.ค.64  ซ่ึงจะครบ 45 วัน ในวันท่ี 21 ม.ค.65 

ท้ังน้ี เมื่อพระราชกฤษฎีกามีผลบังคับ

แล้ว จะเร่ิมกระบวนการจัดให้มีการเลือกต้ัง

ภายใน 45 วัน (ภายในวันท่ี 21 ม.ค.65) และจัด

ทำาร่างแผนการจัดการเลือกต้ัง โดยจะประกาศ

กำาหนดหน่วยเลือกต้ังและบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ

เลือกต้ังไม่น้อยกว่า 25 วันก่อนวันเลือกต้ัง 

(ภายในวันท่ี 21 ธ.ค.64) 

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการการเลือก

ต้ัง (กกต.) คาดว่าจะจัดให้มีการเลือกต้ังได้ใน

วันท่ี 16 ม.ค.65

ผู้สื่อข่าวรายงานจากท่ีประชุม ครม.ว่า 

ช่วงวาระส่ังการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

นายกรัฐมนตรี กล่าวเน้นย้ำาเก่ียวกับการให้ความ

คิดเห็นทางการเมืองว่า  “เรื่องการเมืองไม่ต้องไป

ตอบโต้อะไรมาก อะไรท่ีจบไปแล้วคือจบ ไม่ต้อง

ช้ีแจงตอบโต้กันมาก เพราะสุดท้ายมาจบท่ีผม”

นอกจากน้ี นายกฯ ยังขอบคุณพรรค

ร่วมรัฐบาล โดยระบุว่า ทุกอย่างท่ีทำาไปถือเป็น

ผลงานของรัฐบาล เพราะเราช่วยกันทำางาน 

และยังขอบคุณรัฐมนตรีท่ีให้ความร่วมมือใน

การตอบกระทู้ในสภา

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ให้

สัมภาษณ์ถึงร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่า

ด้วยการเลือกต้ัง ส.ส. และ ร่าง พ.ร.บ.ประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองของ กกต. 

จะเข้า ครม.เม่ือใดว่า ตนแจ้ง ครม.ว่าวันท่ี  

20 ธ.ค. จะเชิญ กกต.กับพรรคร่วมรัฐบาลมา

หารือกัน เพราะพรรคร่วมรัฐบาลเขามีร่างของ

เขาอยู่แล้ว แต่ไม่ตัดสิทธ์ิแต่ละพรรคท่ีจะยื่น

เสนอเพ่ิมเติม และหลังพูดคุยกันแล้วได้ความว่า

อย่างไรพรรคร่วมรัฐบาลจะเสนอร่างกฎหมาย

ของต่อสภาวันท่ี 23 ธ.ค. แต่ในส่วนของรัฐบาล

ร่างของ กกต. ยังไม่เสร็จส้ิน เพราะยังไม่ได้

ให้สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบ 

เนื่องจากเมื่อ กกต.รับฟังความเห็นประชาชน

เสร็จแล้วจะมาหารือกับพรรคร่วมอีกคร้ังวันท่ี 

20 ธ.ค. ว่าจะไกล่เกล่ียกันอย่างไร และสุดท้าย

แล้วร่างของรัฐบาลโดย กกต. จะเข้าสภาเดือน ม.ค.

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายก

รัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ   

(พปชร.) กล่าวถึงความชัดเจนการส่งผู้เลือก

ต้ังซ่อม ท่ีพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) พูดเรื่อง

มารยาททางการเมืองของพรรคร่วมรัฐบาล

ว่า เป็นเร่ืองของ พปชร.ท่ีคณะกรรมการ

บริหารพรรคต้องดูว่าอะไรท่ีเหมาะสม เพราะ

การเมืองเปิดกว้าง ส่วนท่ี ปชป.ระบุว่าอยาก

ให้เจ้าของพ้ืนท่ีเดิมได้ส่งผู้สมัครก็แล้วแต่เขา

ท่ีท่ีทำาการพรรคพลังประชารัฐ มีการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค โดย

พล.อ.ประวิตรเป็นประธานการประชุม มี

กก.บห.เข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียง  วาระ

สำาคัญคือการพิจารณาว่าจะส่งผู้สมัครรับเลือก

ต้ังซ่อม ส.ส.ชุมพร เขต 1 และ ส.ส.สงขลา เขต 

6 แทนตำาแหน่งท่ีว่าง รวมถึงการหาตัวผู้สมัคร

รับเลือกต้ังผู้ว่าฯ กทม.ด้วย 

จากน้ัน เวลา 16.30 น. ร.อ.ธรรมนัส 

พรหมเผ่า เลขาธิการพรรค กล่าวถึงการส่งผู้

สมัครรับเลือกต้ังซ่อมในพ้ืนท่ี 2 จังหวัดภาคใต้

ว่า ยังหาข้อสรุปไม่ได้ รวมท้ังการส่งผู้ว่าฯ กทม.

ยังไม่ได้ข้อสรุป ส่วนท่ีพรรค ปชป.ระบุว่าการ

ส่งเลือกต้ังซ่อมจะต้องดูมารยาททางการเมือง

น้ัน เรายังไม่มีมติชัดเจนว่าจะส่งหรือไม่ส่ง การ

ออกมาวิพากษ์วิจารณ์อะไรก็แล้วแต่ เป็นเรื่อง

ของบุคคล เราไม่วิพากษ์วิจารณ์  

ด้าน น.ส.พัชรินทร์ ซำาศิริพงษ์ ส.ส.กทม. 

โฆษกพรรค พปชร. แถลงว่า ท่ีประชุมได้

หารือถึงการพิจารณาส่งผู้สมัครเลือกต้ังซ่อม 

ส.ส.สงขลา เขต 6 และ ส.ส.ชุมพร เขต 1 แต่ยัง

ไม่ได้ข้อยุติ โดย กก.บห.จะมีการประชุมหารือ

และสรุปผลอีกคร้ังในวันอังคารท่ี 21 ธันวาคม 

ซ่ึงจะได้แจ้งให้ประชาชนได้ทราบต่อไป

เมื่อถามว่า การเลือกต้ังซ่อมท่ียังไม่มีมติ

ชัดเจนในวันน้ี เพราะยังไม่ได้ตัวผู้ลงสมัครใช่

หรือไม่ น.ส.พัชรินทร์กล่าวว่า มีหลายประเด็น 

ท้ังในส่วนของตัวผู้สมัคร ซ่ึงทาง กก.บห.จะ

ต้องมีการพิจารณาอย่างละเอียดถ่ีถ้วนอีกคร้ัง

หน่ึง และจะมีมติออกมาในวันน้ันเลย ส่วนจะ

มีการหารือกับ ปชป.ในฐานะเจ้าของพ้ืนท่ีและ

เป็นพรรคร่วมรัฐบาลก่อนหรือไม่ เป็นเรื่องของ 

กก.บห.ท่ีจะพิจารณา

ท่ีพรรคเพ่ือไทย (พท.) นพ.ชลน่าน 

ศรีแก้ว หัวหน้าพรรค, นายประเสริฐ จันทร

รวงทอง เลขาธิการพรรค และคณะแกนนำา

พรรคร่วม แถลงข่าวพร้อมกับให้การต้อนรับ

นายจาตุรนต์ ฉายแสง, นายวุฒิพงษ์ ฉายแสง, 

นางฐิติมา ฉายแสง, นายเศกสิทธ์ิ ไวยนิยม

พงศ์ พร้อมคณะ เดินทางเข้ามาสมาชิกพรรค 

พท. โดยนายจาตุรนต์กล่าวว่า ได้รับเชิญให้

กลับมาพรรคเพื่อไทยเพื่อร่วมทำางาน ต้องขอ

ขอบคุณ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างย่ิง สถานการณ์

บ้านเมืองเกิดสภาพท่ีประเทศมีปัญหามาก พบ

ว่าพรรคเพื่อไทยกำาลังจัดขบวนผนึกกำาลังจาก

ผู้มีประสบการณ์และคนรุ่นใหม่ ท่ีเข้ามาเพื่อ

ท่ีจะทำาพรรคให้เข้มแข็ง บรรลุจุดมุ่งหมายแก้

ปัญหาให้ประเทศ เพื่อทำางานเป็นอันหน่ึงอัน

เดียวกัน ผนึกฝ่ายประชาธิปไตยให้เข้มแข็ง 

เพ่ือให้ ได้รัฐบาลท่ีแก้ปัญหาให้ประชาชนได้ 

เป็นการปูทางให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตย 

แก้รัฐธรรมนูญกติกาในอนาคต 

นพ.ชลน่านกล่าวว่า นายจาตุรนต์รับคำา

เชิญมาทำางาน ไม่มีข้อต่อรอง ไม่มีเงื่อนไขใดๆ 

ส่วนตำาแหน่งอยู่ท่ีพรรคท่ีจะวางไว้ตามท่ีมอบ

หมาย นายจาตุรนต์มาร่วมงานทำาให้ภาพลักษณ์

การต่อสู้ของประชาธิปไตยเด่นชัดมากข้ึน 

นายจาตุรนต์กล่าวอีกว่า ก่อนหน้า

แม้จะเคยสร้างและทำาพรรคการเมือง แต่

ว่าเมื่อกติกาเปล่ียนไป การดำาเนินการใน

พรรคการเมืองใหม่ แม้น่าจะทำาประโยชน์ให้

บ้านเมืองได้อยู่ แต่น่าจะน้อยกว่ามาผนึกกับ

พรรคการเมืองท่ีเข้มแข็ง การเข้ามาทำางาน

ในพรรคเพื่อไทยคร้ังน้ี ไม่มีเงื่อนไข ข้อต่อรอง 

เป็นไปตามระบบพรรคการเมือง

จากน้ัน นพ.ชลน่าน ในฐานะหัวหน้า

พรรค มอบช่อดอกไม้ติดเข็มกลัดพรรคเพื่อไทย

ให้นายจาตุรนต์และคณะ เพื่อแสดงถึงการเป็น

สมาชิกพรรคเพื่อไทยอย่างสมบูรณ์   

ต่อมา นพ.ชลน่าน, นายประเสริฐ และ

คณะผู้บริหารพรรคเพื่อไทย ให้การต้อนรับพร้อม

กับแถลงข่าวต้อนรับนายสามารถ แก้วมีชัย อดีต 

ส.ส.เชียงราย พรรคเพื่อไทย ท่ีประสงค์กลับมา

ร่วมงานกลับพรรคเพื่อไทยอีกคร้ัง หลังจากไป

ร่วมงานกับพรรคไทยสร้างไทยอยู่ระยะหน่ึง

โดยนายสามารถกล่าวว่า รู้สึกอบอุ่นท่ี

ได้กลับมาบ้านท่ีเคยอยู่ ผูกพันมานาน ตนเกิด

จากไทยรักไทย อยู่มาตลอด วันน้ีเมื่อพรรคเพื่อ

ไทยได้ปรับปรุงโครงสร้างเพ่ือเป็นความหวัง 

เราจะแลนด์สไลด์เพื่อไปแก้ปัญหาให้บ้านเมือง 

ขอเป็นอีกคนท่ีช่วยสนับสนุนยืนหยัดกับพรรค

เพื่อไทย ทำาให้พรรคบรรลุเป้าหมายท่ีต้องการ 

เมื่อถามว่า ท่ีเคยไปอยู่กับพรรค 

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ มา แสดงว่าไม่

ได้ต้ังใจไปอยู่ถาวร นายสามารถกล่าวว่า ไม่

หรอก คนรู้จักกัน อยากเรียนว่าหลายพรรค 

แม้แต่นายจาตุรนต์ มีเจตนาดี เพราะยังเห็นว่า

เป็นบัตรใบเดียว เมื่อกติกาเปล่ียนแปลง ต้อง

กลับมาผนึกกำาลังกัน และอาจมีอีกหลายท่าน

ท่ีอาจจะตามมาช่วย เพื่อทำาให้พรรคเพื่อไทย

เป็นสถาบันท่ีเข้มแข็ง ต่อสู้เผด็จการ ถ้าไม่รวม

กันคงจะต่อสู้กับเขายาก  

นพ.ชลน่านกล่าวว่า ท่ีถามว่าจะมีใคร

ตามมาอีกหรือไม่ เราก็ประสานงานอยู่เรื่อยๆ 

คนท่ีมา ต่างตอบรับด้วยความเต็มใจ ในทาง

ยุทธศาสตร์ทางประชาธิปไตย ถ้าเราไม่รวมกัน 

เราสู้เขาไม่ได้จริงๆ 250 เป็นพลังท่ีย่ิงใหญ่มาก 

ดังน้ันเพื่อไทยเราต้องได้ 253 ข้ึนไป ถึงจะปิด 

250 ได้ อันน้ีเป็นเป้าหมายของเรา

จากน้ัน นพ.ชลน่านได้มอบและช่วย

สวมเส้ือแจ็กเกตพรรคเพื่อไทยและติดเข็มกลัด

ให้นายสามารถ

 ขณะท่ีนายวัน อยู่บำารุง ส.ส.กทม. พรรค

เพื่อไทย โพสต์เฟซบุ๊กว่า ยืนยันคำาเดิมนะ.. ไป

ต่อท้ายแถว พรรษาขาด ต้องนับหน่ึงใหม่. 

ไทยโพสต์ • พันเอกหญิง ศิริ

จันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพ

บก เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.64 

เวลา 09.30 น. ได้เกิดเหตุการณ์

เฮลิคอปเตอร์ฝึกแบบ 480 สังกัด

โรงเรียนการบินทหารบก ประสบ

อุบัติเหตุตกที่ อ.เมืองนครสวรรค์ 

โดยเฮลิคอปเตอร์ดังกล่าวอยู่ ใน

ระหว่างภารกิจทำาการฝึกบินหมู่

นอกที่ตั้ง ในหลักสูตรศิษย์การบิน

ทหารบก ชั้นประถม รุ่นที่  66 ออก

เดินทางจาก จ.ลพบุรี ปลายทางที่ 

จ.นครสวรรค์ โดยระหว่างเตรียม

ลงจอดที่สนามบินเกษตรได้เสีย

การควบคุม จนเกิดอุบัติเหตุทำาให้

อากาศยานเสียหาย และมีผู้เสีย

ชีวิต 2 นาย  ได้แก่ พ.ท.ปานพงษ์ 

บรรจงเปลี่ยน ตำาแหน่งครูการบิน 

โรงเรียนการบินทหารบก และ 

ส.ท.ชนากร เปี่ยมเจริญ  ตำาแหน่ง

ศิษย์การบินทหารบก รุ่นที่ 66

ขณะที่กองทัพบกได้ส่งคณะ

กรรมการสอบสวนและวิเคราะห์

สาเหตุอากาศยานอุบัติเหตุระดับ

กองทัพบก ลงพื้นที่ตรวจสอบ

เหตุการณ์และรวบรวมข้อมูลดัง

กล่าวในที่เกิดเหตุแล้ว พร้อมกัน

นี้ ได้เคลื่อนย้ายกำาลังพลที่เสียชีวิต

ไปประกอบพิธีทางศาสนา ทั้งนี้ 

เฮลิคอปเตอร์ฝึกแบบ 480 เป็น

อากาศยานที่กองทัพบกใช้ ในการ

เรียนการฝึกในหลักสูตรการบิน

และประจำาการมาตั้งแต่ปี 2555

“กองทัพบกขอแสดงความ

เสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสีย

บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ

ด้านการบิน ที่ได้ทุ่มเท เสียสละ และ

เสียชีวิตโดยฉับพลันในระหว่าง

ปฏิบัติหน้าที่ โดยกองทัพบกจะ

ดูแลจัดการด้านพิธีศพ สิทธิกำาลัง

พลและการอำานวยความสะดวก

ให้ครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่าง

ดีที่สุด พร้อมกับจะเร่งดำาเนินการ

ตรวจสอบสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิด

ขึ้นโดยเร็ว”.

ฮ.ฝึกบินทบ.ตก

ระหว่างลงจอด

ครูนักเรียนตาย

ปัตตานี • จากกรณีเกิดเหตุคน 

ร้ายลอบวางระเบิดรถไฟขบวน

ท้องถิ่น ขบวนที่ 452 สุไหงโก-

ลก-นครศรีธรรมราช ขณะกำาลัง

มุ่งหน้าเข้าพื้นที่ บ.นิคม อ.โคกโพธิ์ 

จ.ปัตตานี เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.ที่ผ่าน

มา ล่าสุด วันที่ 14 ธ.ค. การรถไฟ

แห่งประเทศไทย (รฟท.) มีมติหยุด

เดินรถสายใต้จากสถานีต้นทาง

สุไหงโก-ลกทุกขบวน ยกเว้นขบวน

รถเร็ว 171 กรุงเทพฯ-สุไหงโก-ลก 

ท่ีจะเปิดให้เดินรถมาส่งผู้ โดยสารท่ี

สถานีรถไฟสุไหงโก-ลกในวันที่ 14 

ธ.ค.เป็นเท่ียวสุดท้าย ทำาให้ตั้งแต่

วันท่ี 15 ธ.ค.เป็นต้นไป รถไฟทุก 

ขบวนจะปิดการเดินรถอย่างไม่มี

กำาหนด เพื่อหามาตรการสร้างความ

ปลอดภัยให้รถไฟและความเชื่อมั่น

ให้พนักงานรถไฟและประชาชน 

สำาหรับผู้ โดยสารที่จองตั๋วไว้แล้ว

สามารถขอรับเงินค่าโดยสารคืนได้

เต็มจำานวนที่สถานีรถไฟใกล้บ้าน

ส่วนการติดตามคนร้ายที่

ก่อเหตุนั้น เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน

สอบสวนคดีความมั่นคงระบุว่า ได้

นำาวัตถุพยานที่รวบรวมได้ในที่เกิด

เหตุส่งตรวจพิสูจน์เพื่อหาความ

เชื่อมโยงกับหลักฐานอื่นๆ ว่ามีส่วน

เกี่ยวข้องกับเหตุใดและมีใครเป็นผู้

ก่อเหตุ โดยเบื้องต้นมีรายงานจาก

สายข่าวว่า ก่อนหน้านี้พบความ

เคลื่อนไหวของนายอับดุลการิม  

สตาปอ และนายซัยฟุดดิน หะยีปู

เตะ สองแกนนำาระดับปฏิบัติการ

และมีหมายจับคดีความมั่นคง โดย

พบว่าทั้งสองมีแผนที่จะก่อเหตุใน

พื้นที่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี และเขต

รอยต่อ อ.เทพา จ.สงขลา

นอกจากน้ีมีรายงานด้วยว่า 

กลุ่มคนร้ายพยายามสร้างความ

วุ่นวายและสร้างสถานการณ์ ใน

ช่วงเวลาที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตรี จะเดินทาง

ลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ใน

วันที่ 15 ธ.ค.นี้ ทำาให้หน่วยงานฝ่าย

ความมั่นคงได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่สาม

ฝ่ายทหาร ตำารวจ ฝ่ายปกครองสนธิ

กำาลังกัน ระดมพลเพิ่มมาตรการ

เข้มงวดในการตรวจค้นยานพาหนะ

ทุกชนิดที่ ผ่านเข้าออกจุดตรวจ

ต่างๆ และเข้มงวดเส้นทางเข้าเมือง

ปัตตานี 4 มุมเมืองเป็นหลัก อีกทั้ง

มีการลาดตระเวนเส้นทางเดินรถ

ไฟ พร้อมนำาเฮลิคอปเตอร์บินลาด

ตระเวนเพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำา.

หวั่นระเบิดซ้ำาคุมเข้มบิ๊กตู่ดูงานปัตตานี

กาญจนบุรี • นายทุนหนาวแน่ 

อธิบดีธัญญาส่ัง อช.เขื่อนศรีฯ 

รื้อรีสอร์ตหรูชื่อดังมูลค่ากว่า  

30 ล้าน รุกพื้นที่ป่า 20 ไร่ หลัง

ยื้อสู้คดีมา 5 ปีไม่รอด แถมโดน

ปรับอีก 6 แสน จ่อลุยรื้อรีสอร์ต

หรูริมอ่างเก็บน้ำาอีกเพียบ 

เมื่อเวลา 10.30 น. วัน

ที่ 14 ธ.ค.64 นายนิพนธ์ จำานง

สิริศักดิ์ ผอ.สำานักบริหารพื้นที่

อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) เปิดเผย

ว่า  ตามนโยบาย “ทส.ยกกำาลัง

เอ็กซ์” ของนายวราวุธ ศิลป

อาชา  รมว.ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม (ทส.), นายจตุ

พร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง 

และนายธัญญา เนติธรรมกุล 

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์

ป่า และพันธุ์พืช ให้ดำาเนินการ

ปราบปรามขั้นเด็ดขาดนายทุน

บุกรุกป่า แล้วยึดคืนมาฟื้นฟูเป็น

ป่าธรรมชาติดังเดิม 

ทั้งนี้ นายนิพนธ์ จำานง

สิริศักดิ์, นายยุทธพงค์ ดำาศรีสุข  

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขื่อน

ศรีนครินทร์ พร้อมกำาลังเจ้าหน้าที่ 

อุทยานฯ 15 นาย ได้เข้าตรวจ

อช.เขื่อนศรีฯลุยรื้อรีสอร์ตดัง

สอบควบคุมการทุบ ร้ือถอน 

“สวนพิศตะวัน รีสอร์ท” ซึ่งมี

สิ่งปลูกสร้างบ้านพัก ร้านอาหาร

ขนาดใหญ่ จำานวน 17 รายการ 

ในพื้นที่ประมาณ 20 ไร่ ริมอ่าง

เก็บน้ำาเขื่อนศรีนครินทร์ ใน

เขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรี 

นครินทร์ จากการตรวจสอบการ

ดำาเนินการในเวลาไม่ถึง 1 เดือน 

เจ้าของรีสอร์ตดำาเนินการรื้อ

ถอนสิ่งปลูกสร้างไปได้ประมาณ 

90% แล้ว  

นายนิพนธ์เผยว่า ขอฝาก

ไปถึงบรรดานายทุนผู้ประกอบ

การ เมื่อคดีถึงที่สุดแล้วผู้กระทำา

ผิดยอมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเอง 

กรมอุทยานฯ จะได้ไม่ต้องฟ้อง

ร้องเรียกค่าดำาเนินการในการรื้อ

ถอน ส่วนทรัพย์สินและสิ่งปลูก

สร้างเจ้าของยังสามารถนำาไปใช้

ประโยชน์ต่อได้ แม้ปัจจุบันกรม

อุทยานฯ จะมีแนวทางผ่อนผัน

ให้ราษฎรอยู่อาศัยทำากินในพื้นที่

ตามมาตรา 64 แห่ง พ.ร.บ.อุทยานฯ 

2562 แต่พื้นท่ีแปลงตรวจยึด

ดำาเนินคดี และเป็นของนายทุน

ท่ีมิใช่ราษฎรในพื้นท่ี ซ่ึงเป็น

พื้นที่พิพาทมาก่อน ผู้ครอบครอง 

จะไม่ได้รับสิทธิใดๆ จากแนวทาง

ดังกล่าว 

อย่างไรก็ตาม ขณะน้ี

ยังพบว่าในพื้นท่ีอุทยานแห่ง

ชาติ เ ขื่ อนศรี นคริ นทร์ ยั งมี

แปลงตรวจยึดดำาเนินคดี บ้าน

พักตากอากาศ หรือรีสอร์ต  

อีกจำานวนหลายแปลง ซ่ึงอยู่

ระหว่างดำาเนินการในศาลปก 

ครอง ซ่ึงส่วนใหญ่ศาลมีคำา

สั่งยกฟ้อง ให้อุทยานแห่งชาติ

เขื่อนศรีนครินทร์ดำาเนินการรื้อ

ถอนรีสอร์ต บ้านพักตากอากาศ

ของนายทุนที่รุกพื้นที่อุทยานดัง

กล่าวได้  

ส่วนพื้นท่ีริมอ่างเก็บน้ำา

ท่ียึดคืนมาจำานวน 20 ไร่ จะ

เร่งฟื้นฟูสภาพป่าและพัฒนา

เป็นแหล่งกางเต็นท์ เพื่อให้

ประชาชนได้มาพักผ่อนหย่อน

ใจ ชมทัศนียภาพธรรมชาติท่ี

สวยงามริมอ่างเก็บน้ำาเขื่อน

ศรีนครินทร์ต่อไป.
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เข้มชายแดนใต้

การบริหารจัดการด้านความมั่นคงและชาย 

แดน การบรหิารจดัการนำาการดำาเนินการแก้ไข

ปัญหาสถานการณ์ โควิด-19 และการเตรียม

การภายหลังการผ่อนคลายมาตรการควบคุม

เชงิพืน้ท่ีในพ้ืนที ่รวมทัง้การตดิตามการปฏบิตัิ

ราชการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์การ

พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.)

จากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธาน

เปิดปฏิบัติการ “การขจัดความยากจนและ

พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใต้” ภายใต้

กรอบแนวทาง “1 ข้าราชการ 

ศอ.บต. 1 ครัวเรือนยากจน” และ

เป็นประธานประชุมการบูรณา

การแก้ ไขสถานการณ์ โควิด-19 

ในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนใต้ รวม

ถึงงานด้านความมั่นคงและด้าน

การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ช่วงบ่ายจะตรวจเยี่ยมการบริหาร

จัดการโครงการจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ เมืองปูทะเลโลก ณ กลุ่ม

เลี้ยงปูดำาทะล อำาเภอยะหริ่ ง 

จังหวัดปัตตานี ตามกรอบแนวคิด

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดย 

ศอ.บต.ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

กรมประมง กรมทรัพยากรทาง

ทะ เลและชาย ฝ่ั ง  และกลุ่ ม

วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรในพื้นที่ 

ในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนา

และส่งเสริมการเลี้ยงปูทะเลให้

เป็นสัตว์เศรษฐกิจชนิดใหม่ ร่วม

กับการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชาย

เลน รวมทั้งมีการพัฒนาเกษตรกร

รุ่นใหม่

ที่ศาลากลางจังหวัดยะลา 

นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วย

รัฐมนตรีประจำานายกรัฐมนตรี 

ลงพื้นที่ล่วงหน้าพร้อมคณะ เพื่อ

ประชุมเตรียมความพร้อมกับส่วน

ราชการในการรบัเรื่องราวรอ้งทกุข์

ของประชาชนและกลุ่มมวลชน

ต่างๆ ที่จะยื่นเรื่องต่อนายกฯ ใน

การลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.ยะลา 

ในวันท่ี 15 ธ.ค.นี้ พร้อมประชุม

ทางไกลกับจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ 

พทัลงุ ตรงั สตลู นราธวิาส สงขลา 

และปัตตานี เพื่อรับเรื่องร้องเรียน

ไปในคราวเดียวกัน

โดยนายเสกสกลกล่าวเปิด

การประชุม และเน้นย้ำาคำาบัญชา

จากนายกรฐัมนตร ีใหป้ฏบิตัหินา้ที่

รบัเรื่องราวรอ้งทกุขข์องประชาชน

และกลุม่มวลชนตา่งๆ ซึง่เปน็เรื่อง

ที่รัฐบาลให้ความสำาคัญและดูแล

เอาใจใส่ต่อความเดือดร้อนของ

ประชาชนทีถ่อืวา่เปน็ภารกจิสำาคญั

ของรัฐบาล โดยนายกรัฐมนตรี

กำาชับไม่ให้กีดกันกลุ่มมวลชนที่

เดือดร้อน ให้ทุกกลุ่มได้ยื่นหนังสือ

และให้รีบนำาสู่กระบวนการแก้ไข                                                 

โดยเร็วที่สุด และในครั้งนี้สำานัก 

งานปลดัสำานกันายกรฐัมนตร ีและ

ศูนย์ดำารงธรรม ได้ประสานขอ

ความร่วมมือจากหน่วยราชการ 

ทั้งในจังหวัดยะลาและจังหวัดใกล้

เคียง เพื่อร่วมลงพื้นที่รับเรื่องราว

ร้องทุกข์และรับทราบปัญหาของ

ประชาชน เพื่อบูรณาการปัญหา

ไปแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในคราว

เดียวกัน

นายเสกสกลยังกล่าวถึง

กลุ่มมวลชนทางการเมืองว่า นา

ยกฯ ลงพื้นที่เพื่อสร้างความเจริญ

ก้าวหน้าให้กับยะลา ไม่ได้มาเล่น

การเมือง จึงไม่อยากให้มีกลุ่มใดๆ 

มาขัดขวางการปฏิบัติภารกิจ  

ทั้งนี้ ภายหลังการประชุม

ได้มีกลุ่มชาวบ้านที่เดือดร้อนใน

เรื่องตา่งๆ ทยอยยื่นเรื่องถงึนายกฯ 

ผ่านนายเสกสกล เช่น ปัญหาที่ดิน

ทำากิน ซึ่งจะได้นำาไปเสนอคณะ

กรรมการแก้ไขปัญหาความเดือด

ร้อนของรัฐบาลตามขั้นตอนต่อไป

ด้านนายสมนึก พรหมเขียว 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ฝ่ายปกครอง 

เปิดเผยว่า ได้เตรียมการต้อนรับนายกฯ และ

ประชุมเรื่องคุ้มกันรักษาความปลอดภัย โดย

เฉพาะจัดแนวป้องกัน 3 ชั้น ทั้งแนวป้องกัน

ชั้นนอก แนวป้องกันชั้นกลางและชั้นใน แบ่ง

หน้าที่การทำางาน และแนวป้องกัน รปภ.ของ

นายกฯ เอง โดยปอ้งกนัอยา่งพเิศษ นอกจากนี้

เราจดัการปอ้งกนักลุม่เปา้หมาย หนว่ยราชการ 

พี่น้องประชาชนที่เตรียมต้อนรับ ทั้งนี้ เรายัง

อยู่ในชว่งสถานการณ์ โควดิอยู ่จงึต้องเขม้ตาม

มาตรการสาธารณสุขด้วย  

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เนื่องจากเมื่อวัน

ที่ 13 ธ.ค.ที่ผ่านมา เกิดเหตุคนร้ายลอบ

วางระเบิดรถไฟขบวนท้องถิ่น ขบวนที่ 452 

สุไหงโก-ลก-นครศรีธรรมราช ขณะกำาลังมุ่ง

หนา้เขา้พืน้ทีบ่า้นนคิม อำาเภอโคกโพธิ ์จงัหวัด

ปัตตานี แรงระเบิดทำาให้นายชยพล ยิ้มแก้ว 

พนักงานขับรถไฟ และพนักงานรถไฟประจำา

ขบวนรถ ได้รับบาดเจ็บ จำานวน 3 รายนั้น 

และยังมีข่าวด้วยว่า กลุ่มคนร้ายพยายามที่

จะสร้างความวุ่นวายและสร้างสถานการณ์

ในห้วงเวลาท่ีนายกรัฐมนตรีจะเดินทางลงพื้น

ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในวันท่ี 15 ธ.ค.นี้ 

จงัหวดัปตัตานจีงึได้เพิม่มาตรการเขม้งวด  เจ้า

หน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทั้ง 3 ฝ่าย นายนิพันธ์ 

บุญหลวง ผวจ.ปัตตานี, พล.ต.คมกฤช รัตน

ฉายา ผบ.ฉก.ปัตตานี และ พล.ต.ต.นรินทร์                                                                              

บูสะมัญ ผบก.ภ.จว.ปัตตานี ต่างเตรียมความ

พรอ้ม คุม้กนัเขม้ทัง้ 3 ดา้นทางบก ทางอากาศ 

และทางทะเล เจ้าหน้าที่ขับรถและเรือลาด

ตระเวนตลอดทั้งวัน 

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า นอกจากนี้

หนว่ยขา่วกรองยงัพบวา่จะมกีลุม่จะนะรกัษถ์ิน่ 

และกลุ่มเยาวชนปลดแอก กลุ่ม 3 นิ้ว อาจมี

การรวมตัวย่างเงียบๆ เพื่อเรียกร้องให้นายกฯ 

ลาออกดว้ย ซึง่ทกุฝา่ยจงึเตรยีมความพรอ้มไว้

หมดทุกด้านแล้วเช่นกัน.

พปชร.ชวด

เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ เป็นประธาน

เปิดตัว พร้อมกล่าวว่า เป็นวันที่รอคอยมา 

2 ปีเศษ นับแต่เป็นเลขาธิการพรรค รอวันที่

จะนำากรุงเทพฯ กลับมาดูแลด้วยพรรค ปชป. 

และรอคอยผู้สมัครอย่างดร.สุชัชวีร์ ก็จะนำา

ข่าวนี้ ไปบอกกับสมาชิกทั่วประเทศ ซึ่งมีผล

แน่นอนเพราะคนกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่มาจาก

ต่างจังหวัด ดังนั้นอะไรท่ีเป็นคะแนนให้กับ

พรรคก็ต้องสื่อออกไป

เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์กล่าว

ว่า อุดมการณ์และหลักการของพรรคประ 

ชาธปิตัย์ไมเ่คยเปลีย่นแปลง แตว่ธิทีำางานและ

กรอบความคิดต้องเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา ถ้า

เรามีโอกาสครั้งนี้ก็จะใช้ประสบการณ์ที่ ได้ไป

ดูมหานครมาแล้วทั่วโลก บางประเทศมีผู้นำา

มหานครไปเปน็ผูน้ำาประเทศในวนัขา้งหนา้ ซึง่

ตนจะนำาแนวคิดนั้นมาใช้ ถ้าเราได้ โอกาสใน

การเป็นผู้นำากรุงเทพฯ เราก็จะได้อนาคตของ

ผู้นำาประเทศไปด้วย เชื่อมั่นว่านายสุชัชวีร์มี

ศกัยภาพทีจ่ะเดนิไปถงึจุดนัน้ และวนัขา้งหนา้

จะได้กลับมาดูแลคนกรุงเทพฯ ได้มากกว่านี้

ปชป.หวังอยู่ในใจคนกรุงอีกครั้ง

“แม้การเลือกตั้ง ส.ส.ครั้งที่แล้วประ 

ชาธิปัตย์จะไม่ได้อยู่ในใจ แต่เชื่อว่าความเป็น

ประชาธิปัตย์ยังอยู่ ในความหวังประชาชน

ตลอดมา ผมมั่นใจว่าประชาธิปัตย์จะกลับไป

อยู่ในใจประชาชนอกีครัง้ จากการทำางานหนกั

ของพวกเรา ผมอยากทำาสถิติอีกครั้งหนึ่งว่า 

ผมเป็นเลขาธิการพรรคครั้งไหนไม่เคยแพ้ใน

ศึกเลอืกต้ัง ดังนัน้ความหวังนี้ ไมส่ามารถทำาได้

เพยีงคนใดคนหนึง่เทา่นัน้ เราตอ้งทำางานหนกั

ขึ้นให้พี่น้องประชาชนเห็นความตั้งใจจริงของ

เราทีจ่ะมาเปลีย่นกรงุเทพฯ ไปในทางทีด่ ีและ

วันหน้าถ้ามีโอกาส เราจะเปลี่ยนประเทศไทย

ด้วยกัน” นายเฉลิมชัยกล่าว

ด้านนายสุชัชวีร์กล่าวว่า เมื่อคืนนอน

หลับสนิท ตื่นเช้าออกกำาลังกายและเดินทาง

มาพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะน้องใหม่ เมื่อ

เดินเข้าบ้านใหม่ก็รู้สึกตื่นเต้น แต่รู้สึกอบอุ่น 

รูส้กึถงึพลงัของพรรคประชาธปิตัย ์รูส้กึถงึการ

เปลีย่นแปลงไม่ใชแ่คก่รงุเทพฯ แตป่ระเทศไทย

ด้วย ดังนั้นต้องส่งสัญญาณไปทั่วประเทศ ว่า 

ส.ก.ทั้ง 50 เขตต้องเป็นน้ำาหนึ่งเดียวกัน และ

สัญญาณต้องส่งให้ชัดเจนว่าถ้ากรุงเทพฯ ไม่

เปลี่ยนก็ไปไม่รอด กรุงเทพฯ เปลี่ยนประเทศ

เพราะเราทำาได้ ประชาธิปัตย์เป็นพรรคที่มี

ความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงประเทศของ

เรา เพราะเราไม่ใช่ทีมประชาธิปัตย์ แต่เป็น

ทีมเปลี่ยนอนาคต

โดยพื้นที่แรกตั้งใจจะไปคือฝั่งธนบุรี 

เพื่อเยี่ยมประชาชนในเขตบางขุนเทียน บาง

บอน บางแค และดูปัญหาน้ำาทะเลที่กัดเซาะ

ใน กทม.มากน้อยเพียงใด และทำาไมวาระน้ำา

ท่วมจึงเป็นเรื่องชี้ชะตากทม. ส่วนจะเป็นวัน

ใดนั้น ต้องประสานกับทีมงานในพื้นที่ก่อน 

ขณะที่การเปิดนโยบายจะทยอยออกมาอย่าง

ต่อเนื่อง ซ่ึงเมื่อวันที่ 13 ธ.ค.ที่ผ่านมา เป็น

เพียงการส่งสัญญาณเท่านั้นว่า กทม.ถึงเวลา

ตอ้งเปลีย่น เพราะถา้ไม่เปลีย่นอยู่ไม่ได ้พรอ้ม

ยืนยันว่าให้ความสำาคัญกับประชาชนทุกกลุ่ม 

ทกุเพศ ทกุวยั ทกุอาชพี เพราะเปน็ชว่งสำาคญั

ในการเปลี่ยนผ่านเจเนอเรชัน

ถามอีกวา่ รฐับาลสง่สญัญาณการเลอืก

ตั้งผู้ว่าฯ กทม.ช่วงกลางปี 65 เพียงพอต่อการ

ลงพื้นที่หรือไม่ นายสุชัชวีร์ กล่าวว่า หากเป็น

จรงิตามนัน้ เรามเีวลา เพราะเคยประกาศแลว้ 

1,600 ตารางเมตร เท่ากับ 1,600,000 ก้าว 

จะไปทุกเขตพร้อมกับว่าที่ผู้สมัคร ส.ก.เพื่อพบ

ประชาชน เรียนรู้ รับฟังปัญหา และหาทาง

แก้ไข ถือเป็นช่วงเวลาที่ดี ตนเตรียมตัวมา 

30 ปี สะสมความรู้และประสบการณ์ทุกด้าน 

เพราะงานผู้ว่าฯ กทม.เป็นงานที่มีลักษณะ

พิเศษ เป็นทั้งพ่อบ้านและนายช่างใหญ่ เชื่อ

ม่ันว่าถ้าประชาชนรู้จักมากขึ้นแล้ว และรู้ว่า

ทำาอะไรสำาเร็จมาแล้ว ก็จะพิจารณาให้ โอกาส

ตนเป็นผู้ว่าฯ กทม.

เมื่อถามว่า ทันทีที่เปิดตัวมีทั้งกระแส

ตอบรบัทีด่แีละมีการดสิเครดติจะตัง้รบัอยา่งไร 

นายสุชัชวีร์กล่าวว่า ตนเข้าใจเพราะชีวิต

เปลี่ยนตั้งแต่วันที่ 13 ธ.ค. และเดินเส้นทาง

สายอาสา เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ต้องเตรียม

ตัวเตรียมใจ ถือเป็นการรับน้อง ส่วนการที่

พรรคประชาธิปัตย์ ไม่มี ส.ส.ใน กทม.แม้แต่                                    

คนเดียวนั้น ตนมองว่าเรื่องการเมืองมีขึ้นมีลง

เช่นเดียวกับต่างประเทศ

ผูส้ื่อขา่วรายงานวา่ ในงานมกีารเปดิตวั

วา่ทีผู่ส้มัคร ส.ก.ทัง้ 50 เขต มีบคุคลทีน่า่สนใจ 

อาทิ นายบุญยอด สุขถิ่นไทย อดีต ส.ส.พรรค

ประชาธิปัตย์ มาเป็นผู้สมัคร ส.ก.เขตพญาไท 

ในการเลือกตั้งครั้งที่จะถึง นอกจากนี้ ยังมี

นายนภาพล จีระกุล ส.ก.เขตบางกอกน้อย ซึ่ง

เป็นบิดาของ น.ส.โฟกัส จีระกุล ดาราสาวที่

สนบัสนนุแนวคดิกลุม่เคลื่อนไหวทางการเมือง

ฝั่งตรงกันข้ามกับรัฐบาล   

วนัเดยีวกนั พล.อ.ประวติร วงษส์วุรรณ 

รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลัง

ประชารัฐ (พปชร.) กล่าวถึงการเตรียมการ

เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ว่ารัฐบาลมีหน้าที่ในการ

คัดเลือกใครก็ได้มาเป็นผู้ว่าฯ กทม.ให้ได้คนดี 

และรฐับาลทำาให้ โปรง่ใสในการเลอืกตัง้ ฉะนัน้

ใครก็ได้ที่สามารถทำางานกับรัฐบาลได้ ขอให้

เป็นคนดีแล้วกัน ส่วนการส่งผู้สมัครในนาม 

พปชร.นั้น คงต้องให้คณะกรรมการบริหาร

พรรคคิดดูก่อนว่าจะเลือกใคร ขอให้ตกผลึก

ก่อน ทั้งนี้ ยอมรับว่านายณรงค์ศักดิ์ โอสถ

ธนากร ผูว้า่ราชการจังหวดัปทมุธาน ี

มีปัญหาเรื่องคุณสมบัติ ไม่สามารถ

ลงสมัครผู้ว่าฯ กทม.ได้

ผู้สื่อข่าวถามว่า เมื่อเป็นเช่น

นีพ้รรคจะสง่ใครแทน พล.อ.ประวติร

กล่าวว่า ให้กรรมการบริหารเป็นผู้

เฟ้นหา ตอนนี้ยังไม่ได้เคาะว่าจะ

เอาใครลงสมัคร เมื่อถามย้ำาว่ายัง

ไม่ตัดสินใจที่จะไม่ส่งเลยใช่หรือไม่ 

พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า “ยังๆ”

สว่นทีพ่รรคประชาธปิตัยเ์ปดิ

ตวันายสชุชัวรีเ์ปน็วา่ทีผู่ส้มคัรผูว้า่ฯ 

กทม.นั้น ถือว่าไม่เป็นไร ใครเปิด

ก็ได้ เราสามารถทำางานได้ด้วย ใคร

มาเป็นรัฐบาลหากได้คนดีก็ทำางาน

ได้ด้วย ส่วนชื่อ พล.อ.อัศวิน  ขวัญ

เมือง ผู้ว่าฯ กทม.นั้น คงให้คณะ

กรรมการบริหารพรรคเขาดูก่อน 

ผู้ว่าฯ หมูป่าปัดลงแข่ง

ทางด้ านนายณรงค์ศั กดิ์  

โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัด

ปทุมธานี หรือผู้ว่าฯ หมูป่า เปิด

เผยว่า การที่ผู้ว่าราชการจังหวัด

จะเข้ารับตำาแหน่งที่จังหวัดใด ก็

ต้องย้ายทะเบียนบ้านเข้าสู่จังหวัด

นัน้ๆ โดยในสว่นตนเองคงคณุสมบตัิ

อาจจะไม่ครบ ตลอดชีวิตราชการ

เริ่มต้นมาจากกรมที่ดิน จนผู้ ใหญ่

ในกระทรวงมหาดไทยเห็นความ

สามารถจึงได้ย้ายมาเป็นผู้ว่าราช 

การจังหวัดเชียงราย พะเยา ลำาปาง 

และปทุมธานี ตามลำาดับ ตอนนี้

ชีวิตราชการเหลือประมาณ 3 ปี                                     

หลังเกษียณอยากกลับไปสอนหนัง 

สือ ที่สำาคัญอยากจะกลับไปดูแล

ครอบครัว ตลอดชีวิตราชการกว่า 

30 ปี ตนไม่ค่อยมีโอกาสที่จะดูแล

ครอบครัว ทุ่มเทให้กับชีวิตราชการ

และการทำางานเพื่อประชาชนเป็น

หลักและด้วยสุขภาพร่างกายที่อาจ                                           

ไม่เอื้ออำานวยให้เข้าไปดูแลคนกรุง 

เทพฯ จึงอยากจะเปิดโอกาสให้กับ

คนรุ่นใหม่เข้ามาทำางานมากกว่า โดย                                       

ตนขอเพียงแค่นั่งอยู่ข้างทางดูคน

รุ่นใหม่คอยบริหารงาน น่าจะดีกว่า

นายณรงค์ศักดิ์กล่าวว่า หาก

ตนตัดสินใจไปลงชิงตำาแหน่งผู้ว่าฯ 

กทม. เหมือนกับเป็นการทิ้งพี่น้อง

ประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานี ซึ่ง

ชาวจังหวัดปทุมธานีก็คงจะรู้สึก

ผิดหวัง และที่สำาคัญ รวมทั้งมีพี่

น้องประชาชนตามภูมิภาคต่างๆ 

อีกเป็นจำานวนมากที่ต้องการได้รับ

การดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ยอมรบัคงไมเ่หมาะทีจ่ะไปดแูลหวัใจ

ของประเทศอย่างกรุงเทพมหานคร 

อย่างไรก็ตาม ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใน

บ้านเมือง ที่เห็นถึงความสามารถ 

แต่ตอนนี้ขอเลือกทางเดินชีวิตของ

ตน เพื่อใช้ชีวิตราชการที่เหลืออยู่

ทำางานเพื่อประชาชน ที่อยู่ตาม

ภูมิภาคต่างๆ ให้ดีที่สุด

“อยากจะสวมหมวกราชการ

ให้ดีที่สุด แล้วความภาคภูมิใจของ

ราชการที่ดีที่สุดก็คือ การเดินจาก

ราชการไปอยา่งสงา่ผา่เผย คอืความ

ตั้งใจ และเป็น intention (เจตนา) 

จริงๆ มีคนเคยถามผมว่าแล้วหลัง

ชีวิตราชการจริงๆ อยากไปไหน ผม

บอกวา่หลงัเกษยีณราชการผมอยาก

พักผ่อนหรือสอนหนังสือตามความ

ตัง้ใจเดมิทีม่มีาตัง้แตต่น้แลว้” ผูว้า่ฯ 

ณรงค์ศักดิ์ กล่าว

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้า

พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการส่งผู้สมัคร

ผู้ว่าฯ กทม.ในนามพรรคเพื่อไทยว่า 

มีข้อสรุปชัดเจนว่า จะไม่ส่งตัวแทนของพรรค

เพื่อไทยในการแข่งขันผู้ว่าฯ กทม. เนื่องจาก

เราต้องการส่งเสริมคนท่ีอยู่ฝ่ายประชาธิปไตย 

ซ่ึงตอนน้ีก็เหมือนมีตัวแทนอยู่แล้ว ถ้าตัดสิน

ใจส่งผู้สมัครในนามของพรรค อาจจะมีปัญหา

ในการตัดคะแนนกัน ส่วนสนามส.ก. จะส่งผู้

สมัครในนามของพรรคทุกเขต ส่วนจะประกาศ

สนับสนุนนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ ว่าท่ีผู้สมัครผู้

ว่าฯ กทม.หรือไม่น้ัน ท่ีคงต้องรอจังหวะ โอกาส 

และเวลาท่ีเหมาะสม เพราะว่ามีผลกระทบ

หลายด้าน โดยเฉพาะตัวผู้สมัครเอง แต่เรา

ยินดีใช้กลไกของพวกเราสนับสนุนผู้สมัครท่ีอยู่

ฝ่ายประชาธิปไตย หากพรรคการเมืองอื่นท่ีเป็น

ประชาธิปไตยจะส่งผู้สมัครผู้ว่าฯกทม. ก็เป็น

หน่ึงข้อในการพิจารณา แต่ก็ต้องมองว่าจะเกิด

ประโยชน์สูงสุดกับประชาชนหรือไม่.
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